
๒๐๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             บุศยรินทร ๙๗/๑ 
 
  เร่ืองแรก ที่จะย้ําคือเร่ืองโอกาสทางการศึกษา ๑๒ ป ขอใหฟรีจริงครับ 
เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน รองเทา อาหารกลางวัน สิ่งที่เปนความจําเปนพื้นฐาน
ทั้งหมดขอใหทานไดจัดการใหฟรีจริง และวันนี้ตองไมนอยกวา ๑๒ ป เพราะผมคิดวา 
ขอยุตินั้นเกิดความชัดเจนแลว ก็คือวานักเรียนควรจะไดรับฟรีจริงตั้งแตระดับประถม 
ปที่ ๑ ถึงมัธยมปลายและควรจะใหฟรีจนไปถึงระดับปฐมวัย ซึ่งอยูในนโยบายที่ทาน 
เขียนไวดวย แตทานไมไดกําหนดไวใหชัดเจนวาเราจะดําเนินการในสิ่งเหลานี้ใหมี
คุณภาพไดอยางไร ผมอยากจะเรียนวาจริง ๆ เร่ืองฟรีนี้ ทานรองเลขาธิการ สพฐ.   
ขอประทานโทษที่ตองเอยนามทาน ดอกเตอรสมเกียรติ ชอบผล ไดใหสัมภาษณ 
เมื่อวานนี้วา ถาจะใหฟรีตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญแลวตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้น 
๒๐,๑๓๒ ลานบาท ผมไมแนใจวารัฐมนตรีจะรับทราบเรื่องนี้หรือไม และมีความจริงใจ 
ที่จะใหพี่นองประชาชนไดรับการฟรีจริงหรือไม หรือเพียงแตวาจะคิดในเรื่องของ 
การประชานิยม ไมคิดในเรื่องของการที่จะพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการพัฒนาคน 
อยางแทจริง ผมอยากจะกราบเรียนวานี่คือตัวเลขเพียงคาใชจายที่ใหโรงเรียนดํารงอยูได
แค ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท ถาทานตองการที่จะใหฟรีจริงและพัฒนาการศึกษาไปสู
ความสําเร็จจริง ผมอยากเห็นรัฐบาลนี้ไดจัดตั้งงบประมาณและนํานโยบายไปสู 
การปฏิบัติอยางแทจริงนะครับ 
  เร่ืองที่ ๒ ที่เปนหวงกันมากคือเร่ืองคุณภาพการศึกษาครับ ผมอยากจะ
เรียนวาจริง ๆ แลวเราตองยอมรับความเปนจริงเชนเดียวกันวา รัฐบาลไดแถลงนโยบาย
เมื่อวานวาจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกัน
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งก็สวยหรูนะครับ แตทานทราบไหมครับวา
ในชวง ๕ ปที่ผานมานั้น จากการประเมินของหนวยงานระดับสากลที่เราเรียกวา ไอเอ็มดี 
(IMD) มีการประเมินการศึกษาไทยในเวทีโลกเมื่อป ๒๕๔๙ ครอบคลุม ๕๓ ประเทศ  
ซึ่งจัดทําโดยสภาการศึกษา ทานรัฐมนตรีครับ ผมอยากเรียนวาวันนี้เราพบความเปนจริงวา
คุณภาพของการศึกษาไทยนั้นนาเปนหวงมากครับ เพราะอยูในลําดับที่ ๔๘ ในจํานวน 
๖๑ ประเทศ ถามาดูในการประเมินวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร แลวเราไดคะแนนเพียง 
 



๒๐๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            บุศยรินทร ๙๗/๒ 
 
๔๑๗ คะแนน ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของโออีซีดี (OECD) ทานประธานครับ ปญหาเรื่อง
คุณภาพนั้นจริง ๆ นอกจากตัวเลขแลวยังมีปญหาเชิงพฤติกรรมมากเลยทีเดียวครับ  
เด็กจบการศึกษาระดับประถมศึกษาอานหนังสือไมออก เด็กจบระดับมัธยมศึกษา 
ไมสามารถคนพบตัวเองได คนที่จบระดับอุดมศึกษาไมมีงานทํา เด็กติดเกม ติดคอมพิวเตอร 
ติดเพื่อน เด็กชอบความสะดวก ความงาย ๆ มีเพศสัมพันธกอนวัยที่สมควร นี่ทาทาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการครับ ผมอยากจะฝากคําถามสิ่งเหลานี้ไววาทานจะ
ปรับปรุงอยางไร การสอนคณิตศาสตร ปรับปรุงอยางไรเร่ืองการสอนภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร จะใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนจากครูที่มีคุณภาพไดอยางไร จะมี
เงินกองทุนเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาไดอยางไร และจะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิรูป
การเรียนรูเพื่อสรางสังคมแหงความเปนไทย เพื่อสรางคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
นี่ทาทายมากครับ ยิ่งในระดับอาชีวศึกษานั้นผมอยากฝากเปนคําถามผานทานประธานวา
ทานตองยกระดับทักษะฝมือระดับอาชีวศึกษาอยางเปนจริง ทานรัฐมนตรีใหสัมภาษณวา
อีก ๓ เดือนคอยดูผลงานจะไมมีการเรียนพิเศษแลวหลังจากเวลาเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้ 
ผมคิดวามันเปนเรื่องที่ทาทายวาทานจะทําไดจริงหรือเปลา ทานอยาเอางบประมาณ 
รายหัวของอาชีวะมาจัดกิจกรรมเพื่อสรางภาพใหสํานักงานเลขาธิการเลยครับ ทานเอา
ทุนเหลานี้ไปฝกทักษะจริง ๆ ใหนักเรียนและมีหนวยวัดมาตรฐาน แลวใหคาตอบแทน 
ตามฝมือในระดับมหาวิทยาลัยครับ ทานประธานครับ ผมอยากจะกราบเรียนวาเปนเรื่อง
ที่นาเปนหวงเรื่องคุณภาพคอนขางมากทีเดียววาเราควรเนนบทบาทมหาวิทยาลัย 
ในเชิงคุณภาพในการเปนแหลงความรูใหมไดอยางไรครับ สรางคนที่มีความสามารถ 
ในการแกปญหาของประเทศไดอยางไร แลวก็ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 
ที่เกิดใหม นี่ผมโดนฝากมามากเลยครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏในตางจังหวัด มหาวิทยาลัย
ราชมงคลหรือแมแตวิทยาลัยอาชีวศึกษา  ทานอยาพูดเพียงแตวาหาเสียงแลวก็
ตั้งเปาหมายเพื่อใชครูเปนฐานทางการเมือง ผมคิดวานั่นคือการพูดที่คนที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการนั้นจะตองมองโดยภาพรวมมากยิ่งขึ้นครับ  
 
 



๒๐๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           บุศยรินทร ๙๗/๓ 
 
  เร่ืองที่ ๓ คือคุณภาพครู ผมขออนุญาตที่จะย้ําวาไมมีทางที่เราจะปฏิรูป
การศึกษาไดสําเร็จ ถาเราไมสามารถปฏิรูปครูไดสําเร็จ ผมไมมีเวลาที่จะอภิปรายในเรื่องครู 
แตวาผมฝากทานรัฐมนตรีสั้น ๆ วา ๑. อยาเอาครูมาเปนฐานทางการเมืองครับ ------------ 
 

       - ๙๘/๑ 
 



๒๐๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กมลมาศ ๙๘/๑ 
 
๒. ก็คือวาอยาทําตนเองเปนครู เหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไปเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ แลวไปสอนผิด ๆ ถูก ๆ เปนบรรทัดฐานที่ไมถูกตอง ทานไมตอง 
เปนครู ทานเปนอดีตปลัด ทานพูดผมชอบใจวาทานไมเขาใจในเรื่องการศึกษา แตผมคิดวา
ทานสามารถบริหารกระทรวงศึกษาธิการไดโดยความคิดของผม แตผมย้ําวาอยาไปเอาครู
มาเปนฐานทางการเมือง สิ่งที่ตองทําทันทีก็คือวา สิทธิประโยชนของครูตามกฎหมาย 
ทานเรงรัดใหเขาเถอะครับ วิทยฐานะทานรีบประเมินผล โดยระบบประจักษ โดยระบบ
คุณธรรม ไปวัดที่ตัวนักเรียน การแกไขปญหาหนี้สินครู รัฐมนตรีชวยวาการออกมา
สัมภาษณแบบทุกคนก็รูกัน ครูมีหนี้สิน ๑.๕ แสนราย มีหนี้สิน ๕ แสนลานบาท แตสิ่งที่
ผมคิดวาครูอยากจะทราบคือทานจะเขาไปสูการแกไขปญหาเหลานี้ไดอยางไรครับ  
และที่สําคัญที่สุดคือทานจะตองแกปญหาการกระจายอัตรากําลังครู การแกปญหา 
การขาดแคลนครู โดยเฉพาะครูที่ไมตรงกับสาขาวิชาที่ไปสอนตองทําทันที และตองเริ่ม 
ทุนวิจัยใหกับเพื่อนครูเพื่อแกไขปญหาอยางแทจริงนะครับ  
   เร่ืองสุดทาย ที่อยากจะเรียนผานทานรัฐมนตรีก็คือวา เร่ืองที่ทานนายกรัฐมนตรี
ไดแถลงเมื่อวานนี้วา จะเพิ่มโอกาสใหเยาวชนในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมที่ผูกพัน
กับรายไดในอนาคต ผมอยากจะเรียนทานประธานนะครับวา จริง ๆ เร่ืองนี้เปนเรื่องที่
รัฐมนตรีวาการเองก็ออกมาพูดวา ทานจะตองผลักดันเรื่องใหมีทุนสําหรับกองทุนกูยืม  
ใหนักเรียนไดกูยืมโดยใชกองทุน กรอ. เร่ืองนี้ผมอยากจะกราบเรียนวาตองทําความเขาใจ
ใหตรงกันกอนก็คือวาทุกฝายทุกคน ทานรัฐมนตรีครับ ทานไมตองมาพูดหรือไมตอง 
แถลงขาว ผมวาตรงกันก็คือวา ทุกคนตองการใหนักเรียนนั้นมีทุนเพื่อเปดโอกาสใหแก
เยาวชนไดศึกษาตอ ตรงนี้ไมมีใครขัดของครับ แตทานอยาลืมสิครับวาเงินกองทุนกูยืม
เพื่อการศึกษาที่เพื่อนสมาชิกพูดเมื่อวานนี้วา กศย. ความจริง กศย. ไมใชนะครับ กยศ. 
คือเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ไดดําเนินการจัดตั้งเมื่อป ๒๕๓๘ โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรีขณะนั้น แลวก็ไดมีการจัดตั้งงบประมาณ ป ๒๕๓๙  ๔,๐๐๐ ลานบาท  
ผมเปนกรรมาธิการรางกฎหมายเงินกองทุนกูยืม ในขณะนี้นายแพทยธาดา มารติน  
ไดแถลงเมื่อวันที่ ๑๓ วา ไดมีเงินกองทุนกูยืมที่นักเรียนไดผลประโยชนไปแลวตอนนี้  
 



๒๐๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กมลมาศ ๙๘/๒ 
 
๒.๗ ลานราย เงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา มีกฎหมายรองรับเปนที่เรียบรอย และกองทุนนี้
ไดดําเนินการมาแลว ๑๒ ป ตอนเรารางเราคิดวาถากองทุนนี้ดําเนินการครบ ๑๓ ป  
จะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนลูกคนยากคนจนไดมีเงินกองทุนที่จะกูยืมเรียนไดครับ 
แตในชวงรัฐบาลที่ผานมาไปเปลี่ยนใหลูกคนรวยหรือใหคนที่มีโอกาส ไมใชลูกคนจน  
กูยืมเรียนไดดวย  เปลี่ยนมาเปน  กรอ .  ซึ่งผมก็จริง  ๆ  ไมขัดของนะครับ  ถาเรามี
งบประมาณที่จะเพียงพอ  แตวันนี้ เราไมนามาถกเถียงกันวาเราจะใชชื่ออยางไร  
สิ่งที่อยากจะทําผมเรียนวาเงินกองทุน กยศ. นั้นมีกฎหมายรองรับ มีกฎหมายรองรับแลว
ทานจะปรับปรุงเพื่อจะใหลูกคนที่รวยกวาไดกูไปดวยโดยกูเฉพาะคาเลาเรียน ตรงนี้ 
ผมคิดวาไมมีใครขัดของ แตผมขอความกรุณาทานประธานผานไปรัฐมนตรีครับ  
ลูกคนจนตองไดรับเงินกองทุนกูยืมและมีเงินที่เกี่ยวเนื่องกับคาใชจายในชีวิตประจําวัน
ดวยครับ เพราะคนยากคนจนนั้นเขาไมสามารถพอที่จะมีเงินอุดหนุนไปใชในการให 
ศึกษาตอ เพราะฉะนั้นขอใหทานไดดูแลตรงนี้ และผมคิดวาในขณะนี้เรามีเงินกอนนี้ 
อยูแลว ๓ แสนกวาลานบาท  จากการเริ่มตนที่ผมคิดวาทุกคนก็ รูวาเปนอยางไร 
ผมไมอยากจะใหรัฐมนตรีตองมาพูดถึงวาสิ่งเหลานี้กอเกิดมาจากพรรคผมนะครับ  
แตผมอยากจะเรียนวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เราสามารถรวมกันเดินหนาได ถาเราหวัง
ผลประโยชนของลูกหลานของเราในอนาคต  และเราเชื่อม่ันวาการพัฒนาคนนั้น 
เปนเครื่องมือที่สําคัญ ทานประธานครับ ลูกคนยากคนจนอยางพวกผมนั้นกวาจะเดิน
ขึ้นมาสูบนจุดที่ได รับการศึกษาถึงปริญญาตรี ปริญญาโทเปนเรื่องยาก ผมคิดวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทานเปนคนบานเดียวกับผม กวาทานจะเดิน
มาถึงจุดนี้ ผมคิดวาทานก็คงตระหนักในเรื่องนี้ แตวาทานอยาใหการเมืองมาครอบ 
และที่สําคัญที่สุดผมเชื่อม่ันเหลือเกินวาขาราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
หลายทานนั้นเปนคนดี แตชวงที่ผานมานั้นถูกการเมืองนั้นเขาไปเกี่ยวของ และที่สําคัญ
ที่สุดก็คือวาบางชวงถูกการเมืองลวงลูก กระทําสิ่งที่เปนอัปยศตามที่ผมไดกราบเรียน 
ตอทานประธานผานไปยังรัฐมนตรีแลว ผมเชื่อม่ันเหลือเกินครับวา วันนี้หลังจากเรา 
แถลงนโยบายตรงนี้ ก็จะเปนจุดรวมกันที่ผมอยากเห็นวาเดือนพฤษภาคมนี้ ลูกหลาน 
 



๒๐๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กมลมาศ ๙๘/๓ 
 
ของเราจะไดรับการศึกษาที่ฟรีจริง และที่สําคัญที่สุดเราไดมารวมกันในการที่จะพัฒนา
การศึกษาของชาติ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                      - ๙๙/๑ 
 



๒๐๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๙๙/๑ 
 
ซึ่งไมมีหนทางใดที่เราจะพัฒนาคนของเราเพื่อใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ 
หนทางเดียวเทานั้นคือทางฝายรัฐบาลหรือฝายคานเราตองทําเรื่องนี้ใหเปนวาระแหงชาติ
และตองผลักดันไปรวมกันโดยไมคิดวาครูและการศึกษานั้นเปนฐานทางการเมือง  
แตครูและการศึกษานั้นเปนปญญา เปนปญญานิยมที่จะชวยสรางชาติในอนาคตรวมกัน
ขอบคุณครับ   
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  เกินไป ๓ นาทีนะครับ ผมคิดวา
อยางนี้ผมก็ไมอยากจะตัดบท เพราะทุกคน ทุกพรรคมีเวลาอยูแลว ถาเพื่อนที่นั่งขาง ๆ 
คิดวาที่พูดอาจจะกินเวลาของเพื่อนมากไปก็สะกิดกันเองก็แลวกัน เพราะเวลาเขาจะนับไป
ทุกวินาทีนะครับ ตอไปคุณชัยวุฒิครับ 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สิงหบุรี) : กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสิงหบุรี พรรคชาติไทย ผมกราบเรียนทานประธานครับวา วันนี้หลังจากไดฟง 
แถลงนโยบายของรัฐบาล ผมรูสึกดีใจที่ในที่สุดการเมืองไทยก็มีทางออก มีรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง มีนโยบายที่จะมาแกไขปญหาใหประชาชน ซึ่งหลังจากรัฐบาลไดแถลงนโยบาย
ก็จะไดเร่ิมทํางาน ทําหนาที่แกไขปญหาของชาติบานเมืองของเราตอไป และเรงดําเนินการ
ตามนโยบายเหลานี้ใหดีที่สุดเพื่อประโยชนของประชาชน แตอยางไรก็ดีผมไดศึกษา
นโยบายหลายขอพบวามีบางเรื่องที่เขียนไวแลวผมไมสบายใจจึงอยากจะฝากทาง 
ทานประธานผานไปทางรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย ขอ ๑.๑๑ เปนเรื่องการสรางระบบ
ประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร ความเสี่ยงคือ ความสูญเสีย ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
อยางไมแนนอน  ซึ่ งวันนี้ผมคิดวาความเสี่ ยงมันเริ่มจะเปนความแนนอนแลว  
เพราะ ๓–๔ ปที่ผานมาเปนตัวอยาง เกษตรกร พี่นองชาวไร ชาวนาที่บานนี่ผมเจงทุกป
เพราะน้ําทวมทุกป ป ๒๕๔๙ ก็น้ําทวม ป ๒๕๕๐ ก็น้ําทวม ไรนาเสียหายหมดนะครับ  
ถึงไมทวมก็มีปญหาภัยธรรมชาติ เชน  เพลี้ยระบาด  หนูนาระบาด  ผลผลิตไมได 
ตามเปาหมาย ขาดทุนทุกคนครับ ตอนนี้ทุกคนรอแตพักหนี้ อยากพักหนี้ อยากแกปญหา
เร่ืองหนี้สินเพราะวาไปไมรอดแลว ผมคิดวาการใชคําวา ประกันความเสี่ยง ใหกับพี่นอง 
 



๒๐๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๙๙/๒ 
 
เกษตรกรเปนคําที่นาเปนหวง เพราะการประกันความเสี่ยงหมายความวา เราตองใหมี
ความเสียหายเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะมาประกัน มาชวยเหลือ แตเกษตรกรไมตองการสิ่งนั้น
ตองการการปองกันปญหา ปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับพี่นองเกษตรกร โดยเฉพาะ
ปญหาหลัก ๆ บางเรื่องเปนปญหาที่ถารัฐบาลตั้งใจทําเปนนโยบายแหงชาตินี่แกปญหาได
ผมยกตัวอยาง เชน ปญหาน้ําทวม เปนภัยธรรมชาติที่เกิดเกือบทุกปแลวนะครับ ไมใชเฉพาะ 
ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาหรือแมน้ําภาคกลางหรือที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ปญหาน้ําทวม  
จริง ๆ คนที่อยูในที่ลุมริมแมน้ําเขาทราบดีครับ น้ํามันก็เออลนตลิ่งเปนประจําทุกป 
เปนธรรมชาติของมัน แตในชวงหลังมานี่ เอาวา ๑๐ กวาปหลังมานี่มันผิดธรรมชาติ  
ผิดธรรมชาติทั้งเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ซึ่งนักวิชาการก็บอกวาเปนภาวะ 
โลกรอน ความรอนของโลกก็ทําใหไอน้ําในทะเลระเหยขึ้นมามาก เกิดความชื้นในอากาศมาก
ทําใหฝนตกมากเวลามีชวงฤดูกาลของมรสุมในฤดูฝน เพราะไอน้ําในอากาศมาก  
แตอีกปจจัยหนึ่งผมคิดวานอกจากน้ําฝนที่มากแลวมันเปนเรื่องของโครงสรางระบบ
ชลประทาน ถนนหนทาง รวมถึงบานเมืองของเราที่มีการพัฒนาแลวไปบิดเบือนระบบ
ธรรมชาติ หลายพื้นที่ไมเคยน้ําทวมเดี๋ยวนี้ก็น้ําทวม หลายพื้นที่น้ําทวมประจํากลับไมทวม 
เพราะมีการสรางระบบชลประทาน มีการสรางถนน สรางประตูระบายน้ํา สรางคันกั้นน้ํา
เต็มไปหมดแตไมเปนระบบ -------------------------------------------------------------------------- 
    

                 - ๑๐๐/๑ 



๒๐๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        กุลนิษฐ ๑๐๐/๑ 
  
พื้นที่ที่ไมไดอยูในแนวคันกั้นน้ําก็จะน้ําทวมซ้ําซาก ทวมจนคนอยูไมได สวนพื้นที่ที่อยูใน
แนวปองกันก็ทวมบางไมทวมบาง อยางไรก็ดีปญหารุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะวันนี้เนื่องจาก
ระบบการปองกันน้ําทวมที่ไมมีการวางแผนอยางบูรณาการทําใหน้ําทั้งหมดถูกบีบจาก
ภาคเหนือทั้งหมด ถูกบีบลงมาสูเขื่อนเจาพระยาแลวไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา ถูกบีบดวย
ระบบชลประทาน ดวยคันกั้นน้ํา ดวยสิ่งตาง ๆ ที่ผมไดกลาวมานี้ เพราะฉะนั้นปริมาณน้ํา
ที่ไหลผานแมน้ําเจาพระยา ผานลุมเจาพระยาก็เพิ่มขึ้นทุกป จากเมื่อกอนน้ําทวม ๑๐ ปครั้ง 
๕ ปครั้ง ทีนี้ทวมทุกปครับ ทวมจนวันนี้คนที่อยูริมแมน้ําเจาพระยาเวลาน้ําทวมเสร็จ 
เขาตองปรับปรุงบานกัน เดี๋ยวนี้เขาไมปรับปรุง เขาไมทาสี เขาไมดูแลบานแลว เพราะเขา
กะวาปหนาก็ทวมอีก เปนปญหาใหญครับ แตปญหาที่หนักกวานั้นคือวาวันนี้เมื่อเกิด 
น้ําทวมนี่มันไมไดทวมเฉพาะบานเรือนราษฎร ทวมพื้นที่นาดวย พื้นที่การเกษตร เพราะวา
เมื่อระดับน้ําในเจาพระยาสูงขึ้นน้ําในพื้นที่นาซึ่งเมื่อมีฝนตกหรือมีน้ําจากทางเหนือไหลลง
มาก็จะตองไหลระบายลงสูแมน้ํา แตวันนี้ก็มีปญหาอีกเพราะวาเมื่อมีการสรางคันกั้นน้ํา 
และมีปญหาวาน้ําในระดับแมน้ําเจาพระยาสูงมากน้ําก็ไมสามารถระบายออกจาก 
พื้นที่นาได สุดทายพื้นที่นาก็เสียหายอีก เสียหายทั้งหมดไมมีการบริหารจัดการ  
แลวปญหาที่ผมเปนหวงมากตอนนี้คือปญหาทางสังคม เปนความขัดแยงของประชาชน
ในพื้นที่ เพราะวาวันนี้ทุกจังหวัดไปถามดูเวลามีปญหาน้ําทวมจะมีคนอยู ๒ กลุม  
กลุมที่อยูในคันกั้นน้ําหรือคนที่น้ําไมทวมก็จะมาปองกันไมใหน้ําออกไปทวมพื้นที่เขา  
แตคนที่อยูนอกคันกั้นน้ํา เชน อยูริมแมน้ําแลวไมมีการปองกันนี่น้ําจะทวมมาก บางที 
ทวมสูง ๒–๓ เมตร มิดหัวนะครับ ซึ่งปกติไมเคยเกิดเหตุการณอยางนั้น แตเนื่องจาก 
ระดับน้ําขึ้นมาสูงเทากับคันกั้นน้ํานั่นแหละครับ น้ําจะขึ้นมาสูง ๒–๓ เมตร ก็เกิด
ความเครียดความตึงเครียด อีกคนหนึ่งก็พยายามกันน้ําไมใหออกไป คนที่อยูในพื้นที่ 
น้ําทวมก็อยากจะใหน้ําออกไปเพราะคิดวาจะบรรเทาความเดือดรอนเขาบาง หลายพื้นที่
มีการยิงกันนะครับ มีการฆาฟนกันนะครับ เจาหนาที่ตํารวจตองมาคุมครับ มาคุมพื้นที่ 
ที่เปนคันกั้นน้ําที่เปนจุดวิกฤติ เพราะประชาชนยิงกันฆากันเพราะเรื่องน้ําทวม ผมจึง 
คิดวาปญหาน้ําทวมนี่ไมใชปญหาเล็ก ๆ นะครับ เปนปญหาที่ตอนนี้รัฐบาลตองเขามา 
 



๒๑๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        กุลนิษฐ ๑๐๐/๒ 
 
ดูแลแลวครับ ตองมีคณะกรรมการเขามาบริหารจัดการปญหาน้ําทวมในทุกลุมน้ํา 
อยางเปนระบบ พื้นที่ไหนที่เปนพื้นที่ชุมชนที่ตองสรางคันกั้นน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่ริมแมน้ํา
เจาพระยาริมตลิ่งตาง ๆ นี่ตองทําไหมครับ ตองทําก็รีบทํา ศึกษา อยางเชนผมยกตัวอยาง
บางที่เปนเขตชุมชน เปนเทศบาล เปนตลาด มีอําเภอ มีที่วาการอําเภอ มีโรงพยาบาล  
มีธนาคาร มีศูนยการคาตาง ๆ มากมาย มีคนเปนหมื่น อยางเชนที่เทศบาลตําบลอินทรบุรี
น้ําทวมทุกป ทุกครั้งที่ทวมแลวทวมหนัก เมื่อ ๒ ปที่ผานมา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
ทานก็ไปเยี่ยมน้ําทวมที่อินทรบุรีไปกับผมทานยังตกใจวาทําไมเมืองที่เปนเมือง เปนตึก 
เปนหางรานมากมายนี่น้ําทวมเหมือนเมืองใตบาดาลเลย อยูกันไดอยางไร ทุกคนก็เรียกรองวา
ถารัฐบาลจะมีนโยบายไดไหมในการทําระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่ชุมชน พื้นที่ที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่ เปนพื้นที่ทางดานการเกษตร 
รัฐบาลจะดูแลอยางไร วันนี้พี่นองเกษตรกรเดือดรอนเพราะน้ําทวมอยางไมมีระบบ  
ไมมีการปองกัน ผมวาถึงเวลาแลวที่เราตองมาคุยกันวาเมื่อน้ํามาน้ําจะไปที่ไหนไดบาง 
พื้นที่ลุม พื้นที่ที่ตองน้ําทวม รัฐบาลจะดูแลอยางไร จัดเงินชดเชยอยางไร วันนี้ประชาชน
ไมรูเลยวารัฐบาลจะจายเงินชดเชยอยางไร ไมมีระบบ ถาเราประกาศใหเขาทราบวาพื้นที่
ที่น้ําจะทวมใหเขาหยุดการทํานาไดไหมในชวงนี้ ใหเงินชดเชยเขาครับ ชดเชยรายได  
ผมวาพี่นองเกษตรกร พี่นองชาวนาเขาใจครับ แลวเขาจะไมทํานาดวย เขาจะยินดีรับน้ํา
แตเราตองมีการพูดคุยกัน มีการวางแผนอยางเปนระบบ ที่สําคัญผมคิดวานอกจาก 
เราดูแลเรื่องปญหาน้ําทวมเพื่อชวยเหลือพี่นองเกษตรกรแลว ปญหาปจจุบันเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งเปนเรื่องใหญมากคือปญหาตนทุนการผลิตของพี่นองเกษตรกร เราพูดถึงราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง ราคาแกสหุงตมแพงเปนหวงกันทั้งประเทศ แตรัฐบาลยังไมพูดถึงราคาปุยเคมี
ราคาสารเคมีที่ใชของเกษตรกรนี่เยอะมาก คนหนึ่งใชตอไรหลายพันบาท -------------------- 
 
                           - ๑๐๑/๑ 

 
 
 



๒๑๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๐๑/๑ 
 
ปจจุบันราคาปุยขึ้นมาเทาตัวในชวงเวลา ๒–๓ ป แลวเมื่อไมกี่ปนี้ปุยยูเรียลูกละ ๕๐ กิโลกรัม 
อยูที่ประมาณ ๓๐๐–๔๐๐ บาท พี่นองชาวนาบนกันแลววาแพงเหลือเกิน วันนี้ขึ้นไป 
๘๐๐ บาทแลว ขึ้นมาเทาตัว อัตราการขึ้นนี่ขึ้นมากกวาน้ํามันเชื้อเพลิงอีก ผมคิดวา 
ถึงเวลาแลวที่รัฐบาลตองเขามาดูแลเรื่องราคาปุยเคมี ชวยเหลือเกษตรกรทั้งประเทศ  
จริงอยูเราอาจจะพึ่งปุยอินทรียหรือสารอื่น ๆ เขามาใช แตวาอยางไรก็ตามมันหนีไมพน 
ผมไดขาวมาวารัฐบาลก็คิดอยูวาจะเขามาแทรกแซง ฝากไปทางรัฐบาลวาเราตองดูแล
เร่ืองปุยใหมีแทรกแซงกลไกตลาด วันนี้ผูนําเขาปุยเคมีมีอยูไมกี่รายเอง ซึ่งอาจจะมี 
การสมยอมราคาคากําไรเกินควรหรือไม รัฐบาลตองเขาไปดู หามาตรการในการดูแล 
เพื่อชวยเหลือพี่นองเกษตรกร ก็ขอฝากนโยบายในการดูแลพี่นองชาวไร ชาวนา เกษตรกร 
แลวก็ขอใหรัฐบาลตั้งใจดูแลเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมใหดีที่สุด ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณภัทรครับ 
   นายภัทร  คําพิทักษ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  : กราบเรียน         
ทานประธานรัฐสภา ผม ภัทร คําพิทักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่
วุฒิสมาชิก ความจริงมีเร่ืองหลาย เร่ืองที่สามารถที่จะอภิปรายไดและผมคิดวาเปนประเด็น
ที่นาสนใจ เชน นโยบายเอื้ออาทรซึ่งมีปญหาอยู แลวก็ทางรัฐบาลก็จะดําเนินการตอ 
แตในสวนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทานประธานก็กรุณาหารือนะครับ  
เราก็พยายามที่จะพูดถึงขอแนะนําตาง ๆ ที่เราควรจะมีสงใหรัฐบาลตอไป เร่ืองที่ผมจะพูด
ตอไปนี้เปนเรื่องที่ทานอาจารยสมเกียรติ ออนวิมล ประทานโทษที่เอยชื่อทาน ทานได
อภิปรายไปแลว จะไมอภิปรายก็ได ถาเปนเรื่องที่รัฐบาลถาทําแลวทําดีก็คงจะไมมีปญหา 
เร่ืองนั้นคือเร่ืองสื่อมวลชนครับ ซึ่งเปนเรื่องที่อยูในวงการวิชาชีพของผมเอง ปญหาของ
เร่ืองสื่อมวลชนเปนที่นายินดีที่เมื่อวานนี้ทานนายกรัฐมนตรีและทานผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรไดหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันแลวก็มีความสําคัญนะครับ 
ความสําคัญของการพูดคุยเมื่อวานนี้แมวาจะมีการกําหนดนโยบายดังกลาวไวเพียง  
๒ ประโยค ในขอ ๘.๓ ความสําคัญที่ไมไดอยูในตัวอักษรก็คือวามีการตรวจสอบ 
ซึ่งกันและกัน และเปนเรื่องที่สังคมใหความสนใจอันนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก   
 



๒๑๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๐๑/๒ 
 
ถัดไปก็คือ ถึงแมวารัฐบาลจะกําหนดไวเพียง ๒ บรรทัด ในเรื่องนโยบายดังกลาว แตผม
ขอเรียนวามันมีอยู ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและรัฐบาลก็คงจะตองใหความสนใจมาก 
เปนพิเศษ ๑. นโยบาย ๒ บรรทัดดังกลาวในขอ ๘.๓  ๒. นโยบายที่ทานกําหนดวาจะใหมี
การสมานฉันท เปนนโยบายเรงดวนคือสรางความปรองดองแหงชาติ ใหเกิดความเขาใจ
รวมกันของประชาชนในชาติ ใหเกิดความสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อันที่ ๓  
ถาทานไปดูรัฐธรรมนูญ หมวด ๓ รัฐธรรมนูญที่หลายคนในที่นี้ รังเกียจวามันมีที่มา 
ที่ไมชอบ แตก็เปนรัฐธรรมนูญที่กอใหเกิดการเลือกตั้งในคราวนี้ ขณะเดียวกันก็เปน
รัฐธรรมนูญที่ผมเชื่อวา และหลาย ๆ คนก็ไดพูดวาในหมวด ๓ ซึ่งวาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนนั้น เปนหมวดที่มีความกาวหนามากกวารัฐธรรมนูญฉบับใด ๆ สิทธิที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู ๑๒ ประการ ๑๒ ขอยอยที่อยูในหมวด ๓ นี้ลวนแตเปน
เร่ืองที่กาวหนา ทั้ง ๓ ประการทั้งหมดนี้จะตองอาศัยเรื่องสื่อมวลชนเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดขึ้น  
 

 - ๑๐๒/๑ 
                                 



๒๑๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ดวงใจ ๑๐๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นนโยบายไมวาทานจะเขียนอยูเพียง ๒ บรรทัดหรือไมก็ตาม หากเจตนารมณ
ของรัฐบาลจะบริหารบานเมืองโดยมุงหวังใหเกิดความปรองดอง มุงหวังใหเกิดธรรมาภิบาล
ตามรัฐธรรมนูญตามที่ทานนายกรัฐมนตรีไดกลาวตอที่ประชุมนี้ไปเม่ือวาน ทานตองอาศัย
ทั้ง ๓ ประการ และอาศัยสื่อมวลชนเปนเสาหลัก ที่สําคัญปรัชญาที่เหนืออ่ืนใด ทานทูตวิทย 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกทานหนึ่งทานไดพูดไปเมื่อวานแลวครับ ทานวา
สื่อมวลชนเปนเสาหลักอันหนึ่งที่จะพัฒนาประชาธิปไตยใหเกิดขึ้น หลายทานพูดถึง 
ความเปนประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งคราวนี้ แตผมคิดวาถาเรายังไมไดทําความเขาใจ
ในเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนมากพอ เราก็คงไมอาจจะวางเสาหลักที่กอใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง ทานนายกรัฐมนตรีไดกลาวถึง
เร่ืองสื่อมวลชนคอนขางมากหลังจากที่ทานไดเขารับตําแหนง แมวานโยบายจะกําหนดไว
สั้นเพียงนิดเดียวและไมไดเปนนโยบายที่เรงดวน  แตทานนายกรัฐมนตรีไดกําหนดเรื่องนี้
ในที่สาธารณะเสมือนเปนเรื่องเรงดวน ขณะเดียวกันทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ก็ไดกลาวถึงเรื่องนี้ในเชิงที่จะจัดระบบสื่อมวลชนบาง จัดระเบียบสื่อมวลชนบาง  
ประเด็นดังกลาวกอใหเกิดความสับสนแลวก็เกิดความคลางแคลงใจในหมูสังคม 
และในหมูสื่อมวลชนพอสมควร ทั้ง ๒ ทานที่ไดกลาวไปแลวนี้ในสวนของทานนายกรัฐมนตรี
ผมเห็นดวย แลวก็ขอเรียนตามตรงเลยวาสนับสนุนทานถาหากจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสถานีโทรทัศน ชอง ๑๑ ใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น แตอยางไรก็ตามความไมชัดเจนจากที่
ทั้ง ๒ ทานไดกลาวในที่สาธารณะนี้เองทําใหเกิดความคลางแคลงใจขึ้นในสังคม ไมตอง
ไปโทษอื่นใดนะครับ แลวก็ไมตองไปยอนดูดวยวาสมัย ๖ ตุลาคมนั้นใครปดหนังสือพิมพ 
ที่มีวิวาทะไปเมื่อวานนี้ เพราะวาสิ่งที่ปดหนังสือพิมพนั้นจะเปนมือที่มองไมเห็นเหมือนที่
ทานนายกรัฐมนตรีพูดบอย ๆ แตมันเปนมือที่มองไมเห็นในสมัย ๖ ตุลาคมหรือไม 
นั่นเรื่องหนึ่ง แตภาพหลอนของคนมีอยู ๒ ประการ ๑. ประชาชนรูสึกวารัฐบาลทุกชุดที่ 
เขามาบริหารราชการแผนดินมักจะใชสื่อของรัฐเปนเครื่องมือของพรรคการเมือง  
ขอนี้เมื่อคืนทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกโทรทัศนเพื่อชี้แจงในเรื่อง 
การจัดระบบสื่อ พิธีกรทางสถานีโทรทัศนก็ไดถามทานวาจะเอาพนักงานไอทีวี (iTV)  
 



๒๑๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๐๒/๒ 
 
เขามาทํางานในสถานีโทรทัศน ชอง ๑๑ ใชหรือไม และแคนี้จะเปนการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหชอง ๑๑ ไดรับความสนใจมากขึ้นหรือเปลา คําถามของทานพิธีกรดังกลาวนี้
สะทอนใหเห็นวาความรูสึกนึกคิดและความหวาดผวาของคน  ของขาราชการก็ดี  
ของประชาชนก็ดี ในการที่พรรคการเมืองมักจะเอาสื่อของรัฐไปเปนสื่อของพรรคการเมืองนั้น 
ยังมีอยูในหมูของประชาชนและหมูของขาราชการ ขณะเดียวกันความคลางแคลงใจ 
ของสื่อมวลชนเองยอมเกิดขึ้น เพราะวาเรามีประสบการณโดยตรงในเรื่องนี้ตลอดมาวา
รัฐบาลใด ๆ ก็ตามที่ขึ้นมามักจะพยายามควบคุมสื่อมวลชน ทานทั้งหลายครับ ผมคิดวา
การเปลี่ยนแปลงหรือเจตนารมณของรัฐบาลนั้นจะไมเปนปญหาเลยถาไดวางอยูบน 
หลักสําคัญประการหนึ่งก็คือวา การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงตาง ๆ นั้น หรือ ๓ ขอที่วา 
ไดแกนโยบาย ๘.๓ การปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวด ๓ และในเรื่อง
ของรัฐธรรมนูญ นโยบายเรงดวนของทานเรื่องปรองดองแหงชาติ ๓ ประการนี้ถาวางอยู
บนหลักของที่วาใหเปนเสรีภาพของประชาชน โดยนําหนาโดยเสรีภาพของสื่อมวลชนแลว 
ปญหาตาง ๆ จะไมเกิดขึ้น สิ่งที่รัฐบาลจะทํา ผมคิดวานาจะพิจารณาอยูใน ๒ ประการ  
ก็คือดานหนึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในทางดานโครงสราง ๒. เปนการเปลี่ยนแปลง 
ในทางดานทัศนคติ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                - ๑๐๓/๑ 

 
 
 



๒๑๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๐๓/๑ 
 
ผมรับฟง สดับตรับฟงสิ่งที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทานไดพูดถึงเรื่องการจัด 
ระบบสื่อ ในรอบสัปดาห ๒ สัปดาหที่ผานมา รวมทั้งสิ่งที่ทานนายกรัฐมนตรีไดพูดตอ 
ที่สาธารณะแลว ผมคิดวาประเด็นที่ทานพูดถึงนั้นจะเนนหนักไปทางดานทัศนคติมากกวา 
ทานพูดถึงการเพิ่มตัวละครมากขึ้น ผูเลนมากขึ้นในวงการสื่อมวลชน เพื่อที่จะใหมี 
ความเปนกลาง เปนธรรม ความเปนกลางและเปนธรรมนี้ถาพูดไปก็อาจจะเปนปญหา 
ที่ถกเถียงกันไปอีกวา ถาเปนความเปนกลางและเปนธรรมในทรรศนะของทานนายกรัฐมนตรี
นี้จะมีความเปนกลางและเปนธรรมในสายตาของคนอื่นหรือไม เมื่อคืนก็มีคนถามวา 
เมื่อจัดเวลาใหฝายรัฐบาลแลวจะจัดเวลาใหฝายคานหรือเปลาอยางนี้เปนตน อยางไรก็ตาม
ผมคิดวาเรื่องทัศนคติปลอยมันไปเถอะ มีการตรวจสอบจากสื่อ มีการตรวจสอบจากผูอาน 
มีการตรวจสอบจากสังคมเอง แตสิ่งที่ รัฐบาลควรจะใหความสนใจเปนพิเศษก็คือ 
การปรับปรุงในเชิงโครงสราง ไมวาจะอยางไรก็ตามสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งกําลัง 
จะหมดอายุในไมกี่วันขางหนานี้ ในรอบปที่ผานมาจะเปนบรรยากาศของคณะปฏิวัติ 
หลายคนรังเกียจวาไมเปนประชาธิปไตย แตผมขอเรียนทานอยางหนึ่งวาสภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดมีการแกไขปญหาในเชิงโครงสรางในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิ
ของสื่อมวลชนไปมากทีเดียว เราไดยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนโซตรวนของ 
การจํากัดเสรีภาพของหนังสือพิมพอยางนอย ๕ ฉบับ คือ พ.ร.บ. การพิมพ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
พระราชบัญญัติการพิมพ พ .ศ. ๒๔๘๕ พ.ร.บ. การพิมพ พ.ศ. ๒๔๘๘ ประกาศ 
คณะปฏิรูปการปกครอง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ บางฉบับออกในสมัยที่ทานนายกรัฐมนตรีในยุค
ปจจุบันเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หนึ่งในฉบับนั้นเปนการประกาศให  
๕ บุคคลไดมีหนาที่ในการเซนเซอร (Sensor) ขาว เราไดยกเลิกกฎหมายเหลานี้ ไดออก 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนซึ่งจัดระบบสื่อมวลชน 
ทางวิทยุและโทรทัศนใหม ในระยะตอไปรัฐบาลชุดนี้จะทําหนาที่สําคัญตอไปอีกคือจัดสรร
เร่ือง กสทช. ซึ่งจะเปนคนที่ใหสัมปทานสื่อรายตอ ๆ ไปในอนาคต นี่เปนเหตุผลที่วาทําไม 
ทานเขียนนโยบายนอยเกินไปแลวจึงถูกทวง เพราะทานกําลังจะทําหนาที่ที่สําคัญครับ  
 



๒๑๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๐๓/๒ 
 
  ประการถัดไป แมวาสภานิติบัญญัติแหงชาติจะไดยกเลิกกฎหมายที่เปน
อุปสรรคตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนไปพอสมควร แตก็ยังมีกฎหมาย
อีกหลายฉบับที่เปนปญหาอยู ซึ่งผมคิดวาถารัฐบาลพยายามจะจัดระบบทานนายกรัฐมนตรี
กําลังจะจัดระบบควรจะนําไปพิจารณา กฎหมายเหลานั้นมีอะไรครับ พ.ร.บ. บริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉินซึ่งใหอํานาจรัฐในการเซนเซอรขาว พ.ร.บ. คณะสงฆ ซึ่งปดปาก
สื่อมวลชนไมใหวิพากษวิจารณหรือการนําเสนอพระสงฆที่ไมไดเปนพระสงฆที่แทจริง  
ทําผิดพระธรรมวินัย อยางนี้เปนตน มีกฎหมายอีก ๒–๓ ฉบับ ซึ่งผมคิดวาถาทางรัฐบาล
ไดใหความสนใจในการจัดระบบสื่อแลวมาแกไขตรงนี้เสีย ทานเองก็จะไดรับการสรรเสริญวา
จะเปนคุณูปการ แลวก็เปนผูที่ริเร่ิมที่กอใหเกิดความมั่นคงในหมูของสื่อมวลชนและนําไปสู
ประชาธิปไตยอยางแทจริง อยางไรก็ตามมีกรอบอยู ๒–๓ ประการที่ผมคิดวาผมใครจะ
เสนอแนะทานรัฐบาล ทานนายกรัฐมนตรีและทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไว
ประกอบการพิจารณาเพื่อที่ทานจะไดดําเนินการเรื่องนี้ตอไป ความทั้งหมดนั้น 
ผมขอเรียนวาถาทานไดทําตามที่วาแลวปญหาเรื่องการปรับปรุงเรื่องสื่อมวลชนก็คงจะ 
ไมมีอุปสรรคอะไรนัก  
   ขอแรก ผมคิดวาทานตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด ในชวงที่
เร่ิมตนที่ทานพูดถึงเรื่องการจัดระบบสื่อ จัดระเบียบสื่อ ผมเรียนตามตรงวาทานไมไดดู
กฎหมายเลยครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๐๔/๑ 



๒๑๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๐๔/๑ 
 
ซึ่งนาตกใจวาทานที่มาจากการเลือกตั้งไมไดดูกฎหมาย ทานพูดถึงเรื่องสถานีโทรทัศน  
สื่อสาธารณะ พูดถึงการจะเขาไปมีสวนรวมอะไรตาง ๆ  ซึ่งผมขอเรียนวากฎกติกาตาง ๆ 
ไดเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร เพราะฉะนั้นขอใหทานดูรัฐธรรมนญูเอาไว 
  ขอที่ ๒ เร่ืองของความโปรงใส เนื่องจากการจัดระบบสื่อตอไปนี้จะมี 
การใหสัมปทานเรื่องโทรทัศนและวิทยุตอไป ผมขอเรียนวาถาทานทําดวยความโปรงใส 
ไมไดเอาพรรคเอาพวกเพียงแตลําพัง เร่ืองนี้จะผานไปไดแลวก็เปนไปไดดวยดีครับ  
แตถาในทางตรงกันขามผมคิดวาปญหานี้จะเปนปญหาที่หนักหนวงสําหรับรัฐบาล
โดยรวมตอไป 
  ขอที่ ๓ ทานควรจะคํานึงถึงการมีสวนรวมครับ ทานทั้งหลายที่นั่งอยู 
ในหองนี้โดยเฉพาะที่มาจากพรรคพลังประชาชน โดยเฉพาะทานรัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งพยายามที่จะประกาศวาจะจัดระบบสื่อเอง ทานคงเจ็บปวด 
ในชวงที่ทานไดอยูในบรรยากาศของการรัฐประหาร ผมคิดวาทุกทานที่เขามาเปนรัฐบาล
แลวออกไปเปนฝายคาน หรือออกไปโดยที่ไมมีตําแหนงมักจะเจ็บปวดเสมอในเรื่องของ
สื่อมวลชน เพราะอะไรครับ เพราะใครเขามาก็ใชสื่อของรัฐมาเปนกระบอกเสียงของตนเอง
และย่ํายีคนอื่น ผมขอเรียนแนะนําวาทานแปลพลังของความเจ็บปวดไปสูความถูกตอง
เถอะครับ แปลในสิ่งที่ถูกทําใหมันเกิดขึ้น อยาไดไปซ้ํารอยในอดีตของความผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นมาจะโดยรัฐบาลใดก็ตาม เอาสื่อที่ถูกตองไปเปนสื่อของคนอยางแทจริง  
เราจะทําไดอยางไรครับ เราจะทําไดก็โดยใหทุกฝายไดเขาถึงสื่อและใชสื่อมวลชน 
อยางทั่วถึง สรางกระบวนการการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น กระบวนการที่มีสวนรวมที่เกิดขึ้นนี้
มีอยูในสถานีโทรทัศนสาธารณะ มีสภาผูชม มีกระบวนการสรรหา คณะกรรมการบริหาร 
แตกระบวนการที่ทานนายกรัฐมนตรีพูดถึง และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
พูดถึงวาจะจัดระบบสื่อนั้น ผมเรียนตามตรงวาไมมีหลักประกันใหกับสาธารณชนเลย  
ไมมีกระบวนการที่วาเลย ถาทานพูดถึงกระบวนการนี้สังคมจะอุนใจมากขึ้นครับ 
  ขอที่ ๔ ประชาชนจะตองมีสวนกํากับดูแลมีการประเมินผลทีวีสาธารณะ
ขึ้นตอรัฐสภา มีการประเมินผล เพราะฉะนั้นกระบวนการเหลานี้ตองใสเขาไปในสิ่งที่ 
ทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะทําตอไปครับ 



๒๑๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๐๔/๒ 
 
  ขอสุดทาย เร่ืองทาทีตอความเปนจริงครับ เร่ืองนี้มีความสําคัญคอนขางสูง
ทานนายกรัฐมนตรีมีทาทีตอความเปนจริง ซึ่งนาประหลาดใจนะครับ ในขณะที่ทานให
สัมภาษณกับสื่อตางประเทศถึงเรื่องเหตุการณ ๖ ตุลาคม วามีผูเสียชีวิตเพียง ๑ คน  
สื่อไดเอาภาพขาวมาลง ทานก็ยังยืนยันอยูเหมือนเดิม ทาทีที่ทานไดใชในสภาเมื่อวาน 
ก็คือทานสาบานครับ ซึ่งผมคิดวาอันนี้เปนเรื่องที่นาประหลาดใจสําหรับผม ผมคิดวา
สําหรับผมแลวผมคิดวาทานนายกรัฐมนตรีควรจะตระหนักประการหนึ่งก็คือวา ตอนนี้
สังคมฝากความหวังไวที่ทานวา การที่ทานเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ๆ สังคมแบกความหวัง 
หวังวาทานจะเปลี่ยนแปลง ตัวทานนายกรัฐมนตรีทานก็เปลี่ยนแปลง ทานประกาศวา
ทานจะเปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้เปนภาพที่ทับซอนกันอยู ๒ สวน สวนหนึ่งที่ผมรูสึกได 
ในฐานะที่เปนสื่อมวลชนและเปนสวนหนึ่งของรัฐสภานี้ก็คือวา ดานหนึ่งมีบรรยากาศ 
ของชัยชนะของการเลือกตั้ง ของความฮึกเหิมวาไดชัยชนะจากการเลือกตั้งจากประชาชนมา 
อีกดานหนึ่งมีความหวังฝากไวกับตัวทานนายกรัฐมนตรีวา ทานนายกรัฐมนตรีจะนําไปสู
กระบวนการสมานฉันทอยางแทจริง ทานนายกรัฐมนตรีจะเปนตัวของตัวเองไมเปน 
นอมินี (Nominee) ของใคร แลวก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนผานบานเมืองไปในทางที่ถูกตองได 
๒ สวนนี้มันคอนขางที่จะขัดกันนะครับ ถาทานนายกรัฐมนตรีมีทาทีตอความเปนจริง 
โดยที่ลืมไปวาทานแบกความหวังของคนวาทานกําลังเปลี่ยนแปลงและจะนําไปสู 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบานเมืองแลว ผมวามันเปนปญหาครับ ถาทานนายกรัฐมนตรี
ทําแบบนี้คนก็จะสงสัยวาเวลาทานบริหารราชการแผนดินทานรับฟงขอมูลแบบไหน  
ทานตัดสินใจดวยการใชขอมูลแบบไหน ผมเองผมคงไมมีสติปญญาที่จะไปแนะนําทานได
เพราะวาผมอายุนอยกวาทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เสียอีกนะครับ ------------------------------ 
 

 - ๑๐๕/๑ 
                             



๒๑๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๐๕/๑ 
 
ผมก็ไดเอามาทบทวนดูวาถาเปนผม ผมจะทําอยางไร ประการเดียวที่ผมคิดวาผมจะทําได
ถาผมเปน ซึ่งคงไมมีโอกาสและไมมีวาสนา เพียงแตทบทวนเพื่อที่จะเรียนรูตัวเอง ผมคิดวา
สังคมไทยใหโอกาสครับ ผิดแลวเราขอโทษได ผมเคยพูดผิดหลายอยางผมก็ขอโทษ 
สื่อมวลชนเขียนผิดก็ลงคําขอใหอภัย แลวเราก็ผานไปไดดวยดี ผมคิดวาทานนายกรัฐมนตรี
ก็คงมีวิจารณญาณของทาน แตผมคิดวาถาทานมีทาทีตอความเปนจริงในทางที่นึกถึง
ความคาดหวังของคนแลว การเปลี่ยนผานตาง ๆ จะเปนไปไดดวยดีแลวก็จะไมมีปญหา 
ขอขอบพระคุณครับ  
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณประกอบครับ  
   นายประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภาแหงนี้ ทานประธานครับ 
เมื่อวานผมไดนั่งฟงทานนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย แลว ๒ วันนี้ผมไดศึกษานโยบาย
ของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายดานการศึกษา กระผมเศราใจมากครับ เพราะวา
เร่ืองการศึกษานั้นเปนเรื่องใหญ พวกเรารูวาการศึกษาสรางคน เพื่อใหคนไปสรางชาติ  
แตแลวนาเสียดายนโยบายการศึกษาของรัฐบาลชุดนี้ไมมีอะไรบงชี้ที่ เปนรูปธรรม 
ทั้งนโยบายเรงดวน ๑ ขอ นโยบายปกติที่ตองทําภายใน ๔ ป ๖ ขอ ๗ ขอ ทานดูครับ 
กําปนทุบดิน คลุมเครือไมนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ทานประธานครับ เร่ืองการศึกษา
มันเปนเรื่องใหญมากถารัฐบาลไมใสใจ ไมใหความสําคัญ ผมคิดวาประเทศเราคงไป 
ไมรอด นโยบายที่ทางรัฐบาลเขียนมาทั้งหมดมันไมนําไปสูการคลี่คลายปญหาของชาติ 
และไมนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาที่ไปรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ผมดูนโยบายทั้ง ๗ ขอไมมีอะไรเลยที่เปนแนวปฏิบัติของการศึกษา 
ทั้งระดับปฐมวัย อนุบาล การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั้ง ๗ ขอ  
พูดคลุม ๆ  และคลุมเครือ มีปญหามาก  ผมเลยตั้งขอสังเกตวารัฐบาลชุดนี้ ไมให
ความสําคัญเรื่องการศึกษาของชาติอยางแนแท นโยบายที่ดีจะตองคลี่คลายปญหา 
ที่กําลังประสบ วันนี้ปญหาการศึกษาของชาติมากมายเหลือเกินทั้งระดับพื้นฐาน  
 



๒๒๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๐๕/๒ 
 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา นอกจากคลี่คลายปญหาของชาติแลวตองนําไปสู
การเสริมสรางศักยภาพ กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
นี่คือนโยบายที่ดี แตหลังจากไดวิเคราะหไดดูนโยบายแลว ผมกราบเรียนทานประธานวา
ผิดหวังครับ ผมขออนุญาตวิเคราะหใหทานดูการศึกษาหลัก ๆ ทั้ง ๓ ระบบ เร่ิมจาก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ปรัชญาในการจัดการศึกษา ผมเขาใจวา 
ทานประธานก็ทราบ เพื่อนสมาชิกก็ทราบ คือการศึกษาที่ใหความรูคูคุณธรรม สอนเด็ก 
ใหเกง ดี มีความสุข นี่คือหลักการที่สําคัญ ถาเราไดดูสถิติการวิจัย การศึกษาคนควา
พบวาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราทั้งในเรื่องของความรู ทั้งในเรื่องของคุณธรรม
ย่ําแย ผมมีตัวเลขที่ใหทานประธานไดรับทราบ และผมคิดวา ---------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๐๖/๑ 



๒๒๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๑๐๖/๑ 
 
ทานตกใจครับ มีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ไมใชผลงานวิจัยครับทานประธาน เปนผลการทดสอบ
ระดับชาติ คือสอบเอ็นที (NT) เมื่อป ๒๕๔๙ ของนักเรียนระดับ ป. ๖ กับระดับ ม. ๓ 
ปรากฏอยางนี้ครับ คะแนนเฉลี่ยของวิชาแกนวิชาหลักทั้ง ๔ วิชา ในระดับ ป.๖ คือ
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยไมถึงครึ่ง มีตัวเลข 
ที่ปรากฏชัด ในระดับ ป. ๖ ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยได ๔๒.๗๔ เปอรเซ็นต คะแนนคณิตศาสตร 
๓๘.๘๔ เปอรเซ็นต วิชาวิทยาศาสตรไดเพียงรอยละ ๔๓.๑๗ วิชาภาษาอังกฤษรอยละ 
๓๔.๕๑ แลวที่นาตกใจครับ วิชาภาษาไทยคนที่ต่ําสุดได ๑ คะแนน คณิตศาสตร ๐ คะแนน 
วิทยาศาสตร ๐ คะแนน อังกฤษ ๐ คะแนน ถาดูในระดับชั้น ม. ๓ ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทยไดรอยละ ๔๓.๙๔ คะแนนคณิตศาสตร ๓๑.๑๕ วิทยาศาสตร ๓๙.๓๔ คะแนน
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๘๕ สังคม ๔๑.๖๘ ตกหมดทุกวิชา สอดรับกับที่ทานชินวรณ บุณยเกยีรต ิ
ไดกราบเรียนเมื่อสักครูครับวาเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ ศักยภาพการแขงขัน 
ของเรานั้นอยูที่โหล นาหวงมากทานประธาน ในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ คะแนน ภาษาไทย
คนไดนอยสุดได ๒  คะแนน  คณิตศาสตร ๑  คะแนน  วิทยาศาสตรได ๑  คะแนน
ภาษาอังกฤษได ๒ คะแนน สังคมได ๑ คะแนน รัฐบาลไมไดเขียนเรื่องคุณภาพการศึกษา
ในนโยบายไวอยางชัดเจน เพียงแตะนิดหนึ่งกวาง ๆ พูดทั้งระดับปฐมวัย พื้นฐาน 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา เหมือนกับวาไมใสใจในเร่ืองของคุณภาพ  นาเปนหวงมาก  
ดูในเรื่องของคุณธรรมจากผลงานวิจัย ผมกราบเรียนทานประธานวามันเปนที่ประจักษ
ของสังคม ไมวาในเรื่องของยาเสพติด ชูสาว การแตงกาย เปนเรื่องที่นาเปนหวง แตวา
ทําไมรัฐบาลชุดนี้ซึ่งไดรับเสียงขางมากจากพี่นองประชาชนไมดูแลบุตรหลานของทาน  
ไมกําหนดในนโยบายไวอยางชัดเจนวาจะกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาสนองตอบ
ใหผูปกครองมีความสุขไดอยางไร ถามาดูการศึกษาอาชีวศึกษา ผมกราบเรียนวา 
ทานไปเอานโยบายรองของอาชีวศึกษามาเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล คือเร่ือง 
ฟกอิท เซนเตอร (Fix–it Center)  ศูนยสรางซอม ที่จริงเรื่องนี้เปนเรื่องรองของอาชีวศึกษา  
แตประเด็นหลักของอาชีวศึกษาทานไมใหความสําคัญ ทานถือวาเปนเรื่องปกติ ไมวา 
เรื่องการยกทักษะฝมือแรงงานในระดับ ปวช. ที่เราเรียกวาชางฝมือ ระดับ ปวส. ที่เรียกวา 
 



๒๒๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๑๐๖/๒ 
 
ชางเทคนิค ระดับปริญญาตรีที่กําลังจะเปดตาม พ.ร.บ. ใหม ระดับเทคโนโลยีไมไดเขียน
ไวเลย ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานไปยังทานรัฐมนตรี เสียดายที่ทานลุกขึ้นไปแลว 
อยากใหทานไดใหความสําคัญกับอาชีวศึกษา เพราะวาอาชีวศึกษานั้นมีความสําคัญ 
ตอการพัฒนาประเทศชาติอยางมาก รัฐตองวางแผนผลิตฝมือแรงงานเพื่อสอดรับกับ
ตลาดแรงงานของประเทศ และสงนักเรียนของเราไปสูแรงงานตางประเทศ ถาเกิดวา
อาชีวศึกษาสามารถที่จะวางแผนพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาใหประสบความสําเร็จ
ตามที่ผมกราบเรียน ผมคิดวาอาชีวศึกษาคงจะกาวหนา เร่ืองที่ ๒ เร่ืองอาชีวศึกษา วันนี้ 
พ.ร.บ. อาชีวศึกษาไดคลอดแลว ผานสภาแหงนี้ไปแลว แตยังไมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

      - ๑๐๗/๑ 
 



๒๒๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๑๐๗/๑ 
 
แตผมเขาใจวาในปการศึกษาหนาคงจะผานและใชไดกลายเปนสถาบันอาชีวศึกษา 
ผมถามวาวันนี้กระทรวงศึกษาธิการไดคิดที่จะรองรับ วางแผน ตั้งงบประมาณ บริหาร
จัดการรองรับเพื่อที่จะใหอาชีวศึกษานี่ไดเปดปริญญาตรีอยางไร เพราะวาถาปลอย 
ตามยถากรรมเหมือนอุดมศึกษาจะมีปญหามาก ในเร่ืองของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ที่ เกิดบัณฑิตทั้งสองจากผลงานวิจัย ผมเสียดายเวลากําลังจะหมด  ที่จริงผมเอา
อุดมศึกษาใหทานดูวาวันนี้ระดับอุดมศึกษาเราก็ย่ําแยเหมือนกับมัธยมศึกษาจาก        
การประเมิน สมศ. ปรากฏวาหลายมหาวิทยาลัยอยูในเกณฑที่ไมผานการประเมิน      
เปนเรื่องที่นาตกใจมากครับ ผมเลยฝากรัฐบาลชุดนี้ใหดูแลเอาใจใสในเรื่องการศึกษา 
เปนพิเศษ เพราะวาการศึกษาสรางชาติครับ ขออภัยครับ การศึกษาสรางคนเพื่อที่จะให
คนไปสรางชาติครับ ขอบพระคุณอยางสูงครับ  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : คุณโสภณครับ  
  นายโสภณ ซารัมย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (บุรีรัมย) : กราบเรียน       
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม โสภณ ซารัมย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย 
พรรคพลังประชาชน ขออภิปรายสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและฝากขอสังเกตในการ
แถลงนโยบายครั้งนี้ ทานประธานครับ วันนี้กระผมดีใจและภูมิใจ และผมเชื่อวาสมาชิก
พรรคพลังประชาชนก็เปนเหมือนผม คือไดเห็นนโยบายที่พวกกระผมไดออกไปรณรงค
บอกชาวบานวาถาเลือกพวกกระผมแลว เลือกพรรคพลังประชาชนแลวจะไดเห็นนโยบาย
ที่ประชาชนชื่นชอบกลับคืนมา วันนี้ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคก็เปลี่ยนมาเปนบัตรประชาชน
รักษาทุกโรค โครงการเอสเอ็มแอลกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองหรือเรียกวา กองทุน 
เงินลาน การปราบปรามยาเสพติด การพักหนี้เกษตรกร การสรางถนนในหมูบาน  
หรือการดูแลสวัสดิการของ อสม. หรือเบี้ยยังชีพของคนชรา ลวนแตจะตองนํามาปรับปรุง
ใชใหเกิดประสิทธิภาพ ผมยกตัวอยางงาย ๆ เบี้ยยังชีพที่เขาทะเลาะกันในหมูบาน  
เพราะงบประมาณมันไมพอ ถาจะเอาอายุเปนเกณฑก็ไมได เขาก็ตองไปดูองคประกอบอื่น 
นอกจากอายุมากแลวเขาเกณฑ ๖๐ ปแลวตองดูบอกวามีคนเลี้ยงหรือเปลา ยากจน 
หรือเปลา คนก็เลยแยงกันจนก็มีปญหา ผมเชื่อวารัฐบาลชุดนี้ถาจัดเบี้ยยังชีพไปครบคน 
 



๒๒๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๑๐๗/๒ 
 
ก็ไมแยงกันจนหรอก ประเด็นที่ผมจะกราบเรียนตั้งเปนขอสังเกตแกสภานี้ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ นโยบายเรงดวนที่จะกระทําในปนี้คือนโยบายขอ ๑.๑   
     ๑.๑.๑ การสรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร ผมเห็นวาเปนนโยบาย
ที่ดีมาก กระผมขอยกตัวอยางสนับสนุนนโยบายที่จะตองสรางระบบประกันความเสี่ยง
ใหแกเกษตรกร ๒ ปที่แลวครับ ออยมีราคาตันละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ มาวันนี้ออยมีราคา 
คนก็แหกันไปไถนาปลูกออย เพราะคิดวาออยจะมีราคา พอมาวันนี้ออยตันละ ๖๐๐ บาท 
ชาวบานก็ขาดทุน อีกเรื่องหนึ่งครับ เร่ืองวัว เมื่อรัฐบาลที่แลวสงเสริมใหเลี้ยงวัว คนก็ไป
เลี้ยงวัว ที่จริงเปนนโยบายที่ดีครับ ภาคอีสานตองเลี้ยงวัว แตพอมารัฐบาลไมสงเสริมวัว 
ก็ลงราคาจากที่เขาซื้อวัวตัวละ ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐  --------------------------------------------- 
 
                          - ๑๐๘/๑ 
 



๒๒๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๐๘/๑ 
 
มาวันนี้วัวเหลือราคาแคตัวละ ๔,๐๐๐–๕,๐๐๐ ชาวบานขาดทุนเพราะไมมีหลักประกัน
ความเสี่ยง ฉะนั้นในเรื่องนี้รัฐบาลตองชวย เพราะวาเดี๋ยวนี้โครงการนี้กําลังมีปญหา  
ทานตองชวยเรื่องออยและเรื่องวัวนะครบั 
  ประเด็นที่ ๒ ที่ผมจะกราบเรียนคือเร่ืองระบบชลประทาน ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี
เห็นวาระบบชลประทานจะตองเอาน้ําโขงมาใชก็เปนเรื่องที่ดี แตอยาลืมนะครับวันนี้เรามี
ลําน้ําหลัก ลําน้ํารองอยูแลว ผมอยากใหทางรัฐบาลไดมีแผนแมบทที่จะรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทําลําน้ํา ลําน้ําหลักนี่ใหรัฐบาลสวนกลางรับผิดชอบ เมื่อมีลําน้ําหลัก
แลวก็ใหทองถิ่นเขาเอาไปดําเนินการใหประชาชนใช ฉะนั้นเราจะแกปญหาซ้ําซากอยู
อยางนี้เราก็จะชดเชยภัยแลงอยูตลอด เหมือนเมื่อวานนี้มีทานอภิปรายวาที่อําเภอลําปลายมาศ
มีอิทธิพลไปสั่งใหแลง ไมแลง ที่จริงเรื่องแลงนี่นาแปลงหนึ่งมันมีทั้งแลง ทั้งทวม เพราะมัน
มีทั้งนาดอนและนาลุมซึ่งเปนปญหาในการชดเชยภัยแลง ก็กราบเรียนทานประธานวา 
ปนี้จังหวัดบุรีรัมยแลงแตยังไมไดรับการชดเชยภัยแลง  
   ประเด็นที่ ๓ ที่ผมจะตองกราบเรียนทานประธานคือ เร่ืองการศึกษา 
ที่จริงเขียนไวดีครับ วันนี้จะตองเพิ่มเติม งบประมาณจะตองจัดใหเพียงพอ จะตองจัด
อัตรากําลังครูใหพอ จัดงบประมาณไวสําหรับสรางอาคารเรียน เพราะบางทีอาคารเรียน 
๔๐–๕๐ ปแลวยังไมไดรับการรื้อถอนเพราะไมมีงบสราง และที่สําคัญที่สุดทานประธาน 
ที่เคารพ วันนี้เรามี กศน. แตวากฎหมายใหมกําลังจะออกใช ภารกิจของ กศน. วันนี้
มากมาย คือภารกิจที่จะจัดการศึกษาทั้งนอกระบบและตามอัธยาศัย ซึ่งเปนภารกิจ 
ที่เปนหลัก ผมคิดวาเราจะตองให กศน. เปนคณะกรรมการ เปนแทงอีกแทงหนึ่งเพื่อ 
ขวัญกําลังใจในการทํางานจะไดมีประสิทธิภาพ และเรื่องหองสมุด วันนี้สังคมอุดมปญญา
จะตองเกิดจากการอาน เราจะตองจัดหนังสือพิมพใหกับหมูบาน ในที่แลวมาเราจัด
หนังสือพิมพใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตก็ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ผมคิดวา 
เร่ืองนี้เราจะตองไดดําเนินการโดยให กศน. เปนเจาภาพ   
   สุดทายผมกราบเรียนทานประธานวา ประเทศไทยเรามีวิกฤติทางการเมือง 
ประเทศไทยเรามีวิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลนี้ไมมีสวนที่จะรับผิดชอบ การทําในเรื่อง 
 



๒๒๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๐๘/๒ 
 
วิกฤติเหลานั้น แตรัฐบาลนี้ไดรับเลือกจากประชาชน ประชาชนฝากความหวังไวกับรัฐบาลนี้ 
ประชาชนมีความสุขแลวที่ รัฐบาลตั้งไดสมประสงคที่ในระบอบประชาธิปไตยที่ใช 
เสียงสวนใหญที่จะพัฒนาประเทศ ผมเชื่อวาความสุขที่ประชาชนจะไดรับก็คือไดรับ 
จากนโยบายฉบับนี้ ก็ขอบคุณทานประธานครับ ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณสมหมายครับ 
   นายสมหมาย ปาริจฉัตต สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ : กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพครับ ผม สมหมาย ปาริจฉัตต สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ ส.ว. ในฐานะกรรมาธิการการมีสวนรวมของ สนช. นะครับ 
อยากจะกลาววาผมคอนขางโชคดีที่ทานนายกรัฐมนตรีไดเขามาในชวงนี้พอดี ประเด็น 
ที่ผมใครจะเรียนอภิปรายในเร่ืองนโยบายของรัฐบาล  หมวด  ๘ วาดวยนโยบาย  
การบริหารจัดการที่ดี จริงอยูผมยอมรับวาการอภิปรายคร้ังนี้เปนการอภิปรายนโยบาย 
ตัวจริงที่รัฐบาลไดแถลงเมื่อวานนี้ ไมไดเปนการอภิปรายรางนโยบายหรือพิมพเขียว
นโยบายที่รางมากอนหนานี้ ถานโยบายที่รัฐบาลแถลงมีความกาวหนา มีความทันสมัย
และพัฒนาไปกวารางนโยบายที่รางมากอนหนานี้ผมก็จะไมอภิปราย แตเมื่อไดพบ
ขอเท็จจริงแลวเนื่องจากวาพบวานโยบายที่ไดมานําแถลงนั้นกลับลาหลังกวานโยบาย 
ที่เปนตัวรางเสียอีก นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะเรียนใหทานสมาชิกทั้งหลายไดทราบวา  
 

 - ๑๐๙/๑ 



๒๒๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          สติมา ๑๐๙/๑ 
 
ทําไมถึงเปนเชนนั้น รางนโยบายรัฐบาลฉบับที่ตีตรารับมาเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ทานสมาชิกอาจจะไมไดเห็นตัวนั้น แตในคณะรัฐมนตรีผมเชื่อวา
ทานเห็นทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งระบุไวมี ๔ สวนดวยกัน ในหมวด ๘ สวนแรกวาดวย
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน สวนที่ ๒ วาดวยกฎหมายและการยุติธรรม  
สวนที่ ๓ วาดวยการมีสวนรวมของประชาชน สวนที่ ๔ วาดวยการสงเสริมใหสื่อมวลชน
ของรัฐมีสิทธิเสรีภาพ ปรากฏวาเฉพาะสวนที่ ๓ วาของเดิมในรางนั้นมีความกาวหนา 
และทันสมัยมาก ผมใครจะอานใหทานสมาชิกไดทราบนะครับ  
   ขอที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนโดยคํานึงถึง
ความเทาเทียมกันของหญิงและชายในการตัดสินใจทางการเมือง ในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ระดับทองถิ่น ในการตรวจสอบการใช
อํานาจของรัฐทุกระดับ รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ  
   ขอที่ ๒ สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งทางการเมืองและสนับสนุน
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 
รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขาย 
ทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่  
   ขอที่ ๓ สนับสนุนการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งสงเสริม 
ใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นโยบายการมีสวนรวมของประชาชน
อยูในหัวขอ ๘.๓ ปรากฏวาพอถึงฉบับที่เปนจริงที่ทานแถลงทั้งหมด ทานตัดสวนนี้ออกไป
ทั้งหมดเลย นี่เปนความเสียดายอยางยิ่ง ผมถึงเห็นวานโยบายฉบับตัวจริงกลับลาหลัง
กวาฉบับที่เปนตัวราง จริงอยูทานอาจจะเขียนไวในคําอารัมภบทในชวงตนวา รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันไดใหความสําคัญแกบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ประเทศ และกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐเพื่อใหอยูในกรอบแนวทาง
ของการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
และจะยึดเปนแนวทางในการดําเนินงานของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลตระหนักในเรื่องเหลานี้ 
 



๒๒๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          สติมา ๑๐๙/๒ 
 
แลวเหตุไฉนทานจึงตัดหมวด ๘.๓ ไปเสีย นี่เปนสิ่งที่นาเสียดายอยางยิ่งเมื่อตระหนัก
อยางนั้น สาเหตุที่ผมหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเห็นวามันอาจจะมีผลกระทบตอ 
การสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง การเมืองตามทองถนน การเมืองที่ทองสนามหลวง 
ซึ่งพวกเราก็เห็นวาเปนสิ่งสําคัญที่เราเติบโตขึ้นมาขนาดนี้ การเมืองบนทองถนน การเมือง
ภาคประชาชน การเมืองภาคพลเมืองมีความสําคัญ ถาเราใหความสําคัญกับบทบาท 
การมีสวนรวมนั้นก็จะทําใหมีความเขมแข็งเมื่อถวงดุลการเมืองในระบบรัฐสภา นี่คือ
ประเด็นที่ผมอยากจะเนน โดยเฉพาะอยางยิ่งมันมีกฎหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แลว 
ก็รางมาตั้งแตสมัยรัฐบาลที่แลว กอนรัฐบาลที่แลวอีก โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ  
พ.ร.บ. การมีสวนรวมของประชาชนรางแลวรางอีกจนขณะนี้ยังไมสามารถผลักดันมาเปน
กฎหมายได อันนี้เปนประเด็นหนึ่งที่จะเรียนฝากทานรัฐบาลนะครับ  
   อีกประเด็นหนึ่ง กฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับอันนี้ดวยก็คือกฎหมาย 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร กฎหมายฉบับนี้ในทายรางนโยบายรัฐบาลไมไดพูดถึงอยางจริงจัง
และเปนรูปธรรม ในสมัยป ๒๕๔๔ มีการระบุไวในทายนโยบายชัดเจน แตเวลาผานไป 
เปนเวลาอันยาวนานกฎหมายฉบับนี้ก็ไมไดรับการแกไขปรับปรุงใหทันสมัย นี่ประเด็นหนึ่ง
เกี่ยวของกับนโยบายการมีสวนรวมของภาคพลเมือง  
   อีกประเด็นหนึ่งที่ผมหวง ที่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาก็กลัววาถารัฐบาลไมเอา
จริงจังในการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมืองแลว การเกิดขึ้นของสภาพัฒนาการเมือง 
ที่มีพระราชบัญญัติออกมาแลวจะไมเปนไปตามวัตถุประสงค ทําใหการเมืองมีความเขมแขง็
มากยิ่งขึ้น ระบบถวงดุลมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น นี่เปนประเด็นที่ผมเปนหวงนะครับ  
ซึ่งก็เกี่ยวของกับบทบาทของทานประธานรัฐสภาดวย เนื่องจากในบทเฉพาะกาลของ 
พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเมือง กําหนดใหทานประธานรัฐสภามีบทบาทในการเสนอผูที่ 
จะมาเปนประธานสภาพัฒนาการเมืองฉบับชั่วคราว ก็ฝากอันนี้ไวเปนประเด็นแรก 
ที่อยากจะฝากรัฐบาลไวนะครับ       
 

                                                                  - ๑๑๐/๑ 
 



๒๒๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พัชรี ๑๑๐/๑ 
 
   อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะกลาวถึงก็คือ นโยบายวาดวยการแกปญหา
ความยากจน ซึ่งในนโยบายรัฐบาลเขียนไวชัดเจน ระบุชัดเจนเลยวารัฐบาลจะปรับปรุง
ระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีใหมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ ในหัวขอ ๓.๑.๒ 
ประเด็นอยูที่วาทานเขียนไวและพูดในเชิงหลักการกวาง ๆ ประเด็นนี้ไมเห็นเปนรูปธรรม
เทาที่ควร จริงอยูรัฐบาลพยายามใชนโยบายที่กระตุนใหเกิดการใชการจายเพื่อใหคนยาก
คนจนมีโอกาสในการทํามาหากิน มีรายไดมากขึ้น ทิศทางหลักในการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตในมิติของการสรางความเปนธรรม 
ที่เปนรูปธรรม ไมเห็นในความชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องภาษี ที่ทานไดบอกวา 
จะเก็บภาษีใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพนั้น คําถามคือวา ภาษีอะไร จะเก็บ
เมื่อไร จะทําในรัฐบาลนี้หรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีที่กระทรวงการคลังไดศึกษา
มาแลวหลายยุคหลายสมัย เมื่อเชาทานอาจารยสังศิต สมาชิก สนช. ก็ไดพูดถึงภาษี
ทรัพยสินที่ใชคําวา ภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง กระทรวงการคลังศึกษามานานแลวนะครับ 
จนบัดนี้ยังไมมีการผลักดันออกมาอยางเปนรูปธรรม  อีกฉบับหนึ่งคือภาษีมรดก 
ซึ่งเจตนารมณเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ระหวางประชาชนคนยากคนจน ลดชองวาง
ระหวางคนมีคนจนเจตนาอยูตรงนั้น  ไมสามารถผลักดันออกมาไดสําเร็จ  ฉะนั้น 
ความเปนรูปธรรมของนโยบายตรงนี้ทานตอบยืนยันกับสมาชิกกับพี่นองประชาชน 
ไดไหมครับวา ภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง และภาษีมรดกนั้นทานมีนโยบายอยางไร        
เพื่อแกไขปญหาความไมเปนธรรมในสังคม นี่ประเด็นที่ ๒ ผมใครจะกราบเรียนนะครับ   
   อีกประเด็นหนึ่งอยูในหมวดเดียวกัน หมวด ๘ นะครับ ขอ ๘.๑.๕ ขอที่ 
ทานเขียนวา  เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
พรอมทั้ งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของขาราชการ  
และเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง เพื่อใหราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน 
ประเด็นที่ผมใครจะเสนอแนะเพิ่มเติม จริงอยูคําวา เจาหนาที่ของรัฐ นั้น ตามกฎหมาย 
ป.ป.ช. นิยามคําวา เจาหนาที่ของรัฐ นั้น รวมหมายถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย  
 



๒๓๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พัชรี ๑๑๐/๒ 
 
แตนโยบายขอนี้ถาอานกันชัดก็จะเนนไปที่ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ควรจะเนน 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรวมทั้งภาคเอกชนดวยใหชัดเจน อยางเชนรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญเขียนชัดนะครับวา มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรมที่กําหนดขึ้น ฉะนั้นรัฐธรรมนูญจํากัดใหเห็นชัดทั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
แลวในสวนของภาคเอกชนก็เชนเดียวกัน ฉะนั้นถารัฐบาลใหความสําคัญเกี่ยวกับ 
เร่ืองมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมนั้น โดยเนนไปที่พวกเราดวยกันเอง สมาชิกที่เปน 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  รวมทั้ งภาคเอกชนดวยใหมีธรรมาภิบาลมากขึ้น  
แลวเครงครัดเขมงวดกับพวกเราเองจะเปนประโยชนและเกิดภาพลักษณที่ดี มิฉะนั้น 
เราจะพบวาเราจะมุงเนนการควบคุมจริยธรรม สรางมาตรฐานทางคุณธรรมแกขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐเปนหลัก ขณะที่พวกเรากันเองเราอาจจะละเลยไมเขมงวดตอ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง นี่เปนประเด็นที่อยากจะฝากไวใหเกิดความชัดเจน และเนนวา
เราควรจะมาเนนกระบวนการทําใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองนั้นมีความเขมขนไมนอยกวาการที่เราจะไปกํากับควบคุมขาราชการซึ่งเขา
เปนผูใตบังคับบัญชาเปนผูที่ตองปฏิบัติตามนโยบาย มีวินัย มีระเบียบปฏิบัติเขมงวด 
อยูแลว ซึ่งนาเห็นอกเห็นใจ แตพวกเรากันเอง ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นเปน 
สิ่งสําคัญ ถาเราเริ่มเสียตรงนี้ก็จะเปนแบบอยางแกขาราชการ เขาก็ใหความเชื่อถือ  
พี่นองประชาชนใหความเชื่อถือวาเราเขมงวดในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม กลไกที่ทําให
คุณธรรม ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      - ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๑๑/๑ 
 
จริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติ อยากใหรัฐบาลและสภาเนนตรงนี้ใหเกิดความเปนจริง    
ผมทราบวามีการรางมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมทุกยุคทุกสมัย ทั้งของ ส.ส. ส.ว. 
สนช. แตเวลาเกิดปญหาในการปฏิบัติผลบังคับใชนั้นไมสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถารัฐบาลเขียนไวในนโยบายใหชัดเจนวาจะมุงเนนตรงนี้ มุงเนนไปที่        
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น ผมวาจะเปนสิ่งที่เกิดประโยชน 
  อีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดทายที่ผมใครจะฝากไวในเร่ืองการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการ ในชวงระยะหลังนั้นจะพบวา
ความตื่นตัวของประชาชน องคกรประชาชนในการที่จะทําหนาที่ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับ
การทุจริตคอรรัปชันนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถารัฐบาล สมาชิกใหความสนใจสงเสริม
สนับสนุนภาคประชาชนทําหนาที่ตรงนี้ก็จะทําใหกระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รัฐบาลบางสมัยเขียนไวในนโยบายเลยนะครับ สนับสนุนภาคประชาชน 
องคกรประชาชนทําหนาที่ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตและคอรรัปชัน แตเวลา 
ก็ผานเลยไปไมไดเกิดการปฏิบัติที่เปนจริง ฉะนั้นใครจะเรียนฝากฝายบริหารและเพื่อนสมาชิก
ทุกทานวาการเกิดขึ้นของ ป.ป.ช. ภาคประชาชนนั้นเกิดขึ้นเปนรูปเปนรางแลว เพียงแต 
ไมมีกฎหมายรองรับชัดเจน ที่มีกฎหมายรองรับชัดเจน ป.ป.ช. กฎหมายออกแลว  
ป.ป.ท. ซึ่งทานก็ทราบในการปองกันและปราบปรามในสวนขาราชการตั้งแตระดับ ๘  
ลงมาเปนตนไป ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวขององคกรในสวนของที่เปนประชาชนองคกร
ตาง ๆ ไดเขามาสนับสนุนสงเสริมในการติดตามประเด็นการคอรรัปชันของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองของขาราชการ แมกระทั่งของเอกชนดวยกันเอง การเคลื่อนไหว 
ของ ป.ป.ช. ภาคประชาชนมีประสิทธิภาพจนกระทั่งใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินคดี 
แมแตภาคเอกชนที่หลบเลี่ยงภาษีเกิดขึ้นแลว ก็ใครจะฝากรัฐบาลไวอยาดูแคลนการเมือง
ภาคพลเมือง ภาคประชาชน ใหความสําคัญเถอะครับ ดึงนโยบาย ขอ ๘.๓ ขอเดิม
กลับคืนมา สวนขอ ๘.๔ เปนประเด็นขอสุดทายที่ผมอยากจะฝากไวเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน  
ผมก็เสียดายอยู นโยบายของรัฐบาล ตัดขอ ๘.๓ เดิม เอาขอ ๘.๓ ใหมมาใสเขียน
ขอความวาอยางนี้ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ 
 



๒๓๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๑๑/๒ 
 
และสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม รวดเร็ว อันนี้เปนนโยบาย 
ตัวจริง แตฉบับรางนะครับ ขอที่ ๘.๔ ซึ่งกลายมาเปน ๘.๓ นั้น เขียนไวอยางนี้นะครับ  
ทานดูความเปนรูปธรรมและความชัดเจนอันไหนจะดีกวากัน ของเดิมเขียนไววา สงเสริม
ใหสื่อสารมวลชนของรัฐและเอกชนมีสิทธิเสรีภาพในการรับรูกิจการของรัฐและการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่รัฐในกรอบของกฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพ
ในการเผยแพรขาวสารอยางเที่ยงตรงเปนธรรมและรวดเร็ว เสียดายครับ มีความชัดเจน
เปนรูปธรรม ระบุถึงการยอมรับเร่ืองสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนของรัฐและเอกชน
มากกวานโยบายตัวจริงที่ทานเขียนไวในขอ ๘.๓ ผมจึงเรียนฝากไว นําขอ ๘.๔ เดิมมา
ปฏิบัติเถอะครับ ถึงแมทานจะแกขอความไมได แตทานตองนําไปสูการปฏิบัติแลวจะมี
ความเปนรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น แตยอมรับวาบทบาทของสื่อสารมวลชนนั้นเปน
บทบาทที่จะทําหนาที่ในการถวงดุลติดตามตรวจสอบ ถาสื่อสารมวลชนไมรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง สังคมก็ควบคุม ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็ควบคุม ขาราชการ
ควบคุมโดยกฎหมายและโดยจริยธรรม คุณธรรม ประเด็นที่ผมใครจะฝากไวและเบื้องหลัง
การถายทํานโยบายรัฐบาลมีเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : คุณสัมพันธ ทองสมัคร ครับ 
  นายสัมพันธ ทองสมัคร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : 
ทานประธานที่ เคารพ  กระผม  สัมพันธ  ทองสมัคร  จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา วันนี้นับเปนวันที่ ๒ ที่เราไดวิพากษวิจารณ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งไดแถลงเมื่อวานนี้หลายประการดวยกัน -------------------------------- 
 

      - ๑๑๒/๑ 



๒๓๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๑๑๒/๑ 
 
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของชาติซึ่งเราถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะวาการศึกษานั้น 
ทุกคนจะตองสัมผัส เขาถึงกลาววาการศึกษาคือชีวิต ชีวิตตองมีการพัฒนา การพัฒนา
ของชีวิตเพื่อใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพราะฉะนั้นนโยบายทาง 
การศึกษานั้นเปนนโยบายที่จะตองมียุทธศาสตรที่ชัดเจน ถาไมมียุทธศาสตรแลวผูบริหาร
การศึกษาก็ไมสามารถที่จะมีความคิดใหม ๆ ได ไมสามารถที่จะนําวิชาความรูหลากหลาย 
ที่อยูในบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการหรือขององคกรการศึกษานั้นมาใชประโยชนได 
ผมขอเรียนวาการศึกษาที่ไดเสนอมา ๖ ขอ ซึ่งมีกําหนด ๔ ป ดูแลวไมมีทิศทางที่ชัดเจนเลย 
ผมขอเรียนวารัฐมนตรีนั้นถาไมมีแนวทางที่ชัดเจนก็ไมสามารถบริหารราชการแผนดิน 
ไดสะดวก อยางสมัยที่พรรคประชาธิปตยรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินนั้น  
เราจะมีหลักอยู ๔ ประการ เชน กระจายรายได กระจายโอกาส  กระจายอํานาจ  
กระจายความเจริญ ผมไดดึงการกระจายโอกาสเขามาอยูในกระทรวงศึกษาธิการ 
ดําเนินการการศึกษาจนเปนที่ประจักษ แตหลังจากพรรคประชาธิปตยไมไดรับผิดชอบ
กระทรวงศึกษาธิการแลว กระทรวงศึกษาธิการจึงประสบกับปญหาตาง ๆ มากมาย 
แกกันไมหวาดไมไหวจนบัดนี้ แมการศึกษาฟรี ๑๒ ป ก็ยังถกกันไมจบวาเราจะนับ 
อยางไรดี การศึกษาฟรี ๑๒ ปที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้นั้น มันเปนภาระ 
ที่รัฐบาลจะตองดําเนินการชวยดานการศึกษาของสถานศึกษาที่เขากําหนดตารางหรือ
โปรแกรมการเรียนการสอนไวครบถวนแลวในปการศึกษาที่จะถึง เพราะเราไดดําเนินการ
ใหสถานศึกษาเหลานั้นไดจัดการศึกษาหลากหลาย หลายสถานศึกษาจึงกําหนดวาตองมี
โปรแกรมภาษาตางประเทศ จึงมีการเปดสอนภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ เพื่อจะใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา
จึงไปจางอาจารยสอนจากตางประเทศมาสวนหนึ่งเพื่อทําการสอน  แตในขณะนี้ 
แมสถานศึกษาจะเปนนิติบุคคล แตสถานศึกษานั้นไมกลาที่จะเก็บคาใชจายเหมือนกับ
เคยทํากับผูปกครองที่ใหเด็กมาเรียนในสาขาวิชาพิเศษหรือโปรแกรมพิเศษ หรือโครงการ
พิเศษตามที่ไดกําหนดกันเอาไว เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ รัฐมนตรีในปจจุบันของ
กระทรวงศึกษาธิการจะตองหาวิธีการทําอยางไรจะชวยสถานศึกษานี้เพื่อใหการพัฒนา 
 



๒๓๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๑๑๒/๒ 
 
การศึกษานั้นไดตอเนื่องไปอยางไมมีวันจบสิ้นและมีการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป นี่เปนประเด็นแรก
ที่ขอฝากเอาไว  
   ประเด็นที่ ๒ เร่ืองโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ นับตั้งแตป ๒๕๔๖ 
เปนตนมาที่เรามีการปฏิรูป ปรากฏวาการปฏิรูปนั้นไมไดจัดกระบวนการรองรับองคกร 
ที่เกิดขึ้นใหมและบุคลากรในองคกรเกา จึงทําใหการกระจายอํานาจลงไปยังเขตพื้นที่
การศึกษานั้น หรือในกระทรวงศึกษาธิการที่มีองคกรใหมเกิดขึ้นและองคกรเกา ๆ  
ก็มารวมกับองคกรใหม  พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบใหม  เราจะพบวาคนที่ มีความรู
ความสามารถมากมายไมไดใชความรูความสามารถของตนเองเลย อยางเขตพื้นที่
การศึกษานี่มีผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ๑ คน แตมีรองทั้งหมด ๑๑ คน ๑๗๘ เขต 
ทานลองคิดดูสิ รองขนาด ๓ คน รองแค ๓ คนนี่เราถือวานาจะเหมาะสมกับภารกิจ 
ที่ปฏิบัติอยู แตนี่รองตั้ง ๑๑ คน ๘ คนนั้นนาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางรูปแบบ 
ใหไปดําเนินการหรือไปปฏิบัติภารกิจตามที่เขามีความรูความสามารถ เพราะฉะนั้นตัวนี้ 
เปนตัวปญหาที่เกิด ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                     - ๑๑๓/๑ 
 



๒๓๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พรรษวรรณ ๑๑๓/๑ 
 
ถาพูดกันจริง ๆ แลวไมเกิดเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เกิดหลายกระทรวงที่ปฏิรูประบบ
ราชการใหมในยุคนั้น เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนวาสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะตองทํา 
เร็วที่สุดก็คือการปรับโครงสรางบุคลากรที่เกง ๆ ที่มีความรูความสามารถนี้ดึงเขาไป
ชวยงานที่ไหน มีองคกรอะไรเกิดขึ้นไดบาง นั่นเปนประการแรก  
  ประการที่ ๒ ในคณะกรรมการพื้นฐานของการศึกษาที่เราเอากรมสามัญศึกษา
ไปรวมกับประถมศึกษา แตละกรมนั้นก็มีความรูความสามารถ เขาสามารถที่จะใชวิชา
ความรูที่อบรมสั่งสอนสะสมมานั้นใชเฉพาะเด็กในแตละระดับที่มีอายุแตกตางกัน 
เพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้เกิดปญหาตัวนี้เหมือนกัน คือกรมสามัญศึกษา
กับกรมประถมเกากําลังใชสับสนกันอยูในการพัฒนาเด็กในระดับตั้งแตอนุบาลจนถึง
มัธยมปลาย เพราะฉะนั้นประเด็นนี้แหละนาจะมีการปรับปรุงใหมในคณะกรรมการ
พื้นฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่นาจะมีองคกรยอย ๒ องคกร องคกรหนึ่ง
ดูแลการศึกษาตั้งแตอนุบาล ๑ จนถึง ม. ๓ หรือมัธยมปที่ ๓ สวนกรมสามัญเดิมดู
การศึกษาตั้งแต ม. ๔ จนถึง ม. ๖ มันจะทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น จะสามารถ 
ใชอุปกรณหลากหลายที่มีอยูนั้นไดรัดกุมมากยิ่งขึ้น ตัวนี้เปนตัวโครงสรางที่รัฐบาลในชุดนี้
นาจะพิจารณาถาตองการพัฒนาการศึกษา อันนี้คือสิ่งที่เรียนใหทานทั้งหลาย ผมเรียน
แลววาเมื่อเรามีแนวทางหรือมีปรัชญาในการจัดการศึกษา ผมดึงการขยายโอกาส 
กระจายโอกาสเขามาดําเนินการในกระทรวงศึกษาธิการ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นวา
กระทรวงศึกษาธิการนั้นในยุคนั้นจึงมีการขยายโอกาสไปหลากหลาย ขยายโอกาส 
เด็กประถมปที่ ๖ ใหเรียน ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ โดยไมเก็บคาเลาเรียน ขยายลงไปขางลาง
อนุบาล ทานอดีตนายกรัฐมนตรีทานชวน หลีกภัย นี่แหละไดริเร่ิมอนุบาลชนบทขึ้น
สามารถรับเด็กเขาเรียน เด็กในชนบทไมมีโอกาสไดเรียนในระดับอนุบาลก็ไดเรียนมากขึ้น 
จนบัดนี้การอนุบาลชนบทตั้งแตเด็กปฐมวัยไดกระจายไปทั่วประเทศ นี่คือสิ่งที่เราคิด  
เราทํา เพราะฉะนั้นคนที่จะมาสานตอตัวนี้ตองพยายามศึกษา ตองพยายามที่จะหา
แนวทางปรับปรุงแกไขใหได นี่ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง ขอเรียนตอไปวา เมื่อรัฐบาล 
แถลงนโยบาย ๖ ขอดวยกัน สิ่งที่รัฐบาลไมไดเหลียวแลเลย ไมไดเขียนไวเลย คือเรื่อง 
 



๒๓๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พรรษวรรณ ๑๑๓/๒ 
 
การศึกษาที่เอกชนเขารับไปจัดการ การศึกษาที่เอกชนรับไปจัดการนั้นเขาแบงเบาภาระ
ของรัฐ เขาประหยัดคาใชจายของรัฐไปมาก แตในนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันนี้ 
ไมไดกลาวถึงการศึกษาของเอกชนเลย ไมไดกลาวถึงการศึกษาใน ๓ จังหวัดภาคใต 
ที่เขาเปดสอนศาสนาแลวมีวิชาสามัญเขาไป วิชาสามัญเขาไปนั้นเขาไปเมื่อป ๒๕๓๐  
ป ๒๕๓๐ นั้นผูที่ รับผิดชอบอยูก็คือพรรคประชาธิปตย เราพยายามที่จะใหผูที่เรียน 
ทางศาสนาไดเรียนวิชาสามัญควบคูไปดวย แตในรัฐบาลนี้ไมไดแถลงนโยบายเลย  
ไมไดพูดถึงโรงเรียนเอกชนวาใหเขาทําอยางไรเลย ไมไดพูดถึงปอเนาะวาใหเขาทํา 
อยางไรเลย ทิศทางเหลานี้ไมไดปรากฏในนโยบายของรัฐบาลแลวใหเราทําอยางไร  
มีการพูดถึงทางดานเกี่ยวกับจะใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาชีวศึกษานั้น 
รวมกับภาคเอกชนเขาไปดูแล ----------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๑๔/๑ 



๒๓๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กุลนษิฐ ๑๑๔/๑ 
 
บํารุง ซอมแซม เขาไปพัฒนาการตาง ๆ แตผมขอเรียนวาถาจะตองการใหสถาบัน
อาชีวศึกษาเขาไปดูแลพัฒนาการตาง ๆ นั้นรัฐหรือรัฐมนตรีจะตองพัฒนากรมอาชีวศึกษา
ใหเปนที่เชื่อถือเสียกอน เพราะกรมอาชีวศึกษาในขณะนี้นั้นเปนกรมที่คอนขางจะมี 
ปญหามาก ผมเคยเรียนกับหลาย ๆ คนวามีอยูครั้งหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายที่จะผลิตคอมพิวเตอรแจกจายกับสถานศึกษาทั้งหลาย ปรากฏวามอบให
สถานศึกษาทั้งหมด  ๖ แหงชวยดําเนินการ แตโดยขอเท็จจริงไมไดเปนอยางนั้น  
โดยขอเท็จจริงแลวนําเขาเครื่องคอมพิวเตอรมาจากไตหวัน นําเขาเครื่องปรับอากาศ 
มาจากไตหวันแลวก็มาทําทีวาผานการประกอบของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ  
แลวก็สงสิ่งเหลานี้ไปยังสถานศึกษาตาง ๆ แตปรากฏวาใชไมได คุณภาพต่ํา ไมมีใคร
รับรอง เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เปนสิ่งหนึ่งในกรมอาชีวศึกษา นอกจากนั้นคาฝกซึ่งรัฐบาล 
ตั้งงบประมาณใหไมวาจะเปนการฝกอาชีพหลากหลาย มีอยูหลายครั้งดวยกันที่ผูบริหาร
บางทานนําเอาคาฝกของเด็กเหลานี้โดยวิธีที่แยบยลเอาไปใชประโยชนสวนตน มีการโอน
คาฝกของเด็กจํานวนหนึ่งไปที่วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย แลววิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย 
ทําทีวาดําเนินการฝกอบรมเด็ก แตในขณะเดียวกันนั้นมีผูหลักผูใหญใหโอนเงินของ
วิทยาลัยการอาชีพที่ไดไปจากคาฝกชางฝมือของเด็กนี้ไปเขาบัญชีสวนตน ตอนนี้กําลัง 
มีปญหากันอยู ตอนนี้กําลังเกิดฟองรองกันอยู สิ่งเหลานี้รัฐมนตรีจะตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหสถาบันอาชีวศึกษาเปนที่เชื่อถือจึงจะสามารถบริการประชาชนได  
นี่เร่ืองของกรมอาชีวศึกษา 
  อีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองเกี่ยวกับศาสนา ศาสนานี่เราไมนาหวงศาสนาอื่นหรอก
ไมวาจะเปนฮินดู ไมวาจะเปนซิกข ไมวาจะเปนพราหมณ ไมวาจะเปนมุสลิม หรือเปนคริสต 
นาหวงคือพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนานี้เราดูแลกัน ๓ องคกร คือสํานักนายกรัฐมนตรี 
อีกแหงหนึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรม อีกแหงหนึ่งก็คือกระทรวงศึกษาธิการ ความจริง 
ในสมัยที่ประชาธิปตยเปนรัฐบาลนั้นเราพยายามปรับองคกรสงฆใหเปนที่พึ่งของ
พุทธศาสนิกชนอยางดีเยี่ยม ไมวาจะปรับนิตยภัตของพระ ไมวาจะเปนการศึกษาของสงฆ
ทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 



๒๓๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กุลนิษฐ ๑๑๔/๒ 
 
เราพยายามทําใหเปนเอกภาพและรับรองปริญญาตรีการศึกษาของสงฆดวย นี่คือสิ่งที่ 
เราทําเอาไว แตในขณะนี้นั้นสงฆกําลังถูกแบงแยกออกเปนสวน ๆ จึงเปนเรื่องที่ตองให
รัฐบาลนี้ดําเนินการแกไขใหสําเร็จ คิดวาสรางบุญ คิดวาสรางกุศลใหกับรัฐบาล 
เพราะฉะนั้นผมจึงขอสิ่งเหลานี้ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลชุดนี้ 
ไดดําเนินการ สวนคุณธรรมและจริยธรรมนั้นถาจะพูดก็ยืดยาวเวลามีจํากัด ถามีโอกาส
ในวันขางหนามีโอกาสที่จะพูดจะคุยกันเรื่องคุณธรรม จริยธรรมทําไมจึงลมเหลว ทําไม 
จึงเกิดปญหามากมายนั้นมีสาเหตุในประการใดบางก็จะไดพูดกัน วันนี้ผมขอแคนี้  
หมดเวลาครับ ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ทานสมาชิกครับ ตอไปจะยัง 
ไมมีผูพูดจาก สนช. นะครับ เพราะฉะนั้นระหวางฝายคานกับรัฐบาลจะเร็วขึ้น ใครที่มีชื่อ 
ก็เตรียมตัวไวนะครับ ตอไปเชิญคุณนิรมิตครับ  
 
                                   - ๑๑๕/๑ 



๒๓๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๑๕/๑ 
 
  นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (รอยเอ็ด) : กราบเรียน       
ทานประธานที่เคารพ กระผม นิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด  
เขต ๓ พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กอนอื่นตองขอชื่นชมยินดีในนโยบาย      
ของคณะรัฐมนตรีที่ไดแถลงตอสภาในวันนี้ซึ่งเปนวันที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐      
การแถลงนโยบายตอสภาเปนกระบวนการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
ทั้งนี้ เพื่อเปนสัญญาประชาคมวารัฐบาลนี้จะตั้งใจทําอะไรบางในชวง ๔ ป ซึ่งรัฐบาล
จะตองรับผิดชอบในการบริหารประเทศ และสภาแหงนี้จะตองตรวจสอบวารัฐบาล        
ไดปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับประชาชนหรือไมหรือมากนอยเพียงใด ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภาอยากตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะในนโยบาย ทานประธานที่เคารพครับ
นโยบายนี้เปนนโยบายที่เคารพสิทธิเสรีภาพผลประโยชนของประเทศชาติและของ
ประชาชนขางมาก ดังนั้นอยากจะตั้งขอสังเกตในนโยบายเรงดวนที่จะตองดําเนินการ    
ในปแรก ขอที่ ๑.๑๐ การพักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน การแกไขปญหาหนี้สิน
ของเกษตรกรที่ไดทํามาทุกยุคทุกสมัยซึ่งเปนนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ไดประกาศ    
อยางชัดเจน คือการพักชําระหนี้ใหแกเกษตรกร แตสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนตอ 
ทานประธานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะเพิ่มเติมนโยบายในการแกไขปญหาหนี้สิน    
ใหเกษตรกรก็คือ นําพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมาเปนเครื่องมือ   
ในการแกไขปญหาใหแกเกษตรกร พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้น
เปนพระราชบัญญัติที่ไดมีความคิดริเร่ิมใหเกิดขึ้นจากเกษตรกรเพื่อตองการอยากจะแกไข
ปญหาของเกษตรกรเอง โดยไดมีการตราเปนพระราชบัญญัติเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ ในชวง
รัฐบาลของพรรคประชาธิปตยในการบริหารประเทศชาติในครั้งนั้น แลวก็มีการแกไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ วัตถุประสงคก็เพื่อที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การรวมกลุมของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ลักษณะของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้นเปนนิติบุคคลรูปพิเศษ นั่นก็หมายความวา 
จะบอกวาเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจก็ไมใช เปนหนวยงานของราชการก็ไมเชิง  
เปนหนวยงานหนึ่ง เปนหนวยงานอื่นของรัฐ แลวก็มีการบริหารจัดการโดยมีเลขาธิการ 
 



๒๔๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๑๕/๒ 
 
กองทุนฟนฟูเปนผูบริหารสูงสุด ทานประธานที่เคารพ นับตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไดมีเกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะรอการแกไขปญหาหนี้สิน
ใหแกเกษตรกรเปนจํานวนมาก ซึ่งผมขออนุญาตแจงตอที่ประชุมแหงนี้วามีจํานวนเทาใด 
ภาคกลางจํานวนองคกรถึง ๘,๑๒๗ องคกร มีจํานวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเปนจํานวน 
๑,๐๙๕,๔๑๖ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนองคกรที่ขึ้นทะเบียนแลวนะครับ 
๑๖,๙๐๖ องคกร จํานวนสมาชิก ๒,๗๑๗,๙๗๐ คน ภาคใตจํานวนองคกรทั้งหมด 
ที่ขึ้นทะเบียนแลวนะครับ ----------------------------------------------------------------------------- 
 
                          - ๑๑๖/๑ 



๒๔๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ดวงใจ ๑๑๖/๑ 
 
๙,๐๙๕ องคกร จํานวนสมาชิกทั้งหมด ๘๗๘,๔๗๒ คน ภาคเหนือจํานวนองคกร 
ที่ขึ้นทะเบียนแลวเปนจํานวนทั้งหมด ๑๖,๘๒๕ องคกร จํานวนสมาชิก ๑,๖๕๐,๙๐๒ คน 
รวมจํานวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน ๖,๒๙๗,๗๖๐ คน เพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อม่ันวา 
ถารัฐบาลจะไดนําเอาพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมาแกไขปญหา
หนี้สินใหแกเกษตรกรก็คงจะเยียวยาใหแกสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนและรอความหวังในการ
แกไขปญหาไดเปนอยางดี ทานประธานที่เคารพครับ ปญหาที่เกิดขึ้นในกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกรที่ไมสามารถขับเคลื่อนหรือแกไขปญหาไดในปจจุบันนี้ไดเต็มที่ 
ก็เนื่องจากวา  ๑ . ที่ผานมานั้นความไมเอาจริงเอาจังในการแกไขปญหา  โดยใช
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา 
ของรัฐบาล โดยในครั้งนี้อยากจะเสนอแนะใหรัฐบาลไดตั้งคณะทํางานเชื่อมกันระหวาง
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรกับคณะรัฐมนตรี  เพื่อที่จะแกไขปญหารับฟง 
และกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา และขณะเดียวกันนะครับ รัฐบาลนี้ตองกลา 
เอาจริงเอาจัง โดยมอบใหรัฐมนตรีที่มีสวนเกี่ยวของใกลที่สุดกับการจัดการหนี้สิน 
ของเกษตรกรก็คือ ทานรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับทางดานกระทรวงการคลัง 
มารับผิดชอบในการแกไขปญหา โดยนําพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรมาใชกันอยางจริงจัง และขณะเดียวกันก็ตองเรงรัดในการที่จะบังคับในการใช
กฎหมาย โดยการตั้งเลขาธิการกองทุนฟนฟูใหไดทันตอในการแกไขปญหา เพราะวา
ปจจุบันนี้เลขาธิการกองทุนฟนฟูนั้นไมสามารถที่จะไดบุคคลที่ไดรับการคัดสรรจาก 
ตัวคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นมาในการที่จะแตงตั้งเปนเลขาธิการ แตปจจุบันนี้
เลขาธิการที่ดําเนินการอยูปจจุบันนี้เปนเลขาธิการรักษาการชั่วคราว ปญหาที่เกิดขึ้น 
ก็เกิดขึ้นจากวากฎหมายประกอบพระราชบัญญัตินั้นยังมีขอบกพรองบางอยางที่ 
ไมสามารถที่จะสรรหาตัวเลขาธิการได เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ตองกลาหาญในการที่จะ
จัดการในเรื่องใชพระราชบัญญัติในการบังคับใชใหเลขาธิการกองทุนฟนฟูไดมีหนาที่ 
เขาไปปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ แลวก็สามารถที่จะแกไขปญหาใหแกเกษตรกรได
ตามที่เกษตรกรรองขอ และที่สําคัญที่สุดก็คือวา ในการแกไขปญหานั้นจะตองอาศัย 
 



๒๔๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ดวงใจ ๑๑๖/๒ 
 
เงินงบประมาณ ซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดมีการประชุม 
เมื่อป ๒๕๔๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในชวงนั้นก็ไดรับทราบวาจะตองจัดหาเงินงบประมาณ
จํานวน ๘,๐๐๐ กวาลานบาท ในการที่จะใหกองทุนฟนฟูในการที่จะไปเยียวยาแกไข
ปญหาหนี้สินตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ เพราะฉะนั้นเพื่อเปนประโยชน 
แกพี่นองเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรองรับ  ก็อยากให รัฐบาลนี้ ไดประกาศวาจะนํา
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาหนี้สินใหดวย นอกจาก 
เร่ืองของปญหาหนี้สินแลว กระผมอยากจะขอกราบเรียนตอทานประธานอีกนะครับวา
การประกันความเสี่ยงภัยทางดานการเกษตร ไมวาจะเปนราคาออยซึ่งกําลังตกต่ํากัน 
ทั่วภาคอีสาน ก็อยากใหรัฐบาลประกาศอยางชัดเจนเลยวาปนี้จะใหราคาออยไดตันละ
ประมาณ ๑,๒๐๐ บาท จะทําใหเกษตรกรสามารถอยูได ผมไดใชเวลาในการที่จะ
อภิปรายเพื่อที่จะใหการสนับสนุนใหความเห็นชอบกับนโยบายของรัฐบาลในเที่ยวนี้ 
ตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานที่ใหโอกาสในการปฏิบัติหนาที่การเปนสมาชิก
รัฐสภาในวันนี้ ขอกราบขอบคุณทานประธานครับ  
 
                - ๑๑๗/๑ 



๒๔๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 นิวรา ๑๑๗/๑ 
 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณเทอดพงษครับ  
   นายเทอดพงษ  ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) :  
ทานประธานที่เคารพ ผม เทอดพงษ ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สัดสวน  
พรรคประชาธิปตย กระผมใครจะขอพูดถึงนโยบายพัฒนาสาธารณสุขของประชาชน 
ซึ่งคงจะเกี่ยวของกับงานของกระทรวงสาธารณสุข ของงานสุขภาพอนามัย วากันไป 
ตามจริงแลวนั้นนโยบายสุขภาพอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ถาจะมีกันก็คงจะมี
กันอยางถาวรมาคอนขางจะเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งก็พูดกันเพียงงาย ๆ ไมไดยืดยาว
อะไรมากมายนัก วาทําอยางไรที่จะทําใหพี่นองประชาชนนั้นไมเจ็บไขไดปวย ถาเจ็บไข 
ไดปวยขึ้นมาแลวทําอยางไรจะรักษาใหไดดีที่สุด คือพูดงาย ๆ วาปองกันไมใหเกิดโรคภัย
ไขเจ็บ มีการปองกันจะทํากันอยางไร ถาเจ็บไขไดปวยก็รักษา จะรักษาอยางไรที่จะให
ไดรับบริการที่ดีที่สุด ถาเปนอยางนี้คือนโยบายสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขกันมา 
ทุกยุคทุกสมัย ชวงหลังก็มีการเพิ่มเติมกันไปวาอยางนอยใหมีการฟนฟูสุขภาพ สงเสริม
สุขภาพที่จะเติมเขามากันอีก แตวาอยางไรก็ตามงานทั้งปองกันและงานรักษานั้น 
จะยังเปนแนวทางสําคัญ นโยบายที่เขียนไว ๔–๕ ขอนี้ก็จะอยูภายในกรอบที่ไดกลาว 
กันไวนี้เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นถารัฐบาลใดมีการดําเนินการปองกันกันอยางดี มีกลวิธี
ตาง ๆ ที่จะทําอยางไรที่จะใหมีการปองกันกันไดมาก โรงพยาบาลหรือการรักษานั้น 
ก็จะลดนอยถอยลงไปได พี่นองประชาชนก็จะมีความสุขกันอยูได แตในปจจุบันนี้นั้น 
ตองเรียนวางานปองกันนั้นคอนขางจะไดรับการดูแลลดนอยถอยลงไปมากไปกวา 
แตกอน ๆ มาก งานในดานการรักษานั้นไดรับการเชิดชูกันขึ้นมาอยางมากมายทําให 
การปองกันนั้นคอนขางจะลดลงไป สวนนี้ที่เกิดขึ้นมาไดอยางนี้นั้นอาจจะมาจากแนวทาง 
แนวนโยบายที่กําหนดเอาไววามีการรักษาพยาบาล ๓๐ บาทรักษาทุกโรค อาจจะเริ่ม 
มาจากจุดตรงนั้น แลวก็ระดมทรัพยากรทั้งหลายลงไปดําเนินการกันจุดนั้นเต็มที่ 
เพราะฉะนั้นเมื่อทํากันอยางนี้คอนขางมากแลว งานในดานการปองกันก็ลดนอย 
ถอยลงไปกันอยางนั้นจริง ๆ ผมตองเรียนวาที่เราไดพูดวางานในดานการปองกันที่ 
มันลดนอยถอยลงไปนั้น จริง ๆ จะมองเห็นไดในหลายสวน เชน ในการใหบริการ  
 



๒๔๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 นิวรา ๑๑๗/๒ 
 
ในการจัดการบริการงานสาธารณสุขที่ไดดําเนินการกันไปนั้น งบประมาณทั้งหลายนั้น
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดสรรเปลี่ยนแปลงกันใหม งานบริหารงานสาธารณสุขเริ่มขาด
ความชัดเจน หนวยงานของภาครัฐในระดับประเทศนั้นที่รับผิดชอบการบริการสาธารณสุข 
แตกอนนั้นมีกระทรวงสาธารณสุขไดดูแลอยางเดียว แตในปจจุบันนี้ไดขยายขอบขายงาน
กันออกไปมีเปน ๒ สวน กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูใหบริการ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพก็เปนเหมือนผูซื้อบริการ เพราะฉะนั้นงบประมาณทั้งหลายไปลงอยูที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สปสช. แลวกระทรวงสาธารณสุขก็รับจะเปนผูดําเนินการ
ดูแลในเรื่องการใหบริการทั้งหลาย ชวงเหลานี้ที่เนนลงไปแลวก็เนนไปเพื่อจะใหโครงการ 
๓๐ บาทรักษาทุกโรคนั้นเปนจริงขึ้นมา ------------------------------------------------------------ 
 

 - ๑๑๘/๑ 
                                

 



๒๔๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        เบญจมาภรณ ๑๑๘/๑ 
 
แลวก็ไดเรงรัดดําเนินการก็ใชเงินเปนตัวกระตุนในการใหบริการงานสาธารณสุขกัน 
เปนอันมาก สวนเหลานี้ทําใหงานในดานการปองกันนั้นคอนขางจะลดลงไปไมใชนอย  
ถาเราไปดูในระดับจังหวัดเราจะเห็นวาในระดับอําเภอ เราจะเห็นวาเดี๋ยวนี้นั้นไดจัดสรรกัน
งบประมาณลงไปในสวนของคณะกรรมการกลุมหนึ่ง เรียกวาจัดเปนคัพ (Cup) แลวก็ให
โรงพยาบาลเปนเจาภาพใหญ งานสาธารณสุขซึ่งเปนงานปองกันนั้นก็เขามามีสวนรวม 
กันอยูดวย โรงพยาบาลไหนที่ใหความสําคัญในเรื่องของการปองกันเยอะดูแลอยางนั้นดี 
งานปองกันก็รอดตัวไป แตวาสวนใหญแลวเนื่องจากงบประมาณมีคอนขางจะจํากัด 
จําเขี่ยเต็มทีก็อาจจะถูกบีบถูกกันในสวนของการที่จะเอาไปในงานของงานสาธารณสุข 
ซึ่งใชในงานปองกันนั้นคอนขางจะนอยลงไป การพิจารณากันไปทําใหงานตาง ๆ ที่ได
ดําเนินงานกันไปในเรื่องงานปองกันนั้นคอนขางจะนอย สาธารณสุขอําเภอในหลายที่
หลายแหงบนกันมากมายวางานเหลานี้นั้นคอนขางจะไดรับการดูแลนอยแลวกลายเปน
สวนประกอบที่เล็กนอยไป ขาดความสําคัญ ขาดการเนนการใหความสําคัญไปคอนขาง
จะมากทีเดียว เพราะฉะนั้นงานเหลานี้ตองเรียนวาทําใหงานสาธารณสุข งานในเรื่องของ
ดานการปองกันนั้นคอนขางจะลดหายไปเลยทีเดียว คอนขางจะนอยลงไปทีเดียว 
เพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นนะครับ โรคระบาดตาง ๆ เร่ิมมากขึ้น เมื่อไมชาไมนานนี้     
เมื่อวันสองวันนี้ทานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาประกาศวามีโรคไขเลือดออก
กําลังระบาดใหญอีกแลว ประกาศอยางนี้กันมาเกือบจะทุกป ในชวงหลังนี้คอนขาง 
จะมากขึ้น แลวก็จะมีโรคอื่น ๆ เพิ่มเติมกันมาอยูเปนประจํา เราจะเห็นวางานเหลานี้นั้น
มันลดหยอนลงไปจริง ๆ ครับ ผมอยากจะเรียนวาในสมัยแตกอนเรามีงานสาธารณสุข 
มูลฐาน ตั้งแตทําโอง ทําสวมน้ําสะอาด ในขณะนั้นมูลฐานอยางนั้นเปนความเดือดรอน
ของชาวบานจริง ๆ ยังไมมีอะไรเลยครับ แตพอทําไปเสร็จเรียบรอยงานมูลฐานเหลานั้น 
ก็ยกเลิกกันไป มีน้ํากันเรียบรอย มีสวมกันทุกหมูบานทุกหลังคาเรือน มียาจําเปนใช  
มีการใชวัคซีนครบถวนทุกอยางสมบูรณแบบเรียบรอย ก็ยกเลิกงานสาธารณสุขมูลฐาน
สวนนั้นไป วากันตามจริงแลวถาเราใชแนวทางที่แตกอนนั้นใชกันมาคอนขางจะไดผลมาก
ก็คืองานสาธารณสุขมูลฐาน เพียงแตเรายกระดับกันขึ้นมานะครับ อยางนอยก็ความจําเปน 
 



๒๔๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        เบญจมาภรณ ๑๑๘/๒ 
 
พื้นฐานในงานสาธารณสุขที่มันจะพึงมีนั้น ชีวิตคนเรามันควรจะมีสักเทาไร ควรจะ
ยกระดับขึ้นมาแลวก็ถือเปนความจําเปนพื้นฐานในงานสาธารณสุข แลวก็ใชแนวทาง 
ของสาธารณสุขมูลฐานนั้นดําเนินการกันไปครับ ซึ่งการทําอยางนี้เปนการดําเนินการ 
ที่เคยประสบความสําเร็จอยางดียิ่งมาแลว รณรงคดําเนินการกันมาอยางประสบ
ความสําเร็จ เพราะฉะนั้นงานปองกันทั้งหลายเหลานี้มันก็มีโอกาสจะดีขึ้นมาได ถาเรา 
ไดจัดดําเนินการดูงานกันใหม เดี๋ยวนี้ก็ไดเนื้องานสําเร็จไประดับหนึ่งแลวก็เลยยุบหาย 
กันไป งานตาง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงกันไปคอนขางจะมากทีเดียว เราจะเห็นวาความสําคัญ 
ที่กระทรวง ที่หนวยงานที่ผูที่ รับผิดชอบงานของสุขภาพอนามัยนั้นใหความสําคัญ 
ในเร่ืองของการปองกันนอย เราจะเห็นไดมาจาก แมแตในนโยบายนี้ แมแตเดี๋ยวนี้นะครับ 
ซึ่งแตกอนนั้นเราจะพูดกันเลยครับ ปองกันแลวก็รักษาฟนฟูสุขภาพ  แลวก็สงเสรมิสขุภาพ 
เดี๋ยวนี้มาขึ้นใหมถาดูจากในหนังสือ แมแตในนโยบายของรัฐบาลเราจะขึ้นมาวา  
พรอมจะปฏิ รูปบริหารจัดการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพทั่วถึงและครบวงจร 
ทั้งการรักษาพยาบาล ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรคไปอยูหลัง ๆ แลว เพราะถือวาไมไดสลักสําคัญอะไร ซึ่งตางกับแนวทางในสมัยกอน ๆ 
ที่ทํามา แลวก็เปนผลสําเร็จทําใหงานสาธารณสุขสุขภาพอนามัยของพี่นองชาวบาน 
ไดดีกันขึ้นมาจนถึงขณะนี้ ที่ผมเรียนอยางนี้นั้นอยากจะใหเนนในเรื่องของการปองกัน 
ใหมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงเพื่อจะใหแนวทางเหลานี้ไดดําเนินการกันมาอยางดียิ่งกวาที่เปนมา
ในปจจุบันนี้นะครับ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๑๙/๑ 
   



๒๔๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๑๙/๑ 
 
จริง ๆ  ปญหาในงานสาธารณสุข ในสุขภาพอนามัย ยังมีอีกมากมายหลายอยาง ที่ยังเปนปญหา
ก็คอนขางจะเยอะอยูมากมายทีเดียว นโยบายพัฒนาสุขภาพใหประชาชนมีการปฏิรูป 
งานสาธารณสุข จริง ๆ แลวก็ยังมีที่นาจะทํากันใหชัดเจน เชน เรายังมีปญหาอีกเยอะครับ 
ปญหาการขาดแคลนแพทย บุคลากรแพทย การขาดแพทยตามโรงพยาบาลชุมชน
ปจจุบันเกือบจะ ๒,๐๐๐ คน ก็ตองเตรียมหากัน เพราะวาการผลิตนั้นไมไดหมายความวา
ผลิตแปปเดียวจะไดเลยก็ตองใชเวลากันตามสมควร เพราะฉะนั้นนาจะตองจัดเตรียม
แผนงานอะไรตาง ๆ กันมา หรือวาปญหาตาง ๆ ที่ยังมีอยูคือการจะตองสงเสริมใหเกิด
ความเปนเอกภาพ มีวิสัยทัศนรวมกัน เพราะหนวยงานดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตอนหลังนี้ไดแยกกระจัดกระจายกันไปเยอะทีเดียวนะครับ จะมีคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ สช. หรือวาคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ สสส.หรือวาสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ สปสช. นะครับ และยังมีกระทรวงสาธารณสุข ๓-๔ หนวย อยางนี้ทําอยางไร 
ที่จะใหมีความเปนเอกภาพในแนวคิด มีวิสัยทัศนรวมกัน มันก็สามารถที่จะดําเนินการ 
ในงานเหลานี้กันไปได แตวาถามีการขัดกัน มีการแยงกัน การดําเนินการเหลานั้น 
ก็เปนอุปสรรคทําใหพี่นองชาวบานนั้นเกิดความเดือดรอนกันไปได ฉะนั้นก็อยากจะให 
ไดตรวจสอบในเรื่องเหลานี้กันดูดวยแลวก็ไดชวยกันปรับ แกไข หรือวาพยายามจะ
ดําเนินการเพื่อใหแนวทางเหลานี้นั้นไดดําเนินการกันไปไดดวยดี ผมตองเรียนวา 
จริง ๆ นั้นยังคงมีอีกหลายเรื่องที่เราจะมองเห็นในปญหาของงานสาธารณสุขทั้งหลาย 
ในงานสุขภาพอนามัย แตวาในสวนหนึ่งนั้นที่ไดมีการเขียนวา มีการเพิ่มคุณภาพของ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่เขียนใหประชาชนไดเขาถึงบริการอยางไมเปนอุปสรรค  
ที่ทานวาอยางนี้ ที่เขียนกันไวอยางนี้ ผมก็คอนขางจะเปนหวง จริง ๆ ไดมีการอภิปราย 
ในเรื่องนี้แลว แตวาในสวนของพรรคที่อยูฝายตรงขามกับรัฐบาลนั้น ผมเองก็คงจะตอง 
ชี้กันใหเห็นดวยเหมือนกันวา แนวคิดที่เรามีนั้นเราคิดกันอยางไร เมื่อวานมีการพูดถึงคือ
การที่ใชสิทธิตามสิทธิบัตรยาหรือวา ซีแอล (CL) ที่วานี้ ผมตองเรียนวาที่เอาเรื่องนี้ 
มาพูดกันจริง  ๆ  มันจะไมไดมาพูดกันมากมายอยางนี้ ถาทานรัฐมนตรีซึ่งจะเปน 
คนถือนโยบายสําคัญ ทานออกมาถึงแลวก็คิดวาจะมีการทบทวน จะมีการดูกันวา 
 



๒๔๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๑๙/๒ 
 
จะทํากันอยางไร การใหสัมภาษณของทานแตละครั้ง แนวโนมก็คือไมเห็นดวยกับการที่ 
จะมีซีแอล หรือวามีสิทธิใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา เมื่อวานมีการพูดจาเปนรายละเอียด  
ผมจะเพิ่มเติมในบางสวนไปเทานั้นเอง ก็คือเปนที่ทราบกันวายาใหม ๆ หลายตัวนี่นะครับ 
เปนยาที่ผลิตออกมา ผลิตออกมาแลวบริษัทก็มีสิทธิบัตร คือมีสิทธิบัตรสามารถจะใชยานี้
ไดไปอยางนอยก็ ๒๐ ป แลวก็หลังจากนั้นก็วากันไปนะครับ ก็เอามาดําเนินการกันได  
แตในชวงระยะที่ยังมีสิทธิบัตรอยูนั้น ยาจะซื้อจะขาย ตั้งราคากันอยางไรแทบจะควบคุม
กันไมไดเลยครับ เพราะฉะนั้นยาแตละตัวนั้นที่มีสิทธิบัตรมันจะมีราคาแพงกันคอนขาง 
จะมากไมใชวาแพงมากธรรมดา มันจะมาก ๆ ขึ้นไป เพราะวามันสามารถจะตั้งกัน 
ไดเองวากันไดเอง ยาตัวไหนเปนยาสําคัญยิ่งตั้งกันไดมากขึ้นไปอีกครับ ตั้งกันไปทุกคน 
ก็ตองไปยอมซื้อกันมา แตวาในกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตร ไมวาจะเปนประเทศใด
ในบานเราเองนั้นก็ตาม เราใหสิทธิพิเศษในบางสวนในการที่จะใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรยานี้ 
คือสามารถที่จะเอายาเหลานี้ เมื่อมีความจําเปนกันขึ้นมาจริง ๆ เอายาเหลานี้นั้น 
มาดําเนินการเอามาใชกันได เพราะฉะนั้นยาเหลานี้เปนยาจําเปนก็สามารถดําเนินการใชได  
 

                 - ๑๒๐/๑ 



๒๔๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๑๒๐/๑ 
 
องคการอนามัยโลก หรือวาองคการคาระหวางประเทศก็ไมไดขัดของ ก็มีกฎเกณฑอยางนี้
เอาไวใหเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นยาชื่อสามัญเหลานี้เราสามารถที่จะเอามาดําเนินการ 
แลวก็เอามาใชกันได โดยมีขอแมแตเพียงวายานี้จะตองใชเปนยาที่ไมเอาไปเปนการคา 
และจะตองไมเอากําไรถาเอามาดําเนินการ และนอกจากนั้นจะตองไปเสียคาสิทธิบัตร 
ใหเขาดวย เพียงแตวายานี้เอามาแลว อยางกระทรวงสาธารณสุขถาดําเนินการกันมา 
ก็เอามาใชกันอยูในกระทรวง ดําเนินการโดยองคการเภสัชกรรม แลวก็ใหหนวยงานตาง ๆ 
ของรัฐเอาไปใช เพื่อใชประโยชนตอพี่นองชาวบานที่เดือดรอน คนเหลานั้นคอนขางจะ 
ไมมีโอกาสที่จะเขาถึงยาเหลานี้หรอกครับ เพราะฉะนั้นยาเหลานี้จึงเปนยาจําเปนที่จะ 
เอาไปใช ยาที่ทําตามสิทธิบัตรยานั้นจะเปนยาเอดส (AIDS) เสีย ๒ ตัว เปนยาหัวใจเสีย  
๑ ตัว เปนยามะเร็งเสีย ๔ ตัว เพราะฉะนั้นยาเหลานี้เปนยาจําเปน เราก็ดูแลวไมไดผิดกฎ
ผิดเกณฑ แลวก็ตองใชกันเพื่อแตในงานอยางนี้ เพื่อดูแลพี่นองชาวบานอยางนี้ ราคาก็จะ
ถูกกวากันมากมายหลายเทา เพราะฉะนั้นสวนเหลานี้นั้นจึงเปนความจําเปนที่จะเอามา
ใชในงานดานสาธารณสุข ในฐานะที่อยูในกระทรวงสาธารณสุขผมคิดวาทานรัฐมนตรี
นาจะใหการสนับสนุนเต็มทีเพราะวาตองดูในเรื่องของคนไข คนเจ็บ คนปวย สวนการเจรจากัน
อยางไรนั้นก็ตองไปวากัน ก็ไปดําเนินการกัน ผมคิดวาเวลาคงจะหมด เพียงแตวาก็ไดแสดง
เอาไววาอยางนอยเราใหการสนับสนุนวา ยาเหลานี้ควรจะเอาไปใชดําเนินการโดยใช 
ซีแอลยาอยางที่วานี้ ถามีการถามวาถาผมไปอยูในกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการ
อยางนี้ไหม ผมทํานะครับ เพราะวาอยางนอยเพื่อจะไดดูแลชาวบานที่ เดือดรอน 
ที่ยังยากจนอีกมากมายนั้นไดดําเนินการไปตามนี้ สวนการเจรจาอยางไรนั่นวากัน 
อีกตอนหนึ่งวาออกมาเปนอยางไร เพราะวามันยังมีขั้นตอนอีกเยอะแยะทีเดียวนะครับ  
แตผลประโยชนของกระทรวง ของคนไขนั้นก็ตองเปนสวนที่เรารับผิดชอบดูแล ที่พูด 
อยางนี้ไมไดหมายความวาจะไปหาเสียง เพราะวาคนเหลานั้นก็เปนผลงานของรัฐมนตรี
หรือวาคณะเกา ๆ ที่เขาดําเนินการกันมา แตวาสิ่งที่พูดนั้นอยากจะชี้ใหเห็นวาอะไร 
ควรจะเปนอยางไร แสดงจุดยืนกันไวเทานั้นเอง ผมคงมีเวลาที่เกินเลยกันไปแลว  
ตองขออภิปรายเพียงเทานี้ละครับ  
         



๒๕๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๑๒๐/๒ 
 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ  ติยะไพรัช ประธานรัฐสภา  
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอบคุณครับ ทานพิเชษฐ  
เชื้อเมืองพาน เชิญครับ  
   นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เชียงราย) : กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขต ๒ พรรคพลังประชาชน กอนอื่นผมก็ 
ขอกราบเรียนทานประธานในเรื่องที่พี่นองชาวเชียงรายไดฝากมากราบเรียนทานประธาน
ผานไปยังรัฐบาล จังหวัดเชียงรายเปนเมืองหนาดานที่ไปสูสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ สูประเทศจีน 
พมา ลาว ทานประธานครับ หลังจากเกิดการปฏิวัติรัฐประหารชาวเชียงรายเดือดรอน 
โครงการตาง ๆ ที่จะเชื่อมโยงเพื่อที่จะเปนโครงสรางพื้นฐาน จะประกาศเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่จังหวัดเชียงรายลมสลายลง โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจยืดยาวออกไป ความหวัง
ของพี่นองคนเชียงรายหางหายไปเยอะ วันนี้ฝากบอกวาใหมานําเรียนในวันที่แถลงนโยบาย 
เผื่อโครงการตาง ๆ นั้นจะไดกลับมาสูพี่นองชาวเชียงราย แลวก็เปนประโยชนตอพี่นอง 
คนไทยทั้งประเทศ ทานประธานครับ 
   เร่ืองแรก ทาเรือขนสงสินคาที่อําเภอเชียงแสน ซึ่งรัฐบาลกอน ๆ  ไดดําเนินการมา 
ไมทราบวาขณะนี้ทาเรือขนสงสินคานั้นดําเนินการไปถึงไหน 
   เร่ืองที่ ๒ สะพานขามแมน้ําโขงซึ่งเปนสะพานนานาชาติเชื่อมโยงประเทศจีน 
ลาว ไทย โดยที่ประเทศไทยไดใหเงินกูผานเอดีบี (ADB) รวมกับประเทศจีน ----------------- 
 
                          - ๑๒๑/๑ 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๑๒๑/๑ 
 
ขณะนี้ถนนเสร็จแลวเหลือแตสะพาน เปนความหวังของพี่นองเชียงรายวาจะมีโอกาส 
ไดคาขายกับประเทศจีนและประเทศลาว      
   เร่ืองที่ ๓ ทางดวนไฮเวย (Highway) ระหวางจังหวัดเชียงใหมมาจังหวัด
เชียงรายเชื่อมโยงลูพ (Loop) การทองเที่ยว อันนี้ก็เปนความหวังที่วาพี่นองชาวเชียงราย
กับเชียงใหมจะไดมีโอกาสใหนักทองเที่ยวไปมาหาสูกันไดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาที่จะอยูใน
จังหวัดตาง ๆ ใหนอยลง แลวเพื่อไดทองเที่ยวมากขึ้น  
   โครงการที่  ๔  โครงการรถไฟสายเดนชัย–เชียงราย  อันนี้สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายเสียชวีิตไปหลายรุนแลวครับ แตโครงการนี้ยังไมเกดิ 
ก็หวังวาจะเกิดในรัฐบาลชุดนี้ชาวเชียงรายขอฝากทานไวอีกโครงการหนึ่งครับ 
   เร่ืองสุดทาย เร่ืองเอกสารสิทธิ พื้นที่เลือกตั้งของผมทั้ง ๙ อําเภอเปนภูเขาสูง 
มีพื้นที่การทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศอยู ๓ แหง คือผาตั้ง ภูชี้ฟา แลวก็ประตูสยาม 
ติด ๑ ใน ๑๐ ของประเทศไทยที่มีนักทองเที่ยวไปทองเที่ยวมากที่สุด ดังนั้นความหวัง 
ของชาวเชียงรายก็หวังวาทานประธานคงจะบอกไปยังรัฐบาลวาชวยดําเนินการดวย  
   ทานประธานครับ โครงการเรงดวนรถไฟฟา ๙ สาย ใชเงินอยู ๕ แสนลาน 
ผมอยากจะฝากทานประธานเรื่องของถนนใยแมงมุม ถนนลักษณะใยแมงมุมสูไรนา 
ของพี่นองเกษตรกร มันเปนเสนเลือดฝอยที่จะขนผลผลิตการเกษตรไมใหช้ํา ไมให
เสียหาย เขาสูเสนเลือดใหญคือถนนเมน (Main) แลวสงไปยังภูมิภาคตาง ๆ สําคัญมาก
ผมเดินทางไปประเทศญี่ปุน เกษตรกรญี่ปุนร่ํารวยมาก ทําไมครับ ทุงนามีถนนลาดยาง
เขาสูทุงนา มีบอเก็บกักน้ํา มีเสาไฟ ไฟฟาในฟารมเรียบรอยหมด มีบอบาดาล เทานี้แหละ
คือการพัฒนาการเกษตรที่ยั่ งยืน  ผมหวังวาครั้ งนี้ รัฐบาลประชาธิปไตย  หวังวา 
พรรครวมรัฐบาลนาจะชวยทานใหความสําคัญเรื่องถนนใยแมงมุม ซึ่งพรรคพลังประชาชน
ก็ไดนําเสนอไวก็หวังวาทานจะบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของรัฐบาลนะครับ  
   เร่ืองยางพารา ทานประธานครับ ถึงแมวาจะมีขาวการทุจริตคอรรัปชัน  
แตวันนี้ก็ยังไมสามารถที่จะจับใครมาดําเนินคดีได พี่นองชาวเชียงรายถากถางพื้นที่  
ขุดหลุมเตรียมรอรับกลายาง ๓ ปแลวครับ ไมไดทําประโยชนอะไรเลย รอรับการสงเสริม 
 



๒๕๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๑๒๑/๒ 
 
การปลูกยาง ผมขอใหแยกแยะเรื่องการคอรรัปชันทุจริตออกไป ความหวังของพี่นอง
เกษตรกรที่อยากจะมีตนยางเหมือนคนภาคใตเขาบาง ทั้ง ๆ ที่ผลผลิตก็ดีกวา ฤดูการกรีด
ก็มากกวา ๙ เดือน ผลผลิตน้ํายางก็คุณภาพมากกวา เรามีความหวังมาก ขอใหทาน
สงเสริมตอนะครับ ประเทศไทยสงยางเปนอันดับหนึ่งของโลก เราจะตองรักษาอันดับนี้ไว 
การที่จะรักษาลําดับการสงออกเปนอันดับหนึ่งของโลกนั้น ตองอาศัยพื้นที่การผลิต  
ตองอาศัยอุตสาหกรรม สุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีผลผลิตยางมากที่สุด นิคมอุตสาหกรรม
ยางพาราตองเกิดเพื่อใหรักษาการเปนอันดับหนึ่งของโลกในระยะยาว ประเทศญี่ปุน 
และประเทศสิงคโปรไมมีตนยางสักตนครับ แตสามารถเปนเจาตลาดขายยางพารา 
ไปทั่ วโลก  ดังนั้น เราเปนผูผลิตอันดับหนึ่ งของโลก  สงออกอันดับหนึ่ งของโลก  
ฝากทานประธานวาสงเสริมกันอีกนิดหนึ่งแลวเราจะเปนมหาอํานาจทางดานยางพารา
ของโลก ขอบคุณแทนพี่นองชาวเชียงรายที่ผมไดมีโอกาสไดมากราบเรียนทานประธาน 
ขอบคุณครับ  
 
                              - ๑๒๒/๑ 

 



๒๕๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๒๒/๑ 
 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : รักษาเวลาไดดีมากครบั ขอบคณุมาก 
ทานนายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม เชิญครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พิษณุโลก) : กราบเรียน
ทานประธานที่ เคารพ กระผม หมอวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรคประชาธิปตย 
จากจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะสมาชิกรัฐสภา วันนี้ผมมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกับ 
ทานประธานผานไปสูรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ 
การดูแลสุขภาพของประชาชน ทานประธานทราบไหมครับวา ตั้งแตผมฟงการอภิปราย
ของเพื่อนสมาชิกมา ๒ วัน จะมีกระทรวงสาธารณสุขอยูกระทรวงเดียวที่ผมเปนหวง 
มากที่สุดครับ จุดที่ผมเปนหวงเพราะวาวิสัยทัศนของรัฐมนตรีวาการ กอนที่จะมี 
การอภิปรายในวันนี้ทานไดแสดงวิสัยทัศนตาง ๆ เยอะแยะไปหมด จนทําใหทีมสาธารณสุข
ของพรรคประชาธิปตยนั้นสับสน ดังนั้นผมจะขออนุญาตครับ ขออนุญาตสรุปประเด็นสั้น ๆ 
ในฐานะวางานของกระทรวงสาธารณสุขที่รัฐมนตรีวาการควรจะทํานั้นมีอยู ๔ งานใหญ ๆ 
   งานที่ ๑ งานรักษาพยาบาล งานรักษาพยาบาลทานรัฐมนตรีมีหนาที่ 
ทําอยางไรใหประชาชนไดรับการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว และไดรับยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
   ขอ ๒ งานสงเสริมสุขภาพ รัฐมนตรีก็มีหนาที่ในการทําอยางไรใหสงเสริม
สุขภาพใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง  
   ขอ ๓ งานปองกันโรค ทานก็มีหนาที่ทําอยางไรใหประชาชนคนไทยทุกคน
ไมมีการติดเชื้อของโรคตาง ๆ ที่มีการระบาด ตลอดจนโรคที่ไมมีการติดตอจากการติดเชื้อ 
และ 
  ขอ ๔ งานฟนฟูสภาพหลังจากประชาชนเจ็บปวยแลว ก็คือทําอยางไร 
ใหสุขภาพแข็งแรง  
   นี่คือกรอบงานหลัก ๆ ถารัฐมนตรีจับกรอบงานหลัก ๆ ๔ ขอนี้ไมได       
ผมเชื่อวาทานจะไมออกทิศออกทางเทาไร วันนี้ทานไปซายที ขวาที เมื่อวานตอนอานขาว 
ก็ตกใจ แตไมเปนไรครับ เราเขาสู เนื้อหาของนโยบาย  ทานนายกรัฐมนตรีไดบอก 
นโยบายในหัวขอ ๒.๓.๑ เร่ืองเพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
 



๒๕๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๒๒/๒ 
 
และใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมมีอุปสรรค การเพิ่มคุณภาพและเขาถึงบริการ  
ถาพูดภาษาชาวบานสั้น ๆ ก็คงจะหมายถึงวาทําอยางไรใหตรวจไดรวดเร็วภายใต 
ความพรอมของบุคลากรและทําอยางไรใหไดรับยาดี มีมาตรฐานในทุก ๆ ชนิดของยา 
ผมจึงมีคําถามฝากไปยังรัฐมนตรีที่จะตองมาตอบพวกเรา ๒ เร่ือง ๒ ขอ ๒ ประเด็น
ดังตอไปนี้ครับ   
   ขอ ๑ ทานรัฐมนตรีมีแผนการ หรือโครงการ หรือมาตรการอยางไรที่จะทําให
ประชาชนเวลาเจ็บปวยเขาถึงระบบบริการ ภายใตการตรวจของแพทย หรือทีมงานแพทย
ดวยความรวดเร็ว  
  ขอ ๒ ทานรัฐมนตรีมีมาตรการอยางไรในการรองรับวาหลังจากประชาชนนั้น
ตรวจรักษาแลว หรือรับการรักษาในโรงพยาบาลแลวจะไดเขาถึงยาที่มีมาตรฐาน รวมทั้ง
ยามะเร็งดวย สิ่งที่ผมจะตองถามอยางนี้เนื่องจากวาผมไมม่ันใจครับ ถาทานรัฐมนตรี 
ยังคิดในกรอบเดิมและยังไมเขาใจงานสาธารณสุขทานจะหลงทิศหลงทางครับ  
   ผมจะสรุปเปนประเด็นปญหาใหฟงสั้น ๆ วันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้น 
มีปญหาเรื่องบุคลากรเปนอยางยิ่งครับ ผมไดรับการประสานงานจากบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขใหมาบอกกับรัฐมนตรี เหตุผลที่จะตองบอกกับรัฐมนตรีในที่ประชุม
แหงนี้ เพราะวาประชาชนทั้งประเทศฟงครับ เวลาประชาชนทั้งประเทศรับรูแลวจะไดรูวา
ถารัฐมนตรีไมแกไขปญหานี้ ถือวารัฐมนตรีนั้นตองรับผิดชอบ กลุมแรกที่ฝากผมมาคือ
พยาบาล วันนี้พยาบาลตามโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศขาดแคลนอยางมหาศาล  
เปนการขาดแคลนที่แปลกประหลาดครับ เพราะวาเราไมไดขาดแคลนที่การผลิต วันนี้
หนวยงานในการผลิตพยาบาลตาง ๆ ผลิตพยาบาลออกมาไดเยอะ แตการขาดแคลน
พยาบาลนั้นเปนการขาดแคลนที่กรอบอัตรากําลัง ซึ่งเปนผลพวงจากการปฏิรูประบบ
ราชการของรัฐบาลของพวกทานที่ทํามาเมื่อประมาณ ๔–๕ ปที่ผานมา ทานปฏิรูป 
ระบบราชการ แลวทานฟรีซ (Freeze) กรอบอัตรากําลังตาง ๆ ไวหมด รวมทั้งพยาบาลดวย 
ไมใหมีการบรรจุ ผลพวงไมใหมีการบรรจุเทากับวาวันนี้เขาเลือกเอาระหวางวาจะมาเปน
พนักงานของรัฐในโรงพยาบาลรัฐหรือไปอยูโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นพยาบาลจํานวน 
 



๒๕๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๒๒/๓ 
 
ไมนอย เขาบอกเขาไมมาอยูโรงพยาบาลรัฐ เขาอยูโรงพยาบาลเอกชนเขาไดเงินหรือ
คาตอบแทนมากกวา ปรากฏวาโรงพยาบาลรัฐขาดแคลนพยาบาล ผลของการขาดแคลน
ฟงแลวนาอนาถใจครับ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๒๓/๑ 



๒๕๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          สติมา ๑๒๓/๑ 
 
เขาบอกวาคุณหมอลองคิดดูนะครับวา พยาบาลอายุตั้ง ๕๐ กวายังตองมาอยูเวร ๘ ชั่วโมง 
เวรบาย เวรดึก หลายคนไมเขาใจเวรบาย เวรดึกคืออะไร เวรบายคือ ๔ โมงเย็นถึงเที่ยงคืน 
เวรดึกคือเที่ยงคืนถึง ๘ โมงเชาครับ เขาจึงฝากถามมาวาแลวจะทําใหเขาบริการประชาชน
ใหมีคุณภาพไดอยางไรครับ จึงฝากรัฐมนตรีประเด็นนี้เร่ืองพยาบาล  
  เร่ืองที่ ๒ ก็คือบุคลากรทางดานสาธารณสุขระดับตําบล หรือหมออนามัย
หรือสาธารณสุขระดับตําบล กลุมนี้นับวาเปนกลุมที่มีความสําคัญมากที่สุดในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทั้งประเทศ เพราะวาเปนโครงสรางระดับลางสุดของกระทรวงสาธารณสุข 
ที่จะสัมผัสประชาชนในทุก ๆ ปญหาและทุก ๆ งานใน ๔ งานที่ผมไดกลาวเรียนไปแลว 
กลุมนี้นอกจากขาดแคลนกําลังคนแลวยังขาดขวัญกําลังใจครับ ขณะนี้กําลังมีการปฏิรูป
โครงสรางแบงเปน ๔ แทง เขาบอกวากอนจะเขาแทงอยางไรขอไดโปรดใหเขาไดมีโอกาส 
โดยเฉพาะหัวหนา เมื่อไรเขาจะไดซี ๗ ครับ ขณะที่หนวยงานอื่น ๆ เขารอซี ๗ กันมา 
ตั้งนานแลวครับ ดังนั้นจึงฝากรัฐมนตรีอีก ๑ งาน และ 
   กลุมที่ ๓ ที่เปนกลุมสําคัญคือกลุมแพทย การขาดแคลนแพทยนี่เกิดมา 
ตั้งนานแลวนะครับ เกิดมาตั้งแตสมัย ๒๐–๓๐ ปที่ผานมานั้นและวันนี้ก็ยังขาดแคลนอยู 
ผมจะบอกใหเลยวาวันนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเดินผิดทิศผิดทางอยูครับ ลองฟงแนวคิด
ประชาธิปตยนะครับวาเราจะแกปญหาเรื่องแพทยอยางไร ผมจะสรุปใหฟงเปน ๒ กรณี
เรื่องการขาดแคลนแพทย ปกติที่ผานมาเราผลิตแพทยอยู ๒ อยาง แพทยในระบบที่ ๑  
ในสมัยกอนที่เรียกวาแพทยที่เกิดจากการเอนทรานซ ก็คือนักศึกษาที่จบ ม. ๖ สอบเขา
มหาวิทยาลัย หรือสมัยนี้เรียกวา แอดมิชชัน และแพทยระบบที่ ๒ คือแพทยในโครงการ
ผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทเพื่อไปรองรับประชาชนในชนบท แพทยในกลุมแรกนี่ผมไมติดใจ
วันนี้ในระบบแอดมิชชันรับเด็ก ม. ๖ เกง ๆ อยากจะไปเรียนแพทยที่ไหนก็ไปเรียน 
ไมเปนไรครับ จบไปแลวจะไปใชทุนที่ไหนก็ไมเปนไร แตทานทราบไหมครับวาชวง  
๒๐-๓๐ ปที่ผานมา ในโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทปรากฏวาแพทยเหลานี้อยูใน
ชนบทนอยมาก ซึ่งก็ไมนาจะตองตําหนิ เพราะเด็กวัย ๑๗–๑๘ ป ที่เรียนหนังสือเกง ๆ  
ซึ่งบานอยูในชนบทเปนเรื่องธรรมดาที่เขาจะกระตือรือรนครับ ยังตองการสรางเนื้อ  
 



๒๕๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          สติมา ๑๒๓/๒ 
 
สรางตัว จึงไมแปลกที่เมื่อเขาใชทุนเสร็จแลวเขาจําเปนที่จะตองเขาไปอยูในเมือง  
หรือมาอยูในกรุงเทพฯ พรรคประชาธิปตยมีขอเสนอดังนี้ครับ โดยเฉพาะการผลิตแพทย
เพื่อชาวชนบท ลองเปลี่ยนกรอบในการรับใหมครับ เปดโอกาสใหบุคลากรสาธารณสุข  
ก็คือเจาหนาที่สาธารณสุข ไมวาจะเปนเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล พยาบาล 
เทคนิคการแพทย หรือบุคลากรที่ทํางานในโครงสรางสาธารณสุขที่อยูในระดับชุมชน 
หรือตําบล คนพวกนี้ทํางานมาไมนอยกวาสัก ๗-๑๐ ป  ถือวามีความผูกพันกับพื้นที่  
มีความรักความผูกพันกับพื้นที่ มีวุฒิภาวะที่สูงพอสมควรสามารถสอบผานขอเขียน 
ในกรอบที่กระทรวงหรือคณะแพทยศาสตรกําหนด แลวผมเชื่อวาคนกลุมนี้จะสามารถ 
ไปทํางานรับใชประชาชนในชนบทได โดยเรากําหนดเงื่อนไขวาใหคนกลุมนี้จะตองเปน
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป หรือหมอรักษาโรคทั่วไป และผมเชื่อวาแนวทางนี้จะเปนแนวทาง
ในการกระจายแพทยไปสูชนบทไดอยางมีประสิทธิภาพ และผมถือวาเปนการสรางขวัญ
กําลังใจใหกับบุคลากรที่เสียสละมาไมนอยกวา ๗ ถึง ๑๐ ปครับ ฝากรัฐมนตรีนะครับ 
เปนโจทย เปนการบานที่พรรคประชาธิปตยเสนอไวให และอีกเรื่องหนึ่ง ในการเขาถึงแพทย 
หรือเขาถึงระบบบริการ วันนี้ประชาชน ทานประธานทราบดีนะครับวาประชาชนมีบัตร
รักษาพยาบาล  ๑  ใบ  ไปไดแค  ๒  ที่ครับ  สถานที่ที่  ๑  ที่ ไปไดก็คือสถานีอนามัย  
และสถานที่ที่ ๒ คือโรงพยาบาล ไปอนามัยไมคอยเจอหมอครับ เดี๋ยวรัฐมนตรีอาจจะ 
มาตอบผมพรุงนี้ก็ไดวาใน ๑ สัปดาหหมุนเวียนหมอไป ๑ ครั้ง แตขอโทษทีครับทานประธาน
โครงการนี้ไมจริงครับ เพราะวาโรงพยาบาลเขาก็ขาดหมออยูแลว เวลาผูใหญจี้ทีเขาหมุนไป
ทีหนึ่งครับ แตถาไมจี้ก็ไมไปครับ เพราะวาผมยังคลุกคลีกับบุคลากรเหลานี้อยู ดังนั้น 
เราเสนอวิธีคิดใหมใหเผื่อรัฐบาลจะเอาไปใช วันนี้ประชาชนที่เจ็บปวยสวนใหญไปออกันที่
โรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ หรือโรงพยาบาลจังหวัด ไปกันทีเสียเวลา 
ไมนอยกวา ๒–๓ ชั่วโมง หรือครึ่งวัน โรคสวนใหญที่ไปรักษาสวนใหญแลวทฤษฎีบอกไว
ชัดเจนวา ๗๐ เปอรเซ็นตเปนโรคพื้นฐานหรือโรคทั่วไป ทานสมาชิกอาจจะไมทราบวา 
โรคเหลานี้คืออะไรครับ ก็คือปวดหัว ตัวรอน เปนหวัด ไอ มีน้ํามูก ทองเสีย ความดัน  
เบาหวาน ถือวาเปนโรคพื้นฐานที่สามารถรักษาโดยแพทยขั้นพื้นฐานได เรามีคลินิกที่มี 
 



๒๕๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                          สติมา ๑๒๓/๓ 
 
ศักยภาพกระจายอยูเต็มไปหมดทั้งประเทศไทย เปนไปไดไหมที่วารัฐบาลจะเปดโอกาส 
ใหคลินิกเหลานี้มาจับมือกับรัฐบาลในการดูแลประชาชน เนนไปที่โรคพื้นฐานครับ -------- 
 

 - ๑๒๔/๑ 
 

                     
 

 



๒๕๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   พชัรี ๑๒๔/๑ 
 
ประชาชนปวดหัว ตัวรอน เปนหวัดไมตองไปโรงพยาบาล เขาคลินิกครับ รัฐบาลดูแล 
คารักษา และผมจะบอกใหนะครับวาตนทุนในการรักษาโรคพื้นฐานถูกมาก แคประมาณ
รอยกวาบาทเอง แตถารัฐบาลดูแลเองตนทุนในการรักษาโรคพื้นฐานจะตกประมาณ 
๒๐๐ กวาบาท ดังนั้นในระยะยาวแลวในการดูแลประชาชนเหลานี้รัฐบาลจะประหยัด
คาใชจายเปนอยางยิ่ง จึงฝากกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประเด็นที่ ๒ วา
จะเอาคลินิกเขามารวมโครงการในการดูแลประชาชนไหม  
   และประเด็นใหญอีกประเด็นหนึ่งคือการเขาถึงยา เร่ืองนี้ตองคุยกันอีก   
นิดหนึ่งครับ เพราะรัฐมนตรีก็จะพูดอยูแลววาเปดมาปุบทบทวนยาโดยไมทําอะไรครับ   
ผมอยากจะบอกกับรัฐมนตรี ถาถามผมจากใจแลวผมเชื่อวาวันที่รัฐมนตรีใหสัมภาษณวา
จะทบทวนยา ทานยังไมรูวาซีแอลยาคืออะไรครับ เพราะขนาดผมเปนหมอ คลุกคลีกับ
วงการนี้กวาจะศึกษาเรื่องนี้อยางเขาใจใชเวลาเปนเดือน ซีแอลยานั้นเปนหลักการพื้นฐาน
ที่ใหประชาชนเขาถึงยา โดยเฉพาะโรคที่มีคาใชจายสูง เปนหลักการขั้นพื้นฐานที่ให
ประชาชนเขาถึงยาโดยเฉพาะโรคที่มีคาใชจายสูง เปนหลักการทางมนุษยธรรมครับ  
เพื่อผลประโยชนสาธารณะ ไมใชเพื่อประโยชนทางการคา แลวก็หลักการนี้ไมขัดกับ
กฎหมายระหวางประเทศ  แมกระทั่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑  
ยังกําหนดใหกระทรวง ทบวง กรม นั้นสามารถทําซีแอลยาได และทานทราบไหมครับวา
กลุมประชาคมโรคเอดสเขาไดตอสูซีแอลตั้งแตป ๒๕๔๒ ใชเวลาประมาณ ๘ ป จนกระทั่ง
ประสบผลสําเร็จ วันนี้รัฐมนตรีเปดมาปุบจะประกาศทบทวนซีแอลยา ๔ รายการ และผม
จะบอกเลยครับ ผมเชื่อวาวันนี้รัฐมนตรียังไมรูวายาซีแอล ๔ รายการที่ทานจะทบทวน 
มียารักษาโรคมะเร็งอะไรบาง ๑. รักษามะเร็งเตานมครับ ทานรูไหมครับวากลุมที่เสี่ยง 
เปนมะเร็งเตานมที่สุดคืออะไร  คือกลุมแมบานครับ  ทานไม เห็นใจแมบานหรือ   
๒. มะเร็งเม็ดเลือดขาว กลุมคนที่เสี่ยงกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวมากที่สุดก็คือกลุมเด็กครับ 
ทานไมเห็นใจเด็กหรือ อันที่ ๓  คือกลุมรักษามะเร็งปอด และอันที่ ๔ ก็คือมะเร็ง 
กระเพาะอาหาร ซึ่ง ๒ กลุมนี้ก็ถือวาอยูในกลุมวัยกลางคนถึงผูสูงอายุ ดังนั้นจึงอยาก 
จะใหทานรัฐมนตรีใจเย็น ๆ ครับ ศึกษาปญหาใหรอบคอบและสิ่งที่ผมกังวลใจและตกใจ 
 



๒๖๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   พัชรี ๑๒๔/๒ 
 
นิดหนึ่ง เมื่อ ๒–๓ วันครับ ผมมีเพื่อนเปนหมอทางดานมะเร็งเขาโทรมาบอก เขาบอก 
เขาแปลกใจวาบริษัทยาที่ทานรัฐมนตรีกลาวแลวมีการพาดพิงถึงบอกวาจะมีผลกระทบ
ตอการกีดกันทางการคาจากอเมริกา ปรากฏวาไมใชผลประโยชนโดยตรงกับอเมริกา 
บริษัทยาที่เกี่ยวของ ๓ บริษัท ในยา ๔ ตัว ๑. โนวาติส  ๒. โรช ๒ บริษัทนี้เปนของ
สวิตเซอรแลนด และอีกบริษัทหนึ่งซาโนฟเปนบริษัทของประเทศฝรั่งเศส หลายคน       
ก็แปลกใจวาของยุโรปทําไมอเมริกาตองมาเกี่ยวของตรงนี้ ทานก็อาจจะตอบผมวา 
เขาอาจจะมีการล็อบบี้ประเทศอเมริกาเพื่อใหกีดกันทางการคาไทย ไมเปนไรครับ  
ผมไดอานบทสัมภาษณของทานรองประธานกรรมการดานกฎหมายและการคา 
ระหวางประเทศของสภาหอการคาไทย นักธุรกิจใหสัมภาษณผานหนังสือพิมพมติชน 
ฉบับวันที่ ๑๗ ที่ผานมา เขาบอกวารัฐบาลเกาไมถูกจุด รัฐบาลกําลังหลงทางครับ  
ปญหาของซีแอลยาไมใชเปนปญหาของการกีดกันทางการคา ปญหาของการกีดกัน 
ทางการคาเปนปญหาเรื่องเทปผี ซีดี (CD) เถื่อน ดังนั้นอยากจะย้ําครับ ผมแปลกใจ 
กับทาทีของรัฐมนตรีเปนอยางยิ่ง ยิ่งประกอบกับวันนี้ไดอานหนังสือพิมพฉบับวันที่ ๑๙ 
มาฟงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งจะมีผลเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธที่ผานมา และรัฐมนตรีจะตอง
ออกกฎกระทรวงครับ แตปรากฏวาเจตนาของกฎหมายฉบับนี้ตองการใหประชาชนละ  
ลด เลิกการกินเหลา แตรัฐมนตรีบอกวาการหามโฆษณาเหลาไมสามารถพิสูจนไดวา 
คนจะดื่มเหลานอยลง งงไหมครับ แปลกไหมครับ เพราะกอนหนานี้มีขอสรุปที่ชัดเจนวา 
การโฆษณาจะเปนการยั่วใหมีการดื่มมากขึ้น และทานก็ใหสัมภาษณวาถายิ่งจํากัดเวลา
การขายมันจะทําใหการขายเหลาดีขึ้น แปลกนะครับ แลวทานก็บอกวาธุรกิจเหลา 
เปนธุรกิจที่ยิ่งใหญเก็บภาษีไดมาก ผมดูหลาย ๆ เร่ืองผมก็ยิ่งงงครับ ยิ่งดูหลาย ๆ เร่ือง 
ผมก็ยิ่งแปลก จนผมเกิดความคิดอยากจะฝากยาแกเพี้ยนไปใหรัฐมนตรีกิน เพราะผม 
มีความรูสึกไมธรรมดาจริง ๆ ในความคิดของทานรัฐมนตรีทานนี้ อยากจะฝากไปบอก
รัฐมนตรีวาจุดยืนของคนที่มาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขนั้น จุดยืนที่สําคัญ 
ที่สุดตองดูที่ประชาชนที่เปนคนเจ็บไขไดปวยครับ และผมจะตองบอกดวยวาตราบใด 
 



๒๖๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   พัชรี ๑๒๔/๓ 
 
ที่ประเทศไทยยังใชระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เราจะตองเผชิญปญหาเรื่องยา
ตลอดไป ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                 - ๑๒๕/๑ 



๒๖๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๒๕/๑ 
 
อยากจะฝากใหทานครับ เปนไปไดไหมวาเสร็จสิ้นนี้แลวทานประชุมรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขอาเซียน ๑๐ ชาติเลย ลองคุยรวมกันวาเราจะทําวิสาหกิจยา 
รวมกันไหม ตอรองกับประเทศมหาอํานาจนี้เปนราย ๆ รวมกันไหม หรือถาจําเปน 
จะตองทําซีแอลก็จะตองทําซีแอลรวมกัน  
   และสุดทายทานรัฐมนตรีครับ สุดทายคือเร่ือง อสม. ไมพูดไมได เพราะวา
พรรคเปนคนใหผมอภิปรายเร่ือง อสม. เมื่อสมัยที่แลว ผม ส.ส. สมัยที่ ๒ ผมก็เปน 
คนเรียกรองคาตอบแทน อสม. รายบุคคลใหกับ อสม. ทั้งประเทศ แลวก็ดีใจดวยวา 
การหาเสียงครั้งนี้พรรคประชาธิปตยประกาศเปนพรรคแรกวาเราจะใหคาตอบแทน อสม. 
รายบุคคล แตขอโทษทีครับ วันนั้นพรรคประชาธิปตยใหแค ๖๐๐ บาท หลังจากนั้น 
พรรคตาง ๆ ประกาศเยอะแยะ แตไมเปนไรวันนี้เราไมไดเปนรัฐบาล ผมก็เลยบอก  
อสม. วาไมเปนไรครับ เดี๋ยวผมจะทวงเงิน อสม. ให วันนี้ผมดูในขอกําหนดที่เปนนโยบาย 
ในหัวขอ ๒.๓.๔ ที่บอกวา จะเพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัคร อสม. จึงฝาก 
กับรัฐมนตรี พรุงนี้ตอบครับวาการเพิ่มแรงจูงใจทานจะเพิ่มอยางไร ทานจะใหคาตอบแทน
เปนรายบุคคลหรือไม และให ใหคนละเทาไร เวลาจะใหจะเริ่มตั้งแตเมื่อไร เพราะฉะนั้น 
อยากจะฝากทานรัฐมนตรีในขอประเด็นที่ผมไดกลาวเรียนมาทั้งหมดครับ แลวอยากจะย้ําวา
อันไหนที่คิดวาเปนประโยชนทานไปทําเถอะ พวกเราจะใหกําลังใจ แตขณะเดียวกัน 
ถาทานผิดพลาดเราตรวจสอบทานเต็มที่ ขอบคุณครับ 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผูประสานงานพรรคประชาธิปตย 
ผมคิดวาครั้งตอไปคงตองใหเวลาแพทยวรงคอีกสัก ๑๕ นาทีเปนอยางนอยเพราะวา 
ทานเกินมาขนาดนั้นมาตรฐาน ตอไปทานภราดร ปริศนานันทกุล ทานนริศ ขํานุรักษ  
มีอะไรเชิญครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพ 
กระผม นริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย  
ขออนุญาตหารือทานประธานเรื่องเวลาสวนที่เกินไปจากที่ไดสงใหประธานกําหนดวา 
เปนเวลาที่เกินไป ทานประธานมีเวลาสวนกลางของทานประธานอยูบางหรือไมครับ  
 



๒๖๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๒๕/๒ 
 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมเปนแคกรรมการครับ        
ไมมีเวลาสวนกลาง คืออยางนี้ผมเขาใจครับ บางทานในพรรคพูดไมถึงก็มี อยางของ 
สนช. บาง หมายถึงวาครบตามจํานวนเวลาหลายทาน แตวาอยากใหทางสวนของ 
พรรคประชาธิปตยเองไดปรับเวลา ก็หมายความวากําหนดกัน ๑๓ ชั่วโมงใชไหมครับ  
บางทีก็อะลุมอลวยกัน แตวาทายที่สุดเดี๋ยวผมจะใชดุลยพินิจ ทานไมตองตกใจครับ 
ในสวนนี้ ทานทําไปเถอะ แตวาผมจะชวยดูใหเหมาะสม แตวาทานไมไดนอยกวานั้น 
อยูแลว แตวาขอใหทานบริหาร 
  นายนริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง) : คือขณะนี้พวกผม
ไดวางเวลาไวลงตัว แลวก็เวลาสวนที่เกินนี้กลัวจะมีปญหาก็เรียนทานประธานไวกอนวา 
ถาเวลาสวนที่เกินนี้ขอความกรุณาเวลาตางครับทานประธาน 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมจะทําหนาที่ตรงนี้ใหดี แลวก็
จะดูแลให  
   นายนริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง) : แลวทานกรุณา
ดูแลเวลา ถาตรงเวลาไดก็อยากใหตรงเวลานะครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช  (ประธานรัฐสภา) : บางครั้งเพื่อนสมาชิกในพรรค
ทานก็เนื้อหาดีแลวก็หยุดกลางคันดูไมดีครับ ผมตองขออนุญาต ก็ฟงกันเพลินดี บางที
ประธานเพลินบางก็ขออภัยดวยนะครับ  
  นายนริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง) : ครับ 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ก็ไมเปนไรครับ อะลุมอลวย     
ไมตองไปเครียดอะไร แลวเดี๋ยวผมพยายามที่จะชวยเหลือแลวก็จัดสรรกันใหพอเหมาะ
พอควร 
  นายนริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง) : ขอบคุณครับ 
ทานประธานครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช  (ประธานรัฐสภา) : ผมวาไมตองเสียเวลาครับ  
ทานสุวโรช ผมขอทานภราดรเลยดีไหมครับ ผมเขาใจครับ ไมมีต่ํากวานั้นนะครับ  
 



๒๖๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๒๕/๓ 
 
จะชวยดูแลใหทุก ๆ ฝายนะครับ ผมก็อะลุมอลวยกัน ทานสุวโรชจะมีอะไรปรึกษาหรือวา
ทานจะ ทานภราดรรอสักครูนะครับ 
  นายสุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกรัฐสภา ในนามพรรคประชาธปิตย 
ตอกรณีขอหารือที่ทานนริศ ขออภัยที่ เอยนามทาน  แลวก็ได รับความกรุณาจาก 
ทานประธานเมื่อสักครูนี้ตองกราบขอบคุณเปนอยางยิ่ง แตมีอยูประเด็นหนึ่งที่ฝาก 
ทานประธานไว เพราะผมไมอยากจะใหมีประเด็นถกเถียงกันในวันพรุงนี้ ก็คือตอกรณีที่
ทานหัวหนาพรรคประชาธิปตยไดแสดงอภิปรายก็ดี หรือไดมีการแสดงความคิดเห็นไป 
ในวันนี้ก็ตาม ตามขอตกลงเดิมเราบอกวาทานหัวหนาพรรคประชาธิปตยนี้จะไมอยู 
ในเวลา ๑๓ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นก็ฝากทานประธานในการที่จะมาหักตรงนี้ไวดวย  
เพราะประเด็นที่ทานนริศไดกรุณาหารือนั้นผมคิดวาก็จะหมดประเด็นไปทันทีนะครับ 
กราบขอบพระคุณครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เวลาของทานตรงนี้ไมหัก 
ทานสุวโรชครับ ทานสมาชิกครับ ผมคิดวาอยากใหวิปไดคุยกัน เพราะบางทีผมอยูตรงนี้
ผมคิดวาเปนประโยชนทุกฝายผมก็อะลุมอลวย ไมใชเอาใจกันจนเกินเลย บางทีไมมี
ขอสรุปเสียทีผมก็ตัดบทเหมือนกัน แตวาบางครั้งเนื้อหามันตอเนื่องก็เห็นใจ ---------------- 
 

      - ๑๒๖/๑ 
  
 

 
 



๒๖๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๑๒๖/๑ 
 
ก็ตองเห็นใจผมหนอยนะครับ ทานภราดรครับ เชิญเลยครับ เดี๋ยวทานอื่นคอยปรึกษากัน 
ทีหลังเปนชวง ๆ ไปครับ ทานภราดร ปริศนานันทกุล ครับ 
   นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อางทอง) : กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย ทานประธานครับ ๒ ปเต็ม ๆ ที่ประเทศไทยไมมีรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้ง ผูคนทั้งแผนดินนี้เฝารอคอยที่จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
เพราะวาผูคนเชื่อม่ันวารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะสามารถที่จะบรรเทาทุกขใหกับ
พี่นองประชาชนได และวันนี้เอง วันนั้นที่พี่นองประชาชนทั้งแผนดินรอคอยไดเดินทาง
มาถึ ง  ผมแสดงความยินดีกับพี่ น องประชาชนคนไทยทั้ งแผนดิน  เมื่ อวานนี้ 
ทานนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา เมื่อวานนี้สืบเนื่องจนถึงวันนี้ 
มีเพื่อนสมาชิกรัฐสภาหลายทานไดลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นนโยบายของรัฐบาล
หลากหลายประเด็น ผมเองวันนี้ในฐานะสมาชิกรัฐสภาถือโอกาสตรงนี้อภิปราย 
ในหัวขอของการเกษตร  ในหัวขอเกี่ยวกับเกษตรกรผูซึ่ ง เปนบุคคลจํานวนมาก 
ของแผนดินนี้ ผมอยากจะแบงออกเปน ๒–๓ มิติหลัก ๆ  
   มิติแรก อยากจะกลาวถึงปจจัยการผลิต ปจจัยการผลิตในที่นี้กําลังจะ 
นําเรียนถึง ๒ – ๓ ปจจัย ปจจัยแรก ถือเปนปจจัยหลักถือเปนหัวใจหลักของการเกษตร  
นั่นก็คือน้ําครับ เปนเรื่องที่นายินดีที่รัฐบาลนี้ไดวางนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองของการบริหาร
จัดการน้ํา เร่ืองของระบบชลประทานเอาไวเปนนโยบายหลัก เอาไวเปนนโยบายเรงดวน
นโยบายหนึ่ง ผมกราบเรียนกับทานประธานที่เคารพอยางนี้ครับ ผมอยูที่จังหวัดอางทอง 
อยูในลุมแมน้ําเจาพระยา หลายจังหวัดที่อยูในบริเวณภาคกลางตอนบน อยูในลุมน้ํา
เดียวกันกับผม นั่นก็คือลุมน้ําเจาพระยา ๒ ปที่ผานมา ป ๒๕๔๙ และป ๒๕๕๐ นั้น  
ผูคนที่อยู ๒ ฟากฝงของแมน้ําเจาพระยานั้นไดรับความเดือดรอนจากการบริหารจัดการน้ํา 
ที่ไมเปนรูปแบบของกรมชลประทาน ผมกราบเรียนทานประธานครับ การแกไขปญหา 
น้ําทวมหรือการแกไขปญหาน้ําแลงนั้น จะตองมีการบริหารจัดการที่ครบวงจร แตการที่จะ
บริหารจัดการใหครบวงจรไดนั้น จําเปนเปนอยางยิ่งครับที่เราจะตองคํานวณปริมาณน้ํา 
 



๒๖๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๑๒๖/๒ 
 
ในแตละปใหไดเสียกอน วันนี้ที่น้ําทวมตลอดระยะเวลา  ๒ ปที่ผานมา  ป ๒๕๔๙  
หรือป ๒๕๕๐  ก็ดี เพราะวาเราไมสามารถที่จะประเมินปริมาณน้ําในแตละปได 
การพยากรณอากาศเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะถาเรารูวาปนี้ปริมาณน้ําที่จะตกมา 
เหนือเขื่อนนั้นมีปริมาณเทาไร เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําของเราได 
เขื่อนหลัก ๆ ใหญ ๆ มีอยู ๒ เขื่อน นั่นก็คือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เพราะฉะนั้น 
ถาหากวาเราสามารถที่จะประมาณหรือคะเนปริมาณน้ําในแตละปได เราสามารถที่จะ
ถายโอนน้ํา เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําไดมีระบบมากกวานี้ ---------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๒๗/๑ 
 



๒๖๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พรรษวรรณ ๑๒๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนทานประธานสงผานไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงไอซีที 
ผูซึ่งดูแลกรมอุตุนิยมวิทยา นโยบายนี้นโยบายเกี่ยวกับเร่ืองของระบบการเตือนภัย  
ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลในขอที่ ๔.๔ มีอยูแลว อยากจะใหทานประธานสงผานไปถึง
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงไอซีทีใหดูแลเรื่องนี้อยางจริงจังที่สุด นั่นคือประเด็นที่ ๑ 
ปจจัยที่ ๑ เร่ืองน้ํา ปจจัยที่ ๒ สําหรับเกษตรกรนั่นก็คือเร่ืองปุย เมื่อวานนี้สืบเนื่อง 
จนถึงวันนี้มีเพื่อนสมาชิกหลายทานไดอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองของราคาปุย วันนี้ไมมี 
ใครปฏิเสธแนนอนครับวาเรากําลังเผชิญอยูกับวิกฤติราคาปุย ผมอยากจะหยิบยกตัวเลข
ใหทานประธานไดดูราคาปุยยูเรีย (Urea) สูตร ๔๖-๐-๐ เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๕๐  
เดือนกุมภาพันธ ยอนหลังกลับไปจากนี้ ๑ ป ราคาปุยอยูที่ตันละ ๑๒,๐๐๐ กวาบาท  
แตวันนี้ ๑ ปผานไป ราคาปุยทะยานสูงขึ้นมาอยูที่ ๑๕,๔๐๐ บาท มากไปกวานั้น 
ดูในสูตรอื่น ปุยสูตร ๑๖-๒๐-๐ ซึ่งถือเปนปุยยอดนิยมสําหรับเกษตรกรผูผลิตขาว  
ราคาเมื่อปที่แลวอยูที่ ๑๐,๐๗๔ บาท แตวันนี้ราคาทะยานสูงขึ้นมาอยูที่ ๑๖,๖๐๐ บาท 
แสดงใหเห็นวา ๑ ปผานไปนั้น ราคาของปุยไดทะยานสูงขึ้น ๖๔ เปอรเซ็นต นี่เปนปญหา
ที่ใหญหลวงสําหรับรัฐบาลที่จะเยียวยาพี่นองเกษตรกรใหสามารถที่จะยืนหยัดอยูบน 
ลําแขงของตัวเองได ผมคิดวาวิธีการแกไขปญหาผมอยากจะนําเสนอทั้งในระยะสั้น 
และในระยะยาว ในระยะสั้นนั้นรัฐบาลควรที่จะมีนโยบายเรงดวน ซึ่งในสวนนี้ผมเชื่อวา
เพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทยของผมจะอภิปรายในสวนรายละเอียดในวันพรุงนี้ 
เพราะฉะนั้นนโยบายในระยะสั้นที่รัฐบาลจะตองแทรกแซงราคาปุยผมจะไมอภิปราย 
ในวันนี้ ทานประธานที่เคารพครับ มีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่นาตกใจไมแพกัน นั่นก็คือ
ตัวเลขปริมาณปุยเคมีที่ใชในการเกษตรของประเทศไทยในป ๒๕๔๔ ถึงป ๒๕๕๐  
ป ๒๕๔๔ นั้น ปริมาณการใชปุยเคมีอยูที่ ๓.๓ ลานตัน ในขณะที่ป ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้นมาที่ 
๔.๓ ลานตัน  เพิ่มขึ้นอีก ๑  ลานตัน  เวลาผานไป  ๖  ป เปนตัวเลขที่นาตกใจครับ 
หมายความวาวันนี้พี่นองเกษตรกรกําลังขึ้นอยูกับปุยโดยตรง และตัวเลขนั้นสูงขึ้น 
ในทุก ๆ ป เพราะฉะนั้นนโยบายในระยะยาวเราจะตองหามาตรการที่แกไขวิกฤติเร่ืองนี้ 
ผมคิดวาวันนี้ถึงเวลาแลวครับทานประธาน ถึงเวลาแลวที่ เราโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
 



๒๖๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พรรษวรรณ ๑๒๗/๒ 
 
คณะรัฐบาลจะตองพลิกวิกฤติตรงนี้ใหกลับกลายเปนโอกาส มีผูคนมากมายคาดหวังวา
อยากที่จะใหประเทศเราเปนครัวของโลก การที่จะเปนครัวของโลกไดเราจะตองผาน
กฎเกณฑซึ่งตลาดโลกเขาไดวางกฎเกณฑเอาไวเกี่ยวกับเร่ืองสารปนเปอนในสารอาหาร
ในผลผลิตทางการเกษตร ---------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๒๘/๑ 
 

 
 



๒๖๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๒๘/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมคิดวาวันนี้ถึงเวลาแลวที่เราจะพลิกวิกฤติตรงนี้ใหกลับกลายเปนโอกาส
ของพวกเรา เมื่อเขาจํากัดในเรื่องของสารพิษ เร่ืองของสารเคมี วันนี้เรากลับมาใช 
ปุยอินทรีย เรากลับมาสูรากเหงาของพวกเราคนไทยกันเถอะครับ ปุยอินทรียวันนี้ 
อยูที่ราคาตอ ๑ ตัน ๖,๐๐๐ บาทครับทานประธาน มีขอสงสัยเกิดขึ้นวาปุยอินทรีย 
จะใชไดผลหรือเปลา จะใชไดผลเหมือนกับปุยเคมีหรือเปลา ผมไดไปสอบถามกับ 
ปราชญชาวบาน ไดไปสอบถามกับผูรู ผูซึ่งเปนเกษตรกรโดยตรงไดคําตอบมาครับวา
ผลผลิตที่ไดนั้นไมแตกตางกัน แตตนทุนในการผลิตนั้นลดลงเปนอยางมาก กลาวคือวา
ตนทุนตอไรสําหรับแปลงนาที่ใชปุยเคมี ตนทุนตอไรอยูที่ ๓,๕๐๐–๔,๐๐๐  บาท  
ในขณะที่ใชสารอินทรียชีวภาพ ตนทุนลดลงมาเหลือที่ ๒,๕๐๐–๓,๐๐๐ บาทตอ ๑ ไร  
นี่แสดงใหเห็นชัดเจนครับทานประธานวา สามารถที่จะลดตนทุนทางการผลิตได 
อยางมากมายนั่นคือมิติที่ ๑ มิติดานปจจัยการผลิตเรื่องน้ําและเรื่องปุย  
   ผมนําเรียนเขาสู มิติที่ ๒ มิติที่ผมเรียกวาดานกระบวนการการผลิต 
๒๐–๓๐ ปที่ผานมา เกษตรกรไทยมีวิธีการทําการเกษตรที่ไมแตกตางไปจากเดิมเลยครับ 
ที่ไมแตกตางไปจากเดิมผมกําลังหมายถึงตนทุนทางการผลิตไมลดลง ตนทุนทางการผลิต
ไมลดลงนั้นไมไดหมายถึงวามูลคาที่ลงทุนไปไมไดลดลง หมายถึงเราลงทุนไปเมื่อ ๒๐ ป 
ที่แลว ๓๐ ปที่แลวลงทุนไปอาจจะ ๔๐๐–๕๐๐ บาทตอ ๑ ไร แตวันนี้เราลงทุนไป  
๓,๐๐๐–๔,๐๐๐ บาทตอ ๑ ไร ผมไมไดหมายถึงตัวเลขมูลคาตาง ๆ เหลานั้น ผมหมายถึง
ปจจัยการผลิต สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีอยูอยางเดียวนั่นก็คือแรงงานคน เปลี่ยนแปลงจาก 
การใชแรงงานคนเมื่อ ๒๐ ปที่แลว วันนี้กลับมาใชเครื่องจักรซึ่งตรงนี้ไมไดเปนการลด
ตนทุนทางการผลิต แตเปนการเพิ่มตนทุนทางการผลิตในทิศทางตรงกันขาม เพราะฉะนั้น
หนาที่ของรัฐที่สําคัญนั่นก็คือจําเปนที่จะตองหามาตรการอยางใดอยางหนึ่งที่จะลดตนทุน
ทางการผลิตและเพิ่มรายไดใหกับพี่นองเกษตรกร การศึกษา การใหความรูเร่ืองเกษตร
ทฤษฎีใหมจึงถือเปนนโยบายดานหลัก และเปนนโยบายเรงดวนที่ทางรัฐบาลนั้นจําเปน 
ที่จะตองใหความรูกับเกษตรกร มีหมอดิน มีปราชญชาวบานมากมายที่วันนี้กําลังศึกษา
เร่ืองนี้อยู ถาหากวารัฐบาลเห็นวาเรื่องนี้เปนประโยชน ใชบุคคลเหลานี้แหละครับ  
 



๒๗๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กุลนิษฐ ๑๒๘/๒ 
 
เรามีทรัพยากรที่มีคาอยานําทรัพยากรเหลานี้ใหสูญเปลา ผมไดพูดคุยกับปราชญชาวบาน
หลายทานถึงวิธีการใหม ๆ ในการที่จะลดตนทุนทางการผลิต ผมพูดถึงการผลิตขาว  
การปลูกขาวมหีลากหลายวิธีครับ ยกตัวอยางเชนการทํานาแบบที่เขาเรียกวา ขาวสวมตอ 
หรือการทํานาที่ไมตองเผาซังหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแต 
ลดตนทุนทางการผลิตทั้งสิ้น ผมอยากกราบเรียนทานประธานสงผานไปถึงคณะรัฐมนตรีวา
สิ่งนี้เปนสิ่งที่มีประโยชน และจะนําพาประเทศชาติสูความยั่งยืนในอนาคต พรุงนี้จะเปน
วันสุดทายของการแถลงนโยบายรัฐบาล หลังจากนั้นในวันมะรืนนี้จะเปนวันเริ่มตนของ
การคาดหวังจากคนไทยทุกคนบนแผนดินนี้ คาดหวังที่จะกินดีอยูดี คาดหวังที่จะมีชีวิต 
ที่ดีขึ้นกวาทุกวันนี้ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     - ๑๒๙/๑ 
 

 



๒๗๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ณัฐวัฒน ๑๒๙/๑ 
 
ความคาดหวังตาง ๆ เหลานั้นจะเปนไปไดหรือจะเปนไปไมได อยูที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากอนาคตประเทศไทยไวในมือของคณะรัฐมนตรีทุกทาน     
ฝากอนาคตบานนี้เมืองนี้ไวกับทานทุกคนครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ตอไปทานสุกิจ อัถโถปกรณ 
พรรคประชาธิปตยครับ 
  นายสุกิจ อัถโถปกรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ กระผม นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมขออภิปรายนโยบายของรัฐบาลในหมวดนโยบายสังคม                 
และคุณภาพชีวิตในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ขอกราบเรียน                
เปนเบื้องตนนะครับวา หลังจากที่ไดอานและไดฟงการแถลงนโยบาย ก็เห็นวานโยบาย   
ในสวนนี้ดูสั้น กะทัดรัด แตวาเลื่อนลอย ไรวิธีปฏิบัติแลวก็เปนนามธรรมโดยสิ้นเชิงครับ 
มาดูเนื้อหาก็ไมใชของใหมครับ ก็เปนเรื่องที่ปกติขาราชการประจําเขาก็ทําอยูแลวทั้งนั้น 
อาจจะไมมาเขียนเลยก็ได ผมก็เขาใจครับการจะเขียนวิธีปฏิบัติทั้งหมดลงในนโยบายนั้น 
ก็เปนเรื่องที่เปนไปไมได แตวาเรื่องใหญ ๆ เร่ืองที่สําคัญผมคิดวานาจะบอกใหทราบ      
กันบางนะครับ บอกใหชัด ๆ อยางเรื่องหลัก ๆ อยางเรื่องหลักประกันสุขภาพซึ่งถือวา  
เปนหัวใจ เดี๋ยวนี้ถือวาเปนหัวใจของระบบสาธารณสุขในปจจุบันนี้ ทําไมไมเขียนบอก 
ใหชัดละครับวาจะเอาอยางไร  จะ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค  หรือวาจะรักษาฟรี 
มันไมเหมือนกันนะครับ สําหรับคนจนแลวแมแตเ ร่ือง ๓๐ บาทก็เปนเรื่องสําคัญ      
เพราะผมก็ไดขาววาทานยังเสียดายชื่อ ๓๐ รักษาทุกโรคกันอยู ทานจะทําตอก็ไดครับ     
ไมวาอะไรกัน แตไมวาจะ ๓๐ บาทหรือวารักษาฟรี ขอเรียนถามทานอีกนะครับวา
คุณภาพการรักษาจะเปนอยางไร จะเหมือนกับในอดีตที่ชาวบานเขาพูดกันวา ๓๐ บาท
ตายทุกโรคหรือเปลา ทานอาจจะบอกวาพูดอยางนั้นมันก็เกินไป แตจริง ๆ แลวมันเปน
การสะทอนจากชาวบานวาชาวบานเขาไมไดตองการของถูกหรือของฟรีแตเพียงอยางเดียว 
แตเขาตองการคุณภาพ เขาตองการความสะดวกสบายในการรักษาพยาบาลดวย 
เพราะฉะนั้นไมวาจะ ๓๐ บาท หรือวาฟรีก็ขอใหมีคุณภาพครับ ทานประธานครับ  
 



๒๗๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ณัฐวัฒน ๑๒๙/๒ 
 
ไมวารัฐบาลจะเขียนนโยบายอยางไรก็ตาม แตกระทรวงสาธารณสุขจะมีปญหาที่เปน
ปญหาเรื้อรัง เรียกวาเปนปญหาอมตะนิรันดรกาลของกระทรวงสาธารณสุขก็วาไดนะครับ 
ซึ่งผมคิดวาถาทานแกปญหาเหลานี้ไดทานจะไดเครดิตความนาเชื่อถือมากกวาทานไปทํา
นโยบายใหม ๆ ดวยซ้ํา อยางเชนอะไรบาง ปญหาของการรอนานอยางนี้เปนตน ทุกวันนี้
ใครจะไปโรงพยาบาลก็ตองทําใจนะครับ โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาล อยางนอย
ครึ่งวันหรือวา ๑ วัน ทานตองใชเวลาเสียไป บางแหงก็ตองไปเขาคิวตั้งแตตี ๔ ตี ๕ แลว
มันก็ไมใชเปนเรื่องใหม เพราะวามันก็รอนานกันมาเปนรอยปแลวนะครับ แตนโยบาย  
๓๐ บาทของรัฐบาลในอดีตไดทําใหเร่ืองนี้มันเลวรายยิ่งขึ้นเพราะวางานหนัก คนไขเยอะ 
ทําไปทํามาแทนที่คนไขจะกระจายคนไขกลับมากระจุกอยูที่โรงพยาบาลขนาดใหญ  
คือโรงพยาบาลของจังหวัด ซึ่งทําใหหมอตองลาออกไปเปนจํานวนมาก หมอเขาก็ไมไหว
เพราะวางานหนักเหลือเกิน พอหมอลาออกคนไขเทาเดิมก็ยิ่งตองรอนาน ก็เปนกงเกวียน
กําเกวียนอยางนี้ ทานตองแกนะครับเร่ืองนี้ และผมขอเรียนตรง ๆ วาไมใชเร่ืองงาย 
แกยากทีเดียว ปญหาความไมสะดวกสบายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเร่ืองของหองคนไขรวม  
มีคนเขาเปรียบนะครับวาถาทานอยากรูวานรกเปนอยางไรก็ลองไปแอดมิท (Admit)  
ในโรงพยาบาลของรัฐแลวก็นอนหองนอนรวมดูสัก ๑ วัน ๒ วัน ถึงไมเหมือนทีเดียว 
ก็ใกลเคียงนะครับ เพราะวามันทั้งรอน ทั้งแออัด ทั้งกลิ่นไมดี ไมสะอาด ยั้วเยี้ยไปทั้งญาติ
คนไข ทั้งคนไข ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                            - ๑๓๐/๑ 
 



๒๗๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ดวงใจ ๑๓๐/๑ 
 
ทานลองไปดูหองรวมของโรงเรียนแพทย โรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย แลวก็พยายาม
ยกระดับหองรวมของโรงพยาบาลของรัฐบาลใหใกลเคียงกับของโรงเรียนแพทยก็ยังดีครับ 
ตอไปครับทานประธาน โครงการ ๓๐ บาท จนตอเนื่องมาถึงโครงการรักษาฟรี ไดสงผลให
การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลของรัฐแทบจะหยุดไปเลยเพราะวาไมมีเงิน เอาเงิน 
ไปทุมเทกับการรักษาพยาบาลมากจนเกินไป บางแหง บางโรงพยาบาลเครื่องมือชํารุด 
ยังไมมีเงินที่จะมาซอมเลยครับ หรืออาจจะพูดไดวาจนถึงปจจุบันนี้ โรงพยาบาล 
ของรัฐบาลทุกระดับมีศักยภาพต่ํากวาที่ควรจะเปน อยางโรงพยาบาลระดับจังหวัด 
นาจะมีขีดความสามารถที่จะรักษาโรคไดทุกโรคแลว ควรจะมีหมอเฉพาะทาง ควรจะมี
เครื่องมือพรอมใหหมอไดใช แตปจจุบันนี้ก็ไมใชครับ โรงพยาบาลศูนยตามหัวเมืองตาง ๆ 
ควรจะมีศักยภาพเทียบเทากับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ไดแลวปจจุบันนี้ แตก็ไมใชอีกครับ 
ตามความเห็นของผมในฐานะที่ เปนบุคลากรเปนบุคคลในวงการแพทย  ผมวา 
โรงพยาบาลศูนยในปจจุบันมันควรจะรักษาโรคยาก ๆ ไดแลว อยางเชน โรคมะเร็ง 
ควรจะรักษาไดครบวงจรแลวครับ ควรจะมียาดี ๆ ควรจะมีเครื่องฉายแสงไดแลว  
แตนี่ก็ไมมีครับ ในเร่ืองของการผาตัดควรจะผาตัดหัวใจไดแลวก็ไมมี ไมเปนอยางนั้นครับ 
เพราะฉะนั้นชีวิตคนในตางจังหวัดก็ยังตองเสี่ยงอยูดี ถาเกิดวาเปนโรคบางโรครายแรง
ฉุกเฉินขึ้นมา มากรุงเทพฯ ไมทันก็ตองตายครับ แลวเราจะเรียกวาเรามีระบบประกัน
สุขภาพที่ดีไดอยางไรนะครับ ทานตองรีบนะครับ ตองรีบพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล
เหลานี้เพื่อชดเชยกับ ๕–๖ ปที่แลวที่เสียโอกาสไป ไมอยางนั้นเราจะตามประเทศ 
เพื่อนบานเขาไมทัน แตผมขอรองลวงหนาสักนิดสําหรับเร่ืองนี้วาทานอยาเลือกปฏิบัติ  
ผมมีตัวอยางที่จังหวัดตรังบานผม เคยมีผูใหญระดับรองนายกรัฐมนตรีไดไปเรียกประชุม
ขาราชการทั้งภาคใตเลยที่หาดใหญ แลวก็ไปประกาศวาจะสรางโรงพยาบาลขนาด 
๑,๐๐๐ เตียง ไมใชเล็กนะครับ ๑,๐๐๐ เตียงที่จังหวัดตรัง เพื่อจะใหเปนศูนยกลาง 
ทางการแพทยของฝงทะเลอันดามัน เขาบอกวารายงานนายกรัฐมนตรีไป นายกรัฐมนตรี 
ก็เห็นดวย ชาวบานก็ดีอกดีใจกันใหญ มีการเตรียมการ หาที่หาทาง  ทางจังหวัด 
ก็ทําหนังสือกันเปนปก ๆ แตปรากฏวาในที่สุดโครงการก็หยุดไปเฉย ๆ ทามกลาง 
 



๒๗๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๓๐/๒ 
 
ความงุนงงสงสัยของชาวบานวาทานเลนอะไรของทาน ก็มีการวิพากษวิจารณกันไปตาง ๆ 
นานา สวนใหญก็คิดกันวาอาจจะเปนเพราะวาพอถึงการเลือกตั้ง คนของทานไมไดรับ 
การเลือกตั้ง ทานก็เลยหยุดทําบังเอิญเขาเกิดไปไดฟงคําพูดประโยคที่วา จังหวัดไหน 
เลือกพวกเราเราจะพัฒนากอน ซึ่งแปลวาถาจังหวัดไหนไมเลือกก็อีกเรื่องหนึ่ง ชาวบาน
เขาถึงเขาใจแลวก็รูวาอะไรเกิดขึ้น ผมไมอยากใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นซ้ําอีก โดยเฉพาะ 
ในรัฐบาลนี้ซึ่งทานนายกรัฐมนตรีประกาศเปนมั่นเปนเหมาะ ประกาศนโยบายสมานฉันท
เปนอันดับตน ๆ เลยของนโยบายของทานก็วาได เพราะวาการเลือกปฏิบัติเปนการทําให
ประชาชนแตกแยกอยางมากที่สุดทีเดียวนะครับ ถารัฐบาลนี้ยังสนใจที่จะทําโรงพยาบาล
ขนาด ๑,๐๐๐ เตียง ที่จังหวัดตรัง เราก็ยินดีครับ กลับมาที่ศักยภาพของโรงพยาบาล 
อีกสักนิดหนึ่ง ที่จริงแลวเมื่อกี้ผมพูดถึงโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนยยังไมแย
เทาไรนะครับ ที่แยมากที่สุดในตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลอําเภอหรือโรงพยาบาลชุมชน 
เพราะวาเดี๋ยวนี้ทําอะไรแทบจะไม ได เลย  หมอก็แทบจะไม มี  ผมขอฝากไปถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขดวย ทานตองรีบแกไขโดยดวน ปจจุบันนี้หมอที่มีอยู
ก็เปนหมอใชทุน ไมคอยมีประสบการณ รักษาโรคอะไรก็ไมกลาครับ เพราะวาเดี๋ยวนี้ 
ถาเกิดทําผิดพลาดไปก็ถูกฟองรองติดคุกติดตะราง เปนเรื่องที่เขากลัวกันมาก -------------- 
 
                - ๑๓๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๓๑/๑ 
 
เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลอําเภอเดี๋ยวนี้มีหนาที่ก็คือสงตออยางเดียว พอคนไขหนัก ๆ มา
เอาขึ้นรถสงตอใหโรงพยาบาลจังหวัด อันนี้ละครับหมายถึงความลมเหลวของระบบ
กระจายอํานาจทางดานการสาธารณสุขอยางรุนแรงเลยครับ ขอใหทานรีบแกไขเพราะวา
ตอนนี้โรงพยาบาลระดับอําเภอก็เหมือนกับสถานีอนามัยขนาดใหญเทานั้น ไมมีศักยภาพ
ใด ๆ ทั้งสิ้นเลย  
   ผมขอฝากประเด็นสุดทาย เมื่อกี้วาจะพูดถึงเรื่อง อสม. แตคุณหมอวรงค 
ก็ไดพูดไปแลว ประเด็นที่ผมจะฝากก็คือเร่ืองของคนไขโรคไตหรือไตวายเรื้อรัง ซึ่งจะตอง
ลางไตแลวก็ใชจายเงินทองเปนจํานวนมาก ปจจุบันนี้ก็ยังยึกยักอยูวาจะใหฟรีหรือ 
ไมใหฟรี ผมขอความกรุณาจากรัฐบาลชวยใหฟรีเถอะครับ เพราะวาจะเปนประโยชน 
ตอพี่นองประชาชนมากทีเดียว คนไขพวกนี้ไมใชตายคนเดียวนะครับทานประธาน  
บางคนอาทิตยหนึ่งตั้ง ๔,๐๐๐ กวาบาทตองใชจาย  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : หมดเวลาแลวครับ  
   นายสุกิจ อัถโถปกรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : ลูกเมียก็พลอย
ตามไปดวยครับ ผมก็ขอกราบเรียนสรุปวา นโยบายสวนนี้ของทานสั้น กะทัดรัด แตวา
เลื่อนลอย ไรหลักปฏิบัติ และเปนนามธรรมอยางสิ้นเชิง ขอกราบขอบพระคุณครับ 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เมื่อสักครูทานเจะอามิงมีอะไร 
เชิญครับ  
   นายเจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) : ทานประธาน
ที่เคารพ กระผม เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส  
พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาตเรียนหารือทานประธานนิดเดียวครับ เร่ืองการอภิปราย
ในประเด็นปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งจะตองไปอภิปรายในวันพรุงนี้ 
แลวเวลาคอนขางจํากัด ผมอยากจะขอทานประธานวาเวลาสวนที่ เหลืออยูของ 
ทานประธานขอใหเวลาพวกผมอภิปราย ซึ่งปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนเรื่องที่สําคัญและกลุมการอภิปรายของในสวนพรรคประชาธิปตยไดมีการจัดกลุมอภิปราย
ถาหากมีเวลานอย การอภิปรายนําสูในสภาและไปยังรัฐบาลเพื่อที่จะใหเปนขอมูลที่ดี 
 



๒๗๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๓๑/๒ 
 
เพื่อนําไปแกปญหาบานเมืองจะไมไดเทาที่ควร ผมจะขออนุญาตทานประธานวา 
ใหยืดหยุนเวลาเรื่องการอภิปรายในสภาใหดวยนะครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เขาใจประเด็นที่ปรึกษา        
แลวอยางไรผมขอทานเจะอามิงกับวิปทุกฝายคุยกัน แลวก็เดี๋ยวมีเวลาอยางไรเราก็ 
ปรับกันได คุยกันขางลาง ตอไปทานประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย เชิญครับ  
   นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (สมุทรปราการ) : 
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ทานประธานครับ ก็ตองขอแสดงความยินดีดวยกับคณะรัฐบาลที่ไดเปนไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย คือไดเสียงขางมากของพี่นองประชาชนมา ซึ่งกระบวนการที่ผานมา 
มีความพยายามที่จะแสดงใหเห็นวาเสียงที่ไมใชเสียงขางมากก็สามารถเปนรัฐบาลได  
แตวันนี้ผมดีใจครับที่เสียงขางมากสามารถเปนรัฐบาลและเปนนายกรัฐมนตรีได ตั้งแต 
ป ๒๕๔๐ มาป ๒๕๔๔ มาจนถึงป ๒๕๔๙ แลวก็มาปนี้ ป ๒๕๕๑ มีบทเรียนสอนเรา
เยอะแยะครับ ความเจ็บปวด สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย ทุกสิ่งทุกอยาง
ผานมา ๑๐ ปเศษ ๆ นี้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเจ็บปวดมาอยางยิ่ง แตนั่นก็ถือเปน
กระบวนการเรียนรูในระบอบประชาธิปไตย วันนี้ทานประธานครับ ในนโยบายเรงดวน 
ที่จะเร่ิมดําเนินการในปแรก การสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟู
ประชาธิปไตย วันนี้ผมคิดวาเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย วันนี้แนวคิด  
วิธีคิด หลักการ เหตุผล อุดมการณ องคความรูในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลตองเปน 
คนสอนครับ รัฐสภานี้ก็ตองเปนคนสอนครับ วันนี้วัฒนธรรมทางการเมืองหลายอยาง 
ถูกทําใหเห็น -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๓๒/๑ 

 
 
 



๒๗๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๓๒/๑ 
 
กระผมเขาใจวาตอนที่เราร่ําเรียนหนังสืออยูในสถาบันตาง ๆ ก็สอนใหเรามีสวนรวม 
ในระบอบประชาธิปไตย สอนใหเรารักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีไว รัฐสภาเมื่อปที่แลว 
เกือบ ๒ ปที่ผานมาก็มีการใชจริยธรรมมาเปนอาวุธ แตวันนี้ทานประธานครับ วันนี้       
เกิดวัฒนธรรมหลายอยาง อยางเชน อยางแบบนักเรียนที่เขาพูดกันเลนนะครับวา  
สอบไดเปนของตลก สอบตกเปนของธรรมดา วันนี้ถาจะบอกวาสอบไดเปน ส.ส.  
เปนของตลก สอบตกเปนรัฐมนตรี ผมก็วาเปนวัฒนธรรมที่ฝนนะครับ เพราะฉะนั้น 
สิ่งนี้ครับ แตไมเปนไร เพื่อความสมานฉันท แตอยางไรก็แลวแตหลักการ อุดมการณใน
ระบอบประชาธิปไตยตองมีครับ ไมใชวันนี้เหมือนกับทานผูมีเกียรติบางทาน ทานได
กลาวถึง ส.ส. กระผมไมเคยซื้อเสียงมาครับ แลวก็เปน ส.ส. สมัยที่ผานการเลือกตั้งมา  
๔ สมัยแลว วันนี้ผมอยากจะฝากเรื่องไปถึงทานคณะรัฐบาล วันนี้ไมวาประชาชนจะมี
ความสามารถแคไหน จะเกงแคไหน เกงอยางไร ป ๒๕๔๐ สอนเราครับ และป ๒๕๔๔  
ก็สอนเราวาถาเราไดรัฐบาลที่ดี ที่ เกง นายกรัฐมนตรีเฉลียวฉลาด คณะรัฐมนตรี 
เปนหนึ่งเดียวและเฉลียวฉลาด เราจะสามารถพาประเทศเรากาวกระโดดไปได นี่คือ 
เร่ืองสําคัญครับ วันนี้พี่นองประชาชนจะมีชีวิตอยูรอดไดหรือไม อยูที่การบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล  อยูที่ความเปนหนึ่งเดียวของรัฐสภานี้ ความเขาใจที่ดีตอกัน  
กระผมเองอยากจะฝากแนวคิดกาวกระโดด อยางเชนในกรณีของการปฏิรูปการศึกษา    
ที่ผานมามีการปฏิรูประบบการศึกษา แลวก็มีการจัดแบงเขตการศึกษา แลวก็เรายังมี 
การที่จะเพิ่มเงินประจําตําแหนงของครูนั่นก็เปนสวนหนึ่งครับ แตในระบบการศึกษานี้         
ผมขออนุญาตฝากไวที่สภานี้ครับ จากระบบ ๖  ๖  ๔ ประถมศึกษา ๖ มัธยมศึกษา ๖ 
อุดมศึกษา  ๔  วันนี้ ผมอยากเห็นการปฏิ รูปการศึกษาที่ แทจ ริ งครับ  บุคลากร 
ในกระบวนการศึกษาสามารถที่จะสรางระบบ ๕  ๕  ๔ ขึ้นมาไดหรือไม นั่นคือรวบรวม
หลักสูตรแลวสามารถสอนใหเด็กเขาใจไดในระดับประถม ๕ ปพอ ในระดับมัธยม ๕ ป 
และในระดับอุดมศึกษา ๔ ป คือ ๕  ๕  ๔ คือ ๑๔ ป เรากําไร ๒ ปครับ ผมฝากไว 
เปนประเด็นนะครับ เพราะวามีเร่ืองตองพูดมาก  
 
 



๒๗๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๓๒/๒ 
 
  ในเรื่องของ ๓๐ บาทรักษาโรค กระผมไดยินเมื่อสักครูก็ถือวาดีครับ  
การรักษา ๓๐ บาทรักษาโรค ผมคิดวาตองใช ๓๐ บาทรักษาโรคครับ เพราะตัว ๓๐ บาท
หลักสําคัญคือทําใหประชาชนที่ไปใชรับการบริการไมถูกดูแคลน ไมเปนอนาถาครับ  
นี่คือหัวใจหลักสําคัญทําไมตองเก็บเงิน ๓๐ บาท ถึงแมวาจะนอยนิด และตัว ๓๐ บาท 
ก็ยังเปนบัฟเฟอร (Buffer) ทางการเงิน ยังเปนตัวอินดิเคเตอร (Indicator) ในการตรวจสอบ
การใชเงิน ถาไมมีการกําหนดใช ๓๐ บาท จะเกิดการคอรรัปชันไดอยางมโหฬารทีเดียว 
หลักการครับ ในระบอบประชาธิปไตยประเทศที่เปนเสรีประชาธิปไตยนี่ฟรีไมไดครับ  
ทานตองใหอยางมีเงื่อนไข ๓๐ บาท ๑๒ ปลงมาก็ไมตองเสีย ๓๐ บาท ๖๐ ปขึ้นไป 
ก็ไมตองเสียอยูแลวครับ ๑๒ ป ถึง ๖๐ ถึงเสีย ๓๐ บาท วันนี้ก็ขอฝากครับวา ๓๐ บาท
รักษาโรคเปนเครื่องวัดครับ และเปนตัวการันตี (Guarantee) วาเราไมไดใหรับการรักษา
แบบอนาถาครับ เพราะฟรีหมดทุกอยาง  
    ในเรื่องสุดทาย ในขณะที่เวลาใหนอยเหลือเกิน ผูสูงอายุครับ วันนี้ผมก็ 
ขอพูดอยูในสภาแหงนี้ครับ ขอฝากคําวา โครงสรางพื้นฐานแหงชีวิต วันนี้เม็ดเงินทุกอยาง
ที่ทานจัดสรรลงมานี่ไมใชเพื่อวัตถุครับ ทานตองเอาไปสรางเพื่อชีวิตดวย การอัดเม็ดเงิน 
จํานวน ๓,๐๐๐ บาท เขาสูผูสูงอายุทั่วประเทศ ๖ ลานคน เพื่อใหผูสูงอายุไดรับเงิน 
๓,๐๐๐ บาทตอเดือน จนกวาจะจากโลกนี้ไป นี่คือแนวคิดของโครงสรางพื้นฐานแหงชีวิต
เพื่อชีวิต มีงบประมาณเยอะแยะทํามาเพื่อชีวิตเถอะครับ และในกระบวนการตรงนี้ 
ถาตองพูดกัน อธิบายกันยาว ๕ – ๗ ชั่วโมงครับ กระผมก็ขอฝากในประเด็นเรื่อง
โครงสรางพื้นฐานแหงชีวิต ซึ่งเปนเทคโนโลยีทางการเงิน เปนโซซิโอ-อิโคโนมิค เทคโนโลยี 
(Socio-economy technology) ขอฝากทานประธานไวดวยครับ  
   ในทายที่สุด ขอฝากในประเด็นของในเรื่องเทคโนโลยีเปนตัวนําของ        
ทุกประเทศ ในเพสท โมเดล โพลิทิค อีโคโนมิค โซเชียล เทคโนโลยี (PEST Model Politic 
Economic Social Technology) ------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๓๓/๑ 



๒๗๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๓๓/๑ 
 
เทคโนโลยีเปนตัวการที่สําคัญ ก็ขอฝากใหคณะรัฐมนตรีใหความสนใจกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหมาก เปนอาวุธในการแบคอัพ (Backup) ประเทศครับ ขอบคุณครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอบคุณครับ ตรงเวลา ตอไป
ทานบัญญัติ เจตนจันทร พรรคประชาธิปตย เชิญครับ 
   นายบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ระยอง) : กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภาที่ เคารพ  และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติที่ รักทุกทาน  กระผม 
นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย 
ผมไดฟงคําแถลงนโยบายของทานนายกรัฐมนตรี และไดศึกษาจากเอกสารโดยละเอียด 
ก็มีความสนใจที่จะอภิปรายในหัวขอนโยบายทางดานคุณภาพชีวิตนะครับ ในหมวด 
การแกปญหาสุขภาพประชาชน ผมก็เชนเดียวกับผูอภิปรายของพรรคประชาธิปตย 
ทานกอน ๆ นะครับ เมื่อไดอานนโยบายนี้แลวผมคิดถึงสมัยผมเปนแพทยโรงพยาบาล
ชุมชน เหมือนนโยบายที่ผมเขียนเองเลยครับ เวลาผมเขียนนโยบายของอําเภอ ผมก็เขียน
อยางนี้ ผมมานั่งอยูตรงจุดนี้ไดเห็นนโยบายระดับชาติแลวผมเกือบจะคิดวาผมก็คงเปน
รัฐมนตรีไดตั้งแตสมัยหลายปที่แลว เพราะวานโยบายเขียนงายจริง ๆ เปนนโยบายที่ 
เขียนอยูบนพื้นฐานของนามธรรมหรือการเรียงความ ไมไดเปนนโยบายที่อิงสถานการณ
ปจจุบันของระบบการแพทย การสาธารณสุข ซึ่งเปนระบบ  ที่ซับซอน ขอเนนคําวา 
ซับซอน ไมมีกระทรวงไหนที่ซับซอนในเรื่องของปญหาที่จะตองบูรณาการ ตองแกไข 
เพราะวาผลพวงของการพัฒนาประเทศหากลมเหลวแลวก็จะไหลลงมาอยูที่ต่ําที่สุด  
ก็คือปญหาคุณภาพชีวิตทางดานสุขภาพอนามัย ไมวาปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 
ถาเปนพิษก็มาที่คน ปญหาของการบริโภคอาหารก็มาที่คน เพราะฉะนั้นก็อยากจะ 
ถือโอกาสนี้กราบเรียนทานประธานรัฐสภาไปถึงทานนายกรัฐมนตรีนะครับ ผมขอเนน 
คําวา  นายกรัฐมนตรี  เพราะวาปญหาทางดานสุขภาพนั้นมิใช รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงสาธารณสุขแตเพียงผูเดียวในการดูแล แลวก็การพัฒนาทางดานสุขภาพนั้น 
ไปอยูในทบวงมหาวิทยาลัยก็มี ไปอยูในกระทรวงมหาดไทยก็มี กระทรวงกลาโหมก็มี  
ในรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ก็มีทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหมองภาพของระบบสุขภาพ 



๒๘๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๓๓/๒ 
 
ที่ใหญกวากระทรวงสาธารณสุข แตก็คงจะปฏิเสธไมไดวาหัวหนาทีมนั้นก็คงจะตองเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ขออนุญาตเสริมประเด็นภาพกวางอีก 
สักนิดหนึ่งนะครับวา อยากจะใหทานใชเวลาสักนิดหนอยในการศึกษา แลวก็ครุนคิด 
ถึงงานทางดานสุขภาพอนามัยใหละเอียดลออ ละเมียดละไมกวานี้สักนิดหนึ่ง ไมตอง 
ใชเวลามากหรอกครับ ใชบทของความคิดสงสาร แลวก็เมตตาสงเคราะหอนุเคราะหดวย
เขาไปในหลักวิชาการทั้งหลาย เพราะระบบงานทางสาธารณสุขนั้นเต็มไปดวยวิชาการ
และเทคโนโลยี และเต็มไปดวยเมตตาธรรมที่จะตองนํามาผสมผสานใหไดสวน แลวก็
ผนวกกับความเชี่ยวชาญละเมียดละไมในการบริหารจัดการบุคลากรทางดานสาธารณสุข
และการใชจิตวิทยา หรือการโนมนําของการที่จะชวยเหลือเกื้อกูลจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ถาหากวาทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง 
ที่เกี่ยวของนั้นไดรวมกันคิดรวมกันกําหนดนโยบายที่ละเอียดครอบคลุมกวานี้  ------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๓๔/๑ 



๒๘๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๓๔/๑ 
 
ผมเชื่อม่ันวาไมเกินกําลังความสามารถของรัฐบาลที่จะฟนฝาแกไขปญหาทางสุขภาพ   
ไปได ผมไมเชื่อวาทานจงใจที่จะไมแกปญหาสาธารณสุขหรอก ทุกทานมีจิตสํานึก       
ของการชวยเหลือคนทั้งสิ้น แตผมคิดวาทานอาจจะมีขอมูลไมเพียงพอ รีบดวนในการ
เขียนนโยบายเกินไป อันนี้เพียงแค ๒๐ บรรทัดเทานั้นเอง ไมไดลงไปในรายละเอียด     
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ วาจะทําอะไร แลวก็ในระยะเวลาใดไมมี มีแตวาทางดาน
นามธรรมเทานั้น ผมขออนุญาตเรียนทานประธานฝากไปถึงรัฐมนตรีผู เกี่ยวของ         
ผานนายกรัฐมนตรีวา ปญหาที่ผมตกตะกอนมาเพื่อฝากเปนขอแนะนําก็คือมีทั้งหมด
ประมาณ ๔ ปญหา ภายใตเวลาที่จํากัด  
   อันที่ ๑ ปญหาการกระจายทรัพยากรสุขภาพที่ไมเหมาะสม อันนี้เพื่อนสมาชิก
จากพรรคประชาธิปตยไดพูดถึงมาแลวก็คือเปนปญหาเรื้อรัง ปญหาโลกแตก แกไมได  
ถึงแกไมไดผมคิดวาทางรัฐบาลก็ตองมีการนับ ๑ ในการแกปญหา ปญหาการกระจาย
ทรัพยากรสาธารณสุขหรือสุขภาพไมเหมาะสม ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงตัวบุคลากร 
คือคนตั้งแตแพทย พยาบาล เจาหนาที่อนามัย ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงเงินหรือเม็ดเงิน 
ที่ไดจากงบประมาณก็ดี หรือจากการที่ผูปวยประกันตนรวมจายก็ดี หรือจากของ
กรมบัญชีกลางที่ใหสวัสดิการขาราชการก็ดี ไปกระจุกตัวในเมืองใหญ สวนในชนบท 
หรือที่มีสาขาของโรงพยาบาลหรือหนวยบริการสาธารณสุขที่อยูในชนบทนั้นก็จะไดรับ 
หาง  ๆ  ไป อันนี้ เปนเรื่องใหญมาก  เพราะมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา  ๕๑  
และมาตรา  ๘๐  ที่สงเสริมใหประชาชนได รับบริการทางดานสุขภาพอยางทั่วถึง  
มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ อยากจะใหทานคํานึงถึงประเด็นของการกระจายตัว 
ของทรัพยากรที่เหมาะสม ทานตองหาสาเหตุครับ ผมไมมีเวลาลงไปถึงรายละเอียดวา
สาเหตุคืออะไร แตอยากจะเรียนสั้น ๆ วาแรงจูงใจหรือขวัญกําลังใจของบุคลากร 
ทางสาธารณสุขตั้งแตแพทย พยาบาลลงไปนั้นก็เปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง แตไมใช
เปนปจจัยเดียว สําหรับตัวผมนั้นก็ออกมาจากระบบ ๓๐ บาท ผมนั้นเปนผลพวง 
ที่แทรกซอนจาก ๓๐ บาท ผมตองออกจากการเปนแพทย เพราะ ๓๐ บาท เพราะวา 
ผมจําเปนจะตองมาพูดบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพที่นําประชาชน 
 



๒๘๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๓๔/๒ 
 
เขาไปสูความเสี่ยงและนําพาแพทย พยาบาลเขาไปสูในความเสี่ยง คือระบบ ๓๐ บาท  
นั่นไมใชวาไมดีทุกเรื่อง มีขอดีหลายเรื่อง  แตมีขอที่ยังตองแกไขนะครับ นั่นก็คือ 
การกระจายของทรัพยากรไปสูสถานบริการนั้นกระจายตามหัวประชากรครับทานประธาน 
เพราะฉะนั้นพื้นที่ใดที่มีประชากรแฝงมาก ยกตัวอยาง จังหวัดระยองของผมนั้นมี
ประชากรแฝงพอ ๆ กับประชากรที่อยูในจังหวัดระยอง งบประมาณที่ไหลไปที่จังหวัด 
ของผมนั้นก็ไหลไปตามหัวประชากร แตวาเพื่อนพี่นองประชาชนชาวไทยที่อพยพไปทํากิน 
เมื่อเจ็บไขไดปวยเขาก็ตองไปใชเตียง เขาก็ตองไปใชบุคลากร ใชเครื่องไมเครื่องมือ 
ในโรงพยาบาล  ในทองถิ่นจังหวัดระยอง  ก็ เลยทําให อัตราการครองเตียงเกิน 
รอยเปอรเซ็นตนะครับ -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                          - ๑๓๕/๑ 



๒๘๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๑๓๕/๑ 
 
คําวา เกินรอยเปอรเซ็นต ก็หมายความวานอนเสริมนะครับ นอนเสริม อันนี้ก็คือเรื่องหนึ่ง
ของปญหา ๓๐ บาทที่จายเงินตามรายหัวประชากร ซึ่งยังไมเคยมีนโยบายขอไหนที่เขียน
ไววาจะแกไขปญหาประชากรแฝงนะครบั ก็คือนําภาระนั้นไปใหในพื้นที่เศรษฐกิจ       
   ตอไปปญหาทางดานของการพัฒนาโรงพยาบาล เนื่องจากขาดเงิน      
ขาดทรัพยากร โรงพยาบาลตาง ๆ ก็ลาหลัง เมื่อยอนไปเมื่อ ๑๐ ปที่แลวโรงพยาบาล 
ตาง ๆ เจริญกาวหนาไปอยางมาก มีศูนยมะเร็งมีเอคเซลเลนซ เซนเตอร (Excellence center)   
ตาง ๆ เดนชัดมาก แพทยตาง ๆ พากันวิจัยดูแลผูปวยนะครับ มีชื่อเสียง ปจจุบันสิ่งเหลานี้
ไดไหลไปที่โรงพยาบาลเอกชน ไมทราบวาไปตามนโยบายเมดิเคิล ฮับ (Medical hub) 
หรือไม พากันไปบริการชาวตางชาติเสียหมด แพทยทั้งหลายจํานวนมากก็ไปบริการ
ชาวตางชาติ แตวาประชาชนที่ดอยโอกาสนั้นก็จะเปนประชาชนชั้น ๒ ก็ฝากทบทวน   
เร่ืองของเมดิเคิล ฮับ ดวยวาเมื่อไดภาษี เม็ดภาษีจากรายไดตางชาติแลวจะมาลงทุน    
ในโรงพยาบาลรัฐบาลชดเชยไดหรือไม ผมวาอยาใหมาตรการทางเศรษฐกิจ หรือภาษีนั้น
ทําใหคนตองบาดเจ็บลมตายนะครับ  
   ปญหาที่ ๓ รัฐบาลไดปลอยใหประชาชนเผชิญกับโรคภัยไขเจ็บโดยไมรูตัว 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : คุณหมอครับ เวลามันหมดแลว 
เมื่อสักครูเพื่อน ๆ สมาชิกก็เตือนผมเหมือนกันบอกวาใหจํากัดใหอันนี้หนอยใหสทริคท  
(Strict) หนอย  
  นายบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ระยอง) : ก็ถือโอกาส
สรุปนะครับ ก็ปลอยใหเผชิญกับภาวะโรคภัยไขเจ็บที่รุมเราโดยที่ไมรูตัว อยากจะเสนอ
มาตรการของการคนหาโรคในระยะเริ่มตนตั้งแตเบาหวาน ความดัน ไขมัน โรคหัวใจ      
โรคเอดส โรคอวนตาง ๆ แลวก็มีมาตรการในการดูแลอยางครบวงจรใหพี่นองประชาชน
กอนที่จะเปนโรคภัยไขเจ็บที่จะตองถึงขั้นอาการหนักแลวก็พิการ แลวตองใชทรัพยากร
จํานวนมาก  
   ในประเด็นสุดทายก็คือการพัฒนาบุคลากรนะครับ สวนหนึ่งสมาชิก            
ไดอภิปรายไปแลวคือเร่ืองของการผลิตแพทยเพิ่ม ในสวนอื่น ๆ นั้นก็อยากจะฝากถึง 
 



๒๘๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๑๓๕/๒ 
 
ทานประธาน ถึงรัฐบาลวาเจาหนาที่สถานีอนามัยผูดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขจํานวน 
หลายแสนคนนั้นปจจุบันยังไมมีกฎหมายรองรับ เพราะฉะนั้นเราไดใหอนามัยทานฉีดยา
ดูแลรักษาโรคครับ ไมวาจะเปน ๒๕ เปอรเซ็นตก็ดีนั้น กฎหมายอะไรที่รองรับเขาเราให    
สิ่งเหลานี้เขาหรือยังนะครับ ก็ฝากทานประธานถึงรัฐบาลดวยครับ ขอขอบพระคุณครับ  
    นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานนัจมุดดีน อูมา ครับ  
  นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) : กราบเรียน     
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชาชนนะครับ สมาชิกรัฐสภา กระผมขออภิปราย 
สนับสนุนรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งที่คณะรัฐบาลไดประกาศนโยบายเรงดวน ๑๙ ขอ  
ซึ่งจะดําเนินการภายใน ๑ ป โดยเฉพาะนโยบายในขอที่ ๑.๒ ในเรื่องเกี่ยวของกับ 
การแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทานประธานที่เคารพครับ  
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เปนปญหาที่ ได เ ร้ือ รังและมี 
ความสลับซับซอนมาเปนเวลาชานาน ในอดีตนั้นปญหาภาคใตจะมีความรุนแรง 
เปนชวง ๆ จะทิ้งระยะ ๑๐ ถึง ๑๕ ป แตนับตั้งแตป ๒๕๔๗ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
ปญหาความไมสงบก็ไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การที่รัฐบาลชุดนี้ไดประกาศนโยบาย
เรงดวนตามขอที่ ๑.๒ นั้นเปนการถูกตองแลว กระผมขอเสนอตอทานประธานเพื่อฝาก 
ไปยังรัฐบาลเพื่อจะเปนการสนับสนุนนโยบายเรงดวน ดังตอไปนี้   
   ประการที่  ๑  รัฐจะตองใชบุคลากรที่ มีความรูความเขาใจลักษณะ 
เฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการทุกฝายที่จะลงไปปฏิบัติหนาที่จะตองมี 
ความเต็มใจที่จะลงไป ไมมีอคติและมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหนาที่ เมื่อเขาสามารถ
ทํางานไดดีก็สมควรที่จะมีการปูนบําเหน็จความดีความชอบเปนทวีคูณ  

                     
         - ๑๓๖/๑ 



๒๘๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สทุธาทิพ ๑๓๖/๑ 
 
  ประการที่ ๒ เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งครับ รัฐจะตองอํานวย 
ความเปนธรรมและความยุติธรรม และจะตองควบคุมการบังคับใชกฎหมายอยาง 
เปนธรรม อยางเชน กรณีเมื่อตนเดือนกุมภาพันธที่ผานไป ไดเกิดเหตุการณที่เกิดขึ้น 
ที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลาวคือไดมีเจาหนาที่กลุมหนึ่งไดจับกุมผูตองสงสัย 
ที่เปนครูสอนศาสนาอิสลาม ที่โรงเรียนรุงโรจนวิทยา และไดมีการทํารายรางกาย 
ในสถานที่ราชการแหงหนึ่งจนกระทั่งชาวบานและกลุมนักศึกษาไดมีการออกมาเรียกรอง
เพื่อชุมนุมประทวงตอผลที่เกิดขึ้น ขอฝากเรื่องนี้ไปยังทานประธานรัฐสภา เพื่อให ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีไดมีการแกไข และมีการตรวจสอบอยางเรงดวน เทาที่ผมทราบนะครับ  
ตอกรณีดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้น เปนการกระทําของเจาหนาที่ที่มาจากตางพื้นที่ เพราะพื้นที่
อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย เปน ๔ อําเภอพิเศษ 
ที่อยูในเขตพื้นที่ที่มีการกอปญหาความไมสงบ ก็จะมีหนวยเฉพาะกิจสงขลาดูแลอยู  
แตตอกรณีที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้ทราบวาไดมีเจาหนาที่จากตางพื้นที่เขาไปปฏิบัติหนาที่  
มีการจับกุมครูสอนศาสนา และมีการทํารายเกิดขึ้น ซึ่งตอเร่ืองนี้พี่นองประชาชนฝากมา 
ที่พวกผมและบรรดา ส.ส. ภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งขอใหฝากใหทานประธานรัฐสภาวา 
รัฐบาลจะตองมีคําตอบในเรื่องนี้อยางชัดเจน และกรณีอยางนี้จะตองมีการควบคุม
ขาราชการทุกฝายใหมีการปฏิบัติ บังคับใชกฎหมายอยางตรงไปตรงมา ทานประธาน 
ที่เคารพ ผมก็มีความเห็นใจเจาหนาที่นะครับ เพราะพื้นที่ตรงนั้น ปญหาความไมสงบก็
เกิดอยางตอเนื่อง อาจจะทําใหเจาหนาที่มีความเครียด มีความกดดัน ดังนั้นเมื่อครบรอบ 
๑ ป เราก็ควรสํารวจวาเจาหนาที่ทานใดที่มีความเครียด มีความไมอดทน ก็จะตองมี 
การสับเปลี่ยนตอไป  
   ประการที่  ๓  รั ฐตองถือว าบุคคลผู ต องสงสัยในกรณี เหตุการณ 
กอความไมสงบนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ตองสงสัยตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนผูปวยที่ตองนําไปรักษา ถาเราไปคุมขัง
รวมกับบุคคลที่ตองหาคดีอาญาในเรือนจําทั่ว ๆ ไป ก็จะเปนปญหาตอไปอยางตอเนื่อง 
ผมก็เลยมีความคิดวารัฐควรที่จะมีการจัดตั้งสถานบําบัด ฟนฟู ผูกอความไมสงบในพื้นที่            
๓ จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป  



๒๘๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๓๖/๒ 
 
  ประการที่ ๔ รัฐจะตองฟนฟูบทบาทของกํานัน ผูใหญบานใหเขมแข็ง 
เพราะ ณ ขณะนี้กํานัน ผูใหญบานเองจะมีความกดดันคอนขางมาก ฝายกลุมผูกอ 
ความไมสงบ ก็จะหาวากํานัน ผูใหญบาน เปนเจาหนาที่ของรัฐ วันดีคืนดีก็มีการปดลอม     
ตรวจคนอยูบอย ๆ ทําใหกํานัน ผูใหญบานมีความกดดัน ผมก็เลยขอฝากวาอยากจะให
พนักงานฝายปกครอง ผูวาราชการจังหวัด หรือวาทางนายอําเภอก็ดีตองหมั่นเอาใจใส 
และตองใหกําลังใจกํานัน ผูใหญบาน เพื่อจะเปนหลักประกันในการทํางานตอไป  
   ประการที่ ๕ บุคคลที่กลับตัวตอทางราชการ รัฐจะตองคุมครองชีวิต 
และทรัพยสิน   
   ประการที่ ๖ เนื่องจากเวลามีจํากัด ขอฝากไปยังทานประธานรัฐสภาวา
ขณะนี้พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญแหงประเทศไทย ซึ่งเปนกฎหมายที่บังคับใช
เกี่ยวกับการไปประกอบพิธี ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีความลาหลังคอนขางมาก    
สมัยรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เมื่อป ๒๕๔๗ ไดมีการเสนอตอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีผานความเห็นชอบแลว อยูในระหวางจะรอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา   
ก็เลยอยากจะขอฝากทานประธานรัฐสภาไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีวาในโอกาสนี้     
เพื่อเปนของขวัญกับพี่นองประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามควรที่จะมีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญตอไป  
   ประการสุดทายครับ เนื่องจากวารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ    
อยู  ณ  ที่นี้ดวย  ขอฝากวาเรื่องการศึกษา  การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต     
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษานอกระบบที่เรียกวา ตาดีกา -------------------------------------- 
 

  - ๑๓๗/๑ 



๒๘๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                    สติมา ๑๓๗/๑ 
 
ขณะนี้การศึกษาตาดีกาอยูในความดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเขตพื้นที่
การศึกษานั้นก็มีงานลนมืออยูแลว ทั้งมัธยม ทั้งประถม ก็เลยอยากจะฝากทานวา         
ในโอกาสตอไปนั้นกิจการของโรงเรียนตาดีกาสมควรที่จะมาอยูในการกํากับดูแล 
ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ซึ่งเขาก็มีความพรอมที่จะรับ ผมไดพบปะ 
กับ กศน. หลายทานเขาพรอม ทีนี้อยูที่นโยบายของรัฐบาลวาทานจะดําเนินการไดรวดเร็ว
แคไหน ซึ่งประเด็น ๔–๕ ประเด็นที่ผมฝากมานี้  
   และประเด็นสุดทายจริง ๆ ครับ ขอสนับสนุนนโยบายที่ ฯพณฯ รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยไดประกาศวาจะใหจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตปลอด
อบายมุขเหมือนกับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ถาทําไดจริงตามนี้ผมเชื่อวาปญหา
ทั้งหลายก็คงจะบรรเทาคลี่คลายลงไปอยางเร็วที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตรัฐบาล 
ที่มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชื่อ สมัคร สุนทรเวช ตอไป ขอขอบคุณครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : รักษาเวลาไดดีมากขอชมเชยครับ 
ทานสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ประชาธิปตยครับ 
   นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : ทานประธาน 
สภาที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ ในชวงเขาสูวันที่ ๒ ของการอภิปราย 
เร่ืองนโยบายของรัฐบาล นอยคนมากที่จะพูดถึงนโยบายที่ผมจะพูดถึงก็คือนโยบาย 
เร่ืองกีฬาครับ นโยบายกีฬาของรัฐบาลทานสมัคร สุนทรเวช ไดไปแปะไวอยูในนโยบาย
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน อยูที่ขอ ๒.๓.๕ มีอยูทั้งหมด ๔ บรรทัด ถาทานประธาน
อานจริง ๆ ทานประธานก็คงจะเห็นเหมือนผมก็คือนโยบายนี้อกมาจากนโยบาย 
ของรัฐบาล ทาน พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ของป ๒๕๔๘ เหมือนกันเปะเลยครับ 
แมแตวาเพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุนและมั่วสุม ในนี้ก็เพื่อ
หลีกเลี่ยงการหมกมุนและการมั่วสุม เหมือนกันทุกอยางเลยครับ  ผมเลยไม รูวา 
ใครลอกใคร แลวผมรับประกันวานโยบายการกีฬาลอกกันจริง ๆ ครับ ทานประธานครับ 
ผมมีเวลานอย ผมจะกราบเรียนทานประธานวารัฐมนตรีของทานที่ดูแลทางดานการกีฬา 
 



๒๘๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                    สติมา ๑๓๗/๒ 
 
จําเปนที่จะตองมีแผน มีโครงการสําหรับสนองนโยบาย เพื่อสรางสุขภาพใหกับพี่นอง
ประชาชนจริง ๆ ผมจะขอพูดถึง ๔ ประเด็นหลัก ๆ ของกีฬา ซึ่งตามแผนพัฒนากีฬาชาติ
นั้นไดกําหนดไว  
  เร่ืองแรกก็คือ กีฬาขั้นพื้นฐาน เด็กไทยทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการที่รัฐ 
จัดใหไดเรียนรูทางดานทักษะกีฬาในโรงเรียน โดยรัฐกําหนดหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน  
และใหมีครูพลศึกษาไปสอนทักษะที่ถูกตองเพื่อนํากีฬาไปสูความเปนเลิศและการดํารง 
ชีวิตของเด็กนักเรียน ทานประธานครับ โรงเรียนในระดับประถมมีทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ โรงเรียน 
ทานประธานทราบไหมครับ มีครูพลศึกษาที่สอนอยูในโรงเรียนประถมขณะนี้เพียงแค 
๑๒,๐๐๐ โรงเรียนแคนั้นเอง ยังขาดอีก ๑๘,๐๐๐ โรงเรียน ซึ่งเกินกวา ๕๐ เปอรเซ็นต 
แสดงใหเห็นวาเด็กไทยของเราขณะนี้ขาดคนที่ไปสอนเพื่อสรางทักษะทางดานการกีฬาอยู
เกินครึ่งของประเทศ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เปนสิ่งที่นาหวง เพราะฉะนั้นรัฐบาลจําเปนจะตอง
กําหนดวาใน ๔ ปที่ทานจะเปนรัฐบาลนี้ทานจะบรรจุครูพลศึกษาอยางไร ในป ๒๕๕๑ 
บรรจุเทาไร ป ๒๕๕๒ บรรจุเทาไร ป ๒๕๕๓ บรรจุเทาไร ผมยกตัวอยางครับทานประธาน 
สมมุติวาทานจะบรรจุครูพลศึกษาปละ ๕,๐๐๐ อัตรา อยางนอยก็ใชงบประมาณเพียงแค 
๔,๐๐๐ กวาลานบาทแคนั้นเอง เพราะฉะนั้นถือวานอยกวางบเอสเอ็มอีของทานเสียอีก
ครับประธาน 
  กีฬาสวนที่ ๒ ก็คือกีฬามวลชน ซึ่งถือวารัฐจะตองจัดใหทุกคนไดมีโอกาส
ไดออกกําลังกายเพื่อสรางสุขภาพ ทานประธานครับ ทานดูขณะนี้สนามของทาน      
สนามกีฬาสําหรับคนไปออกกําลังกาย ซึ่งมีอยูประมาณ ๒๐,๐๐๐ แหงทั่วประเทศ  
ขณะนี้ในรัฐบาลชวงที่ผานมาไมไดสรางสนามกีฬาขึ้นมาเพิ่มเติมเลย ความปลอดภัย 
ของสนามกีฬา ไฟฟาสองสวางมีมากนอยแคไหนนะครับ อุปกรณกีฬาในสมัยรัฐบาล
พรรคประชาธิปตยครับ ไดกําหนดใหมีอุปกรณกีฬาใหพี่นองประชาชนหมูบานละ  
๕,๐๐๐ บาท ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๓๘/๑ 
 



๒๘๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พัชรี ๑๓๘/๑ 
 
ขณะนี้ขาดหายไป คนไทยทุกคนครับตอนนี้ไมรูจะเอาอุปกรณกีฬาไหนสําหรับมาเลน 
สําหรับการออกกําลังกาย ทานประธานครับ พรรคประชาธิปตยเคยมี อกฬ. หรือครูสอน
กีฬาในตําบลครับ ๘,๐๐๐ ตําบลนะครับ จางเขาเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน  
ใชงบเพียงแค ๗๐๐ กวาลานบาทแคนั้นเอง ทานประธานครับ สงใหเขาไดมีงานทํา               
ใหประชาชนไดมีสุขภาพ  
   เร่ืองที่ ๓ กีฬาเพื่อความเปนเลิศ ทานประธานครับกีฬาเพื่อความเปนเลิศ  
นี่เปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับพี่นองชาวไทยทั้งชาติทุกคน แตวาขณะนี้รัฐบาล     
มีโครงการในการที่จะเปนเจาภาพกีฬาระดับนานาชาติแลวหรือยัง ศูนยฝกกีฬานานาชาติ
ที่พรรคประชาธิปตยเคยสรางไวพันกวาลานบาท ขณะนี้ทานไดเร่ิมหรือไดพัฒนาปรับปรุง
มากนอยแคไหน สมาคมกีฬาสมัครเลน ๖๑ สมาคม ขณะนี้ทานมีแนวทางที่จะพัฒนา 
เขาอยางไร สมาคมกีฬาจังหวัดครับ มีครบทุกจังหวัด ขณะนี้ทานประธานทราบไหมครับ 
นายกบางคนไมรูเลยวาจะพัฒนากีฬาอยางไร รูแตอยางเดียววาจะตองเอาชื่อไปลงใน
นามบัตรอยางไรแคนั้นเอง ทานประธานครับ กองทุนพัฒนากีฬาชาติ ซึ่งตอนนี้เร่ิมเปลี่ยน
มาเปนกองทุนรางวัลสําหรับนักกีฬา ซึ่งพอจะพัฒนากีฬาจริง ๆ กลับไมมีเงิน ไมมีกองทุน 
เร่ืองทีวีกีฬาครับ พรรคประชาธิปตยไดเสนอนโยบายสําหรับการเลือกตั้งวา ตอไปน้ี       
เราจะมีชองทีวีกีฬาเสรี เร่ืองกีฬาอาชีพครับ โดยเฉพาะการสรางมวยไทย แลวก็ฟุตบอล   
ในสมัยที่ประชาธิปตยไดเ ร่ิมไว ทานสานตออยางไร ขณะนี้นะครับ ทานรองวิทยา  
ส.ส. นครศรีธรรมราช ทานสามารถ ส.ส. กทม. ทานชุมพล ส.ส. ชุมพร ทานสุวโรช  
ส.ส. สัดสวน ทานเจะอามิง ส.ส. นราธิวาส เรากําลังนําเสนอ พ.ร.บ. กีฬาอาชีพครับ          
ทานประธาน เพราะฉะนั้นนโยบายกีฬาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือ เร่ืองที่เปนปญหา 
ของโลกขณะนี้ก็คือโลกรอนครับ ควรจะจัดใหมีโครงการกีฬาลดโลกรอนก็คืออาจจะไป
กําหนดเปนวาภายในระยะทาง ๒ กิโลเมตร ที่ทานทํางานหางจากบาน หางจากที่ทํางาน 
๒ กิโลเมตร ใหเดินออกกําลังกายหรือถีบจักรยานไป ก็เทากับทานสรางการออกกําลังกาย 
ลดไขมัน แลวก็ลดภาวะโลกรอนไปในตัว ทานครับกีฬาเปนสิ่งที่ดี ผมคิดวาถาเกิด 
ทานนายกรัฐมนตรีของเราเปนคนที่สนใจกีฬาและเลนกีฬานะครับ เมื่อวานคงจะไมมี 
 



๒๙๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พัชรี ๑๓๘/๒ 
 
คํากลาวที่บอกวาพรรคของทานไดถึง ๒๓๓ คน พรรคของหัวหนา พรรคประชาธิปตย 
ได เพียงแค  ๑๖๕  คน  เพราะวาคนที่ เปนนักกีฬาครับ  มีน้ําใจนักกีฬาจะไมดูถูก  
จะไมเหยียดหยามผูแพกัน แลวก็ฝากทานรัฐมนตรีดวยชวยดูโรงเรียนกีฬานะครับ ทุ 
กแหงมี ๑๑ แหง อยาดูเฉพาะสุพรรณบุรี เพราะวาทานเปนรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ 
ก็ขอฝากทานดวย ผมเหลือเวลาอีกประมาณ ๓ นาทีเศษครับ ผมขอมอบใหทานสามารถ 
มะลูลีม ซึ่งจะพูดเรื่องกีฬาอีกสวนหนึ่งครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญเลยครับ ทานสามารถ  
มะลูลีม หายใจใหทันนะครับ 
  นายสามารถ มะลูลีม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม สามารถ มะลูลีม สมาชิก   
สภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ วันนี้ 
อานหนังสือพิมพมาทุกฉบับเขาบอกวา ยี้ นโยบายกีฬารัฐบาลสมัคร ผมตองเรียนนะครับวา
คนที่เขียนนั้นอาจจะรูไมจริง เพราะผูวาฯ สมัคร สุนทรเวช นั้น ในขณะที่ผมเปนประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร ทานเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทานเปนคนที่ใหความสนใจ
ดานการกีฬาดีนะครับ อันนี้ตองขอเรียน ผมมีเอกสารยืนยันนะครับทานประธาน ผมไดยื่น
ญัตติเขาสภากรุงเทพมหานคร  ใหเสนอมวยไทยเปนหลักสูตรการเรียนการสอน  
สอนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยื่นวันนี้ อีก ๒ วันทานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ในขณะนั้นที่ชื่อนายสมัคร สุนทรเวช ไดมีบัญชาใหดําเนินการโดยดวน และโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครนั้น ผมไดสรางเวทีมวยที่สํานักวัดธาตุทอง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
ขณะนี้ที่กํากับดูแลกีฬาคือ  ทานสนั่น  ขจรประศาสน  ไดให เกียรติ ไปเปดใหผม  
ทานประธานครับ อันนี้ตองเรียนนะครับวาในขณะนี้ถาพูดถึงในเรื่องของการกีฬา  
สิ่งที่ทุกคนปลาบปลื้มใจนโยบายกีฬาก็คือวา ทานรัฐมนตรีบอกวาจะมีทีวีกีฬา ๒๔ ชั่วโมง  
  

 - ๑๓๙/๑ 
         

 



๒๙๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๓๙/๑ 
 
ซึ่งตรงนี้นั้นก็จะเปนผลประโยชนอยางหนึ่งที่จะพัฒนากีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะ
กีฬาอาชีพที่จะไดมีสปอนเซอร (Sponsor) มาสนับสนุนในการดําเนินการตาง ๆ โดยเฉพาะ
กีฬาอาชีพนั้นก็เปนสิ่งที่นักกีฬาทุกคนใฝฝน ทราบวาขณะนี้มี พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ  
คณะรัฐมนตรีก็ผานแลวรอวาคณะรัฐบาลชุดนี้จะหยิบมาหรือไม เพราะฉะนั้นตรงนี้ 
ผมก็ตองขอกราบเรียนนะครับวา ชวยสนับสนุนในการดําเนินการดวย สวนในเรื่อง
อุปสรรคในการสนับสนุนการกีฬานั้นอยากใหนําภาษีเหลา ภาษีบุหรี่ ที่เขาเรียกภาษีนรก
นี่นะครับ นํามาเขากองทุนกีฬาแหงชาติปละประมาณ ๒,๐๐๐ ลานบาท และให 
ทุกจังหวัดทําแผนพัฒนากีฬาของจังหวัดมารับการสนับสนุนงบประมาณแบบแมชชิ่ง ฟนด 
(Matching fund) ให ผอ. ศูนย กกท. จังหวัดเปนผูประสานงานการจัดทําแผนพัฒนากีฬา
จังหวัดและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ ซึ่งตรงนี้ผมก็คิดวาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอวงการกีฬาของบานเรา ซึ่งผมนั้นก็เปนประธานฝายวิชาการอยู
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ก็ตองขอบพระคุณนะครับในการที่สปอนเซอรตาง ๆ  
ใหการสนับสนุนโดยเฉพาะกีฬานั้นเราถือวากีฬาสรางชาติ เพราะฉะนั้นเอกชนใด ๆ  
มาสนับสนุนกีฬาเราก็ถือวานั่นคือเปนประโยชนตอวงการกีฬาของบานเรา เราอยากจะให
โครงการจูงใจใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนกีฬา โดยยกเวนภาษีเงินได    
๑.๕ เทาของรายจายที่จายไป เปนคาใชจายสนับสนุนการกีฬาตามโครงการยุทธศาสตร 
๔ ป อันนี้อยากใหเอามาปดฝุนใหมนะครับ เพราะวาจะหมดวาระในป ๒๕๕๑ อยากให
ดําเนินการโดยไมมีการหมดอายุความนะครับ เพราะอันนี้จะเปนประโยชนตอสวนรวม
อยางยิ่ง โดยเฉพาะในสิ่งนี้ในกรุงเทพมหานคร ลานกีฬากรุงเทพมหานครนั้น ผมไดเคย
เรียนเชิญทานนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ไปชมลานมวยภูเสือของ ฯพณฯ องคมนตรี 
พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย ทานเปนระดับองคมนตรีสอนมวยอยูกับพื้นดิน ผมได
สนับสนุนเวทีมวยใหทานไป ๒ เวทีใตทางดวน ทานผูวาฯ สมัครก็ไปชมนะครับ อันนี้    
ตองเรียนครับ เปนพระราชเสาวนียของพระราชินีในการที่ตองการใหทุกคนไดมีศิลปะ
ปองกันตัว องคมนตรีทานก็มาสอนใหประจํา อันนี้ตองเรียนนะครับวาทุกวันเสาร   
เวลาเที่ยง ใตทางดวนเอกมัย-รามอินทรา ลานภูเสือ แตที่สําคัญที่สุดก็คือวาติดกับ 
 



๒๙๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         บุศยรินทร ๑๓๙/๒ 
 
ลานกีฬาแหงนี้ มีชาวญี่ปุนมาเชาสนามใตทางดวนนี่นะครับติดแอร (Air) อยางดีใหเยาวชน 
ของเขาไดเลนฟุตซอล (Futsal) เด็กทุกคนที่เดินผานเวทีมวยมาแตงชุดทีมชาติญ่ีปุนทัง้นัน้ 
ผมอยากจะใหทางรัฐบาลแหงนี้ประสานงานไปทางการทางพิเศษแหงประเทศไทยวา 
ทางดวนวาง ๆ มากมายนั้นถาเราไมทําสนามฟุตซอลใหเด็ก ๆ ของเราไดเปนนักกีฬา 
ที่มีชื่อเสียงในอนาคต ขณะนี้เมื่อไมกี่วันนี้เราชนะอิหราน ๓ ประตูตอ ๒ อิหรานนี่เปน
เบอร ๑ ของเอเชีย แตขณะนี้เราเปนเบอร ๖ ของโลก เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากเรียน 
เลยครับ ฟุตซอลเปนกีฬาที่ประเทศเราก็มีโอกาสที่จะไดเหรียญโอลิมปกได  ถาเรามี 
การฝกฝนไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางแทจริง ตองเรียนนะครับวาเวลาที่ทาน 
ใหกระผม ๓๐ นาทีนี้มันนอยเหลือเกิน ผมก็เปนประธานที่ปรึกษาของสมาคมมวยอาชีพ
แหงประเทศไทย เราเคยเสนอ พ.ร.บ. กีฬามวยอาชีพตั้งแตป ๒๕๔๒ สมัย ฯพณฯ ชวน 
หลีกภัย ฯพณฯ จุรินทร ลักษณวิศิษฏ เปนผูกํากับ ก็ตองเรียนนะครับวาเรามีบทลงโทษ 
เรามีการลงทะเบียน  เกือบ ๑๐ ปนี้ มีนักมวยเขาหองขังไป ๑  ราย ขอหาลมมวย              
รับสารภาพ นอกนั้นไมมีครับ เพราะไมมีพยานที่จะมาชี้แจงในการกลาวหา เพราะฉะนั้น
ตองเรียนครับวา สิ่งตาง ๆ เหลานี้มีเร่ืองหนึ่งที่ผมอดสูใจอยางยิ่ง ปที่แลวผมเอานักมวย
ไปชกที่ประเทศญี่ปุนครับ ตองขออภัยนะครับเวลาหมด แตเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งครับ 
ผมไปเจอนักมวยคนหนึ่งเดินมาหาผมบอกวารูจักผม ผมถามวามาทําอะไร เห็นเขาใสชุด
ลดน้ําหนักอยู เขาบอกวาเขาจะมาชกมวยในคืนนี้ ผมถามจะชกคืนนี้มันอีก ๓ ชั่วโมง 
ทําไมลดน้ําหนักอยู เขาบอกน้ําหนักมันเกิน มาเมื่อวาน ชกวันนี้ พรุงนี้กลับ ถามตอยมวย
ในประเทศไทยมากี่ครั้ง บอกตอยมาครั้งเดียวเมื่อหลายปกอน ตอนนี้อายุ ๓๖ ป แลวมา
ตอยญี่ปุนกี่ครั้งแลว บอก ๓ ครั้ง ผมเลยถามกลับไปวาถูกน็อคทุกครั้งใชไหม เขาบอก 
ใชครับ แลวผมก็ยืนยันดวยวาวันนั้น คืนนั้นตองถูกน็อคเปนครั้งที่ ๔ ผมอยากจะถามวา 
พ.ร.บ. กีฬามวยอาชีพนี้มันบอกวาใครจะไปตอยตางประเทศตองมาหาสมาคมกีฬา 
มวยอาชีพ โดยมีนายกสมาคมชื่อสมชาติ เจริญวัชรวิทย แตหลบหนีกันไป หลีกกันไป  
เราอยากใหกระทรวงการตางประเทศถาคนของเราไปตายใครรับผิดชอบครับ เทานั้น 
ไมพอนะครับทานประธาน บางคนมาฝกมวยไทยในประเทศไทยอยากรูมวยไทย 
 



๒๙๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         บุศยรินทร ๑๓๙/๓ 
 
อยากเรียนมวยไทย หลอกเขาไปตอยสากลในเมืองไทย บอกเปนนักมวยมาจาก 
ประเทศญี่ปุน ตายครับทานประธาน ถึงแกความตาย ก็ปดขาวกันไป เร็ว ๆ นี้ฟลิปปนส 
มาตอยในเมืองไทยโดนฉัตรชัยตอยน็อคตาย ตายไปนะครับ ----------------------------------- 
 

- ๑๔๐/๑ 
 
 

    



๒๙๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๑๔๐/๑ 
 
สมาคมฟลิปปนสเอาโทษหัวหนาคณะมวยอยางหนัก หนีมาโดยที่ไมบอก อยางนี้เปนตน 
เวลามันนอย กีฬามันก็ลูกเมียนอยอยางนี้แหละครับ เจริญยาก ตองเรียนเลยครับ 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ครับ เร่ืองนี้ตองใชเวลานาน
เหมือนกัน พอจับประเด็นไดแลว ก็ฝากรัฐบาลไป หอมปากหอมคอนะครับ ขอบคุณครับ 
เชิญทานวิเชียร ขาวขํา ครับ  
   นายวิเชียร ขาวขํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อุดรธานี) : กราบเรียน    
ทานประธานที่เคารพ กระผม วิเชียร ขาวขํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี 
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ ผมไดรับทราบจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีวา  
วันนี้เปนการอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่ไมตองการใหสมาชิกรัฐสภาเยินยอ วันนี้จึงเปน
การทวงติงแลวก็ชี้แนะของสมาชิกรัฐสภา ผมเองในการอภิปรายวันนี้ก็จะไมมีการชื่นชม
และเยินยอรัฐบาลเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖ ไดบัญญัติให
คณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาหลังจากเขาทําหนาที่ภายในสิบหาวัน          
ทานประธานครับ จากการที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดแถลงเมื่อวานนี้ ทั้งหมดทั้งสิ้น 
มี   ๒๘ หนา มีหัวขอหลัก ๆ อยู ๘ หัวขอ แลวก็หัวขอที่ ๑ เปนหัวขอที่รัฐบาลตองการ
ดําเนินนโยบายอยางเรงดวน แลวหัวขอที่ ๒ ถึง ๗ เปนนโยบายที่จะทําภายใน ๔ ป  
ถารัฐบาลอยูครบ ๔ ป เพราะฉะนั้นผมไดอานและทําความเขาใจจนกระทั่ง ๓ รอบ  
วันนี้ก็นั่งดูอีก แตวาดูแลวนโยบายรัฐบาลก็เปนภาพที่คอนขางกวาง ๆ แตวาในฐานะ 
ที่เปนสมาชิกทางซีกรัฐบาล ก็พอจะแปลความหมายของนโยบายเรงดวนขอที่ ๑ ที่มีอยู 
๑๙ หัวขอยอยได เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนทานประธานวา การที่ผมพูดในวันนี้  
มันจะมีชองอีกชองหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีสามารถนําไปดําเนินการไดภายหลัง หลังจากที่
สมาชิกรัฐสภาซีกฝายคานไดทวงติงมา แตวาทางซีก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
รวมรัฐบาลยังไมไดตอบ ยังไมไดบอก แตวาผมจะชี้ชองแลวก็ทวงติงใหสักนิดหนึ่งก็คือวา 
เราในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มันเปรียบเสมือนหนังหนาไฟ มันเปนสากล 
ทั้งโลก เวลาเราไปหาพี่นองประชาชนในการที่จะใหเขาเลือกเราเขามาเปนผูแทนราษฎร  
แตละพรรคจะตองนําเสนอนโยบายของตัวเอง แตละพรรคจะตองนําเสนอนโยบายที่เปน 
 



๒๙๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๑๔๐/๒ 
 
รูปธรรมของพรรค เราก็เชนเดียวกัน พรรคพลังประชาชนไดนําเสนอนโยบายหลัก ๆ อยู 
๕๐ กวาขอ แตวาที่สําคัญ ๆ นํามาเปนนโยบายรัฐบาลวันนี้ยังไมครบถวน แตยังมีทางแก 
ไมครบถวนก็คือวา นโยบายเรื่องกองทุนหมูบานนํามาไวในปแรก เร่ืองเอสเอ็มแอล . 
๓ แสนบาท ๕ แสนบาท ๗ แสนบาท เร่ืองธนาคารประชาชน เร่ืองเอสเอ็มอี เร่ืองโอทอป 
เร่ืองพักหนี้เกษตรกร เร่ืองบานเอื้ออาทร เร่ืองรถไฟฟา ๙ สาย เร่ืองระบบการถือครองที่ดิน 
เร่ืองขยายระบบชลประทาน มีเทานี้ครับของปแรก แตอีก ๔ ป มันมีทางแก แตวันนี้
รัฐบาลไมไดบอกวา อันไหนจะมาทําเรงดวนหรือไมเรงดวน แตวาผมกราบเรียนทาน 
อยางนี้ก็แลวกันวา  นโยบายที่ เหลือที่ทานไม ได ใสลงไปในปแรก  ไมวาจะเปน 
เร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรียน เร่ืองกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกติดกับรายไดในอนาคต 
หรือ กรอ. กรอ. นี่เราถูกรัฐบาลของคณะปฏิวัติที่ปกครองประเทศอยู ๑ ป กับ ๖ เดือน 
ยกเลิกไป ประชาชนเดือดรอน เราก็ไปสัญญาวาถาเรามาเปนรัฐบาล เราจะนํากองทุน
กูยืมหรือ กรอ. กลับคืนมา แตวาในนโยบายปแรกรัฐบาลไมไดเขียนไว เพราะฉะนั้น
รัฐบาลจะตองนําไปดําเนินการ ---------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๔๑/๑ 
 
เดี๋ยวตอนสุดทายผมจะกราบเรียนทานประธานวารัฐบาลควรทําอยางไร แลวก็เร่ือง     
๓๐ บาทรักษาทุกโรค เร่ืองคาตอบแทน อสม. เร่ืองเบี้ยยังชีพของคนชรา เร่ืองโคลานตัว 
เร่ืองเอฟทีเอ แลวก็เร่ืองถนนใยแมงมุมสูไรนา เรื่องเพิ่มเงินเดือนขาราชการและก็ลูกจาง
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูวาราชการจังหวัดซีอีโอ ตลอดจนพันธะสัญญาที่เราบอกพี่นอง
ประชาชนวาจะแกไขรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ ในหัวขอหลัง ๆ ที่ผมกราบเรียน 
ทานประธานนี้ก็คือพันธะสัญญาที่เราไดบอกไวกับประชาชน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖ 
เขาไดเขียนตอทายไวอีกวา เมื่อแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในแตละปไดอีกครั้งหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนทานประธานผานไปยังรัฐบาลวา นโยบายใด นโยบาย      
ขอไหนที่ยังไมครบถวนสมบูรณที่ดูแลวยังขัดอยู ยังขาดตกบกพรองอยู ขอใหรัฐบาลโดย 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไปทําแผนปฏิบัติราชการในแตละปขึ้นมาใหม ขึ้นมาอีก แลวกอน   
ที่จะมาประกาศตอสาธารณชนใหถามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ เขาไปสัญญา           
กับประชาชนมาวาเมื่อเปนรัฐบาลแลวเราจะตองทําอยางนั้นอยางนี้ วันนี้เราเปนรัฐบาล 
วันนี้พรรคพลังประชาชนเปนแกนจัดตั้งรัฐบาล ถาเรากลับไปหาพี่นองประชาชนแลวตอบ
คําถามประชาชนไมได เร่ืองเอฟทีเอจะทําอยางไร เร่ืองโคลานตัวทําอยางไร เร่ือง กรอ.  
ทําอยางไร เหลานี้เราตอบไมไดเราอยูในพรรคไมไดทานประธานครับ เพราะฉะนั้น    
ความเปนไปเปนมาทั้งหลายที่เราสัญญากับพี่นองประชาชนตองอยูที่รัฐบาล เราเปนเพียง 
ส.ส. ของรัฐบาลเทานั้น เมื่อรัฐบาลไมตอบสนองปญหาเหลานี้เรากลับไปหาประชาชน 
แรงกดดันมันจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลภายในพรรคกันเองนี่ละ แรงกดดันมันจะถึงงบประมาณ
รายจายประจําป มันจะถึงการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลในอนาคต เพราะฉะนั้น        
ผมกราบเรียนทานประธานผานไปยังรัฐบาลวา ถึงแมจะเปนซีกรัฐบาลดวยกันเอง        
เราจะตองทวงติงแลวก็ชี้แนะแนวทางใหกันและกันอยางนี้ได เพราะฉะนั้นจึงกราบเรียน
ทานประธานอีกครั้งหนึ่งวา โปรดระมัดระวังในการทํานโยบาย ทําแผนงบประมาณ
รายจายประจําปอีกครั้งหนึ่งดวยในวันขางหนา ขอบคุณครับทานประธาน 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เนื้อหาแนนแลวก็รักษาเวลาไดดี
ตอไปทานธีระ สลักเพชร เชิญครับ 



๒๙๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๔๑/๒ 
 
   นายธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ตราด) : กราบเรียน        
ทานประธานรัฐสภา  ผม ธีระ  สลักเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดตราด         
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ ประเด็นที่ผมจะอภิปราย  
คือประเด็นในเรื่องของนโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผมกลาพูดนะครับวา 
วัฒนธรรมของคนไทยในชวง ๓–๔ ปที่ผานมานี้เสื่อมโทรม เสื่อมถอยลงเยอะนะครับ  
และกลาพูดนะครับวาตนเหตุมาจากการบริหารของรัฐบาลชุดที่แลวในชวง ๔–๕ ป         
ที่ผานมา การบริหารประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เปนตนเหตุที่ทําให
สภาวะของวัฒนธรรมของคนไทยเสื่อมถอยลง สิ่งที่ปรากฏใหเห็นวัฒนธรรมเปนปจจัย
สําคัญในการเสริมสรางความสามัคคี ความสมานฉันทของคนในชาติ วันนี้สิ่งเหลานี้
หายไปมาก ความไมสงบใน ๓ จังหวัดภาคใต และสิ่งที่เกิดขึ้นสังคมไทยที่แตกแยกมาก
ในชวง ๒–๓ ปที่ผานมา จนนํามาใหเกิดการปฏิวัติรัฐประหารในป ๒๕๔๙ ผมกลาพูดวา
ชวงป  ๒๕๔๙  กับ  ๒๕๕๐  ชีวิตคนไทยความสุขหายไปเยอะ  ทั้งโพลในประเทศ  
โพลตางประเทศ  ไมคอยดีในเรื่องของความสุขของคนไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง 
การเปนประเทศที่ไมสงบสุขก็เชนเดียวกันนะครับ โพลตางประเทศของเราก็ไมคอยดี  
  เร่ืองที่ ๒ ที่ผมอยากชี้ใหเห็นวัฒนธรรมไทย ความจริงแลวเปนพลัง 
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต แตวาสิ่งเหลานี้
กลายเปนวาวัฒนธรรมไทยในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
คุณภาพชีวิตถูกทําลายหายไปเยอะเลยครับ นโยบายเศรษฐกิจที่ เนนในเรื่องของ 
การบริโภคนิยมทําลายโครงสรางในเรื่องของชุมชน ถาทานประธานนึกภาพออกนะครับวา 
เราเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป ๒๕๔๐ รัฐบาลชวงของทานชวน หลีกภัย เราพยายามเนน
เร่ืองของการใหใชสินคาไทย เที่ยวเมืองไทย ประหยัด ------------------------------------------- 
 

                 - ๑๔๒/๑ 



๒๙๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๔๒/๑ 
 
หลังจากนั้นมาป ๒๕๔๔ รัฐบาลของพรรคไทยรักไทยก็ไดเขามาบริหารประเทศ ไดเนน 
ในเรื่องของการบริโภคนิยม โครงสรางสังคมที่เราอยูกันเปนกลุมตามชุมชนถูกทําลาย 
ไปเยอะ ประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล การสรางชุมชนใหเขมแข็ง งบประมาณ 
ที่ใหไปไมวากองทุนหมูบาน ธนาคารประชาชน การพักหนี้ไดไปทําสิ่งที่รัฐบาลชุดนั้น 
สรางไวเสียหายมาก ไปสรางสังคมเชิงเดี่ยว คนไทยเราอยูรวมกันเปนกลุมครับ งบที่ใหไป
เหลานั้นจะแยกใหสังคมไทยในชนบทแยกออกไปเปนปจเจกบุคคล แลวดวยคนในชนบท      
ไมพรอม รัฐบาลเรงรีบมากจนเกินไป เรงรีบมองเร่ืองของการเมืองมากกวาบานเมือง 
ชุมชนไมพรอมขาดภูมิตานทาน ในที่สุดคนไทยตามชนบทก็มีชีวิตไมตางจากสังคมเมือง  
ซึ่งสังคมเมืองนี้เราเปนสังคมเชิงเดี่ยว บานอยูใกลชิดกันยังไมรูจักกันนะครับ ในที่สุด 
คนในชนบทกลายเปนคนที่ฟุงเฟอฟุมเฟอย แลวในที่สุดก็ฟุงซาน เยาวชนของเราไปใช
คอมพิวเตอร ใชมือถือในทางที่ไมถูกตอง พฤติกรรมที่ไมถูกตองก็ตามมานะครับ ในเรื่อง
ของการเขาหาอบายมุข มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ชอบความรุนแรง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
สะทอนใหเราเห็นชัดเจนน แลวปญหาสิ่งเหลานี้ถาทานประธานไดติดตามนะครับ  
เร่ืองของหนี้ในชนบท เร่ืองของการออม หนี้ครัวเรือน ซึ่งสูงขึ้นมากในชวง ป ๒๕๔๕   
ป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๙ ความจริงแลวในชวงป ๒๕๔๒ ป ๒๕๔๓ ป ๒๕๔๔ ตอนที่เรา 
เกิดวิกฤติผมดูตัวเลขแลวตัวเลขไมสูงเลยนะครับ ๖๙,๐๐๐ ในป ๒๕๔๑ ป ๒๕๔๒  
๗๑,๐๐๐ ป ๒๕๔๓ ๖๘,๐๐๐ แตป ๒๕๔๕ ขึ้นมา ๘๒,๐๐๐ แลวป ๒๕๔๗ ขึ้นมาเปน  
๑ แสน ป ๒๕๔๙ ขึ้นมาเปน ๑๐๖,๐๐๐ กวาบาท สิ่งเหลานี้ชี้ชัดนะครับวามันสราง
ผลกระทบใหกับชีวิตคนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท การออมก็ลดลงเยอะครับ  
สิ่งที่เปนปญหาประการที่ ๓ วัฒนธรรมเปนยุทธศาสตรในการเสริมสรางความเขมแข็ง 
ในเรื่องของการสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของคน คนในชาติเรา
แตปรากฏวาจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของคนไทยถูกทําลาย  
สิ่งที่เห็นชัดมากคือโพลของเอแบค โพลลที่เราเห็นทั้งปในป ๒๕๕๐ ที่เขาพยายามทํามา  
๓  ครั้ ง  ๔  ครั้ ง  คุณธรรมหลายดานที่ เขาไดทํา  ๕  ดาน  ในเรื่องของความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร  
 



๒๙๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กุลนิษฐ ๑๔๒/๒ 
 
ปรากฏวาสิ่งเหลานี้สิ่งที่เขาทํามาตลอด ๔ ครั้ง ครั้งสุดทายที่เผยแพรเมื่อ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๑ ปรากฏวามีหลายตัวเลยครับ ทั้ง ๕ ตัวที่ศึกษานี้ผมสรุปสั้น ๆ เพราะจะมี 
ผูอภิปรายหลังจากผมมาสรุปเปนรายละเอียดในเรื่องของในแตละตัว ใน ๕ ประเด็นนี้ 
ผูใหญคนไทยในสังคม คุณธรรม ดานสติสัมปชัญญะ ความมีวินัยอยูระดับที่ไมนาพอใจ 
แตกลุมเยาวชนคนรุนตอไปเปนสิ่งที่นาเปนหวงมาก ถือวามีคุณธรรมที่ต่ํากวากลุมคนอายุ
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องไมมีสติสัมปชัญญะ ความไมมีวินัย ความไมรับผิดชอบ  
และสิ่งที่นาหวงมาก ๆ ครับ คนที่มีกลุมอายุต่ํากวา ๒๐ ป กับคนที่มีรายไดนอยสวนใหญ
กําลังมีความเอนเอียงที่จะยอมรับรัฐบาลที่โกงกิน แตทําใหตัวเองอยูดีกินดีนะครับ  
เขากลับมีความคิดวาเขาเอนเอียงที่จะยอมรับ ในขณะเดียวกันยอมรับวัฒนธรรม 
ที่กินตามน้ํา กินหัวคิว องคกรหลักที่เปนสถาบันที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม ไมวาครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ในประเด็น ๓ เร่ือง ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครูนะครับ  
ผมกลาพูดวาองคกรเหลานี้ไมสามารถตานทานไดครับ ผมกลาพูดวาเขาแพระบบทุนนิยม
เสรีแลว วันนี้วัฒนธรรมของเราเสื่อมถอยเนื่องจากวารัฐบาลที่แลวนําระบบทุนนิยมเขามา
เกินความพอเพียงครับ ประกอบกับภูมิตานทานของเราต่ํา รัฐบาลเรงรีบจนเกินไป  
วันนี้ผมอยากตั้งธงใหรัฐบาลนะครับวา ผมอยากเห็นสังคมไทยมีวัฒนธรรมเหมือนกอน 
ป ๒๕๔๓ กอนที่รัฐบาลชุดพรรคไทยรักไทยเขาบริหารประเทศในป ๒๕๔๔ นะครับ ------- 
 

                 - ๑๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       ณัฐวัฒน ๑๔๓/๑ 
 
หันมาดูนโยบายของรัฐบาลมีอยู ๔ ขอนะครับ ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ผมคิดวาเปนนามธรรม
คอนขางจะมาก ขอ ๔ นี่ผมชื่นชมวาคอนขางจะเปนรูปธรรม ทานพูดถึงอยากขยาย
บทบาทของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรม เร่ืองนี้ถือวา
เปนเรื่องที่เห็นเปนรูปธรรมครับ และผมเห็นดวยอยางยิ่ง เราตองยอมรับนะครับวา      
ทานรัฐมนตรีที่รัฐบาลจัดมาใหดูแลกระทรวงนี้ผมชื่นชมวาทานเปนคนที่มีประสบการณ
เกี่ยวกับเร่ืองวัฒนธรรม ผมขอนําเสนอทานวาความจริงแลวสภาวัฒนธรรมแหงชาติ 
ของประเทศไทยเรานี้มีขึ้นตั้งแตป ๒๔๘๕ แตวาวันนี้เราไมมีประธานสภาวัฒนธรรม 
ของประเทศไทยเราไมมีครับ ทานประธานจะนึกภาพวาเรามีประธานหอการคา          
ของประเทศไทย มีประธานสภาอุตสาหกรรม แตเราไมมีประธานสภาวัฒนธรรม         
แหงประเทศไทย แตเรามีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผมคิดวาสิ่งเหลานี้ถาหากวา   
เราไมสรางขึ้นมานี่เปนสิ่งที่เราจะทานระบบทุนนิยมไมได หอการคาสภาอุตสาหกรรม   
นั่นคือทุนนิยมเสรี เราไมปฏิเสธเขาครับแตวาเราตองสรางความสมดุลตรงนี้ ไมเชนนั้นแลว
วัฒนธรรมเราไมสามารถคงอยูไดคูประเทศไทย ขอเสนอแนะของผมนะครับ ตองหยุด
โครงการประชานิยมที่ไมยั่งยืน ตองทบทวนในอดีต ๔–๕ ปที่ผานมา ตองทบทวนวา 
สิ่งไหนที่มันทําลายวัฒนธรรมที่ผมพูดถึงเมื่อสักครูนี้นะครับ และนโยบายชุดนี้ที่เรา 
พูดกันมา ๒ วันนี้สิ่งไหนที่ เปนประชานิยมที่ไมยั่งยืนตองหยุดแลวครับตองคิดถึง
วัฒนธรรมของเรา และผมขอแนะนําใหเดินตามแผน ๑๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ที่เราทําเสร็จสมบูรณ ตอนนี้แผน ๑๐ จะสรางภูมิคุมกันใหกับวัฒนธรรมเรา 
เพราะแผน ๑๐ นี้เราเดินตามเรานอมนําเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวมาใช  
และจะทําใหเรามีภูมิคุมกันในเรื่องของทุนนิยมที่เขามาในประเทศไทยเรา แลวผมย้ํา 
ตรงนี้นะครับ ทักษิโณมิค (Taksinomics) สวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียงครับ สวนทางกับ
วัฒนธรรมไทย ทักษิโณมิคทําลายวัฒนธรรมไทยครับ ๔–๕ ปที่ผานมา  
  ประการที่ ๓ วัฒนธรรมจังหวัดตองทํางานเชิงลึกมากขึ้น ตองเขาหา 
ผูนําทองถิ่นและตองไปหาผูนําทองถิ่นเปลี่ยนแนวคิดผูนําทองถิ่นนะครับ วันนี้รัฐบาล            
ชุดนี้โชคดีครับ รัฐบาลชุดทานสุรยุทธทานออกพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน        
 



๓๐๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       ณัฐวัฒน ๑๔๓/๒ 
 
ชุดใหมจังหวัดสามารถตั้งงบเองไดครับ ใหวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปหาผูนําทองถิ่นแลวให
เขาใสแผนในแผนจังหวัด ใสโครงการ ที่ผมประทับใจมากคือโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน เขาไปในแผนทุกตําบลของประเทศไทยนะครับ จะทําใหชุมชนของเรา          
มีความเขมแข็ง ที่ผมพูดตรงนี้ไดเพราะผมสัมผัสมาแลวครับ ที่จังหวัดตราด ที่วัดทาโสม 
ของเราไดเปนรางวัลที่ ๒ ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑ อยูที่จังหวัดกาญจนบุรี โครงการนี้
จะทําใหชุมชนของเรากลับมาเขมแข็ง  
   ประการที่ ๒ ผมอยากเห็นศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษาเกิดขึ้นอีก         
ใหลูกหลานเราทุกโรงเรียนไดมีศูนยวัฒนธรรมขึ้นในโรงเรียน ในสถาบันการศึกษา        
และใหลูกหลานของเราในตําบลไปดูของจริงในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน              
ในทุกตําบลที่จะเกิดขึ้น อยากใหวัฒนธรรมจังหวัดทํางานเชิงรุกมากขึ้น ถาทํางานเชิงรุก
มากขึ้น ผมคิดวาเราไมจําเปนตองมีวัฒนธรรมอําเภอที่ทานรัฐมนตรีทานนําเสนอครับ    
แตถาทําไดผมก็เห็นดวยเพราะวัฒนธรรมมีความสําคัญครับ เราก็อยาไปมองแค
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเทานั้น เพราะทุนนิยมไปทุกอําเภอครับ ไปทุกตําบล             
เราจําเปนที่ตองสรางองคกรของวัฒนธรรมเราใหเขมแข็ง เพื่อที่จะตานทานสิ่งเหลานี้ได 
เพื่อใหวัฒนธรรมเราอยูคูกับเมืองไทยตลอดไป  
  เร่ืองตอมาที่ผมอยากฝากถึงรัฐบาลชุดนี้ครับ เราเปนนักการเมืองและสิ่งที่
ผมคิดวาสําคัญมาก ๆ การปฏิรูปประชาธิปไตยของเราจะทําสําเร็จไดครับ เราตองปฏิรูป
วัฒนธรรมการเมืองของเมืองไทยไปดวยครับ วันนี้นากังวลนะครับวา วัฒนธรรม                   
ทางการเมืองของเรานิยมความรุนแรงมากขึ้น  นิยมอํานาจนิยม การฆาตัดตอน  
๒,๕๐๐ ศพ ในสงครามยาเสพติดเมื่อตนป ๒๕๔๖ เปนเรื่องหนึ่งที่เราตองตระหนักวา 
เปนสิ่งที่ไมถูกตอง ผมดีใจมาก ๆ นะครับ มีโอกาสไดฟงทานอานันท ปนยารชุน              
พูดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ บทเรียนการเลือกตั้งเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทานไดพูดถึง
คําพูดของทานพุทธทาสที่พูดวา 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานธีระครับ เวลาหมดครับ 
   นายธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตราด) : ประโยคเดียวครับ
ทานครับ  



๓๐๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       ณัฐวัฒน ๑๔๓/๓ 
 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญเลยครับ 
   นายธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตราด) : เปนคําพูดของ 
ทานพุทธทาสนะครับ ทานบอกวา แมประชาธิปไตยคือเสียงขางมาก แตเสียงขางมาก 
ถาไมดีเปนเสียงเลว ประเทศชาติจะรอดพนไดอยางไร------------------------------------------- 
 

 - ๑๔๔/๑ 
  
  
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                           ดวงใจ ๑๔๔/๑ 
 
จึงไดเสนอธรรมาธิปไตย หมายถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนตองมีธรรมะในใจ ไมวาเปน
ธรรมะของศาสนาใดก็ตาม ผมอยากเห็นนักการเมืองไทยเรามีธรรมะในใจจะทําใหเรา
ปฏิรูปการเมืองไทยได ขอกราบขอบพระคุณครับ  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  (ประธานรัฐสภา )  : ขอบคุณครับ  ตอไป             
ทานเรืองเดช สุพรรณฝาย เชิญครับ  
   นายเรืองเดช  สุพรรณฝาย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ขอนแกน) :  
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายเรืองเดช สุพรรณฝาย สมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดขอนแกน พรรคพลังประชาชน สมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ 
กอนอื่นกระผมตองขอขอบพระคุณทานประธานสภาผานไปยังทานนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรี เนื่องจากวากระผมเองขอเรียนตรง ๆ วาวันนี้กระผมมีโอกาสไดเขามา 
สูสภาอีกรอบหนึ่งนั้น พี่นองประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งพี่นองอีสานบานนอกของกระผม
มีความศรัทธา  มีความนิยมชมชอบกับนโยบายของพรรคพลังประชาชนของเรา 
เปนอยางยิ่ง แมนวาใครจะบอกวาเปนนโยบายประชานิยมก็ตาม วันนี้พี่นองอีสาน 
ของกระผมรอคอยวาเมื่อไรเราจะไดนโยบายไปสูในการปฏิบัติ วันนี้เปนวันที่พี่นอง 
ชาวไทยรอคอยนโยบายตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานไดนําเปน ๒ แนวทาง นโยบาย
เรงดวนที่ทานจะทําในปแรกนั้นกระผมมั่นใจวาพี่นองประชาชนคงจะเขาใจ ถึงแมวา 
มีบางทานที่ไดอภิปรายไปแลว ยังมีหลายโครงการที่จะทําตอในขั้นตอนที่ ๒ เพราะอะไรครบั 
เรามีนโยบายที่เรงดวนรีบทําในปนี้ถึง ๑๙ ขอ ซึ่งมีหลาย ๆ ทานไดนําอภิปรายไปแลว 
กระผมเองขอสนับสนุนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือเร่ืองการแกปญหายาเสพติด 
และปราบปรามผูมีอิทธิพล ทานประธานครับ ขณะนี้ยาเสพติดนั้นทานจะไดทราบจาก
สื่อมวลชนวามีการจับกุมไดเปนจํานวนมากมายแตละวัน ๆ เพราะฉะนั้นถาหากปลอยไป
อยางนี้แลวจะทําใหพี่นองประชาชนของเรามอมเมาติดยาเสพติดทําใหผูปกครอง 
ตองเดือดรอนไปตาม ๆ กันเปนจํานวนมากมาย เพราะฉะนั้นผมเห็นดวยกับที่ทางรัฐบาล
ไดประกาศถือวาเปนนโยบายที่เรงดวน พี่นองที่อยูทางบานหลายคนโทรศัพทมาบอกวา
ใหรีบตั้งแตพรุงนี้เลย อันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทางคณะรัฐบาลเปนอยางสูง  
 



๓๐๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          ดวงใจ ๑๔๔/๒ 
 
  และประการตอมา ขณะนี้มีผูมีอิทธิพลเปนจํานวนมากไดปลอยเงินกู 
ไปทุกแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จังหวัดขอนแกนของกระผม กอนที่ผมจะมาประชุม 
เขามารองเรียนผมวาเขาอยูบานไมได เพราะอะไรครับ เพราะเขาไปยืมเงินกูจากนายทุน 
แลวนายทุนนั้นยืม ๑ ,๐๐๐ บาท เก็บวันละ ๕๐๐ บาท ทานไปคิดเอาเองวามันเปน 
กี่เปอรเซ็นต ทีนี้พอมา ๑ ,๐๐๐ บาท จาย ๕๐ บาท พออยูระยะหนึ่งไมสามารถไปคาขาย 
ไมสามารถที่จะไปสงเงิน ๕๐ บาทได ก็ไปยืมอีกเจาหนึ่ง เลยเปน ๒ ,๐๐๐ บาท ก็ตอง 
สงอีกเปน ๑๐๐ บาท แลวพวกนายทุนเหลานี้บอกวาถาไมมีสตางคก็จะดําเนินการ 
ทุกขั้นตอน ขูฆาถึงชีวิต มาหาที่ผม ผมก็แจงไปที่โรงพัก ประสานกับผูกํากับ ทานผูกํากับ 
แตละเขต แตละที่รับรองวามีจริง -------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๔๕/๑ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๔๕/๑ 
 
โดยที่เขานั้นไมเขียนสัญญาเปนเงินกู เขียนแลวบอกเอาเปนทอง เอาเปนสิ่งของ สิ่งนี้ 
ผมอยากกราบเรียนไปยังทานประธานไปหาผูที่ รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งทาน          
รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง ทานก็ไดประกาศชัดเจน แตอีกเรื่องหนึ่งนั้นพี่นองสวนใหญ
ก็รอคอย เพราะวันนี้การพัฒนาหมูบานคือโครงการเอสเอ็มแอลนั้นไปของบประมาณ 
จาก อบต. จาก ส.จ. หรือจากทองถิ่นอื่น ๆ นั้นก็ไมได แลวสิ่งที่เขาอยากได วันนี้ครับ  
ผมไปหาเสียงในพื้นที่ ผมออกพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่นองประชาชน เขาบอกวาเมื่อไรนโยบาย
ของเราจะไดมา วันนี้ผมก็บอกวาขณะนี้วันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๐ พี่นองก็ดูวานโยบาย 
ทุกนโยบายที่เราไปหาเสียงนั้นจะไดพูดกันที่สภา แลวที่สําคัญอยางยิ่งก็อยากจะ 
กราบฝากทานประธานวาวันนี้พี่นองอีสานของกระผมไดยินทานนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ 
สมัคร สุนทรเวช ไดประกาศออกไปวาตอไปนี้อีสานจะไมแลงแลว เพราะอีสานนั้นจะตอง
แกไขปญหาเรื่องเรงดวนที่สุดก็คือเร่ืองแหลงน้ํา ผันน้ําโขง-ชี-มูล เขามา เพียงแตไดยิน
คําพูดแคนี้แหละครับ พี่นองอีสานก็ดีใจ ถามผมวาใชหรือเปลา เพราะเขารอมาแลว     
๓๐–๔๐ ป อันนี้กระผมถือวาเปนเรื่องนโยบายที่สําคัญและพี่นองมีความตองการ     
อยางยิ่งยวดจริง ๆ ครับ 
   ประการสุดทาย ขณะนี้พี่นองตกงานมาก ในชวงไปหาเสียงเรามีนโยบาย
สวนหนึ่งบอกวาจะใหพี่นองมีโอกาสไดไปทํางานตางประเทศโดยบินกอนผอนทีหลัง  
อันนี้ก็ขอกราบฝากทานประธานไปยังทานคณะรัฐมนตรีดวยนะครับ หมดเวลาครับ 
ขอขอบพระคุณครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : จริง ๆ เหลืออีก ๔๑ วินาทีครับ 
ขอบคุณมาก ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ ในสวนของพรรคประชาธิปตยนั้นทางวิป         
ไดประสานงานมาวาใหผมกําชับเร่ืองเวลา เพราะฉะนั้นผมจะขอรบกวนทานนะครับ     
ถาเหลืออีก ๑ นาที ผมจะเตือนทาน แลวก็ทานกรุณาสรุปเราจะไดจบเร็วขึ้น เพราะบางที
ทานอาจจะมองไม เห็นไฟตรงนี้นะครับ  เดี๋ยวเชิญตอเลยนะครับ  นายแพทยอสิ              
มะหะมัดยังกี เชิญครับ  
 
 



๓๐๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๔๕/๒ 
 
   นายอสิ มะหะมัดยังกี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สตูล) : เรียนทานประธาน
รัฐสภา  ผม นายแพทยอสิ  มะหะมัดยังกี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสตูล  
พรรคประชาธิปตย หวังวาเวลาคงยังไมหมดนะครับ เพราะวาจาก  ๑๕ เหลือ ๘  
และในที่สุดเหลือ ๖ ซึ่งเวลามันนอยมากครับ ผมพยายามจะรวบรัดที่สุดนะครับ  
เปนที่ทราบกันดีวาปจจุบันปญหาทางดานคุณธรรมเสื่อมลงเปนไปทั้งโลกนะครับ       
ทางประเทศตะวันตกเอง ๑๐ ป ๒๐ ปกอน มีคนนับถือศาสนามากมาย แตในปจจุบัน
หลายตอหลายประเทศคนที่ไดไปเมื่อ ๑๐ ป ๒๐ ปกอนไดพบใหม ปรากฏวาคนไมนับถือ
ศาสนากันแลว ตั้งแตรุนพอ มารุนลูก หลาน เพราะฉะนั้นเปนที่เสื่อมของคุณธรรมครับ 
บางประเทศอางความชอบธรรม ไปยึดครองประเทศอื่นเพื่อตองการทรัพยากรธรรมชาติ  
ก็เนื่องจากการเสื่อมทางดานคุณธรรม ในประเทศไทยก็เชนเดียวกันครับ เราจะหา 
คนที่นับถือศีล ๕ ในศาสนาพุทธนี้หาไดยากมากครับ เร่ืองรณรงคใหเมาไมขับกลายเปน     
ไมเมาไมขับ แมกระทั่งเรื่องการผิดลูกผิดเมียเขา มีกิ๊ก แตกอนกิ๊กมีแตชางเทาหนา        
แตตอนนี้ชางเทาหลังก็มีกิ๊กแลวครับ ลูกชางก็มีกิ๊ก บางบานมีกิ๊กทั้งบาน ตอไปเวลามีลูก
ตองดูวาลูกเหมือนคนขางบานดานไหน ดานซายหรือดานขวา นี่เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับ
ในอนาคตสามารถจะเกิดขึ้นได ถาเราไมมีคุณธรรมตอไปประเทศจะอยูไมไดครับ  
เยาวชนจะเปนผูที่ไรคุณธรรม แตจะโทษใครไมไดนอกจากพวกเราในสภานี่ละครับ  
ทั้งผมขาว ผมดํา รวมทั้งคนที่ไมมีผมก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับ ในเอแบค โพลลไดพูดถึง
หลาย ๆ เร่ืองซึ่งทานธีระไดพูดไปแลว ผมจะขามไปเพราะเวลามันนอยนะครับ ------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๔๖/๑ 

 



๓๐๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๔๖/๑ 
 
แตตามโพลที่ไดวาไวมันเหมือนกับความเปนจริงในสังคม ทําใหเรามั่นใจไดอีกดานหนึ่งวา
ความคิด ความรูสึก การรับรูของสังคมวาคุณธรรมมันต่ําลงมันเปนความจริงครับ ผมก็เลย
จะตั้งขอสังเกตตั้งขออภิปรายรัฐบาลใน ๓ – ๔ ประการครับ  
  ประการแรก คณะรัฐมนตรีชุดนี้ตั้งขึ้นมาถูกตองตามหลักการบริหาร  
ตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม หรือตั้งตามที่มีผลประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกัน  
มีรัฐมนตรีบางคนบอกวาขนหนาแขงมากครับ รวยมหาศาลทานไดเปนรัฐมนตรี 
เพราะความรวย เพราะผลประโยชนตางตอบแทนหรือไม นี่เปนสิ่งที่ประชาชนยังสงสัยอยู
นายกรัฐมนตรีซื่อสัตยสุจริต มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษแกสังคม ใชหรือไม  
ถานายกรัฐมนตรีซื่อสัตยการสอนลูกหลานมันงาย เราบอกวาลูกดูนายกรัฐมนตรีนะครับ
เปนคนซื่อสัตยสุจริต พูดจาก็มีกิริยามารยาทไมทะเลาะกับใคร แตในอีกดานหนึ่ง 
เราจะสอนลูกวา ลูกตองดูนายกรัฐมนตรีเปนตัวอยางนะครับ โกงแค ๑๐๐ ลานเอง 
๑๐,๐๐๐ ลาน ๑ แสนลานไมโกง เพราะทานโกงแบบพอเพียง แตนี่มันยากครับที่จะสอน
ลูกหลาน เพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลจะตองคํานึงถึงความรูสึกของประชาชน ไมใชตั้งมา
เพื่อย่ํายี เพื่อดูถูก เพื่อดูหมิ่นดูแคลนน้ําใจของประชาชน อันนี้เปนเรื่องที่ตองสําเหนียก
เปนอยางมากของพรรคการเมืองไมวาพรรคใดก็ตาม ปจจุบันยอมรับกันแลววารัฐบาล 
ขี้เหร แตถาเรายังปลอยใหคุณธรรมเสื่อมทรามลงไปมากกวานี้ ตอไปรัฐบาลในภายภาคหนา
จะเปนรัฐบาลที่อัปลักษณ อักลี (Ugly) ครับ อักลี กัฟเวิรนเมนท (Ugly government) 
เปนที่รับไมไดครับ เพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องคุณธรรมจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก 
ประกาศออกมาทางทีวี รัฐบาลที่อักลี ประชาชนเปนลมหมดตองดมยาดมกันหมด 
ทั้งประเทศ มันอยูกันไมไหวหรอกครับถึงตอนนั้น เพราะฉะนั้นถึงเวลาแลวที่เราจะตอง
ดูแลเรื่องคุณธรรมกันใหดีกวาที่เปนอยูในเวลานี้ 
  ประการที่ ๒ รัฐบาลชุดนี้จะเลือกพัฒนาทางดานจิตใจดวยหรือไม        
หรือจะพัฒนาแตเร่ืองวัตถุเทานั้นเอง นอกจากดูจีดีพีแลวไมดูอยางอื่น จริง ๆ แลวเรา
จะตองดูจีเอชบี (GHB) หรือวาเรียกวาความสุขมวลรวมดวย เพราะนี่คือความสุขที่แทจริง 
คนมีเงินหมื่นหนึ่งอาจจะมีความสุขมากกวาคนมีเงิน ๑ แสนลานครับ มีความสุข 
 



๓๐๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๔๖/๒ 
 
เพราะไดทําความดีครับ แตถามีเงิน ๑ แสนลาน ยิ่งรวยยิ่งโกง ไมเขาใจครับวาความสุข    
ที่แทจริงมันคืออะไร ไมมีประโยชนหรอกครับแบบนี้ 
  ประการที่ ๓ ทานจะจัดการกับหลักสูตรที่ยิ่งเรียนทําใหคุณธรรมยิ่งต่ําลง 
เยาวชนยิ่งมีคุณธรรมต่ําลงอยางไรครับ วิชาศีลธรรม หนาที่พลเมืองหายไปไหน  
ถาประชาชนไมได เ รียนหนาที่พลเมืองจะไม เขาใจครับหนาที่ความรับผิดชอบ 
ของประชาชนที่มีตอประเทศชาติจะทําอะไร อยาไปหวังรัฐมนตรีที่ดีนะครับ ตั้งแต
รัฐมนตรีลงมาถึงประชาชนโกงกันทั้งประเทศครับ มีการซื้อเสียงขายเสียงกันตลอด 
ประเทศชาติพินาศลมจมครับ นี่เปนสิ่งที่ตองสอนกันตอไปในหลักสูตรนะครับ เราจะมี   
แตศรีธนญชัยทั้งประเทศ หาพันทายนรสิงหไมเจอสักคนหนึ่ง  
  ประการสุดทาย รัฐจะตองเขียนนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสราง 
ความสมานฉันทแกคนทุกศาสนาในชาติ คนทุกศาสนาจะตองไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกัน
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวครับ โน พีช วิธเอาท จัสทิซ (No peace without justice)      
ไมมีสันติภาพถาไรซึ่งความยุติธรรม นี่คือสิ่งที่สําคัญมากครับ ผมก็อยากใหรัฐบาลชุดนี้
อยูไดนาน ๆ ไมอยากใหไปเร็ว ๆ เพราะจะไดบริหารประเทศชาติ แตทานจะตองอยูดวย
ความซื่อสัตยยุติธรรม หาไมแลวทานจะอยูไมได ขอบคุณครับ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานรัฐสภา   
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายมีชัย ฤชุพันธุ รองประธานรัฐสภา ปฏิบัติหนาที่แทน)  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณประนอมครับ 
  นายประนอม โพธิ์คํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครราชสีมา) : กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภา ผม นายประนอม โพธิ์คํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 
พรรคเพื่อแผนดิน ผมเองนั้นเห็นกับนโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีที่มีความเรงดวน 
ในเรื่องการแกไขปญหาของพี่นองประชาชน ในเรื่องการแกไขปญหาเอกสารสิทธิ โดยเฉพาะ 
ในพื้นที่เขตเลือกตั้งของกระผมนั้นนะครับ เปนปญหาหนักสําหรับในเรื่องของเอกสารสิทธิ  
 

   - ๑๔๗/๑ 



๓๐๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๔๗/๑ 
 
เพราะพี่นองประชาชนในพื้นที่ที่เลือกตั้งของกระผมนั้นเปนพื้นที่ที่มีปฏิรูปที่ดินไดประกาศ
ควบคุมพื้นที่ของทั้ง ๕ อําเภอไว เชน อําเภอปากชอง อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอปกธงชัย 
อําเภอครบุรี แลวก็อําเภอเสิงสาง เพราะปฏิรูปที่ดินนั้นทางกรมปาไมไดยกพื้นที่ใหเปน
บางสวน แตกฎหมายปฏิรูปที่ดินนั้นไดประกาศควบคุมพื้นที่ไวทั้งหมด จึงทําใหพี่นอง
ประชาชนของจังหวัดนครราชสีมานั้นมีผลกระทบตอในเรื่องของการแกไขปญหา   
เอกสารสิทธิ ฉะนั้นผมเองจึงขอฝากทางทานประธานผานทางคณะรัฐมนตรีชวยแกไข
ปญหาในเรื่องเอกสารสิทธิใหแกพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ของ 
จังหวัดนครราชสีมาของกระผมโดยเรงดวนนะครับ ตองขอขอบพระคุณ เปนนโยบาย
เรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่จะลงไปแกไขปญหาในเรื่องเอกสารสิทธิใหแกพี่นองประชาชน        
ทั้ง ๕ อําเภอ แลวก็ของพี่นองจังหวัดนครราชสีมา  
   เร่ืองตอไป เร่ืองของนโยบาย ๑.๑๗ นโยบายของรัฐบาลที่จะกันพื้นที่ทํากิน
ใหแกพี่นองประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ของอําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอปากชอง แลวก็
อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง โดยกฤษฎีกาอุทยานแหงชาติทับลานนั้นไดประกาศกฤษฎีกา
ทับพื้นที่ทํากินของราษฎร เพราะราษฎรไดครอบครองมาตั้งแตกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ แลว
คณะรัฐมนตรีของพวกเราไดประกาศกฤษฎีกาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยกฤษฎีกานั้น
ประกาศทับที่ทํากินของราษฎร และพอตอมากรมปาไมก็บอกวาพี่นองประชาชนไดบุกรุก
อุทยานแหงชาติทับลาน แตขอเท็จจริงนั้นคืออุทยานไดประกาศบนโตะแลวไดขีดกัน 
บนโตะ ฉะนั้นกฤษฎีกาดังกลาวจึงไดทับที่ทํากินของราษฎร แตตอมาไดมีอนุกรรมการ 
มากันเขต โดยตั้งอนุกรรมการขึ้นมากันเขตใหม แตปจจุบันนี้ตั้งแตป ๒๕๓๘ จนถึง
ปจจุบันนี้เร่ืองตาง ๆ นั้นก็ยังไมไดรับการแกไข ฉะนั้นจึงขอฝากทานประธานรัฐสภา 
ไดแจงไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชวยแกไขปญหา
พื้นที่ดังกลาวใหแกพี่นองประชาชนดวยนะครับ  
   เร่ืองตอไป เร่ืองการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ก็อยากฝากวาทุกวันนี้
องคการบริหารสวนตําบลนั้นไมสามารถที่ จะบริหารพื้นที่ ของตําบลตัว เองได  
เพราะงบประมาณมีนอย ก็อยากฝากรัฐบาลนะครับวาชวยตั้งงบประมาณลงไปสูทองถิ่น
ใหมากขึ้น ก็จะเปนสวนชวยใหทองถิ่นนั้นไดดูแลพี่นองประชาชนไดมากขึ้น  



๓๑๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๔๗/๒ 
 
   เ ร่ืองตอไป เ ร่ืองของผูสูงอายุ ทุกวันนี้พวกเราคุยกันวาผูสูงอายุนั้น 
อายุ ๖๐ ป จะตองไดเบี้ยยังชีพทั้งหมด แตปจจุบันนี้พี่นองที่อายุ ๖๐ ป บางทานก็ได   
บางทานก็ไมได นั่นก็เปนสิ่งที่ทําใหพี่นองประชาชนทั้งประเทศไทยนั้นเกิดการเหลื่อมล้ํา   
   เร่ืองกลุมสตรีแมบาน และ อสม. ที่ทํางานใหสังคมมาโดยตลอดแตพวกเรา
ทุกคนนั้นก็ไมมีใครที่จะลงไปเหลียวแลดูแลพี่นอง อสม. กลุมสตรีแมบานแลวก็พวก อปพร. 
สวนตาง ๆ พวกนี้ก็อยากฝากทางคณะรัฐมนตรีชวยลงไปดูดวยนะครับ  
   เ ร่ืองตอไป พื้นที่ของผมนั้นเปนพื้นที่ลูกคลื่น เปนพื้นที่สลับซับซอน  
เปนพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว เปนพื้นที่ที่สวยงามที่สุดเปนโอโซนระดับ ๗ ของโลก  
ก็อยากฝากทานคณะรัฐมนตรีดวยวาถาหากทานจะใชเปนแหลงทองเที่ยวแบบธรรมชาติ 
เพราะพื้นที่ของอําเภอวังน้ําเขียว  อําเภอปากชอง  อําเภอปกธงชัย  อําเภอครบุ รี  
อําเภอเสิงสางนั้นเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติไดเปนอยางดี เพราะดานทิศใตก็เปน 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ดานทิศตะวันออกก็เปนอุทยานแหงชาติทับลาน ดานทิศเหนือ 
ก็เปนศูนยวิจัยสะแกราชนะครับ ก็ถือวาเปนแหลงทองเที่ยวที่จะนําเงินเขาสูประเทศไทย
เปนอยางดียิ่งนะครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๔๘/๑ 
 

                                                                                                                   



๓๑๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         วนัทนา ๑๔๘/๑ 
 
   เร่ืองตอไปเร่ืองระบบน้ํา ระบบทอ เพราะพื้นที่ของผมนั้นเปนพื้นที่ ลูกคลื่น 
ถาเราทําชลประทานแลวผมคิดวาพี่นองประชาชนนั้นอาจจะไดใชน้ําไมทั่วถึงกัน ถาเกิด
ทําเปนระบบทอแลว แลวพี่นองประชาชนของผมนั้นทุกวันนี้ทําพืชเกษตรกรรมดวย  
ทํารวมกับเทวดา ถาเทวดาไมเยี่ยวลงมาพี่นองประชาชนผมก็ทําไรทําสวนไมได ฉะนั้น 
จึงฝากทานประธานสภาไปสูยังรัฐบาลชวยแกไขในเรื่องของระบบน้ําเปนระบบทอ  
   เ ร่ืองตอไปก็อยากใหทานแกไขดูแลในเรื่องของกํานัน  ผู ใหญบาน  
ที่ทํางานใหพี่นองประชาชน ทํางานใหสังคมมาโดยตลอด รับทุกกระทรวง ทบวง กรม  
แตคาตอบแทนของพี่นองประชาชน กํานัน ผูใหญบานนอยมาก ก็อยากฝากทางรัฐบาล
ชวยดูแลดวย ขอขอบพระคุณครับ 
   นายมีชัย ฤชพุันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญดอกเตอรอภิชาตครับ 
   นายอภิชาต การิกาญจน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) :  
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม อภิชาต การิกาญจน พรรคประชาธิปตย  
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ประเด็นที่ผมจะอภิปรายเปนนโยบาย
ในเรื่องวัฒนธรรมของรัฐบาลนะครับ นโยบายทั้งหมดที่เราไดเห็นจะเปนสิ่งที่เรียกวา   
ศิลปวัฒนธรรม แตขอเสนอแนะที่ผมอภิปรายจะเปนสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรมเพื่อการมีชีวิต  
ซึ่งเปนอีกมิติหนึ่งที่เราไมคอยจะไดเจอมากนัก งานศิลปวัฒนธรรมคงเปนไปตามแผน
แมบทของวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการอยู ถาเราคิดวาวัฒนธรรมคือ
ความเปนชาติ การจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาก็ถือวาเปนภาระยิ่งใหญของกระทรวง
ที่จะทํางานใหญเพื่อชาติเพื่อบานเมือง ปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องวัฒนธรรมเปนปญหา 
จากการพัฒนาไปสูความทันสมัย ไปสูกระแสโลกาภิวัตน สิ่งที่คนในอีกสังคมหนึ่งซึ่งมี 
ความแตกตางไปจากคนในอีกสังคมหนึ่ง สังคมที่เจริญกวาจะเปนความคาดหวังของคน
ในสังคมที่เจริญนอยกวา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เราสกัดกั้นไดยากมาก การไหลบาของ
วัฒนธรรมของประเทศที่เจริญมากกวาจะไหลบาไปสูประเทศที่เจริญนอยกวา สิ่งที่เปน
ปญหาของประเทศในการตั้งรับกับการไหลบาของวัฒนธรรมก็คือ ความออนดอยของ
กระบวนการในการกลั่นกรองวาสิ่งไหนเปนสิ่งดีถูกตองควรทํา และสิ่งไหนเปนสิ่งที่ไมดี  



๓๑๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         วันทนา ๑๔๘/๒ 
 
ไมถูกตอง ไมควรทํา ภาระของกระทรวงวัฒนธรรมจึงเปนภาระที่ตองสรางวัฒนธรรมใหม 
ที่สามารถโตตอบกับการไหลบาของวัฒนธรรมที่นําไปสูวิกฤติวัฒนธรรมในประเทศ 
ของเรา วัฒนธรรมที่ เราจะตองกําหนดใหมีขึ้น ผมคิดวา อันที่ ๑ เ ร่ืองแรกเลยคือ
วัฒนธรรมในเรื่องการคิด ผมคิดวาวันนี้ระบบคิดของคนไทยในทุกกลุม ไมวาจะเปน 
กลุมผูใหญ กลุมวัยรุน เรามีปญหาในเรื่องระบบคิด เราจะทําอยางไรที่จะสามารถ 
สรางระบบคิดที่ใหคนคิดในสิ่งที่ทาทาย คิดในสิ่งสรางสรรค คิดในสิ่งแตกตาง แลวก็ 
คิดอยางเชื่อมโยง  เพื่อใหได เห็นสภาพของสิ่ งที่จะเปนปญหา  หรือสิ่ งที่จะเปน
ปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา วัฒนธรรมในการสรางระบบคิด ผมคิดวา 
เปนเรื่องหลักที่เราจะตองทํา เพราะตัวอยางของวิกฤติทางวัฒนธรรมที่ผมไดเห็น  
เปนความจําเปนที่เราจะตองสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมา ตัวอยางของวิกฤติที่ผมจะเรียนตอ 
ทานประธานก็คือ วิกฤติในวัฒนธรรมของวัยรุน เราสรุปไดเลยวาวัฒนธรรมของวัยรุนไทย
วันนี้มีวิกฤติ ดังนี้  
   ๑. มีเสรีภาพทางเพศที่เกินขอบเขตมากเกินไป ปญหาเรื่องการหมกมุน   
อยูกับเรื่องเซ็กส (Sex) ปญหาเรื่องกรณีการโทรมหญิง  
   ประการที่ ๒ ความนิยมในความบันเทิงอยางไรขีดจํากัด เราจะเห็นวา  
ทุกวันนี้เด็ก ๆ จะใชชีวิตอยางไมมีเปาหมาย ใชเวลาวางอยางไมเปนประโยชน ------------- 
 
                         - ๑๔๙/๑ 

 



๓๑๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๑๔๙/๑ 

 
       ประการที่ ๓ การนิยมการสื่อสารทางเทคโนโลยีอยางไรขอบเขตและ       
ไรรองรอย เรามีเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อจะใชประโยชนในการศึกษา ในการหาความรู         
แตเยาวชนสวนหนึ่งนี่ใชเพื่อการเลนเกมเพื่อความสนุกสนาน แลวก็ใชในการที่จะหา
ความสุขใหกับตัวเอง  
           ประการที่ ๔ นิยมใชความรุนแรงในการแกปญหา  
     ประการที่ ๕ เยาวชนจะมีรสนิยมของการเปนชาวโลกเกิดกลุมเค-ปอบ     
(K-pop) นิยมเกาหลี เจ-ปอบ (J-pop) นิยมญี่ปุนมากกวาที่จะใชชีวิตแบบชาวบาน 
แบบไทย ๆ  
  ประการที่ ๕ มีคานิยมในการทํางานที่ใหผลตอบแทนรวดเร็วสูงสุด 
ในระยะเวลาสั้น ๆ โดยไมคํานึงถึงความถูกตองเชิงศีลธรรมและจริยธรรม สิ่งเหลานี้คือ
วิกฤติในทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากเรื่องการไดรับผลกระทบของการไหลบาของวัฒนธรรม
ของประเทศที่ เจริญแลว นอกจากวัฒนธรรมในเรื่องระบบคิดแลวนี่ ผมคิดวาอีก                   
๒ – ๓ เร่ืองที่กระทรวงวัฒนธรรมจะตองดําเนินการอยางเปนหลักในการเตรียมการ 
ที่จะตองทําใหเกิดสิ่งที่จะเปนประโยชน แลวก็เปนภาระดานหลักอีกดานหนึ่งของ
กระทรวงวัฒนธรรม การแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการนี่ก็เพื่อจะมารับภาระงาน 
ที่มากขึ้น หนักขึ้น แลวก็เปนประโยชนมากขึ้นในการทํางาน คนในประเทศนี้เรามี 
คนยากจนวันนี้เพิ่มขึ้นจาก ๑๐ ลานคน เมื่อ ๕ ปที่แลวเปนประมาณ ๒๐ ลานคน  
เปนขอมูลจากเว็บ (Web) คนยากจนนะครับ ถาเราจะชวยคนจนใหพนจากวังวนของ 
ความยากจนใหเขาพนจากวัฒนธรรมความยากจน วัฒนธรรมที่เราจะโตกับการแกปญหา
ความยากจนคือวัฒนธรรมการพึ่งตนเองในสวนของเฉพาะบุคคล และวัฒนธรรมในเร่ือง 
การสรางชุมชนใหเขมแข็ง อันนี้เปน ๒ ระดับในการที่จะตอสูแกไขปญหาความยากจน  
ถากระทรวงวัฒนธรรมสามารถดําเนินการในการวางแผนที่จะสรางสิ่งเหลานี้โดยการสราง
คานิยมใหมขึ้นมานี่เปนการกําหนดคานิยมใหม แลวใหคนเชื่อถือแลวก็ม่ันใจวาคานิยม
เหลานี้นี่จะเปนสิ่งที่เปนประโยชนในการดําเนินชีวิต แลวถาคุณเชื่อถือคานิยมเหลานี้  
คุณสามารถกาวพนจากความยุงยากของชีวิต กาวพนจากความยากจนได ทานอาจจะ 
 



๓๑๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๑๔๙/๒ 

 
สงสัยวาการเกิดเปนวัฒนธรรมมันเกิดจากแบบแผนการดําเนินการที่ตอเนื่องยาวนาน 
เปนระยะเวลาพอสมควรถึงเปนวัฒนธรรมของกลุม แตในทางกลับกันสิ่งเหลานี้เราสรางได
จากขางบน เราสรางไดโดยการกําหนดนโยบายวา นโยบายที่เราจะทําในการกําหนด
คานิยมของสังคมไทยวันนี้เรากําหนดไดในเชิงนโยบาย กําหนดวาเราจะสรางนโยบาย     
ที่ใหคนสามารถพึ่งตนเองได แลวการรณรงคในสิ่งเหลานี้นี่การรณรงคโดยกําหนดทาที 
กําหนดคําขวัญที่จะเปนแนวทางในการจัดการเรื่องตาง ๆ เชน พูดวาไมมีความยากจน 
ในหมูคนที่ขยัน เปนการเตือนใจคนจนที่ไมสามารถหลีกลี้จากวังวนความยากจนไดใหมี
ความตั้งใจ มีความขยัน มีวินัย แลวเชื่อวาถาเรารณรงคโดยเฉพาะเรื่องหลัก ๆ ที่เปน
ปญหาเปนอุปสรรคในการที่จะสรางคุณภาพชีวิตของคนไดนี่ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เราสรางได 
   อีกประเด็นหนึ่งเปนเรื่องที่ผมคิดวาเปนความจําเปนของกระทรวงวัฒนธรรม
ก็คือการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองที่สงเสริมระบอบประชาธิปไตย นโยบายขอสุดทาย
ของกระทรวงวัฒนธรรมในนโยบายของรัฐบาลนี้ บอกวาจะจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
ถาเรามีสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่สามารถเสริมสรางอุดมการณประชาธิปไตยขึ้นมา  
มีสภาวัฒนธรรมอําเภอที่จะมีบทบาทในการเสริมสรางประชาธิปไตยขึ้นมา ผมคิดวา 
สิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนในการอยากเห็นพัฒนาทางดานการเมืองที่เรามีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาตั้งแตป ๒๔๗๕ และยังกาวไปไมสูความสําเร็จถาเรามีสภาวัฒนธรรมอําเภอ 
สภาวัฒนธรรมจังหวัด ภายใตการจัดการแผนแมบทในเรื่องการวางแผนที่จะพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของกระทรวงวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนมากขึ้น ผมมี
ตัวอยางภายใตระยะเวลาที่จํากัดสั้น ๆ  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ไมมีแลวครับ ไมมีระยะเวลา 
ใหยกตัวอยางแลวครับ  
  นายอภิชาต การิกาญจน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : 
แตวามันจะมีเร่ืองอื่นที่ผมคิดวาเจากระทรวงนี่คงคิดไดวาเรื่องหลัก หลังจาก ๓ เร่ือง 
ที่ผมเสนอแลวจะมีเ ร่ืองอะไรตอไปที่ เราจะทําเพื่อการดูแลในเรื่องวัฒนธรรมของ 
ประเทศเราครับ ขอบคุณมากครับ  
                    - ๑๕๐/๑ 



๓๑๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๕๐/๑ 
 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญทานชูวิทยครับ 
  นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อุบลราชธานี) :  
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ สมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร  พรรคพลังประชาชน  ผูแทนบานนอกจากจังหวัดอุบลราชธานี  
สมาชิกรัฐสภา ทานประธานที่ เคารพครับ เกือบ ๒ ปที่ผานมา พอแมพี่นองไดรับ        
ความเดือดรอน  ขาวยากหมากแพง  พืชเศรษฐกิจตกต่ํา  ไม รูจะไปรองเรียนใคร 
ผูแทนราษฎรก็ไมมีเวที ไมมีสภา บัดนี้การเลือกตั้งไดเสร็จสิ้น ประชาธิปไตยไดกลับคืนมา 
กระผมในฐานะผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนพี่นองจากภาคอีสาน       
ไดผานการเลือกตั้งจากพี่นองประชาชน ผมมีความภูมิใจมากครับ ทานประธานที่เคารพ
จากนโยบายของรัฐบาลโดย ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช ที่แถลงตอรัฐสภาเปนนโยบายที่ดี 
แตมีบางสิ่งบางประการที่ผมขอเสนอใหรัฐบาลไดนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด ๑.๕ กองทุนหมูบาน หมูบานละ ๑ ลานบาท ๘๐,๐๐๐ หมูบาน   ๘๐,๐๐๐ ลาน
บาท ๑.๖ เพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส ก็คือ โครงการเอสเอ็มแอล ซึ่งอยากจะให
ไดนําเงิน ๓ แสนบาท  ๕ แสนบาท  ๗ แสนบาท ไปกระตุนเศรษฐกิจโดยการนําโครงการ
ตัวอยางของ ฯพณฯ คึกฤทธิ์ ปราโมช ขุดลอกลําหวย ทําปุยอินทรีย หรือทําถนนโดยใช
แรงงานชาวบาน การพักหนี้ ธ.ก.ส. และพักหนี้สหกรณ เปนการฟนฟูอาชีพใหมใหกับ 
พี่นองประชาชน ๑.๑๑ ประกันรายไดเกษตรกรใหมากกวาลงทุน คือวันนี้สินคาเกษตร 
ทุกตัวนะครับ ไมรูวาผลิตแลวจะไดกิโลกรัมละเทาไร อยากจะใหขาวหอมมะลิกิโลกรัมละ 
๒๐ บาท มันกิโลกรัมละ ๕ บาท ยางพารากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ออยตันละ ๑,๐๐๐ บาท 
อยางเชน สมัย ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร เรามีสโลแกน (Slogan) พูดกันอยูเสมอวา 
ยางกิโลละรอย ขาวแสนละพัน มันโลละสาม วัวตัวละแสน วันนี้พี่นองเกษตรกรไมมี 
ความเชื่อม่ันในการที่จะผลิตพืชเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันนี้กระผมในฐานะที่เปน
นายกสมาคมผู เลี้ยงโคแหงประเทศไทยอยากจะฝากความเดือดรอนถึง  ฯพณฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ซึ่งเปน
นโยบายเรงดวนตอจากรัฐบาลของ ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร โครงการวัวลานครอบครัว 



๓๑๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สุทธาทิพ ๑๕๐/๒ 
 
ซึ่งไดถูกยกเลิกจากรัฐบาลที่ผานมา วันนี้เกษตรกรไดรับการฟองจากบริษัทเอสพีวี (SPV) 
รวมกับอัยการจังหวัดฟองเกษตรกรในขอหายักยอกทรัพยและวิธีปฏิบัติในขณะนี้นะครับ 
ธ.ก.ส. อัยการ เอสพีวีเจรจาใหเกษตรกรรับสภาพหนี้ โดยให ธ.ก.ส. ขยายวงเงินกูเพิ่มกับ
คนที่ไปเปนสมาชิก ธ.ก.ส. ใหเขาเปนสมาชิก นอกจากนั้นแลวมีรายชื่อเกษตรกร 
ที่โดนฟอง วันนี้เลี้ยงไมไหวก็ตองขาย ไมรูจะเอาเงินไปคืนที่ไหน วันนี้รับสภาพหนี้  
ผมอยากให ฯพณฯ รัฐมนตรีใหระงับการฟองเกษตรกรโดยดวนนะครับ 
   เร่ืองที่ ๒ ใหดําเนินงานโครงการวัวลานตัวใหกลับมาดําเนินการตอ  
และนอกจากนั้นใหเสริม คือนําโครงการควายกลับมาไถนา แลวผมไมอยากใหเปน 
เชนในอดีตอยางที่ภาคใต พอลองกองดีก็พากันปลูกลองกอง พอลองกองจะไดเก็บ 
ผลลองกองก็ราคาตก ก็ตัดลองกองปลูกมังคุด พอมังคุดจะไดเก็บผลมังคุดก็ราคาตก  
ก็ตัดมังคุด ปลูกยางพารา วันนี้ยางพาราราคาตกก็ตัดยางพาราจะปลูกปาลมน้ํามัน  
ผมไมอยากใหเปนเชนในอดีตที่ผานมา นอกจากนั้นแลวนะครับ ๑.๑๗ โฉนดและเอกสาร
สิทธิพิชิตความยากจน กระผมอยากใหรัฐบาลออกเอกสารสิทธิหัวไรปลายนา เพื่อให 
พี่นองประชาชนไดนําเอกสารสิทธินั้นมาแปลงสินทรัพยใหเปนทุน หรือยกตัวอยางเชน 
พื้นที่ ส.ป.ก. โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เลือกตั้งของกระผม อําเภอสิรินธร อําเภอโขงเจียม      
อําเภอศรีเมืองใหม อําเภอโพธิ์ไทร เปนที่วาการอําเภอ เปนโรงพยาบาล  ยังไมมี     
เอกสารสิทธิในบริเวณใกล ๆ นะครับ นอกจากนั้นแลว ------------------------------------------ 
 

 - ๑๕๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                           สติมา ๑๕๑/๑ 
 
ในขอ ๑.๑๘ อยากใหรัฐบาลเพิ่มเติมเร่ืองน้ํานะครับ ไมวาเรื่องน้ําในไรนา น้ําประปา      
ทุกหมูบาน น้ําระบบทอ วันนี้อยากใหรัฐบาลทําโครงการน้ําระบบทอ โดยใชน้ําโขง 
ตอเปนทอเมนผานแตละจังหวัด แตละอําเภอ แตละตําบลแลวให อบต. ทําโครงการ 
ทอระบายน้ํากางปลาเพื่อไปสูไรนาของพี่นองประชาชนทุกตําบลทุกหมูบาน  
   สุดทายผมอยากจะฝากทานประธานเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาสุขภาพ 
ของพี่นองประชาชน ไมวาสุขภาพและความมั่นคงใหกับประชาชนโดยการตอยอด  
๓๐ บาทรักษาทุกโรค โดยใชบัตรประชาชนรักษาฟรี แลวอยากจะใหไดรักษาครอบคลุม
ทั่วประเทศคือปวยที่ไหนรักษาที่นั่นนะครับ เพราะวันนี้พี่นองเกษตรกรเดินทางมาทํางาน 
ที่กรุงเทพฯ ก็ลําบาก มาเสร็จแลวเมื่อเจ็บปวยไปรักษาที่ไหนก็ไมไดรับการดูแลรักษา 
เปนอยางดี และนอกจากนั้นแลวผมเพิ่งไดรับการเลือกตั้งจากเขตพื้นที่ ซึ่งขยายเขตไป
อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ไมมีโรงพยาบาล
เมื่อพี่นองเจ็บปวยไขตองเดินทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรถึงจะถึงจังหวัดอุบลราชธานี 
อยากจะฝากถึงรัฐบาลใหดูแล และนอกจากนั้นแลวบานนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม 
มีสถานีอนามัย ๓ ปไมมีเจาหนาที่ไปจายยาใหกับพี่นองเกษตรกรเลยเปนไปไดอยางไร  
ฉะนั้นจากกระผมที่ไดกลาวมาคงจะเปนประโยชนไมมากก็นอยใหรัฐบาล ให ฯพณฯ 
รัฐมนตรีทุกทานไดไปดูแลพี่นองประชาชนจากพวกผมไดไปรณรงคหาเสียง บอกพี่นอง
ประชาชนวานโยบายดี ๆ จะกลับมา ความสุขพี่นองจะกลับคืนมาดวยพลังของประชาชน 
วันนี้ขอขอบพระคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณธนิตพลครับ 
  นายธนิตพล ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตาก) : กราบเรียน 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพครับ ในสวนของนโยบายดานแรงงานที่รัฐบาลไดแถลงไว 
ตอสภาแหงนี้ สวนที่ ๒ ที่เปนนโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายดานแรงงาน 
ที่กระผมยังเห็นความบกพรองคลุมเครือและยังมีบางสวนที่ขาดหายไป 
  ประการแรก  คือเ ร่ืองนโยบายดานประกันสังคม  เ ร่ืองเงินกองทุน
ประกันสังคมที่เกี่ยวของกับผูประกันตน คณะกรรมการกองทุนประกันสังคมและรัฐมนตรี 
 



๓๑๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                           สติมา ๑๕๑/๒ 
 
ทานประธานคงทราบครับวาเงินกองทุนประกันสังคมที่เก็บจากนายจาง ลูกจางและรัฐ   
ที่อุดหนุนมีจํานวนมากถึง ๔๕๐,๐๐๐ ลานบาท วัตถุประสงคในการดูแลสวัสดิการใหกับ
เจาของเงินก็คือผูประกันตน ประเด็นที่กระผมตองการอภิปรายก็คือวารัฐบาลควรเขียน 
ในคําแถลงนโยบายวา จะนําเงินกองทุนประกันสังคมไปใชในดานใดที่จะเกิดประโยชน
ใหกับผูประกันตนบาง เพราะถาเกิดรัฐบาลไมไดชี้ชัดไปวาเงินกองทุนประกันสังคมนั้น   
จะนําไปชวยเหลือผูประกันตนอยางไร ก็มักจะมีผูนําเงินกองทุนไปใชผิดวัตถุประสงค    
อยูเสมอ ผมยกตัวอยางใหทานประธานฟงอยางเชนในอดีตที่ผานมา มีทานรัฐมนตรี    
บางทานไดของบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมเพื่อไปโฆษณาตัวเอง 
แลวก็พวงสํานักงานกองทุนประกันสังคมที่เห็นปายอยูตามถนนเมื่อกอนนี้ หรือแมแต   
การขอเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อไปจัดทําบัตรผูประกันตนที่ มีปญหาเกี่ยวกับ 
เร่ืองของการซ้ําซอนในบัตรประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครอง เพราะวาหมายเลข  
๑๓ หลัก กับหมายเลขผูประกันตนนั้นเปนหมายเลขเดียวกัน หรือแมแตมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานทานหนึ่งพยายามที่จะขอเงินกองทุนเพื่อนําไปลงทุนในสวนของหุน 
ที่ดอยคุณภาพ ลาสุดมีโครงการที่จะขอเงินกองทุนไปจัดซื้อคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา 
ระบบไอทีของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีปญหาอยูในเวลานี้ ---------------------------------------- 
 

- ๑๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                              พชัรี ๑๕๒/๑ 
 
แลวก็ผมดูเหมือนวาทานรัฐมนตรีเองก็ใหความสนใจเปนพิเศษดวย ในกรณีที่ผมกลาวถึง
เปนเหตุใหผูประกันตนเขาเคลือบแคลงสงสัยแลวก็ออกมาเรียกรองความเปนธรรม       
อยูเสมอ เพราะในทางกลับกันนั้นผูประกันตนมีความตองการที่จะไดรับความชวยเหลือ
จากเงินกองทุน อยางเชน ในกรณีของผูประกันตนที่เกิดอุบัติเหตุจําเปนจะตองไดรับ 
การผาตัดในโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด โดยสงตัวไปที่โรงพยาบาลซึ่งไมใชโรงพยาบาล 
ที่ระบุไวในบัตรประกันสังคม แลวก็ปรากฏวาหลังจากที่แพทยไดชวยชีวิตไปแลว 
โรงพยาบาลก็จะสงตัวไปยังโรงพยาบาลที่ระบุไวในบัตรประกันสังคม แตจะเรียกเก็บเงิน                  
คารักษาพยาบาลจากผูประกันตนซึ่งผูประกันเองก็จําเปนจะตองไปขอจากเงินกองทุน
ประกันสังคม แตก็ไมไดรับความเปนธรรม สวนใหญแลวผูประกันตนจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนนี้ดวยตัวเองแลวก็บางคนก็ยอมเปนหนี้ของโรงพยาบาล ผมอยาก 
กราบเรียนทานประธานวานี่คือปญหาที่ เกิดขึ้นจากกองทุนประกันสังคมที่ รัฐบาล 
ไมไดเขียนชี้ชัดลงไปวารัฐบาลมีนโยบายอยางไรจะแกไขปญหาเรื่องของการดูแล
ผูประกันตนในดานกองทุนประกันสังคม 
  อีกประเด็นหนึ่ง ในสวนของกระทรวงแรงงานคือเร่ืองของการหลอกลวง
แรงงานไทยไปตางประเทศ กระบวนการนี้ เ ร่ิมจากสายแรงงานที่ มีความตองการ 
หาแรงงานไปตางประเทศ แลวก็ไปเก็บคาหัวคิว คาทําพาสปอรต (Passport) ตั๋วเครื่องบิน 
คาฝกอบรมฝมือแรงงานตาง ๆ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒ แสนบาท จากผูที่ตองการ 
ไปทํางานตางประเทศ  หลังจากที่ไดเงินแลวก็มักจะปดบริษัทเปลี่ยนชื่อแลวก็หนี  
ซึ่งมีเร่ืองรองเรียนตอกระทรวงแรงงานอยูบอย ๆ บางเรื่องก็เกี่ยวของกับขาราชการ       
ชั้นผูใหญของกระทรวงแรงงานที่เคยเปนขาวใหเห็นอยูตามหนาหนังสือพิมพ อยางเชน                
บริษัทเอสเอสเอ็ม ซึ่งมีมาเมื่อ ๔ ปที่แลว ถึงวันนี้ปญหาการหลอกลวงแรงงานไทย        
ไปตางประเทศยังไมไดรับการดูแล เร่ืองเกา ๆ ที่เปนคดีเกิดขึ้นแถมแรงงานที่ถูกหลอก 
ก็ยังถูกตามทวงหนี้เงินกู ตองขายที่ ขายนา หรือแมแตบางรายฆาตัวตายก็มี ผมยัง 
ไมเคยเห็นรัฐบาลชุดไหนหรือทานใดที่จะออกมาพูดหรือปกปองติดตามเรื่องนี้อยางจริงจัง         
กราบเรียนทานประธานครับวา ครั้งนี้ถือเปนครั้งที่ ๒ ที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 



๓๒๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                              พชัรี ๑๕๒/๒ 
 
ทานไดเขามารับตําแหนง ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการบริหารงานในกระทรวงแรงงาน 
ชิ้นหนึ่งก็คือวา จํานวนของผูที่ถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศลดลงหรือเปลา  
คดีเกา ๆ ไดถูกแกไขบางหรือเปลา  
   ทานประธานครับ ประการที่ ๓ คือเรื่องของนโยบายแรงงานตางดาว  
ผมมีเวลาเหลืออยู ๑ นาทีครึ่ง เปนเรื่องที่รัฐบาลพูดกันทุกยุคทุกสมัย แมแตในรัฐบาล 
ชุดนี้ก็เขียนไว แตวาก็ยังยืนยันที่จะใชมติ ครม. เมื่อป ๒๕๔๔ ที่จัดใหมีการขึ้นทะเบียน
แรงงานตางดาว ซึ่งไดกําหนดกรอบใหแรงงานตางดาวขึ้นทะเบียนตามสาขาอาชีพได    
ผมมีขอสังเกตอยู ๒ ขอที่อยากจะกราบเรียนกับรัฐบาลก็คือวา  
   ขอแรก ตั้งแตป ๒๕๔๔ จนถึงวันนี้ป ๒๕๕๑ จํานวนของผูที่ขึ้นทะเบียน
แรงงานตางดาวมากขึ้นหรือลดลง เทาที่ผมตรวจสอบลดลงทุกป ปละเยอะ ๆ ดวย  
   ประการที่ ๒ กระผมยังพบวาตามหนาหนังสือพิมพยังมีการจับกุมแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองอยูตลอดเวลา  
   ขอสังเกต ๒ ประการนี้ยอมแสดงวาการจัดระเบียบแรงงานตางดาว    
หลบหนีเขาเมืองโดยวิธีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวนั้นเปนนโยบาย --------------------- 
  
                           - ๑๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๕๓/๑ 
 
ที่ไมประสบผลสําเร็จ รัฐบาลควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขมติคณะรัฐมนตรี 
กระผมคิดวารัฐบาลควรจะจัดสํารวจความตองการแรงงานตางดาวในภาคธุรกิจตาง ๆ 
และการจัดระบบแรงงานตางดาวใหเขาถึงธุรกิจดานตาง ๆ ไดสะดวก โดยเฉพาะนายจาง
และลูกจาง หมดเวลา ตองขออนุญาตสรุปนิดหนึ่งทานประธานครับ ผมกราบเรียนวา 
ในสวนแรงงานตางดาวนั้นถารัฐบาลทบทวนดี ๆ และสามารถที่จะลดตนทุนการผลิต
ใหกับภาคธุรกิจ อยางเชน ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรหรือแมแตภาคธุรกิจที่ตองการ
กรรมกร จะสามารถชวยในสวนของธุรกิจตาง ๆ ฟนตัวไดอยางรวดเร็วในเวลานี้ครับ 
ขอขอบคุณมากครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณสาธิตครับ 
  นายสาธิต เทพวงศศิริรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สุรินทร) : กราบเรยีน
ทานประธานที่เคารพครับ ผม สาธิต เทพวงศศิริรัตน จากจังหวัดสุรินทร เขต ๒ ครับ 
กระผมขออภิปรายเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของนโยบาย 
ดานพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องของการสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน โดยสวนตัว 
ผมเองก็ใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองความมั่นคงทางดานพลังงาน เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้       
ก็ มีนโยบายที่ ชัด เจนในเรื่ องที่ จะใหการสนับสนุนและก็พัฒนาเศรษฐกิจของ          
ประเทศไทยเรา ดังนั้นเองสิ่งที่ขาดไมไดเลยก็คือ เร่ืองของการใหความสําคัญเกี่ยวกับ 
ดานความมั่นคงทางดานพลังงาน สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเร่ืองของความสําคัญทางดาน
พลังงาน ทางดานไฟฟา เนื่องจากวาผูที่จะลงทุนในการที่จะมาลงทุนพัฒนาแลวก็ 
ลงทุนในประเทศไทยเรา สิ่งที่เขาจะมองอยางแรกก็คือนาจะเปนเรื่องของพลังงาน             
ความเสถียรภาพทางดานไฟฟา โดยตัวเลขในแตละปประเทศไทยมีความตองการที่จะ 
ใชไฟฟาเพิ่มขึ้นประมาณ ๕ เปอรเซ็นตตอปในทุก ๆ ป โดยขณะนี้เองประเทศไทยเราก็มี
ศักยภาพในเรื่องของการผลิตไฟฟาในรูปของการติดตั้งอยูประมาณ ๒๗,๕๐๐ เมกะวัตต 
และขณะนี้ถาแยกจําแนกตามวัตถุดิบที่นํามาผลิตไฟฟาของประเทศไทยเราก็จะแบงได
โดยการนําใชกาซธรรมชาติอยูประมาณ ๖๗ เปอรเซ็นต ลิกไนต ๑๒ เปอรเซ็นต ถานหิน 
๙ เปอรเซ็นต น้ํามัน ๒ เปอรเซ็นต จากเขื่อนที่เปนพลังจากน้ํา ๕ เปอรเซ็นต แลวก็มี 
 



๓๒๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         บุศยรินทร ๑๕๓/๒ 
 
การนําเขาจากตางประเทศคือประเทศเพื่อนบานของเรา ๓ เปอรเซ็นต แลวก็อ่ืน ๆ อีก 
๒ เปอรเซ็นต อื่น ๆ ตรงนี้ก็คืออยูในรูปของโซลารเซลล (Solar cell) เอง หรือวานโยบาย
เร่ืองของ เวสท ที (Waste T) และเรื่องของชีวมวลตาง ๆ ดังจะเห็นวาตัวเลขที่สําคัญก็คือวา
การใชกาซธรรมชาติมีสัดสวนที่สูงมากถึง ๖๗ เปอรเซ็นตเอง ดังนั้นถาเรามาดูและสังเกต
ก็จะเห็นวาในรอบปที่ผานมามีการกอสรางโรงไฟฟาที่เกิดจากการใชกาซธรรมชาติที่มี
สัดสวนที่สูงมากกวาปกติ แลวมากกวาสัดสวนที่จากพลังงานตัวอื่นในสัดสวนที่มาก 
ดังนั้นเราใหขอสังเกต เนื่องจากในปที่ผานมากาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบที่มีราคาตนทุน 
ที่ถูกแลวตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟาชนิดนี้มีตนทุนที่ถูกกวาการกอสรางโรงไฟฟา 
ชนิดอื่น อีกทั้งประสิทธิภาพในการใชกาซธรรมชาติมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 
ก็มีประสิทธิภาพที่ดีกวาโรงไฟฟาชนิดอื่นดวย ดังนั้นจึงมีการกอสรางโรงไฟฟาที่ใช 
กาซธรรมชาติมากกวาโรงไฟฟาชนิดอื่น ดังนั้นโดยสถานการณปจจุบันเองแลว ในขณะนี้
ราคาของกาซธรรมชาติก็มีสัดสวนที่สูงขึ้นตามแนวโนมของตลาดและราคาน้ํามันที่มี 
ราคาที่สูงขึ้นอยู ดังนั้นในอนาคตขางหนาถาเราจะพึ่งพาในการที่จะใชโรงไฟฟาในรูปของ
กาซธรรมชาติก็คงจะมีความเสี่ยงอยูพอสมควร ดังนั้นรัฐบาลในชุดนี้เองก็คงตองให
ความสําคัญในการที่จะเพิ่มสัดสวนโรงไฟฟาที่จะเกิดในรูปแบบของพลังงานอยางอื่น 
เพื่อที่จะมาทดแทนพลังงานที่เกิดจากการใชกาซธรรมชาติใหมากขึ้นนะครับ เนื่องจาก
เทากับเราไปพึ่งพาจากกาซธรรมชาติอยางเดียว ถามีสิ่งที่แปรผันหรือปนปวนไปก็จะ  
 
                                - ๑๕๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๑๕๔/๑ 
 
กระทบกับการลงทุนและเรื่องของความมั่นคงทางดานพลังงานดวย  มีสิ่งหนึ่งที่ 
เพื่อนสมาชิกไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการที่ กฟผ. มีการสํารองไฟอยู ๒๐ เปอรเซ็นต  
ตรงนี้ในสวนตัวกระผมเองก็ใหขอคิดเห็นนะครับ คิดวาในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟา
เองเกินนาจะดีกวาขาด เนื่องจากวาโรงไฟฟาไมไดกอสรางใชเวลากันแควันสองวัน 
ก็ไดใชเวลาอยูประมาณ ๓–๔ ป เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราตองการใชไฟฟาถามันไมมี 
จะใชมันก็จะลําบาก ดังที่จะเห็นอยางประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว 
อยางประเทศจีนหรือแมแตที่แคลิฟอรเนียเองก็จะพอมีเศรษฐกิจที่ เติบโตขึ้นเอง  
ความตองการใชไฟฟาและปริมาณการผลิตไฟฟาที่ไมเพียงพอกับความตองการใช 
ก็ทําใหเกิดภาวะที่ไฟดับขึ้นอยูเร่ือย ๆ และพอมาดูที่โรงไฟฟาที่อยูในประเทศไทยเราเอง
ของทาง กฟผ. เนื่องจากวาก็มีโรงไฟฟาที่เปนโรงไฟฟาที่เกาอยูจํานวนมาก แลวก็ยังมี 
การเดินกําลังการผลิตที่ไมเต็ม อาจจะเนื่องดวย บางโรงไฟฟาเปนโรงไฟฟาที่ใชน้ํามัน
ดีเซลในการที่จะผลิตกระแสไฟฟาเอง ซึ่งขณะนี้การใชน้ํามันดีเซลเองก็คงจะมีตนทุนที่สูง
ในการผลิตกระแสไฟฟาตรงนี้ดวย จึงอยูในสวนที่นาจะเปนสวนสํารองของ กฟผ. ที่ไมมี
การเดินเครื่องดวย ดังนั้นคิดวา ๒๐ เปอรเซ็นต ก็นาจะเปนตัวเลขที่นาจะพอจะทําใหเกิด
ความมั่นคงทางดานพลังงาน ตรงนี้ไดดวย ผมก็ขอพูดขนาดนี้ครับ ขอบพระคุณมากครับ
ทานประธาน 
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณนราพัฒน 
   นายนราพัฒน แกวทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พิจิตร) : เรียนทานประธาน
รัฐสภาที่เคารพ กระผม นายนราพัฒน แกวทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิจิตร 
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา จากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลในนโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิตที่พูดถึงนโยบายแรงงาน ๓ ขอ ดูแลวคงไมครอบคลุมกับภาระ 
หนาที่ที่รัฐบาลจะตองดูแล ในเร่ืองแรงงานสําหรับประเทศไทยนั้นตองถือวาเปนปญหา 
ที่สําคัญเพราะเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก ทานประธานครับ ปจจุบันคนที่อยูในวัยทํางาน
สูงถึง ๕๑.๑ ลานคน อยูในวัยกําลังแรงงาน ๓๗.๖ ลานคน มีงานทํา ๓๗.๑ ลานคน  
ยังวางงานอยู อีกประมาณ  ๕  แสนคน  แต รัฐบาลชุดนี้ มีนโยบายไว เพียง  ๓  ขอ  
 



๓๒๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           กมลมาศ ๑๕๔/๒ 
 
เมื่อพิจารณาดูนโยบายทั้ง ๓ ขอ ขอ ๑ ขอ ๒ เปนเรื่องเดียวกัน สวนขอ ๓ ในเร่ืองของ 
การคุมครองสวัสดิการแรงงานและการจัดระบบแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมนั้น  
ก็เรียนถามทานประธาน ผานไปยังทานรัฐมนตรีนะครับวา ไมทราบวาตรงนี้รัฐบาล
หมายความถึงการขยายระบบประกันสังคมดวยหรือไม เพราะตรงนี้ไมมีการพูดถึง
สํานักงานประกันสังคมเลย ที่สําคัญนโยบายทั้ง ๓ ขอ พูดถึงการดูแลคนที่อยูในระบบ 
การจางงานแลว แตกับคนที่ยังไมไดเขาสูระบบการจางงานรัฐบาลจะดูแลเขาอยางไร
ตรงไหน พูดงาย ๆ คือคนที่ยังไมมีงานทํา นักศึกษาที่เพิ่งจบ ยังหางานทําไมได นโยบาย
ตรงไหนจะดูแลเขา ผมไดยินนโยบายของรัฐบาลชุดนี้กําลังเตรียมหางานใหกับคน  
๑๑๑ คนทํา ก็อดถามแทนพี่นอง นอง ๆ นักศึกษาที่ยังวางงานอยูจํานวน ๕ แสนคน 
ยังหางานทําไมได รัฐบาลจะพิจารณาดูแลหางานใหพวกเขาทําไดเมื่อไร ผมวารัฐบาล 
ควรจะจัดลําดับความสําคัญใหถูกตอง ในระยะเวลา ๕–๖ ปที่ผานมาปญหาทางดาน
แรงงานถือวายังไมประสบความสําเร็จครับ ลมเหลวเหมือนเดิม หลาย ๆ ทานที่อยูใน
คณะรัฐบาลชุดนี้ก็เคยบริหารประเทศอยูในรัฐบาลชุดเกา ๆ จะเปรียบก็เหมือนรัฐบาล
เหลาเกาในขวดใหม รูปญหาดี แตทานไมไดเขียนเอาไวเลยครับ แนวทางที่จะแกไข
นโยบายเรื่องแรงงานอยางชัดเจนหนึ่งในปญหาของการวางงานคือเราไมสามารถผลิต
บุคลากรทางดานแรงงานไดตรงความตองการของตลาด ทําใหเกิดมีการยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพื่อนบาน ตัวอยางเชนบริษัทซีเกท (Seagate) ปดโรงงานยายไปอยูที่
เวียดนาม ตรงนี้ในนโยบายการศึกษา -------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                                               - ๑๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๒๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พรรษวรรณ ๑๕๕/๑ 
 
ขอ ๒.๑.๕ รัฐบาลไดพูดถึงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตก็ถือวาไดเดินทางมาถูก แตภาระจริง ๆ คงตองอยูที่
กระทรวงแรงงานเพราะมีบทบาทและหนาที่โดยตรง กระทรวงแรงงานนั้นมีเครื่องมือครับ 
๖๓ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน ๑๒ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนํามาใชใหเกิดประโยชน    
สิครับ ดําเนินนโยบายควบคูไปกับนโยบายการศึกษาที่กลาวไวเมื่อสักครู แตนโยบาย
แรงงานนั้นทานไมไดเขียนเอาไวเลย กรมการจัดหางานก็เปนอีกกรมหนึ่งที่เปนที่พึ่ง 
ของ    พี่นองที่กําลังหางานอยูควรจะได รับการดูแลครับ  ทราบวางบประมาณ                
๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท ของกระทรวงแรงงานนั้นสวนใหญเปนงบอุดหนุนในเรื่องของ   
การประกันสังคม เหลือเงินเพียงประมาณ ๒,๐๐๐ ลานบาทเศษสําหรับการเดินหนา
ทํางานแกไขปญหาคงไมเพียงพอ ก็ฝากทานประธานใหรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรีไดดูแล
จัดสรรงบประมาณในสวนนี้ใหเพียงพอ ปญหาแรงงานอื่น ๆ เพื่อนสมาชิกผมก็ไดพูดไป
ในเรื่องของปญหาแรงงานตางดาว  
   อีกสวนหนึ่งคือปญหาแรงงานนอกระบบที่ทานกลาวไวในขอ ๓ นั่นละครับ 
จริง ๆ เขาตองการครับที่จะเขาสูระบบ เปนแรงงานอยูในระบบแตติดขัดในเรื่องของ 
ขอกฎหมาย ซึ่งตรงนี้ก็คงจะตองไดพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายตอไป ปญหาแรงงานไทย
ที่เดินทางไปตางประเทศ ๔ แสนกวาคน ปญหาเกา ๆ ครับ ถูกหลอก คาตอบแทน 
ไมตรงตามสัญญา ทํางานหนัก อยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี ขาดคนดูแล ปญหาคาใชจาย
ตอหัวสูง ผมไดยินทานรัฐมนตรีพูดถึงโครงการบินกอนจายทีหลัง ดีครับ แตอยากจะ 
ฝากถามทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีนะครับวาจะดําเนินการโครงการนี้อยางไร 
ใชเงินที่ไหน ไมเห็นมีกําหนดไวอยูในนโยบายของรัฐบาล และยังตองเสียคาใชจายปากถุง
อีกหรือไม  ในเรื่องการสงเสริมอาชีพรัฐบาลชุดนี้ก็ควรนาจะพูดถึง  มีหลายตัวที่ 
กระทรวงแรงงานนั้นจะสามารถแกไขปญหาความยากจนใหกับพี่นองประชาชน 
ในชนบทได การฝกอาชีพตามประสงคเพื่อใหพี่นองไดเขาสูการพัฒนาฝมือแลวกลับไป
ทํางานที่บาน โครงการฝกคนสูโรงงานตามสั่ง การฝกอบรมเพื่อการสงออก การเปด 
ตลาดใหม การเพิ่มทูตแรงงาน สิ่งเหลานี้ รัฐบาลควรจะนํามาพิจารณาในการดูแล 
 



๓๒๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พรรษวรรณ ๑๕๕/๒ 
 
เร่ืองนโยบายดานแรงงาน จากที่ผมกลาวมาทั้งหมดนะครับ รัฐบาลควรตระหนักถึง
ความสําคัญของนโยบายแรงงานใหมากกวานี้มิใชเขียนไวเพียง ๓ ขอ  
   ประเด็นสุดทาย ผมอยากจะฝากวาการนําเสนอนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว
คงจะตองรับผิดชอบตอสิ่งที่รัฐบาลหรือพวกเราที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไป 
หาเสียงไว ประเด็นของผมนิดเดียวครับ การดูแลผูสูงอายุ หลายพรรคครับพูดถึง  
การจัดสรรเบี้ยผูสูงอายุ ดูแลเบี้ยผูสูงอายุ พรรคประชาธิปตยของเราก็พูดถึงวาจะดูแล
ผูสูงอายุคนละ ๕๐๐ บาทตอเดือนทุกคน บางพรรคเอาไปเปนประเด็นบอกวาจะเปน 
๑,๐๐๐ บาง ๒,๐๐๐ บาง แตวันนี้เราไมไดเปนรัฐบาลก็ตองฝากละครับ พรรคการเมือง
ทั้งหลายที่ปราศรัยเอาไว เมื่อทานเปนรัฐบาลแลวชวยดําเนินการนโยบายที่ทาน 
ไดโฆษณาหาเสียงไว วันนี้พี่นองผูสูงอายุรอฟงคําตอบจากทานอยู ขอบคุณครับ  
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญ วาที่รอยตรี พงศพันธครับ 
   วาที่รอยตรี พงศพันธ สุนทรชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หนองคาย) : 
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม วาที่รอยตรี พงศพันธ สุนทรชัย ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา วันนี้ตองขอชื่นชมรัฐบาลที่มีนโยบายที่สําคัญ ๆ ------------------------------- 
 

 - ๑๕๖/๑ 
 

             



๓๒๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กุลนษิฐ ๑๕๖/๑ 
 
โดยเฉพาะนโยบายเรงดวนถึง ๑๙ ประการ ผมเองมีโอกาสไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมัยที่  ๓  นโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ  ๆ  เราไดติดตามแลวก็ไดดําเนินการมา  
และประชาชนชื่นชมมาโดยตลอด  ในวันนี้ผมขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็น
แนวนโยบายที่เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ประเด็นการสรางโอกาสใหประชาชนไดมี 
ที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญเรื่องการที่ใหประชาชนนั้นมีที่อยูอาศัย 
โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจน ประชาชนที่มีรายไดต่ําหาเชา กินค่ํา จากการสํารวจ 
มีประชาชนกวา ๒ ลานคนที่ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ตองอาศัยบานเชาหาเชากนิค่าํ 
อยากจะมีบานเปนของตนเอง เมื่อรัฐบาลยุคของ ฯพณฯ พันตํารวจโท ดอกเตอรทักษิณ 
ชินวัตร ไดมีนโยบายที่สําคัญ คือโครงการบานเอื้ออาทร ในยุคนั้นมีนโยบายที่จะให
ประชาชนมีที่อยูอาศัยถึง ๖ แสนครอบครัว และขณะเดียวกันทางการเคหะแหงชาติ 
ก็ไดดําเนินการกอสรางในรูปแบบตาง  ๆ ไมวาจะเปนบานเดี่ยวก็ดี บานแฝดก็ดี  
บานแถวก็ดี หรือเปนแฟลตก็ดี ทานประธานที่เคารพครับ ประชาชนกําลังจะไดรับ
ประโยชนจากนโยบายของรัฐบาลที่จะมีบานหลังแรก เราดําเนินการไดเพียงไมกี่หนวย 
ไมกี่แสนหนวยก็เกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด อยากจะฝากทานประธานไปถึงรัฐบาล  
ไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ นโยบายดี ๆ เชนนี้ทานจะตองดําเนินการสานตอใหประชาชน 
ที่ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีบานเปนของตนเองไดมีบานอยูอาศัย ที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ
การชวยเหลืออยางแทจริง เนื่องจากวาประชาชนเหลานี้เขาประสบปญหาหลังจากที่ 
การสรางบานเสร็จแลวไมสามารถนําบานจํานองธนาคารได สาเหตุเนื่องมาจากวา
ธนาคารปกตินั้นจะตองตรวจสอบระบบบัญชี ตองมีบัญชี ตองมีการตรวจสอบเครดิต บูโร 
(Credit Bureau) หนี้เสียจากการซื้อขายสินคาอื่น ๆ หรือไมตองตรวจสอบวามีบัญชี มีเงิน
สะพัดในธนาคารหรือไมถึงจะสามารถจํานองได คนจนหาเชากินค่ําไมมีหรอกครับบัญชี 
แตเขามีกําลังที่จะตองผอนชําระธนาคารได อยากจะฝากทานประธานไปถึงรัฐบาลวา 
การเอาใจใสดูแลกลุมเปาหมายเชนนี้ นอกเหนือจากจะไดดําเนินการตามนโยบาย
แกปญหาความยากจนแลวยังจะไดกุศลอีกมากมายนะครับ ขอเสนอแนะที่ผมอยากจะ
กราบเรียนทานประธานไปยังทานรัฐมนตรีที่เกี่ยวของก็คือ อยากจะใหทานรัฐมนตรี 
 



๓๒๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๕๖/๒ 
 
ไดพิจารณาถึงแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนใหกับการเคหะแหงชาติ ในการดําเนินการ 
ใหโครงการบานเอื้ออาทรนี้เดินหนาใหครบ ๖ แสนหนวยตามเปาหมายที่วางเอาไว 
ประการที่ ๑  
   ประการที่ ๒  อยากจะกราบเรียนวาควรจะหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา 
แลวก็ประสานธนาคารใหกับทางการเคหะแหงชาติไดมีการจํานองบานที่เสร็จแลว 
สามารถที่จะนําบานที่สรางเสร็จแลวจํานองไดอยางครบถวน ประชาชนก็สามารถที่จะมี
บานอยูอาศัยได นี่เปนประเด็นสําคัญที่อยากจะฝากกราบเรียนในเรื่องของที่อยูอาศัย ----- 
 
                 - ๑๕๗/๑ 
 



๓๒๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๕๗/๑ 
 
ทานประธานครับ นโยบายเรงดวนที่สําคัญอีกที่ผมเองไดฟงเพื่อนสมาชิกไดเรียน            
ในที่ประชุมแหงนี้หลายทานมีความเห็นตรงกันในเรื่องการเกษตร ตนทุนการผลิต        
ทางการเกษตร  จากการที่ผมเองไดมีโอกาสลงไปในพื้นที่พบปะพี่นองประชาชน  
ปรากฏวาตนทุนทางเกษตรโดยเฉพาะปุยเราไมมีมาตรการที่จะรองรับ ไมมีมาตรการ 
ที่จะควบคุมราคา  ผูประกอบการพอคาจะขึ้นราคาปุยเทาไรก็ไดนี่ประการที่  ๑  
เร่ืองราคาปุยเราไมมีการตอรอง ไมมีมาตรการในการควบคุมราคา อยากจะฝากเรื่องนี้
ใหกับทานประธานฝากไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับเรื่องการควบคุมราคาปุย 
  ประการที่ ๒ ที่เราจะหาแหลงวัตถุดิบที่จะมาชดเชยในเรื่องการใชปุยเคมี 
อยากจะใหกระทรวงที่เกี่ยวของไดทํากันอยางจริงจังเพื่อลดตนทุน ไมวาจะเปนวัตถุดิบ   
ที่จะทําปุยเคมีก็ตาม หรือการนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศก็สุดที่จะเปนการดําเนินการ
ของรัฐบาล แตตนทุนตองต่ํากวานี้ เนื่องจากวาประชาชนขณะนี้ไมสามารถที่จะแบกรับ 
ภาระในเรื่องของปุยได ก็อยากจะฝากทานประธานวาเรื่องสําคัญ ๆ เชนนี้เปนเรื่องที่ 
ทางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนเปนหวง แลวฝากไปยังรัฐบาลเพื่อไดดําเนินการ            
ในนโยบายที่เปนนโยบายเรงดวนไดครบถวนและสมบูรณแบบมีประสิทธิภาพครับ      
ขอบคุณมากครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณไกรศักดิ์ครับ 
  นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :       
ทานประธาน ผม ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ขออภิปรายในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
ตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทานประธานครับ ผมคิดวาทางฝายรัฐบาลนั้น
ไดเขียนนโยบายในหมวดนี้อยางดีมากตองยอมรับนะครับ ถาพรรคประชาธิปตย 
เปนรัฐบาลก็คงเขียนไมไดดีถึงขนาดนี้ เปนไปไดนะครับ แตผมขอเรียนอยางนี้วา 
ผมขอตั้งขอสังเกตนะครับ ในขอ ๖.๓ ๖.๔ และ ๖.๕ ดวยกัน ที่เขียนไววารัฐบาลนั้น           
จะมีบทบาทในการสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะในเวทีสหประชาชาติ    
และองคกรในระดับภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง สงเสริมกระบวนการ 
ประชาธิปไตย ทานประธานครับ แลวบวกดวยสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ตลอดจน 
 



๓๓๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๕๗/๒ 
 
ในประเด็นตามแกปญหาทุกด านในดานผลกระทบตอความมั่นคงตอมนุษย 
ทานประธานครับ ผมตองขอขอบคุณรัฐบาลที่คํานึงถึงในประเด็นนี้ โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทานประธานถาเราอยากจะมีบทบาทจริง ๆ ซึ่งผมสนับสนุน 
เพราะวาการเปนนักการเมืองไมวาจะเปนฝายคานหรือเปนฝายรัฐบาล ถาในระดับ
นโยบายตางประเทศแลวหรือภาพพจนของตางประเทศแลว วัฒนธรรมของประเทศไทย
หรือประเทศอื่น ๆ ยอมจะมีวาเราตองสนับสนุนรัฐบาลเสียสวนใหญ ในที่นี้ผมเลย
อยากจะพูดสักนิดหนึ่ งครับว า ในเรื่ องนี้ ผมคิดว ามัน เปนประเด็นสํ าคัญมาก 
ถาประเทศไทยนั้นไดมีบทบาทสําคัญไปกวาที่เปนอยูในสหประชาชาติ เพราะเราเพิ่งผาน
การรัฐประหารมาและชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นคอนขางจะตกต่ําในระดับโลกนะครับ 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหทางฝายรัฐบาลคํานึงถึงวาเมื่อทานเขามาเปนรัฐบาลแลว   
ทานควรจะไปดูเอกสารตาง ๆ ที่มีอยู --------------------------------------------------------------- 
 

                            - ๑๕๘/๑ 
 

 



๓๓๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๕๘/๑ 
 
ในสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับประเทศไทย แตประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือประเด็น          
ในป ๒๕๔๘ นะครับ ทางสหประชาชาติโดยเฉพาะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนนั้น          
ไดกลาวหาประเทศไทยวาเปนประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนถึง ๒๖ ขอดวยกัน            
ใน ๒๖ ขอนั้นโดยเฉพาะในขอ ๑๙–๒๓ นี้นะครับ มันก็เกี่ยวของการละเมิดสิทธิ     
ในประเทศไทยซึ่งเกี่ยวกับสื่อวาประเทศไทยนั้นไมมีสื่อทางเสรีเพียงพอ  อันที่ ๒      
ประเทศไทยนั้นเปนประเทศที่เอารัดเอาเปรียบแลวก็กดขี่ชาวตางชาติที่มาทํางาน          
ในประเทศไทย แตประเด็นสําคัญที่สุดก็คือที่มันอยูในเอกสารวาดวยสิทธิมนุษยชน        
ในเดือนจูไล (July) ป ๒๐๐๕ ซึ่งพูดถึงสงครามปราบปรามยาเสพติดวอร ออน ดรัก   
(War on drug) พูดถึงกรือเซะ ถาพูดถึงตากใบที่เขาอางในนี้นะครับ มีคนลมตาย        
เปนอันมาก และในประเทศไทยนั้นไมไดมีการสอบสวน ไมไดมีการใหความเปนธรรม   
หรือไมไดใหมีการเยียวยาตอผูที่เสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น จนกระทั่งประเทศไทยนั้นกลาย     
ไปเปนประเทศที่เขาเรียกวา คัลเชอร ออฟ อิมพิวนิที (Culture of impunity) หรือวัฒนธรรม 
ที่มีสิทธิลงโทษประชาชนนอกกฎหมายไดครับ ถาตามขอมูลและตามนโยบายอันนี้ 
ถาเราแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตอประเทศไทยโดยเฉพาะการกลาวหา ๒๖ ขอ ถาเราจับ
ประเด็นใหญ ๆ เราสามารถที่จะมีบทบาทอยางที่รัฐบาลตองการไดในสหประชาชาติ  
แลวเราจะมีชื่อเสียงเสียอีกนะครับ ผมคิดวามันไมยากหรอกครับทานประธานครับ  
เพราะถึงแมรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเขาก็ไดทําการสอบสวนในระดับหนึ่งเอาไว
แลวในคณะกรรมการที่ผมเคยนั่งอยู ก็ตองลาออกมาชื่อ คตน. ในการสอบสวนเรื่อง
เกี่ยวกับการฆากันในป ๒๕๔๖ เร่ืองเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อกี้นี้มีหลายทานจากรัฐสภานี้ 
ที่พูดถึงเรียกรองใหเ ร่ิมตนปราบปรามยาเสพติดกันใหมอีก ผมก็เห็นดวยนะครับ  
แตวาในเหตุการณนั้น ๆ คนไดตายไป ๒,๘๑๙ คน คตน. เพิ่งสรุปออกมาแลวคงสรุปให
รัฐบาลนี้วาใน ๒,๘๐๐ กวาคนที่ตายไปเพียง ๑,๐๐๐ กวาคนแคนั้นที่อยูในคดียาเสพติด 
ที่เหลือนั้นไมใชเลยไมเกี่ยวของกับยาเสพติดเลย ถาเราใหความเปนธรรมกับการสอบสวน
อันนี้ ผมคิดวาเราสามารถที่จะเคลียรชื่อเสียงของประเทศไทยได อีกสวนหนึ่งผมก็คิดวา
ไมยากเลยเรื่องเกี่ยวกับกรือเซะกับตากใบนี้นะครับ ในสหประชาชาติเขามีความคิดเห็น 
 



๓๓๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ดวงใจ ๑๕๘/๒ 
 
มาวาถาเราไมมีการตรวจสอบและใหความเปนธรรมหรือใหการเยียวยาตอประชาชนจ 
ริง ๆ ผูกอการนี่นะครับก็จะไมหยุด แลวก็จะเอาเหตุการณอันนี้เอาไปอางตอประชาชน
ตลอดเวลาในการกอการรายในประเทศไทยอยางตอเนื่อง ทานประธานครับ ถาเราใช
ความเปนธรรมสักนิดหนึ่งแลวเจาะจงจริง ๆ นะครับวาเราจะทําตามนโยบายอันนี้  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศก็อาจจะขอใหทางรัฐบาลพิจารณาสอบสวน
กรณีเร่ืองกรือเซะ ซึ่งมีคนตายไปในราว ๆ ๑๐๘ คน แลวก็เอาผิดเจาหนาที่ แลวก็เยียวยา
ทุกคนใน ๑๐๘ คนในครอบครัวของเขานาจะเยียวยา และตากใบรูสึกวาตายไมใช  
๗๘ คน ตามที่ผมไปสํารวจมา ---------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๕๙/๑ 
 
 
 



๓๓๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 นิวรา ๑๕๙/๑ 
 
ตอนชวงที่ผมเปนวุฒิสมาชิกนั้นมีการตายถึง ๘๕ คน ทั้งหมดแลวตั้งแตการริเร่ิมของ   
การปราบปรามยาเสพติดจนถึงตากใบจนถึงทุกวันนี้จํานวนคนที่ ไดตายไปดวย 
วิสามัญฆาตกรรมหรือสวนอื่น ๆ ก็เกือบ ๕,๐๐๐ คนเขาไปแลว เปนจํานวนที่สูงมากครับ 
เปนจํานวนที่สูงมากจริง ๆ แลวทําใหภาพพจนของประเทศไทยนั้นคอนขางจะตกต่ําจริง ๆ  
แตในดานนโยบายแลวผมเห็นดวยเลยที่จะตองทํา  โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยธรรม โดยมีการสอบสวน สวนเรื่องยาเสพติดทางสหประชาชาติ   
ก็ไดออกขอมูลมาเมื่อ ๒ วันนี้เองเปนเอกสารที่นาสนใจมาก ลวก็อาจจะสอดคลอง 
กับหลายทานในพรรครัฐบาลวายาเสพติดนั้น เปนปญหาใหญขึ้นดวยนะครับ  
คือในป ๒๕๔๙ ป ๒๕๕๐ ยาเสพติดในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้น ๓๑ เปอรเซ็นตครับ  
ทั้งเฮโรอีนและเมทแอมเฟทตามีน (Methamphetamine) ดวย เขาบอกวาในประเทศไทย
ตอนนี้กลับมาปลูกฝนกันแลวเพิ่มขึ้น ๒๕ เปอรเซ็นต จาก ๒ ตันตอป มาเปนเกือบ  
๔ ตันตอป แลวมีครอบครัวที่ เกี่ยวของกับการปลูกยาเสพติดเพิ่มมาเปน ๑,๖๐๐  
ในจังหวัดตาง ๆ เชียงใหม ตากครับ 
  นายมีชัย ฤชพุันธุ (รองประธานรัฐสภา) : อาจารยเห็นจะตองสรุปแลว
กระมังครับ ควรสรุปไดแลวครับ หมดเวลา  
   นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) :       
ทานประธานผมเขาใจผมได ๑๕ – ๒๐ นาทีครับ  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : หมดเวลา เกินไป ๑ นาทีแลวครับ 
  นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร(แบบสัดสวน) :  
ทานประธานครับ ผมขอสรุปนะครับวาในหมวดนี้ผมไมไดไปหมวดอื่น ๆ เลย ปรากฏวา
เวลาหมด ขอเรียนวาเราไมมีทางเลือกเลยวาถาจะทําตามนโยบายตามที่ รัฐบาล 
เขียนไวแลว การสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับภายใน เร่ืองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การละเมิด 
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๗ นั้นจําเปนตองเกิดขึ้นครับ และผม 
ขอสนับสนุนรัฐบาลดวยถาจะมีการสอบสวนจริง ๆ ขอบคุณครับ  
 
 



๓๓๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 นิวรา ๑๕๙/๒ 
 
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณกิตติกรครับ  
   นายกิตติกร โลหสุนทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลําปาง) : กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายกิตติกร โลหสุนทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดลําปาง พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมเองก็คงขอเริ่มที่หัวขอที่ ๑ 
ในเรื่องนโยบายเรงดวน ซึ่งก็เปนที่นายินดีที่ทางรัฐบาลใหความสําคัญกับเหตุการณตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้น แลวก็จัดลําดับความสําคัญในการที่จะแกไขปญหาตาง ๆ อยางในเรื่องของ 
การสมานฉันท เพราะวาประเทศเราหยุดนิ่งอยูกับที่มาเปนเวลาปถึง ๒ ป ก็เพราะวา 
เรามีความแตกแยกทางความคิด การที่รัฐบาลจะเปนผูนําในการสรางความสมานฉันท 
แลวก็นําพาประเทศที่จะพัฒนาตอไปเปนเรื่องที่เรงดวน หรือวาในเรื่อง ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใตก็เปนเรื่องที่สะสมมานาน คงตองใหความสําคัญ ความพิเศษ แลวก็ทุมเท 
กําลังกายกําลังใจตาง ๆ ที่จะเขาไปแกไข เพราะวาพี่นองของเราที่อยูใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตนั้นก็ถือวาเปนคนไทยของเราเหมือนกัน หรือเร่ืองยาเสพติดที่เราเอง
อาจจะไดเห็นหรือเราอาจจะไดขาววาในระยะหลัง ๆ มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น เปนงานที่ดี
ที่รัฐบาลจะไดใชมาตรการที่เขาไปจัดการขั้นเด็ดขาด เพราะวายาเสพติดจะเปนตัวที่ 
บั่นทอนอนาคตของลูกหลานเรา ถาลูกหลานเราที่จะโตขึ้นในอนาคตจะเสียอนาคต 
ตั้งแตวัยอันไมสมควร อนาคตของประเทศไทยก็คงจะไมไดพัฒนาไปถึงไหน  
   อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ เร่ืองงบประมาณเอสเอ็มแอลที่ผมคิดวา
มันเปนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพราะในพื้นที่ผมเองผมไดมีการสังเกตวาการใช
งบประมาณตาง ๆ ไมวาจะผานสวนราชการมาจากทางไหนก็ตาม จะเปนสวนกลาง 
ทบวง กรม หรือวาองคการปกครองสวนทองถิ่น ไมมีงบประมาณไหนสูงบประมาณ 
เอสเอ็มแอลได เพราะวางบประมาณเอสเอ็มแอลเปนงบประมาณที่ -------------------------  
 
                                                                                                                    - ๑๖๐/๑ 



๓๓๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               เบญจมาภรณ ๑๖๐/๑ 
 
คนที่ไดรับไปมีความรูสึกเปนเจาของ ไมมีการรั่วไหล เงินเทากันสามารถสรางสิ่งของได 
ในมูลคาที่มากกวา และงบเอสเอ็มแอลนี้ก็ยังเปนงบประมาณที่ชวยอุดชองวาง 
ระบบงบประมาณของเรา บางครั้งคนที่อยูในชนบทมีความตองการในสิ่งขั้นพื้นฐาน       
ที่ทางทบวง หรือวาทางกรมตาง ๆ ไมไดมีความสนใจ ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บางครั้งเขาก็ละเลย อยางเชน เมรุเผาศพ หรืออยางเชน การขยายระบบประปา            
ซึ่งบางครั้งไมมีใครที่จะเขาไปดูแลเขา การที่เขาไดงบเอสเอ็มแอลเขามามันก็เปนคําตอบ   
ที่ทําใหเขาสามารถที่จะนํามาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหลานั้น      
ใหดียิ่งขึ้น  
  อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลใหอยูในลําดับความเรงดวนก็คือเร่ืองการพัฒนา
ระบบชลประทาน  ซึ่ งผมคิดวาระบบชลประทานเปนสิ่งที่สําคัญกับประเทศเรา  
เพราะประเทศเราเองยังคงตองพึ่งพาภาคการผลิตที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การพัฒนา
ระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพใหทั่วถึงจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยตอไป กระผมขอพูดถึงในเรื่องตาง ๆ ที่ไมไดเปน 
เร่ืองเรงดวน อยางเชน เร่ืองการศึกษา เราจะเห็นวามีการเนนพูดกันวาเรียนฟรี เรียนฟรี 
กี่ป แตผมอยากใหรัฐบาลชวยเนนถึงคุณภาพและความทั่วถึง เพราะจากจังหวัด 
ที่ผมเปนผูแทนราษฎรอยู มีหลาย ๆ อําเภอ หลาย ๆ ตําบลที่อยูหางไกลจากความเจริญ 
มาตรฐานของโรงเรียนแตละที่ยังไมสามารถทัดเทียมกับโรงเรียนที่อยูในตัวเมืองได  
ครูบางทานตองรับภาระสอน ๒–๓ วิชา บางครั้ง ๒–๓ ชั้นเรียน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ 
ไมมีใครพูดถึง มีมาพูดถึงหวงกันวาจะเรียนฟรี เรียนฟรีจริงหรือเปลา แตผมอยากให
รัฐบาลชวยเนนเรื่องคุณภาพ พยายามใหมันมีมาตรฐานที่อยูใกลเคียงกัน แลวก็ใหมี
การศึกษาที่ไดไปทั่วถึง  
  เร่ืองตอไปก็อยากจะขอพูดเรื่องการเงินการคลังสักเล็กนอย มาตรการ  
๓๐ เปอรเซ็นต ก็คงเปนที่วิพากษวิจารณกันวามีความจําเปนมากนอยแคไหน ซึ่งเราเอง 
ก็คงปฏิเสธไมไดวา ถาเราตองการปกปองคาเงินบาท เพื่อที่จะสงเสริมการสงออก
มาตรการ ๓๐ เปอรเซ็นต ก็คงมีความจําเปน ถือวาเปนมาตรการที่คอนขางเด็ดขาด 
 



๓๓๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๖๐/๒ 

 
และรุนแรง กระผมคิดวาการใชมาตรการที่คอนขางเด็ดขาดและรุนแรงนี้ อยากจะให 
ทางรัฐบาลเนนการประชาสัมพันธ เนนใหทุกภาคสวนไดรับความเขาใจ มีการรูตัว
ลวงหนาผลกระทบอิมแพคท (Impact) ที่ตามมาก็จะไมเหมือนกับตอนที่เราประกาศใช
เมื่อปที่แลวที่ทุกคนตางไมมีการเตรียมตัวจะไมมีการระมัดระวังตัว แลวพอมีการประกาศ
มาตรการ ๓๐ เปอรเซ็นตออกมา มันทําใหความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดภาวะช็อก  
ขึ้นมา ซึ่งทําใหมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ ก็ขอใหรัฐบาลไดชวยพิจารณาวาถาตองใช
มาตรการที่ขั้นเด็ดขาดหรือขั้นรุนแรง ก็ขอใหเนนการประชาสัมพันธใหทุกคนไดรับทราบ 
รับรู มีการเตรียมตัว มีการทําการบานกันลวงหนาเพื่อที่จะปองกันสิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
จากมาตรการที่เราคิดวามีความจําเปน  
  อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดในสวนของการเงินการคลังก็คือ เร่ืองการจัดเก็บ
ภาษี ซึ่งสิ่งที่ดีในระบบการจัดเก็บภาษีของเราก็คือวา เรานาจะเนนไปการขยายฐานภาษี 
แตวาที่ผานมากรมสรรพากรจะใชวิธีการขยายฐานภาษีที่ไปเอากับผูประกอบการรายเล็ก
รายยอย ซึ่งผมคิดวาเรานาจะเนนการขยายฐานภาษีไปกับธุรกิจที่อยูนอกระบบ ดึงเขามา
ใหอยูในระบบ ยกตัวอยางเชน แรงงานตางดาว ที่เปนแรงงานที่ทํางานอยูในประเทศเรา
พอสมควร ถาเราดึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้เขามาอยูในระบบ เราก็จะสามารถขยายฐานภาษี
เพิ่มขึ้น แลวก็เปนการนํารายไดเขามาสูภาครัฐไดตอไป 
  ขอพูดเรื่องภาคการผลิต แลวก็รวมทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เราเอง
ควรจะมีนโยบายที่พัฒนาภาคการผลิตของเราใหเรามีความไดเปรียบทางเศรษฐศาสตร 
หรือเราเรียกกันวาคอมเพททิทิฟว แอดวานทิจ (Competitive advantage) ถาจะพูดเปน
ภาษาชาวบานก็คือจุดขาย ลองดูตัวอยางของประเทศเพื่อนบานเรา สิงคโปรเปนประเทศ
เกาะเล็ก ๆ ทรัพยากรแทบไมมี พื้นที่แทบไมมี แตเขาก็หาจุดขายของเขา โดยการที่เปน 
คนกลาง โดยการที่ขายบริการ โดยการที่ขายความรู อันนี้คือจุดขายของเขาที่ทําให
ประเทศเขาสามารถพัฒนาได ประเทศไทยเรามีความพรอมมากกวาหลายดาน พื้นที่
มากกวา ทรัพยากรมากกวา ประชากรมากกวา แรงงานมากกวา ถาเราไดเนนวาเรามี
ความชํานาญดานไหนเปนพิเศษ ประเทศเรามีจุดขายเรื่องอะไร เราเนนตรงจุดนั้น รัฐบาล 
 



๓๓๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๖๐/๓ 
 
ก็เปนผูนําในการหาจุดขายของประเทศเรา แลวก็เปนผูที่จะริเร่ิมนํามาแลวก็เผยแพรสู
ภาคการผลิตตาง ๆ ซึ่งผมก็คิดวาแนวทางการพัฒนาประเทศนาจะมีผลทําใหเกิด 
การพัฒนาประเทศไดรวดเร็วขึ้นตอไป กระผมก็ขอขอบคุณนะครับ 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณธนา 
 

  - ๑๖๑/๑ 
 



๓๓๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๖๑/๑ 
 
  นายธนา  ชีรวินิจ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (กรุงเทพมหานคร )  :  
ทานประธานสภาที่เคารพ ผม นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ดวยเวลาที่จํากัดครับทานประธานที่เคารพ 
ผมขออนุญาตทานประธานไปที่นโยบายของรัฐบาล ขอ ๒.๕.๒ ซึ่งไดเขียนถึงเรื่องของ 
การดูแลเด็กไว กระผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา ยังขาดสวนที่สําคัญเกี่ยวกับ
ภัยหลายรูปแบบที่ปจจุบันนี้เกิดขึ้นกับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา มีเด็กเล็ก ๆ 
หลายคนขณะนี้ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ประสบเหตุมาแลว ซื้อลูกชิ้นที่ปง 
ในไมเสียบแลวก็วิ่งเลนในโรงเรียน หกลมไมเสียบลูกชิ้นทิ่มทะลุปอด ดีครับที่ไมเสียชีวิต 
และผมเชื่อวาเหตุการณแบบนี้ไมไดเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่กระผมไดทราบ ผมเชื่อวา 
มีหลายสวนในประเทศไทยนาจะเกิดความเดือดรอน แลวก็อันตรายเกี่ยวกับเด็ก 
ในลักษณะแบบนี้ 
   เร่ืองที่ ๒ หลายคนไมทราบ ทราบแลวตกใจครับ ผมเองไดไปเย่ียมคุณแม
ของเด็กอนุบาลคนหนึ่งซึ่งเรียนหนังสือในกรุงเทพมหานคร วันหนึ่งเด็กกลับบานครับ
ปรากฏวาที่อวัยวะเพศติดเชื้อเปนหนองอยางรุนแรง สอบถามความไปมาทราบวา 
เด็กเขาหองน้ําแลวก็รางน้ําที่ใชทําความสะอาดในหองน้ําของเด็กนั้น เด็กก็ใชตักน้ํา 
มาเพื่อลางทําความสะอาดตามปกติ รางน้ํานั้นหลังจากไปตรวจสอบดูแลวไมเคยมี 
การทําความสะอาดเลย ซึ่งไมทราบวาเปนเวลามากี่ป เพราะฉะนั้นเด็กก็เกิดติดเชื้อ 
จากการที่รูเทาไมถึงการณ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ผมอยากใหรัฐบาลไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ภัยหลายรูปแบบสําหรับเด็กอนุบาลจนถึงเด็กชั้นประถมศึกษา ซึ่งเด็กเหลานี้ไมมีโอกาส 
ที่จะดูแลตัวเองไดดีพอเทากับผูใหญ อันนี้ฝากรัฐบาลไปนะครับ เร่ืองสําคัญที่ผมอยากจะ
กราบเรียนในวันนี้ก็คือเร่ืองของโครงการฟนฟูชุมชนเมืองที่เรียกวา ฟนฟูชุมชนเมืองดินแดง 
ก็ตองขอขอบคุณ ฯพณฯ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย ฯพณฯ รัฐมนตรีสุธา ชันแสง ซึ่งก็เปนทานสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ในสมัยที่ผมเองก็อยูสภากรุงเทพมหานครกับทาน มีความสนิทสนมกับทานดี แลวก็
เชื่อม่ันวาทานจะสามารถนําพากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
 



๓๓๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๖๑/๒ 
 
เพราะในอดีตที่ผานมาผมทราบวาทานมีความมุงมั่นในการทํางานเพื่อพี่นองประชาชน 
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานใหไดทราบสําหรับโครงการนี้ ผมขออนุญาต
สรุปสั้น ๆ นะครับเพราะวาหลายคนอาจจะยังไมเขาใจ โครงการฟนฟูเมืองดินแดง 
ความจริงถาโครงการนี้สําเร็จ คนที่จะมีผลกระทบไมใชเฉพาะคนที่ดินแดงอยางเดียว  
แตคนที่อยูแฟลตคลองเตย บอนไก หรือแมกระทั่งคลองจั่นก็ดี จะตองไดรับผลกระทบ
หากโครงการของการเคหะแหงชาติในลักษณะนี้เกิดขึ้นไดที่กับ กทม. โดยเฉพาะที่ดินแดง
เมื่อประมาณ ๑๐ กวาปที่แลว สมัยที่เศรษฐกิจกําลังเฟองฟู ไดมีการตกลงรวมกันระหวาง
กรุงเทพมหานครกับการเคหะแหงชาติ ในพื้นที่ดินแดงโดยเฉพาะแถวบริเวณสนามกีฬา
ไทย-ญ่ีปุน ซึ่งเปนพื้นที่ขนาดใหญ มีขอตกลงกันในลักษณะแลนด แชรร่ิง (Land sharing) 
เพื่อที่จะจัดสรรการใชประโยชนในที่ดินใหม แตเมื่อเกิดปญหาทางเศรษฐกิจขึ้นมาเรียกวา
ฟองสบูแตก กทม. ก็ละเลยไมไดมีการทําขอตกลงตอเนื่องกับการเคหะ กทม. ก็ได
ดําเนินการในสวนของตัวเองไป การเคหะแหงชาติก็ไปปดฝุนโครงการนี้มา แตเนื่องจาก 
ไมสามารถทํารวมกับ กทม. ได จึงเลือกทําโครงการบางสวน ทานประธานที่เคารพครับ 
ผมขออนุญาตเรียนทานประธานวา เ ร่ืองที่ มันเกิดขึ้นและเปนเรื่องสะเทือนขวัญ 
ทั้งคนดินแดงและคนทั้งประเทศก็คือวา  อยู  ๆ  วันดีคืนดีประมาณตนป  ๒๕๔๙ 
หนังสือพิมพหัวทุกฉบับลงขาวเหมือนกันหมดครับวา แฟลตดินแดงจะถลม จะเกิด 
ปญหาถลมไดตลอดเวลา  พี่นองที่อยู ในแฟลตดินแดงเกิดความวิตกกังวลกัน 
อยางมากมายเมื่อเกิดเรื่องนั้น โชคดีครับสมัยนั้นผมเองไดมีโอกาสเปนประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร เราก็รูวาปญหาความเดือดรอนของประชาชนนั้นเราละเลยไมได  
ก็ไดขอรองใหกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกองควบคุมอาคารเขามาทําการสํารวจ 
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ทานประธานที่เคารพครับ คณะกรรมการชุดนี้
มาตรวจสอบแลวยืนยันครับวาอาคารของแฟลตดินแดงทุกแฟลตมีความมั่นคงแข็งแรง
เพียงแตตองบํารุงซอมแซมตามสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน เร่ืองก็เงียบไประยะหนึ่ง แลวก็
เกิดมาเปนขาวในหนาหนังสือพิมพอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่๑ กันยายน ลงขาวเหมือนเดิมวา
แฟลตจะถลมไดทุกเวลาโดยเฉพาะในชวงเวลานั้นมีแผนดินไหว ----------------- - ๑๖๒/๑ 
 



๓๔๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๖๒/๑ 
 
เมื่อเกิดเรื่องในวันที่ ๑  กันยายน  กรุงเทพมหานครก็ทําหนังสือทันที  ไดมีการตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบอาคาร ไดมีการแตงตั้งเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
ทุกระดับเขาทําการตรวจสอบ ในวันที่ ๔ กันยายน ไดรายงานใหกับทานผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและการเคหะแหงชาติทราบวาหลังทําการสํารวจแลว รอยแตกราว 
ที่พบสามารถทําการซอมแซมได ไมตองดําเนินการทุบอาคารแตอยางใด ไมตอง
ดําเนินการทุบอาคารแฟลตแตอยางใด และหนังสือเรียนการเคหะแหงชาติ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ตอมากรุงเทพมหานครก็มีหนังสือแจงการเคหะแหงชาติ เหตุการณ 
ก็เงียบไประยะหนึ่ง ทายที่สุดประมาณตนเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ อยู ๆ ก็มีหนังสือของ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ขออนุญาตเอยนามครับ ทานอารีย วงศอารยะ  
มีหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร  ใหกรุงเทพมหานครในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามกฎหมายดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในมาตรา ๔๖ เขียนแคนี้คนทั่วไปมองก็ถือวา 
เปนเรื่องปกติ แตผมอยากจะกราบเรียนวาสิ่งที่ทานรัฐมนตรีขอใหกรุงเทพมหานคร
ประกาศนั้นก็คือประกาศใหแฟลตดินแดงเปนพื้นที่อันตราย และดําเนินมาตรการอพยพ 
พี่นองประชาชนที่อยูในแฟลต ทานประธานเห็นไหมวามีขบวนการชองทางที่จะทําให 
เห็นวาแฟลตดินแดงนั้นมีอันตรายเกินกวาเหตุ เดี๋ยวตอนทายผมจะเรียนทานประธานวา
ทําไมถึงมีมาตรการที่จะสอดรับในเรื่องของการใหเห็นวาตึกดินแดงนั้นไมมีความมั่นคง
แข็งแรง เมื่อจดหมายฉบับนี้มาถึงกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงตองทําหนังสือ
สอบถามการเคหะแหงชาติ เพราะถือวาเปนเจาของอาคาร คณะอนุกรรมการปองกัน
อุบัติภัยเคยประชุมแลว  มีคําสั่ งใหการเคหะทําการซอมแซมแตก็ไมดําเนินการ  
๑๕ เมษายน กทม.  ทําหนังสือโดยสํานักงานเขตดินแดง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
ทําหนังสือถึงการเคหะแหงชาติ แลวก็ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ก็ทําหนังสือ
สอบถามถึงการเคหะแหงชาติ การเคหะแหงชาติไมตอบ พอไมตอบเสร็จทานประธาน 
ที่เคารพครับ วันดีคืนดีการเคหะแหงชาติก็ไดดําเนินการแจงกรุงเทพมหานครวาขณะนี้ 
ผลสํารวจที่เคยใหไปสํารวจนั้น การเคหะแหงชาติจะขอความรวมมือจากสภาวิศวกร 
และวิศวกรรมสถานมาทําการสํารวจเพิ่มเติม นั่นแสดงวาการสํารวจเดิมที่ทําโดย 
 



๓๔๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๖๒/๒ 
 
เอไอที (AIT) นั้นการเคหะแหงชาติรูแลววามีปญหา จึงขอความรวมมือจากสภาวิศวกร
และวิศวกรรมสถานมารวมทําการสํารวจ แตในขณะชวงเวลาเดียวกันทานประธานครับ 
คณะกรรมการตามกฎหมายที่ตั้งขึ้นเพื่อสํารวจอาคารตามมาตรา ๔๖ เขาก็รายงาน
กรุงเทพมหานครและรายงานไปยังการเคหะแหงชาติ ผลการสํารวจเปนทางการ อันนี้ 
ตองถือวาเปนทางการเพราะเปนการแตงตั้งเพื่อสํารวจอาคารที่อางวามีอันตราย  
อันจะกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน คณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดยืนยันหลักเกณฑอยางนี้  จากการตรวจสอบบริเวณอาคารแฟลตที่  ๑–๘  
และแฟลตที่ ๒๑–๓๒ พบวาพื้น คสล. ชนิดวางบนดินมีการทรุดตัวแตกราว แตไมพบ 
การทรุดตัวของเสาและฐานราก จึงเห็นวายังสามารถซอมแซมและบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพใชงานไดดี จึงเห็นควรใหสํานักงานเขตดินแดงแจงการเคหะแหงชาติเขาดําเนินการ
ซอมแซมในสวนที่ชํารุดตอไป ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อ กทม. ยืนยันวาพื้นที่ 
การเคหะแหงชาติไปประกาศใหประชาชนตกใจวาจะถลมมาเมื่อไรนั้นไมมีใครยืนยันได 
บัดนี้เจาหนาที่ตามกฎหมายไดยืนยันแลววามีความมั่นคงแข็งแรง การเคหะแหงชาติ 
ก็พยายามที่จะเขาดําเนินการตามพื้นที่ในโครงการฟนฟูเมืองตอ ผมตองกราบเรียน 
ทานประธานครับวาหลายคนไมเขาใจวาทําไมการเคหะแหงชาติถึงตองใชขบวนการ 
ที่จะทําใหประชาชนอพยพออกจากตึกที่เชาอยูกับการเคหะแหงชาติโดยดวน เหตุผล 
มีอยู ๒ ประการ ๑. โครงการนี้การเคหะแหงชาติจะมอบใหเอกชนเขามาดําเนินการ 
เอกชนเขากลัววาจะตองมาฟองขับไลประชาชนที่อาศัยอยูนั้น  จะทําใหตนทุน 
และคาใชจายเขา และก็ไมทราบวาระยะเวลาในการจะเขาพื้นที่นั้นจะไดเขาเมื่อไร  
ซึ่งจะเปนตนทุนที่สูงขึ้นในอนาคต   
   ประเด็นที่ ๒ เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีสมัยที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวน 
หลีกภัย ไดเคยมีมติวางกรอบใหการเคหะแหงชาติไววา ในกรณีจะทําการพัฒนาฟนฟู
เมืองนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชนกอน 
 
                - ๑๖๓/๑ 



๓๔๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๖๓/๑ 
 
  นี่คือจุดประสงคหลักที่ทําใหการเคหะแหงชาติไมสามารถขยับตัวที่จะทํา
โครงการได ถาอาศัยการสํารวจโดยปกติ พี่นองประชาชนก็บอกวาไมเห็นดวย เมื่อเห็นวา
จําเปนจะตองดําเนินโครงการตอไป จึงใชมาตรการเรื่องความปลอดภัยที่ประชาชนรูสึก
หวาดวิตก หวาดกังวลและในสวนหนึ่งอาจจะอพยพออกไป ทานประธานที่เคารพครับ  
นั่นคือสิ่งที่ผมกราบเรียนทานรัฐมนตรีวา ถามีการเคหะไดกราบเรียนทานรัฐมนตรี 
เ ร่ืองของความมั่นคงแข็งแรงของแฟลตดินแดงนั้นขอใหรัฐมนตรีใชหลักฐานของ
กรุงเทพมหานครซึ่ งอยู ในมือผม  และผมจะไดสงมอบใหทานรัฐมนตรีโดยผาน 
ทานประธานสภาตอไป เร่ืองที่ ๒ ครับทานประธานครับ  
    นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ไมมีเร่ืองที่ ๒ แลว 
  นายธนา  ชีรวินิจ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (กรุงเทพมหานคร )  :            
ขออนุญาตนิดเดียวไดไหมครับ  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ที่จริงเกินมา ๒ นาทีแลว  
  นายธนา  ชีรวินิจ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (กรุงเทพมหานคร )  :  
ขอนิดเดียวครับทานประธานครับ นิดเดียวจริง ๆ ครับ โครงการนี้การเคหะเหมาะสม 
ที่จะดําเนินการตอไปหรือไม การเคหะแหงชาติขณะนี้มีหนี้อยูประมาณเกือบแสนลาน 
จะตองจายดอกเบี้ยปละประมาณ ๖๐๐ ลาน ทําโครงการที่บานเอื้ออาทร ๔ แสนหลัง  
ทําเสร็จไปประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ หลัง ๗๐ เปอรเซ็นตของสวนที่เสร็จธนาคารไมปลอยกู 
ใหประชาชนที่อางวาจะเปนเจาของ ทานประธานที่เคารพครับ การเคหะทําโครงการ 
เอาเปรียบเอกชนครับ ในขณะที่รัฐบาลเขาสนับสนุนเงินลงทุนใหการเคหะ การเคหะ 
ยังมีปญหาเรื่องการประกอบธุรกิจไมประสบความสําเร็จเปนหนี้สิน  มีคําพูดอยู 
หลายคําพูดวา งานโครงการฟนฟูดินแดงที่ตองทํานั้น เพราะพื้นที่ดินแดงเปนพื้นที่ 
ทําเลทองที่สุดของการเคหะแหงชาติ ถาการเคหะแหงชาติไมมีโครงการที่จะมาดําเนินการ
ภายในปหรือ ๒ ป การเคหะแหงชาติอาจจะตองเขาสูสภาวะลมละลาย นั่นคือสิ่งที่ 
พี่นองประชาชน ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา วันนี้โครงการที่ทานทํานั้น 
ทานบอกชาวบานวาถาจะยายจะใหเทาไร หรือจะไปอยูพื้นที่บานเอื้ออาทร แตไมเคย 
 



๓๔๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๖๓/๒ 
 
ถามชาวบานเลยวาถาเขาจะอยูที่เดิมเขาจะตองทําอยางไร เพราะเจตนารมณที่จะทําคือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยทําเปนคอมเพลคซ (Complex) ใหญ ทําเปนหางสรรพสินคา  
ทําเปนศูนยการคาใหญ พี่นองประชาชนดินแดงฝากเรียนถาม ทานประธานผานไปยัง 
ทานรัฐมนตรีครับวา ถาโครงการนี้จะถูกเวนคืนโดยรัฐบาล เนื่องจากจะตองไปทํา
สาธารณูปโภคหรือสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนโดยสวนรวม พี่นองชาวดินแดง
ยินดีที่จะรวมกันตอบแทนแผนดินในกรณีที่จะสรางประโยชนใหกับแผนดิน แตในกรณีนี้
เปนการดําเนินการเพื่อจะยึดบานที่ เขาอยูมา ๓๐–๔๐ ป เพียงเพื่อโครงการของ 
การเคหะแหงชาติที่จะสรางผลประโยชนใหเกิดขึ้นกับการเคหะแหงชาติเทานั้น 
เพราะฉะนั้นทานประธานที่เคารพครับ ดวยเวลาที่จํากัดผมกราบเรียน ฯพณฯ วา 
ขอใหเห็นใจพี่นองชาวดินแดงเถอะครับ คืนความสงบสุข คืนความสบายใจที่เขาจะได
นอนหลับในบานของเขาอยาใหเขาตองวิตกกังวลอีกตอไปเลยครับ ขอบคุณครับ  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ผมเตือนก็เพราะวาตกลงไว  
อยางนั้น แตไมไดเขมงวดเพราะทานกินเวลาของทานเอง ตอไปเชิญคุณสถาพร  
  นายสถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลําพูน) : กราบเรียน    
ทานประธานสภาที่ เคารพ  กระผม  สถาพร  มณีรัตน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร                  
พรรคพลังประชาชน จังหวัดลําพูน ในนามสมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ ค่ําคืนวันนี้  
ผมมีความสุขเหลือเกินและเปนความสุขที่ มีเกียรติอยางยิ่งที่ไดอภิปรายนโยบาย         
ของรัฐบาล เพราะเชื่อม่ันวา ๔ ปจะไดอภิปรายครั้งหนึ่ง รัฐบาลชุดนี้จะตองมีอายุยืนยาว 
และครบ ๔ ปแนนอน พวกเราจึงตั้งใจรอที่จะอภิปรายตั้งขอสังเกตและสนับสนุน 
นโยบายที่เปนประโยชนกับประชาชน แนนอนที่สุดครับ นโยบายที่หนา ๒๘ หนา ๘  
ขอใหญ ๑๐๙ ขอเล็กนั้นยอมเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนอยางจํานวนมหาศาล 
ที่ตั้งใจรอคอยประเทศชาติจะเปนประชาธิปไตย ทานประธานที่เคารพครับ ๒ วันที่ผานมา
นั้นเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายสนับสนุนและตั้งขอสังเกตเชื่อวาพี่นองประชาชนคงพอเขาใจ  
และคงตั้งใจรอคอยในมรรคผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา แตสิ่งหนึ่งที่พี่นองประชาชน
ในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือของกระผมนั้นไดฝากย้ํานักย้ําหนาเพื่อที่จะใหนโยบายนั้น 
 



๓๔๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๖๓/๓ 
 
เปนจริงโดยเร็วที่สุด ทานประธานที่เคารพผานไปยังทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี           
ทั้ง ๒ ทานที่ยังอุตสาหนั่งฟงพวกเราอภิปรายอยูนี้ ----------------------------------------------- 
 
                   - ๑๖๔/๑ 



๓๔๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๖๔/๑ 
 
คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ทานทั้งหลายครับ วันนี้พี่นองภาคเหนือของกระผมนั้นมีความทุกขระทมเรื่องสินคาเกษตร
ราคาตกต่ําเปนอยางยิ่ง  ผมขอยกตัวอยาง  ๒–๓ ชนิดครับทานประธานที่ เคารพ  
ชนิดที่กําลังเรงรอนที่สุดคือ หอม กระเทียมครับ วันนี้พี่นองเชียงใหม ผูแทนเชียงใหม 
ของกระผมน้ําหนักลดไปหลายกิโลครับ โดยเฉพาะคุณจุลพันธ อมรวิวัฒน คุณประสิทธิ์ 
วุฒินันชัย เพราะพี่นองประชาชนวิตกกังวลเกรงวาทานมิ่งขวัญกับทานสมศักดิ์จะไมชวย
เร่ืองปญหาเกษตร หอมหัวใหญ หอมหัวขาวครับ หอมขาวหรือกระเทียมนี่ราคาตกต่ํา  
พี่นองลําพูนผมก็เดือดรอน ฝากมาวาสถาพรไดเปน ส.ส. แลวนี่ วันอภิปรายอยาพลาด 
ผมรับปากเขามาวาวันนี้ดวยความชํานาญของทานสมัคร สุนทรเวช ดวยความชํานาญ
ของทานมิ่งขวัญบวกกับทานสมศักดิ์ เชื่อม่ันวาเกษตรกรคงจะไดรับมาตรการที่พึงพอใจ 
ทานก็ทํางานรวดเร็วเหลือเกินครับ วันพรุงนี้ทานบอกวา ส.ส. เหนือที่มีปญหาเรื่อง 
สินคาเกษตร  ประชุมทันทีบายโมงครึ่ง  ผมกับ ส .ส .  ภาคเหนือนี่ตั้ งใจรอและจะ 
ขอบคุณทานในเมื่อสภาเลิกคืนนี้ พรุงนี้เจอกันครับบายโมงครึ่ง นอกจากเรื่องหอมแลว
ทานประธานที่เคารพ มีเร่ืองลําไยครับ ลําไยนั้นเปนพืชอมตะของภาคเหนือ มีอายุยืนยาว
มา ๒๐๐ กวาป เจาดารารัศมีไดรับพระราชทานจากรัชกาลที่ ๕ เอาไปปลูกที่ภาคเหนือ
เปนตนแรก ลําไยเติบใหญ ไดสรางฐานะความเปนอยูใหกับพี่นองประชาชนในภาคเหนือ
โดยเฉพาะเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน แตปรากฏวาไมกี่ปมาเองครับ มีกลุม 
พอคาจีนกลุมหนึ่งไดสมคบกับคนไทยบางกลุมไดดําเนินการทุจริตลําไย ทําลายระบบ
กลไกตลาดลําไย ซึ่งขณะนี้คดีความก็ยังมีอยูและมีการจํานอง จํานําลําไย ไดหักเงิน 
ค้ําประกัน  ๓ บาท พี่นองประชาชนก็ยังไมไดคืนตั้งแตป ๒๕๔๖ ลําไยป ๒๕๔๘ ที่รัฐบาล
ชุดที่แลววาแน จะดําเนินการจัดการใหเรียบรอยไมไดทําอะไรเลยครับ ปญหาลําไย 
ไดหมักหมมสะสมจนกระทั่งพี่นองเกษตรกรของผมนั้นไดฆาตัวตายเปนจํานวนมากมาย
เหลือเกินครับ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนความเจ็บปวดในฐานะผูแทนราษฎร ขีดเสนใต ๑๐ ครั้ง
ผูแทนราษฎรที่จะตองรับปญหามายังพี่นอง แตปรากฏวากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับหนา
แหลมฟนดํานี่ ไดกีดกันสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมใหเขาไปดําเนินการใด ๆ ซึ่งเปน       
 



๓๔๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๖๔/๒ 
 
ปญหาหนักอกก็จําเปนตองใชเวทีประชาธิปไตยเวทีรัฐสภาแหงนี้ละครับ ดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองเพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับทราบปญหาและใหฝายบริหารเขาไปแกปญหา 
นี่คือบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนั้นครับ พูดแลวขนลุกครับ 
ทานประธาน นโยบายฉบับนี้ดีเหลือเกินครับ เร่ืองโครงการน้ํา สมัยที่ทานทักษิณ ชินวัตร 
ไปประชุม ครม. สัญจรที่จังหวัดเชียงใหมไดอนุมัติโครงการผันน้ําทั้งหมด ๔,๕๐๐ ลานค
ทานไดอนุมัติที่จะเจาะอุโมงคผันน้ําจากเขื่อนแมแตงเขาสูแมงัด และผันน้ําไปจากแมงัด
เขาสู เขื่อนแมกวง  ทําใหพี่นองประชาชน  ๒  จังหวัดนั้น  ทั้ งฝนแลงและน้ําทวม 
หายเปนปลิดทิ้งครับถาโครงการนี้สําเร็จ คือจังหวัดเชียงใหมและลําพูน รวมทั้งภาคกลาง
ทั้งหมดเลยครับ นี่คือโครงการนํารองที่มีผลประโยชนมหาศาลตอพี่นองประชาชน 
ในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางตอนลาง ผมก็อยากฝากเรียนทานประธาน 
ผานไปยังทานนายกรัฐมนตรีวาแบงงบอีสานสัก ๓ แสนลานบาท มาใหภาคเหนือสัก  
๔,๕๐๐ ลานบาทเถอะครับ แลวผลประโยชนจะไดพรอมเพรียงกันหมด พี่นองประชาชน
ของกระผมนั้นจะไดหายจนครับทานครับ ทานประธานที่เคารพ นอกจากโครงการน้ําแลว
ยังมีโครงการหลายสิ่งหลายอยางที่เราจําเปนที่จะตองสนับสนุนและติดตามนโยบาย 
ของรัฐบาลอยางใกลชิดนั่นก็หมายความวาเรื่องรางรถไฟคูครับ วันนี้พี่นองภาคเหนือ 
ของผมตองการเหลือเกินครับเพื่อที่จะขนสงสินคาเกษตร ลดตนทุนของสินคาเกษตร  
นี่ก็อยากจะใหกอสรางโดยเร็วเลยนะครับ เร่ืองระบบรถไฟรางคูนี่ นอกจากนั้นครับ 
เร่ืองหองเย็นซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของสินคาเกษตร ผมก็อยากจะใหกระทรวงเกษตร 
และสหกรณไดชวยพัฒนาหองเย็นขนาดใหญไปไว ---------------------------------------------- 
 

    - ๑๖๕/๑ 



๓๔๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                           สติมา ๑๖๕/๑ 
 
ไปไวที่ภาคเหนือดวยนะครับ ทานสมศักดิ์ แลวผมจะขอบคุณทานอยางสูงยิ่ง ทายที่สุดนี้
ครับทานประธานที่เคารพ ดวยความสํานึกในอดีตเขาใจปจจุบัน และมุงมั่นในอนาคต   
ผมเชื่อม่ันวารัฐบาลชุดนี้คงจะสรางผลงาน สรางความสมานฉันท นําประเทศไปสู     
ความเจริญรุงเรืองและปกปองระบอบประชาธิปไตย แกไขรัฐธรรมนูญโดยเร็วแลวให      
พี่นองของพวกเรานั้นมีความสุข ความสมหวัง ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขครับ ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชพุันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณหญิงกัลยาครับ 
  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) :
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขออภิปรายแสดงความคิดเห็น
ตอนโยบายของคณะรัฐมนตรีในหมวดวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ทานประธานคะ ปกติวิทยาศาสตรคงจะไมคอยมีคนสนใจเทาไร แตวาในปนี้ครั้งนี้คงจะมี
ผูที่ใหความสนใจมากคะ เปนที่นาสังเกตวาเมื่อครั้งที่ เมื่อวันที่นายกรัฐมนตรีแถลง 
หรืออานนโยบายของรัฐบาลนั้น จริง ๆ แลวในกรอบของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้น 
ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ รัฐบาลจะตองชี้แจงหรือแจงนโยบายพรอมแผนการทํางาน 
ระยะเวลางบประมาณจะเริ่มเมื่อไร จะจบเมื่อไร แลวงบประมาณนี้จะเอามาจากไหน 
รัฐบาลไมไดทํา ทําใหเราไมทราบแลวก็ไมสามารถที่จะติดตามได แตทานประธานคะ 
รัฐมนตรีของกระทรวงนี้ดิฉันตองขอพูดอยางตรงไปตรงมาวามีรัฐมนตรีหลายทานนะคะ 
เร่ิมคลอดนโยบายของกระทรวงเองแลวก็คลอดแผนทํางานอยางมากมายสูสาธารณชน 
ทั้ง ๆ ที่ รัฐบาลยังไมไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเลย ดิฉันเห็นแตเพียงทานเดียวคะ  
ทานรัฐมนตรีที่เพิ่งจบดอกเตอรทางกฎหมาย ทานเฉลิม อยูบํารุง ขออภัยที่ตองเอยนาม 
ออกมาบนวารูสึกอึดอัดมากเลยทําอะไรไมได เพราะรัฐบาลยังไมไดแถลงนโยบาย  
ก็เพราะทานผูนี้ทานรูกฎหมายนี่คะ ทานประธานคะ ที่ดิฉันเกริ่นไววาปกติวิทยาศาสตร 
ไมคอยมีคนสนใจ แตครั้งนี้ขึ้นหนา ๑ คะทานประธาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ รัฐมนตรี
ปลุกผีสวนปายูคาลิปตัส มีคนตั้งขอสังเกตประโยชนทับซอน ตรงนี้กระมังคะที่ทําให 
 



๓๔๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                           สติมา ๑๖๕/๒ 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรในปนี้และครั้งนี้เปนที่นาสนใจมาก ดิฉันเห็นใจทานรัฐมนตรีนะคะ
เพราะวาทานรัฐมนตรีสนใจแลวทานเองก็มีสวนปาอยูดวย สําหรับตัวดิฉันเองในชวง  
๒๐ ปที่ผานมา ดิฉันไดมีโอกาสปลูกตนไมทั่วประเทศในชุมชนริมทางหลวง และตาม
สถานที่สาธารณะตาง ๆ ตลอดจนการฟนปาตนน้ําลําธารหลายแหงภายใตนโยบาย     
ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย และทานสุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะนั้น  ป ๒๕๓๗ ไดกําหนดนโยบายโครงการ 
ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพื้นที่  ๕  ลานไร  เพื่อรวมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โครงการนี้จะสิ้นสุดป ๒๕๕๐ ทานประธานคะ โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรตินี้ 
ทําใหพื้นที่ป าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณ  ๑๒  เปอร เซ็นต  เปนครั้ งแรก 
ในประวัติศาสตรไทยคะ ปาไมของไทยมีแตลดลง แตเพราะเนื่องจากโครงการที่ดีอยางนี้
ทําใหพื้นที่ปาของประเทศไทยในขณะนี้รวมแลวประมาณ ๓๒ เปอรเซ็นตของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศไทยจากนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน -------------------------- 
 
                -  ๑๖๖/๑ 
 



๓๔๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พัชรี ๑๖๖/๑ 
 
ที่เนนผลประโยชนของประชาชนตองมากอน ผลประโยชนของประเทศชาติเปนที่ตั้งทําให
ดิฉันเองมีโอกาสไดรวมปลูกตนไมฟนปาตนน้ําลําธาร แมน้ํานาน แมน้ําปาสัก แมน้ําเลย 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแผนดินไทยกวา ๑๐ ลานไร ที่ดิฉันตองกราบเรียนทานประธาน
คอนขางยืดยาวเล็กนอยก็เพราะวาอยากจะบอกกับทานประธานวานโยบายดี ๆ         
จากรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ทําใหหลายภาคสวนของคนไทยมีโอกาสที่จะรวมกัน
ตอบแทนคุณแผนดิน รวมกันเฉลิมฉลองแลวก็ทําใหความอุดมสมบูรณของประเทศ
กลับคืนมาที่ยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งเปนเวลากวา ๑๕ ป ทานประธานคะ ดิฉันตระหนักดีแลวก็
ทราบวาตนไมทุกตนมีประโยชนรวมทั้งตนยูคาลิปตัส จากการที่ทานรัฐมนตรีเสนอให 
ปลูกตนไม ดิฉันไมเคยคัดคาน เพราะดิฉันเปนคนปลูกตนไมมากวา ๒๐ ปแลว แตวา       
หลายฝายจากการปลูกตนยูคาลิปตัสก็คงไดประโยชนไปแลวเชิงพาณิชยและเศรษฐกิจ 
แตบางคนบางพื้นที่ก็ไดรับผลกระทบแลวก็ถูกไลที่ ไดรับความลําบากก็มากเชนเดียวกัน 
ในมือของดิฉันทานประธานคะ มีผลงานวิจัย มีทั้งคัดคาน มีทั้งสนับสนุน มีทั้งแสดง 
ความหวงใย ดิฉันคิดวานโยบายที่ทานรัฐมนตรีเสนอมาแลวก็แผนงานที่ทานไดเสนอ
ใหกับสาธารณชนนั้นยังนาเปนหวงมากคะ เพราะวาตนยูคาลิปตัสเปนไมแปลกถิ่น     
เปนตนไมที่นํามาจากตางประเทศ เพราะฉะนั้นการปลูกตนไมที่มาจากตางประเทศนั้น
จะตองศึกษาพิจารณาใหรอบคอบรอบดานกอนที่จะตัดสินใจวาจะปลูกที่ไหนจึงจะ
เหมาะสมและเปนประโยชนกับประเทศชาติมากที่สุด นอกจากนี้ทานรัฐมนตรีก็ยังมี
ความคิดอะไรมากมาย แตอยางไรก็ตามดิฉันก็อยากจะฝากใหทานชวยศึกษาวิจัยพัฒนา
ใหเปนวิทยาศาสตรคนควาเพิ่มเติมใหเรียบรอยเสียกอน ดิฉันไดอานบทความของ
ดอกเตอรเพิ่มศักดิ์ มกรารมย ก็อยากจะนําฝากทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีวา    
   ๑. ขอใหทบทวนชนิดพันธุไมที่จะปลูกบนคันนาใหมีความหลากหลาย   
ทางชนิดพันธุและเหมาะสมกับแตละทองถิ่นโดยเกษตรกรเปนผูเลือกเอง       
   ๒. ขอใหสนับสนุนงานวิจัยผลกระทบการปลูกตนยูคาลิปตัสเชิงเดี่ยว     
ในพื้นที่ขนาดใหญทั่วประเทศ เพื่อใหเกิดการถกเถียงกันดวยความรูและนําไปสูขอยุติ
ความขัดแยงทางสังคม   



๓๕๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พัชรี ๑๖๖/๒ 
 
    ๓. ขอใหสนับสนุนพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนโยบายที่ชวยลด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในแปลงปลูกยูคาลิปตัสขนาดใหญที่มีอยูแลวทั่วประเทศ 
รวมทั้งผลกระทบของอุตสาหกรรมตอเนื่องดานเยื่อและกระดาษดวยคะ ทานประธานคะ      
กอนแถลงนโยบายไมกี่วันทานรัฐมนตรีก็มีไอเดีย (Idea) กระฉูดอีกเชนเดียวกัน ซึ่งดิฉัน
คงจะไมลงรายละเอียด แตอยางไรก็ตามดิฉันก็อยากจะกลาวถึงนโยบายและวิสัยทัศน
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนพื้นฐานแนวความคิดใหทานรัฐมนตรี 
ไดปฏิบัติใหถูกตอง วิสัยทัศนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนองคกรหลัก 
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางปญญาในสังคม สนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความสามารถของประเทศอยางยั่งยืนคะ ดิฉันคงจะ            
ไมอภิปรายในทุก ๆ หัวขอของหมวดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีซึ่งจะมีสมาชิกของ 
พรรคประชาธิปตยที่จะไดกลาวในโอกาสตอไป ดิฉันจะขอยกตัวอยาง ----------------------- 
 

      - ๑๖๗/๑ 
 
 
 



๓๕๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๖๗/๑ 
 
เพียงตัวอยางเดียวคะวา การพัฒนานโยบายที่เขียนในหนา ๒๐ มีอยู ๔ หัวขอดวยกัน 
ดิฉันสํารวจแลวพบวาประเด็นที่เขียนนโยบายโดยภาพรวมแลว ไมไดสํารวจความตองการ
ของสังคม ไมไดใชวิทยาศาสตรเพื่อประโยชนของสังคมอยางแทจริง ไมไดเอาสังคม 
เปนพื้นฐานในการพิจารณา ไมมีแผนการดําเนินงาน ระยะเวลาและงบประมาณ  
ไมมีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย ดิฉันขอพูดเฉพาะหัวขอ ๕.๓ คะ พูดถึงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีใหมีคุณภาพและมีปริมาณที่พอเพียง  
พอกับความตองการ ทานประธานคะ ทานทราบไหมคะวาทานจัดลําดับความสามารถ 
ในการแขงขันของสถาบันนานาชาติ หรือตัวยอที่เรียกวา ไอเอ็มดี เขาจัดความสามารถ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีของประเทศไทยไวลําดับที่เทาไร แลวจากป ๒๕๔๕  
ถึงป ๒๕๔๙ ลําดับโครงการพื้นฐานดานเทคโนโลยีของเรานี่ตกต่ําลงจาก ๖๑ ประเทศ 
ประเทศไทยอยูที่ ๔๓ ในป ๒๕๔๕ แลวก็เพิ่มมาเปนลําดับที่ ๔๘ จาก ๖๑ ประเทศ 
ในป ๒๕๔๙ สําหรับดานวิทยาศาสตร ในป ๒๕๔๕ อยูลําดับที่ ๔๖ แลวก็เพิ่มขึ้น 
เปนลําดับที่ ๕๓ จาก ๖๑ ประเทศ การที่เขียนนโยบายจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนั้น จึงมองไมเห็นวาจะสัมฤทธิผลไดภายในกี่ป แลวจะทํา
อยางไรบาง เปาหมายในการเพิ่มงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนานั้นจะเพิ่มขึ้น
อยางไรบางหรือเปลา แลวการกําหนดสัดสวนงานวิจัยทางดานพื้นฐานและดานประยุกต
เปนอยางไรบาง ก็ไมไดกลาวไวนะคะ 
  ประการสุดทาย ดิฉันมี ๔ ประเด็นเรงดวนที่ขาดหายไปจากในนโยบาย
หมวดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดิฉันอยากจะฝากทานประธานผานไปยังรัฐบาลใหนําไป
พิจารณาทบทวนเพื่อเพิ่มลงไปในนโยบาย และจัดการทําแผนการทํางานตอไปคะ   
   เร่ืองที่ ๑ เร่ือง จีเอ็มโอ (GMO) รัฐบาลจะแกไขปญหาปนเปอนของการทดลอง
จีเอ็มโอในไรนาไดอยางไร   
   เ ร่ืองที่ ๒ เ ร่ืองโรงงานไฟฟานิวเคลียร ซึ่งยังเปนปญหาอยูมากมาย 
หลายดาน รัฐบาลนี้จะตองหาขอยุติแลวก็บอกกับประชาชนวารัฐบาลนี้จะเอาอยางไร 
กับโรงไฟฟานิวเคลียร 
 



๓๕๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๖๗/๒ 
 
  เ ร่ืองที่ ๓ เปนเรื่องที่คอนขางสําคัญมาก  แมวาในนโยบายเรงดวน          
ขอ ๑.๑๙ นั้นไดกลาวไวเพียงเล็กนอยวาขอใหทุกภาคสวนของประเทศไทยไดรวมกัน
ฟนฟูพัฒนาตนไม เพิ่มจํานวนตนไม ลด ประหยัดการใชพลังงาน แลวตามนโยบายแคนั้น
ไมเพียงพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอนาคต โดยเฉพาะ ๔ ประเด็น
ที่ดิฉันจะไดกราบเรียนวาใหรัฐบาลชวยรับไปพิจารณาดวยคะ   
   ๑. การสูญเสียพื้นที่และระบบนิเวศชายฝงทะเล   
    ๒. ภัยพิบัติจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เชน มีพายุรุนแรงขึ้น
บอยขึ้นและเกิดความแหงแลงอยางรุนแรง   
   ๓. การเกษตรทั้งในแงของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทดแทน 
ที่สมดุลและมีความหลากหลายดวย 
  ประการที่  ๔  คื อสุ ขอนามั ย  สุ ขภาพของคนไทยจะต อ ง ได รั บ 
การกระทบกระเทือนจากภาวะโลกรอนที่ทําใหน้ําแข็งขั้วโลกละลายเร็วกวาที่คาดคิด  
มีนักวิทยาศาสตรประเมินทํานายไววาอาจจะละลายทั้งหมดภายในป  ๒๕๕๕  
หรือป ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นจึงเปนการเรงดวนที่รัฐบาลควรจะพิจารณาเรื่องนี้เพื่อรับมือ
ไมใชเฉพาะลดกาซคารบอนไดออกไซดเทานั้น  
  ประการสุดทาย การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อโครงการ
ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯ ไดนํารองไปตั้งแตป ๒๕๓๘ เพื่อชวย
ผูดอยโอกาส ผูพิการ แตรัฐบาลจะดําเนินโครงการอยางนี้หรือไมอยางไร โครงการตอมา
เมื่อเร็ว ๆ นี้เองเปนโครงการสถานการณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตกับการนําวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี เขาชวยแกไขปญหาตามแนวพระราชดํา ริของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งไดจัดการสัมมนาไปเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ กราบเรียน 
ทานประธานผานไปทางรัฐบาลวา รัฐบาลจะใหความสําคัญเกี่ยวกับการนําวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีมาสงเสริม สนับสนุนโครงการในพระราชดําริเพื่อชวยประชาชน เพื่อชวยลด
ความยากจนและความทุกขยากของประชาชนมากนอยแคไหนคะ ขอบพระคุณมากคะ   
 
 



๓๕๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๖๗/๓ 
 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ทานสมาชิกครับ เราไดใชเวลา
พิจารณากันมาเปนเวลาพอสมควรแลวนะครับ จะขอเลื่อนการพิจารณาไปเปนวันพรุงนี้ 
สําหรับเวลาที่ไดเคยกําหนดไววา ๑๐.๓๐ นาฬิกานั้น โดยที่ยังมีสมาชิกเขาชื่อกันอยู 
อีกมาก จึงขอเลื่อนมาเปน ๐๙.๓๐ นาฬิกา ตามเดิมนะครับ เปน ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
เชนเดียวกับเมื่อเชานี้ วันนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอขอบคุณครับ ขอปดประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๕๒ นาฬิกา 
 
   
 
 
 
 



การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
 ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป)  

 วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

  นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ  นางจีรนุช มานะกอบการ 
   นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ  นางวันทนา วงษชมภ ู  
   นางดวงใจ ม่ันคงดี     นางสาวรัชนพีร มณีนิล 
   นางนิวรา คํางาม    นางสาวสทุธาทิพ ศรีทองอินทร 
   นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง  นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย 
   นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ 
                                                      นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล  
    

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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